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คำ�นำ�
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

ดว้ยธนาคารไทยพาณชิยม์เีจตนารมณป์ลกูฝงัใหเ้ยาวชนไทยทกุระดบัชัน้การศกึษาในทกุ

ภูมิภาคของประเทศ มีความคิดและการกระทำาที่ตระหนักถึงการทำาประโยชน์ให้กับชุมชน 

ของตน ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ จึงได้ริเริ่มการแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ขึ้น 

และหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นเวทีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำา 

ความรู้ในห้องเรียนมาเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกับ

โครงงานของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม หรือคุณภาพชีวิต  

เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้และรู้จักแบ่งปัน โดยตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการ

อย่างต่อเนื่อง 7 ปีที่ผ่านมา โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา

ระดับชั้นอุดมศึกษากว่า 130 สถาบัน จากจำานวนนิสิต นักศึกษากว่า 14,000 คนทั่วประเทศ

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เล่มนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนของ

นิสิตนักศึกษา 20 ทีม ที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เมื่อโครงงานของพวกเขาได้รับคัดเลือกจาก

โครงงานที่ส่งเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 729 โครงงาน โดยเนื้อหาหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนให้เห็น

ถึงแง่คิด วิธีการทำางาน การแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในการนำาพาชุมชนให้

พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง และเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ธนาคารไทยพาณชิยห์วงัเปน็อยา่งยิง่วา่ หนงัสอื “กลา้ใหม.่..ใฝรู่”้ เลม่นี ้จะชว่ยเปน็พลงั

ขับเคลื่อนเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นตัวกระตุ้น จากเพื่อนสู่เพื่อน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในการ

เชื่อมโยงและหล่อหลอมเยาวชนรุ่นต่อไป ให้เป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น

ให้กับสังคม (CHANGE AGENT) และหวังว่า เยาวชน “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ทั้ง 20 ทีมนี้จะได้รับ

ประสบการณ์ดีๆ ในช่วงหนึ่งของชีวิต และพร้อมที่จะนำาความคิดสร้างสรรค์ที่มีไปทำาประโยชน์

ให้กับสังคมและประเทศในโอกาสต่อไป 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

มกราคม 2556
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คำ�นำ�
ประธานคณะกรรมการตัดสิน

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ส่วนหนึ่งในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ของ

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั มหาชน เลง็เหน็ความสำาคญัของการพฒันาเยาวชนระดบัอดุมศกึษา

ใหมี้คณุภาพและสรา้งการเปลีย่นแปลงทีด่ใีหก้บัสังคม โดยนำาความรูท้ีไ่ดจ้ากหอ้งเรยีนไปพฒันา

และทำาประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ในปทีี ่7 ของโครงการ นสิติ นกัศกึษา ทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัในโครงงาน “กลา้ใหม.่..สรา้งสรรค์

ชุมชน” ทกุทมีไดน้ำาเสนอใหเ้หน็วา่ มกีารดำาเนนิการบรรลุเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้โครงงานมีอตัลักษณ์

โดดเดน่  ไดใ้ชค้วามรูท้ีม่อียูม่าสรา้งสรรค ์เพิม่ความรูใ้หก้บัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งสนกุสนาน 

ชมุชนมสีว่นรว่มกบันกัศกึษาในการดำาเนนิกจิกรรมตามแผนโครงงาน เรยีนรูแ้ละทำางานรว่มกนั 

มีนวัตกรรม ประหยัดและเป็นไปได้ มีประโยชน์กับชุมชน สังคม และสภาวะแวดล้อม

องคค์วามรูเ้หลา่นี ้สมควรทีจ่ะบนัทกึไว ้เพือ่เปน็เกยีรตปิระวตัแิกผู่ท้ำาและเปน็แนวทางให้

ผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถนำาไปพัฒนา ต่อยอดให้กับชุมชนและสังคมของ

ตนต่อไป

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กระดาษใยไหม
จากนางน้อยราชภัฏ
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คำาบอกเลา่ขา้งตน้มาจาก “ยายพรรณ บญุสงิห”์  

ชาวบ้าน ป่าเลา ตำาบลดงมหาวัน อำาเภอเวียงเชียงรุ้ง 

จังหวัดเชียงราย เท้าความย้อนไปเมื่อกลางปี 2555  

หลังจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เข้าไปแนะนำา โครงงานกระดาษใยไหมจากนางน้อย

ราชภัฏ

ต้นทาง...แห่งความคิด

โครงงานนี้มีจุดเร่ิมต้นมาจากนักศึกษา “ชมรม

กลุ่มเกลียวเชือก” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ี

ทำางานจติอาสาทกุรปูแบบ ทีผ่า่นมาทัง้รุน่พีแ่ละรุน่นอ้ง

ต่างส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงงาน “กล้าใหม่...

สร้างสรรค์ชุมชน” ต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และในปี 

2555 นี้ก็เช่นกัน พวกเขาคิดที่จะนำาหนอนไหมพันธุ์ 

“ราชภัฏเชียงราย 1” ซึ่ง ผศ.ประยูร ห่วงนิกร นักวิจัย

และพฒันาพนัธ์ุหนอนไหม ไดท้ำาการคัดเลือกหนอนไหม

พนัธุพ์ืน้เมอืงหลายพนัธุท์ีเ่ลีย้งกนัแพรห่ลายอยูใ่นพืน้ที่

จงัหวดัเชยีงราย มาทำาการวจิยัพฒันาเพือ่ใหไ้ดพ้นัธุไ์หม

ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด 

นั่นคือต้านทานต่อโรค ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสิ้น

ลงแล้ว น้องๆ นักศึกษาทีมน้ีจึงนำาหนอนไหมพันธ์ุราชภัฏ

เชียงราย 1 มา “ต่อยอด” ด้วยการปรับกระบวนการ

เล้ียงหนอนไหม เพื่อให้เกิดการพ่นเส้นใยในแนวราบ 

กระทั่งเป็น “กระดาษจากใยไหม” โดยพวกเขาเรียก

หนอนไหมสายพันธุ์ราชภัฏเชียงราย 1 ว่า “นางน้อย

ราชภัฏ” และคาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ

เกษตรกร แทนที่จะนำาเส้นใยไปสาวและทอผ้าเพียง

อย่างเดียว  

“ต้ังแต่เกิดมาจ๋นอายุ 61 ปี๋ สาวไหม ตอผ้ามาตั้งแต่ยังเป๋นสาว บ่าเกยปะบ่าเกยหัน  

หนอนอะหยังจะเอาไปยะกระดาษได้ จะใดๆ มันก็ต้องเข้าฝกัของมนั ยายบ่าเจือ้ จะยะได้จะใด๋ 

มันออกฝักมาแล้ว ฮ่า ฮ่า ฮ่ะ หมอนไหมก็ต้องยะผ้าไหม ยะกระดาษไปได้จะใด๋”
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ค้นหา...หมู่บ้านเป้าหมาย

สำาหรับนักศึกษาทีมน้ี ความคิดเร่ืองการทำากระดาษ

จากใยไหม ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะพวกเขาสืบทราบมา

ว่าที่จังหวัดนครราชสีมามีการทำากระดาษจากใยไหม 

อยูก่อ่นแลว้ แตก่ารจะสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจใหก้บั

เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในจังหวัดเชียงรายอาจจะเป็น 

เรือ่งใหมท่ีท่า้ทายไมน่อ้ย เพราะเปน็การสรา้งความหวงั

ครัง้ใหม่ใหก้บัอาชพีการเลีย้งไหมเพือ่ทอผา้ทีส่บืทอดกนั

มายาวนาน ซึง่ทนัททีีเ่ขยีนโครงงานเสรจ็ นกัศกึษาชมรม

กลุ่มเกลียวเชือกทั้ง 18 คน ไม่รีรอ รีบลงพื้นที่หาพื้นที่

เปา้หมายอยา่งรวดเรว็ ทัง้เชยีงแสน เวยีงเชยีงรุง้ ปา่ซาง 

ห้วยเคียน ร่องหวาย และปางลาว เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะ

สมทีส่ดุสำาหรับดำาเนนิโครงงาน กระทัง่พบวา่บา้นปา่เลา 

ตำาบลดงมหาวัน อำาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี

ความพร้อมมากที่สุด 

“ในอดีตจังหวัดเชียงรายไม่เคยมีการปลูกหม่อน

เลีย้งไหม กระทัง่ 30 - 40 ปกีอ่นมชีาวอสีานจำานวนหนึง่

ที่ย้ายถิ่นฐานตามหลวงปู่ขานมายังเวียงเชียงรุ้ง และนำา

วัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้ามาเผยแพร่ใน

จังหวัดเชียงรายในที่สุด อย่างที่บ้านป่าเลามีชาวบ้านที่

ยังคงมีปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าอยู่ เดิมเราก็คิดว่า 

น่าใช้พื้นที่นี้ทำางาน” เสียงหัวหน้าทีมให้ข้อมูล

ผ่านเข้ารอบ...แบบใจหวาดหวั่น

ท่ามกลางความไม่ม่ันใจ เกรงว่าอาจจะไม่ได้เข้ารอบ 

พวกเขาจึงยังไม่กล้าเปิดตัวกับชุมชนมากนัก แต่เมื่อ 

โครงงานของพวกเขาเข้าสู่รอบ 40 ทีม  หนุ่มสาวเหล่านี้

กเ็ริม่ลงพืน้ทีบ่า้นปา่เลาเปน็แหง่แรก เพือ่เขา้ไปหารอืกบั

ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยบอกกล่าวกับกลุ่มผู้เล้ียงไหมในเบ้ืองต้น

ว่า พวกเขาอาจจะมาถ่ายทอดความรู้เร่ืองการทำากระดาษ

จากหนอนไหม หากโครงงานของพวกเขาเขา้รอบ 20 ทมี 

...และแลว้ความรูส้กึจาก 50 : 50 กเ็ปลีย่นเปน็ความดใีจ 

ผสมปนเปไปกับความกลัวข้ึนมาในความคิดว่า ต่อจากน้ี

วิถีชีวิตของพวกเขาก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับหนอน...สัตว์ 

ไร้พิษที่พวกเขา “ไม่อยากสัมผัส” 

“ท้ังดีใจและตกใจ เพราะเรารู้เลยว่าชีวิตเราต่อจากน้ี

ต้องอยู่กับหนอน ต้องดูแลมันอย่างใกล้ชิดแน่ๆ กลัวก็กลัว  

ตอนแรกๆ ไม่กล้าจบัเลย  แตต่อ้งทำาเพราะเปน็งานของ

กลุ่ม”  “น้ำาฝน ใหม่วงค์” หัวหน้าโครงงาน ถ่ายทอด

อารมณ์และความรู้สึกหลังโครงงานผ่านเข้ารอบ 

สิง่ทีร่อพวกเขาอยูข่า้งหนา้นอกจากความกลวัแลว้ 

ยังมีภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นคือการลงพื้นที่ทำางาน

ลงพื้นที่...ทำางานมวลชน

หลังผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย มีงานหนักสอง

สามเรื่องที่นักศึกษาทีมนี้ต้องทำา 1. แจ้งให้ชาวบ้าน 

ปา่เลาทราบถงึวตัถปุระสงคข์องพวกเขาทีต่อ้งการเขา้มา

ชว่ยเหลอืเรือ่งอาชพีของผูเ้ลีย้งไหมอยา่งจรงิจงั  2. สรา้ง

ความเช่ือม่ันให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงไหมว่า การทำากระดาษ

จากใยไหมทำาไดแ้ละขายไดจ้รงิ ดว้ยการการทดลองเลีย้ง

ไหม พรอ้มกบัทำาเฟรม ชัน้วาง และหาตลาดไปพรอ้มกนั 

“น้ำาฝน” เล่าว่า พวกเรารู้ว่าชีวิตนับตั้งแต่นี้ไปต้อง

ทุม่เทใหก้บัโครงงานนีม้ากเปน็พเิศษ อาจจะไดเ้รยีนบา้ง

ไมไ่ดเ้รยีนบา้ง เพราะทกุคนตอ้งผลดัเปลีย่นกนัลงชมุชน

แทบทุกวัน ไปเยี่ยม ไปพูดคุย และให้กำาลังใจชาวบ้าน

เพื่อสร้างความสนิทสนม ความไว้วางใจ และความเป็น

กันเองกับชาวบ้าน
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“ตอนแรกเราไปชี้แจงกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน

ว่า พวกเราขออาสาเข้ามาถ่ายทอดความรู้เร่ืองการทำา

กระดาษจากใยไหม แต่เสียงตอบรับในวันแรกไม่ดีนัก 

เพราะเราไมม่กีระดาษจรงิๆ ไปใหช้าวบา้นด ูพอกลบัไป

ที่ชมรมฯ พวกเราจึงไปปรึกษาอาจารย์ประยูร เพื่อขอ

ความรู้เร่ืองการเล้ียงหนอนอย่างจริงจัง เพ่ือให้ได้ตัวอย่าง

กระดาษใยไหมจริงๆ ไปให้ชาวบ้านดู คร้ังต่อมาเราก็

ลงพื้นที่ พร้อมนำากระดาษใยไหมไปด้วย ไปถึงก็ไปถาม

เลยว่า มีบ้านไหนสมัครใจเข้าร่วมโครงงานกับเราบ้าง 

ตอนแรกก็ได้กลุ่มเป้าหมายมา 7 ครัวเรือน จากทั้งหมด 

15 ครัวเรือน ท่ีอยากทดลองทำากับเรา แล้วเราก็เร่ิม

ประเมินว่าแต่ละครัวเรือนน่าจะมีเฟรมสำาหรับทำากระดาษ

ในระยะเริ่มต้น 20 เฟรมก่อน เป็นการลองผิดลองถูก 

เพราะเราไม่แน่ใจเรื่องศักยภาพในการดูแล เมื่อกลับมา

จากชุมชนก็เริ่มทดลองทำาเฟรมเอง เราไม่ซ้ือ แต่ใช้วิธี

เรียนรู้ถูกผิดเอาเอง” 

ลงมือทำาเฟรม...แบบมืออาชีพ

ทุกๆ เย็นไปจนกระทั่งถึงดึกดื่น สมาชิกหญิงชาย

ทุกคนในทีมไม่ว่าใครจะไปทำาอะไรที่ไหนก็ตาม อาจจะ

ไปเรียนหรือลงชุมชน ก็ต้องกลับมารวมกันที่ชมรมเพื่อ

ช่วยกันทำาเฟรม 

“พวกเราทำางานกันแบบหามรุ่งหามค่ำา ช่วงแรกๆ 

พวกเราบางคนแทบไม่ได้เข้าห้องเรียนกันเลย พวกเรา

ทุ่มเทกับงานนี้มาก เรียนรู้จากความผิดพลาดกันเอง  

โดยเราจะประชุมวางแผนก่อนทำา ดังนั้นทุกคนจะรู้เท่า

กันหมด ซื้อไม้ทำากรอบกันเอง 1 คืนก็เสร็จ แต่ทำาไป

ระยะหนึ่งตาข่ายก็หย่อน ไม่ตึง เพราะเราขึงคนเดียว 

ตอนหลังเลยต้องปรับวิธีการทำาใหม่ โดย 1 เฟรมช่วย

กันจับ 2 คน เพื่อยิงแม็กลงไปให้ตึง ใช้เวลา 9 วัน 9 คืน

ในการลงพื้นที่ไปพร้อมๆ กับการทำาเฟรม”   “สันติชัย 

ร่องคำา” แกนนำาหลักในการทำาเฟรมเล่าพร้อมกับบอก

ว่า เฟรมที่พวกเขาทำามีทั้งขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 

และขนาด 1 x 1เมตร รวมทั้งสิ้น 175 ชิ้น ไว้สำาหรับแจก

กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนละ 20 เฟรม ส่วนอีก 35 เฟรม

พวกเขาตั้งใจจะทดลองนำาหนอนมาเลี้ยงด้วยตัวเอง

และเพือ่ไมใ่หเ้สยีเวลา ระหวา่งทีท่ำาเฟรม พวกเขา

ก็เลี้ยงหนอนไปด้วยพร้อมกัน โดยให้สาวๆ ส่วนหนึ่ง

แบ่งเวลามาเลี้ยงดูหนอนสัตว์ตัวเล็กๆ ที่พวกเธอ 

ไม่อยากเข้าใกล้ 

“น้ำาฝน” เลา่ตอ่วา่  พวกเราตอ้งเรยีนรูอ้ยา่งจรงิจงั 

ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทฤษฎีไปให้ชาวบ้าน แต่เราจะต้องมี

ความรู้จริงๆ และต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วย เราไปขอไข่

หนอนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหมมาเลี้ยง

ตั้งแต่มันเป็นไข่ ฟักไข่ เป็นหนอนตัวเล็กๆ จนตัวใหญ่

พ่นใยไหมได้ ช่วงที่มันพ่นใยไหม เราต้องผลัดกันมาเฝ้า

ดูทุกครึ่งชั่วโมง เพื่อสังเกตพฤติกรรมของหนอน เพราะ

ครัง้แรกเราเลีย้งแบบปลอ่ยปละละเลย ไมไ่ดส้งัเกตอะไร

เลย  ปรากฏว่ามันพ่นใยทับกันคือ ตัวที่พ่นใยหมดก่อน

ก็จะเริ่มอยู่นิ่งๆ ไม่ยอมเดิน ส่วนตัวที่ยังพ่นใยอยู่ก็

ปล่อยใยทับตัวที่ไม่เดิน ทำาให้กระดาษเป็นรอยนูน ครั้ง

ต่อไปเราเลยต้องตั้งใจดูหนอนแบบไม่ให้คลาดสายตา 

ทั้งเวียนกันมาดู  เวียนกันมาถ่ายรูป เก็บข้อมูล และจด

บันทึก
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องค์ความรู้และวิธีการเลี้ยงหนอน

ระหวา่งการทดลองเลีย้งหนอนหลายตอ่หลายครัง้ 

ทำาให้นักศึกษาทีมน้ีได้องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง

หลายขอ้ซึง่สำาคญัและจำาเปน็ตอ่การสรา้งสรรคค์ณุภาพ

ของกระดาษใยไหมให้ดีที่สุด 

“ถ้าเห็นตัวไหนเร่ิมไม่เคลื่อนไหวแล้ว ต้องรีบเอา

ออก รวมถึงถ้าตัวไหนยังปล่อยของเสียออกมาต้องรีบ

เช็ดออก ไม่เช่นน้ันกระดาษจะไม่สวย ซ่ึงวิธีการแก้

ปัญหากระดาษเป็นรอยไม่สวยคือ ต้องพักหนอนที่เริ่ม

ไม่กินอาหารและพร้อมจะปล่อยใยแล้วไว้ 3 ชั่วโมง ซึ่ง

ระหว่างนี้หนอนจะปล่อยของเสียออกมา  เมื่อครบ  3 

ชั่วโมงแล้วจึงค่อยนำาหนอนมาวางบนเฟรม  โดยแต่ละ

เฟรมใช้หนอน 200 - 300 ตัว ระหว่างนี้หากตัวไหนเดิน

ตกเฟรมก็ต้องจับขึ้นมา แรกๆ เรายังไม่รู้วางเฟรมไว้ติด

กับพื้นมากไป หนอนก็จะไต่ลงมาได้ คราวหลังเลยต้อง

วางเฟรมไว้สูงๆ ห่างจากพื้น ซึ่งหนอนจะใช้ระยะเวลา 

1 วันครึ่งในการพ่นใย  และกลายเป็นดักแด้ในที่สุด”   

“สุวคนธ์ สุขใจ”  หนึ่งในสมาชิกเล่าพร้อมกับเปิดเผย

ถึงขั้นตอนการเลี้ยงอย่างละเอียด 

เลี้ยงหนอนยังไงไม่ให้ม้วนตัว

การเริ่มเล้ียงหนอนไหม ต้องเริ่มจากการนำาไข่มา

เลี้ยงก่อน โดยเกษตรกรสามารถหาซื้อได้ทั่วไป แต่

สำาหรบัผูเ้ขา้รว่มโครงงานนีก้ลุ่มนกัศึกษามีไขห่นอนทีข่อ

มาจากศูนย์เพาะพันธ์ุโดยตรงเตรียมไว้ให้  ซ่ึงไข่ของ

หนอนไหมจะมีลักษณะคล้ายไข่ปลาเรียงอยู่บนแผ่น

กระดาษ 1 แผ่นจะมีไข่ 15,000 - 20,000 ฟอง ใช้ระยะ

เวลาฟกั 3 - 4 วนักจ็ะออกมาเปน็ตวัหนอนตวัเล็กขนาด 

0.5 - 0.8 เซนติเมตร ระยะนี้หนอนน้อยต้องการใบ

หมอ่นออ่นเทา่นัน้ โดยผูเ้ลีย้งตอ้งเกบ็ใบหมอ่นจากยอด

ไม่เกินใบที่ 3 มาให้หนอนกิน  ผ่านไป 4 - 5 วัน ก็

สามารถให้ใบหม่อนที่แก่กว่าใบที่ 3 ได้ กระทั่งหนอน

มีอายุ 6 - 22 วัน  หนอนก็จะสุก (พร้อมพ่นใยไหม) ให้

สังเกตสีของตัวหนอนที่เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็น 

สีเหลืองส้ม จากนั้นทิ้งระยะเวลาให้หนอนถ่ายของเสีย 

3 ชัว่โมง แลว้จงึนำาหนอนมาวางลงบนเฟรม  ( 200 - 300 

ตัวต่อ 1 เฟรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด) ซึ่ง

หนอนจะใช้เวลาในการพ่นใย 2 วันก็จะเริ่มหมดใย 

สังเกตได้จากลักษณะตัวหนอนจะหดส้ันลงและกลาย

เป็นดักแด้ในที่สุด ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงยังสามารถนำา
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ดักแด้ไปขายได้เหมือนเดิม โดยไม่ต้องต้มซึ่งจะได้น้ำา

หนักมากกว่าการนำาไหมทั้งรังไปต้ม

เมื่อความรู้ภาคทฤษฎีถูกนำามาทดลองปฏิบัติจริง

โดยนักศึกษาทำาให้เกิดเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งพร้อมที่จะ

ถ่ายทอดสู่ชาวบ้านอย่างไม่เคอะเขิน ด้วยการรวบรวบ

องค์ความรู้เป็น “คู่มือ” ก่อนจะพกพาความมั่นใจลง 

พื้นที่ไปพบชาวบ้าน พวกเขาคาดว่าต่อจากน้ีน่าจะ 

เต็มไปด้วยความมั่นใจทั้งฝ่ายนักศึกษาและชาวบ้าน… 

“ไข่หนอนไหม” จำานวน 7 แผ่นๆ ละ 15,000 - 20,000 

ฟอง ถูกเตรียมพร้อมสำาหรับนำาไปให้ชาวบ้านป่าเลา

ทดลองเลี้ยง

“พวกเราเอาไข่ไปให้ชาวบ้านก่อนครัวเรือนละ 1 

แผน่กอ่นเพือ่ใหช้าวบา้นเลีย้งเอง 22 วนั จากนัน้จึงกลบั

มาทำาเฟรมจนเสร็จ ก็นัดวันลงพื้นที่เอาเฟรมไปให้ชาว

บ้าน ซึ่งในวันเดียวกันน้ันเราก็ไปช่วยกันซ่อมแซมโรง

เรือนบางหลังที่ทรุดโทรมเพื่อเตรียม “ทำาชั้นวาง”

จากช้ันวางเฟรม...สูต่ลาดกระดาษใยไหม 

 เพ็ญนภา ธุวะคำา หรือ “ฝน” เล่าว่า การ

ออกแบบชัน้วางมีการระดมความคดิกนัอยา่งกวา้งขวาง 

มกีารคดิออกมาหลายรปูแบบ และเตมิเตม็ขอ้เสยีหลาย

สบิรอบ กวา่จะไดช้ัน้วางเฟรมจากไมไ้ผท่ีพ่วกเขาเชือ่วา่

เหมาะสมทีส่ดุในการทำากระดาษใยไหม ชัน้วางของพวก

เขานอกจากมีลักษณะเป็นชั้นๆ ที่สามารถนำาเฟรมไป

วางเพื่อให้หนอนไหมได้เดินพ่นใยไปทั่วแผ่นแล้ว แต่ละ

ชั้นยังมีผ้าที่เสมือนเปลวางไว้ด้านล่าง คอยรองรับตัว

หนอนทีเ่ดนิตกเฟรมลงมาจากดา้นบน อกีทัง้แตล่ะเฟรม

ยงัถกูออกแบบใหข้าเฟรมสูงขึน้ เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหห้นอน

ไต่ลงมาจากเฟรม 

นักศึกษาทั้ง 18 คนช่วยกันทำาชั้นวางเฟรมอยู่ใน

หมู่บ้านป่าเลา 2 วัน 2 คืน กระทั่งชั้นวางเฟรม 7  ชั้น

สำาเร็จเสร็จสิ้นลง แต่ไข่ไหมที่เพิ่งแจกไปไม่นานยังไม่สุก

ดี พวกเขาจึงขอตัวกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำาสินค้า

ตัวอย่าง (กระดาษใยไหมที่พวกเขาเลี้ยงและทำาเองที่

ชมรม) ไปนำาเสนอตอ่ตลาด ดว้ยหวงัวา่เมือ่ลงไปพบชาว

บา้นอกีครัง้จะมอีอเดอรจ์ากลกูคา้เปน็เครือ่งรบัประกนั  

แตด่เูหมอืนการหาตลาดจะเปน็งานทีพ่วกเขาจะไมถ่นดั

เอาเสียเลย ช่วงเวลานี้เอง “อาจารย์ประยูร” ในฐานะ

อาจารย์ที่ปรึกษาก็เข้ามามีบทบาท ได้แนะนำาโรงงาน

กระดาษสาจินนาลักษณ์ ซึ่งอยู่ในอำาเภอแม่สายให้ 

พวกเขารูจ้กั ส่วนการเขา้ไปนำาเสนอนัน้เปน็บทบาทของ

นักศึกษาเองทั้งสิ้น

“เราก็เอาตัวอย่างกระดาษไปให้ที่โรงงานดู  พวก

เราต้องไปหลายครั้งมาก ตอนแรกเขาก็สนใจ แต่เขาก็มี

ความรู้สึกคล้ายๆ กับชาวบ้านป่าเลาคือ ไม่เชื่อว่าพวก

เราจะทำาได้ พวกเราต้องเอารูปตอนที่เราทำาไปให้ดู เขา

ก็ขอให้เราทำาให้ดู ช่วงนี้แหล่ะค่ะ งานเข้าเลย พวกเรา

ต้องหอบผ้าผ่อนมานอนที่โรงงานเขาเกือบหนึ่งสัปดาห์ 
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มาเลี้ยงหนอนบนเฟรมให้เขาเห็นว่ามันทำาได้จริงๆ นะ 

พวกแมบ่า้นแรงงานพมา่กม็ามงุดกูนัทัง้วนัทัง้คนื เขาไม่

เคยเห็น ส่วนพวกเราก็ผลัดเวรกันดูหนอน ไม่ค่อยได้

หลับได้นอนกันหรอกคะ  จน 3 วันผ่านไป กระดาษใย

ไหมกป็รากฏโฉมใหเ้หน็ เทา่นัน้แหละ่เขาสัง่ซือ้ลอ็ตแรก

เลย 140 แผ่น ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร”  “สุวคนธ์ 

สุขใจ” เล่าและย้ำาว่า อย่างน้อยสินค้าล็อตแรกที่ชาว

บ้านทดลองทำาก็จะมีตลาดรองรับแน่นอนแล้ว

วางกำาลังคนไปสอนชาวบ้าน

 หลงัจากสรา้งความเชือ่มัน่ไดเ้กอืบจะรอบดา้น 

พวกเขาก็เตรียมความพร้อมร่วมกันอีกครั้ง โดยนัด

ประชุมทีมงานเพื่อถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการเลี้ยง

หนอนทั้งหมดให้เพื่อนๆ ทุกคนเข้าใจเท่าเทียมกัน จาก

นั้นจึงแบ่งทีมออกเป็น 10 กลุ่มๆ ละ 3 - 4 คน เพื่อ

เข้าไปสอนชาวบ้านทำากระดาษจากใยไหมอย่างใกล้ชิด 

เมือ่แผนวางเสร็จ สมาชกิชมรมกลุม่เกลยีวเชอืกกพ็รอ้ม

ลงพื้นที่ทันที

 “จำาได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

พวกเราเชือ่แนว่า่ หนอนจะตอ้งสกุ แตป่ญัหาคอืเมือ่ลง

ไปถงึชมุชนปา่เลากลบัพบวา่ หนอนทีใ่หช้าวบา้นเลีย้ง

ไปกอ่นหนา้นีย้งัสกุไมพ่รอ้มกนั แผนของเราคอื แตล่ะ

กลุม่กไ็ปประจำาบา้นของสมาชกิแตล่ะคน แลว้กท็ำาหนา้ที่

เปน็พีเ่ลีย้งคอยเฝา้สงัเกต และสอนจดบนัทกึไปพรอ้มๆ 

กับชาวบ้าน ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 วันเป็น

อยา่งมาก หนอนกน็า่จะพน่ใยหมดครบทกุบา้นแล้ว แต่

จรงิๆ แล้วหนอนทีช่าวบา้นเล้ียงไวแ้ตล่ะบา้น สุกไม่เทา่

กันทั้งๆ ที่ครบ 22 วันแล้ว หมายความว่าหนอนยังไม่

พร้อมที่จะพ่นใย สาเหตุเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุ 50 - 60 ปี ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะนำาใบหม่อน

ให้หนอนกิน ก็เลยเป็นแบบหาได้เท่าไหนให้กินเท่านั้น 

เล้ียงกันแบบตามมีตามเกิด บางบ้านมีเนื้อที่ปลูกเยอะ

ก็ให้กินเยอะ เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ พวกเราแก้ปัญหา

ด้วยการแบ่งทีมกันใหม่จากบ้านละ 2 - 3 คน เป็น 5 - 6 

คน บ้านของสมาชิกทีมไหนที่หนอนยังไม่สุกก็ต้องมา

ช่วยทีมที่หนอนสุกก่อน ประกอบกับสมาชิกที่เข้าร่วม

โครงงานกับเรามีแค่ 7 ครัวเรือน ทำาให้เรามีเวลาดูแล

เอาใจใส่ชาวบ้านมากขึ้น แต่ข้อเสียคือเราเสียเวลา 

มากถึงหนึ่งสัปดาห์ แล้วเราก็ไม่ได้เรียนกันเลย”

 ทางเลือกใหม่...สบายกว่าสาวไหม

ในที่สุดกระดาษจากใยไหม ผลผลิตล็อตแรก 

จากชาวบ้านป่าเลา 140 แผ่นก็สำาเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ 

พร้อมนำาส่งโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ไปแล้วเมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

มีโอกาสพบปะกันในวันส่งมอบสินค้า โดยมีนักศึกษา

เป็นผู้ประสานงานให้ ซึ่งพวกเขาคาดว่า ในอนาคต 

ชาวบา้นจะยนืหยดัเขม้แขง็ดว้ยตนเอง โดยไม่จำาเปน็ตอ้ง

ประสานงานผ่านนักศึกษาอีกต่อไป ส่วนเรื่องพันธุ์ไหม

ชาวบ้านยังสามารถติดต่อขอรับได้จากศูนย์ศึกษาและ

พฒันาหมอ่นไหม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดั

เชียงรายได้เองเช่นกัน 

ดา้น “แมพ่รรณ บญุสงิห”์ กลา่วหลงัจากทีไ่ดเ้หน็

หนอนไหมท่ีเคยเล้ียงเปล่ียนไป จากท่ีเคยเข้าฟักเป็นดักแด้

รอใหแ้ม่พรรณนำาไหมไปสาว กลับกลายเปน็หนอนทีพ่น่

ใยอยู่บนกรอบเฟรมว่า “แม่ว่า ละอ่อนนักศึกษาหมู่นี้

เปิ้นเก่งนะ เกิดมาแม่ก็บ่าเกยหันหนอนบ่าเข้าฟัก  

แม่ชอบยะจะอี้นะ มันบ่าอิดเหมือนตอนสาวไหม  
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จะอั้นมันต้องแข่งกับเวลา ถ้ามันฟักแล้ว วันตี้สี่ต้อง

เอาไปสาวไหมตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่ม กว่าจะแล้ว

กอ่ใจเ้วลาหกวนั แมเ่ฒา่อดิขนาด บา่เหมอืนยะจะอี ้

แคก่อยผ่อหือ้มนัเตยีวดีๆ  เจด๊ขีเ้จด๊เยีย่วมนัเหยีกอ่น

สามชั่วโมงแรกแล้วก็ยับใส่เฟรมเลย กำาน้ีมันพ่นใย

หมดก็ก่อยเก็บตัวมันออก ง่ายดี ถ้ามีคนซ้ือตลอด 

แม่ก่อใค่ยะ แต่เลี้ยงไว้ตอผ้าก็บ่าละบ่าขว้างหนา  

ยังมีคนซื้ออยู่”

แม้เสียเวลา...แต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่า

อาจจะเสียเวลาสักหน่อยในระยะเร่ิมต้น แต่ผลงาน

ท่ีออกมาก็คุ้มค่า พวกเขาได้กระดาษใยไหมตามออเดอร์ 

170 แผ่น จากราคาขายในตอนแรกที่ตั้งไว้คือ 80 บาท 

นัน่หมายความวา่ชาวบา้นทีเ่ข้ารว่มโครงงานจะไดร้บัเงนิ

จากการขายกระดาษใยไหมครัวเรือนละ 1,600 บาท 

อยา่งไรกต็ามนักศกึษาทมีนีย้งัมคีวามหวงัวา่ ราคาสนิค้า

น่าจะปรับสูงข้ึนได้อีก เม่ือโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์

ตัดสินใจสั่งกระดาษจากใยไหมล็อตที่ 2 เพื่อนำาไปขาย

เป็นแผ่นมาส์กหน้า น่ันหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของ

พวกเขาเริม่เปน็ทีต่อ้งการของตลาด และลา่สดุนกัศกึษา

ทีมนี้ ได้ขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ช่วยตรวจสอบ

คุณสมบตัแิละมาตรฐานของกระดาษ ซึง่คาดวา่กระดาษ

จากใยไหมมีคุณสมบัติที่ดีอาจนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

อืน่ๆ ได ้ซึง่ มล.ดศิปนดัดา ดศิกลุ รองประธานเจา้หนา้ที่

บริหารฝ่ายการพัฒนา โครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำาให้นักศึกษา

ลองนำากระดาษใยไหมไปทำาผ้าสมานแผล ซึ่งขณะนี้

นักศึกษาได้นำากระดาษใยไหมส่งไปให้โรงพยาบาล

ราชวิถีและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นางแล

วิเคราะห์คุณภาพแล้ว

คำาชื่นชมจากชาวบ้าน... 
พัฒนาการของนักศึกษา

อาจารยน์า่นฟา้ จนัทะพรม หนึง่ในคณะอาจารย์

ที่ปรึกษาบอกว่า รู้สึกดีใจที่เห็นนักศึกษาทุ่มเททำางาน

เพื่อชุมชน โครงงานนี้แม้จะเป็นการแข่งขัน แต่ส่ิงที่

นักศึกษาแสดงให้เห็นคือ การยึดเอาผลประโยชน์ของ

ชาวบ้านเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเป้าว่าโครงงานจะต้องได้รับ

รางวัลหรือไม่ และสิ่งที่สะท้อนกลับมาชัดเจน นอกจาก

คำาชื่นชมของชาวบ้านในชุมชนก็คือพัฒนาการของ

นักศึกษาทีมนี้ 

“แตก่อ่นนกัศึกษาหลายคนจะพดูนอ้ยมาก ไม่กล้า

แสดงความคิดเห็น แต่วันนี้พวกเขาสามารถพูดโต้แย้ง

อยา่งมเีหตผุล มคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ รูจ้กัเหน็ใจ

ผู้อ่ืน อย่าง “น้ำาฝน” หัวหน้าโครงงานเม่ือก่อนจะเป็น

คนเงียบๆ เขาดูแลเรื่องเอกสาร และจะต้องติดต่อกับ

ผมบ่อยครั้ง แรกๆ ก็อาจจะติดๆ ขัดๆ บ้าง แต่วันนี้ผม

เหน็พฒันาการของเขาชัดเจน เขากล้าพดูมากขึน้ บคุลิก

เปลี่ยนไปจากคนเงียบๆ กลายเป็นคนกล้าอยู่แนวหน้า 

แล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ทุกคนทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องได้ดี”
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นางสาวน้ำาฝน ใหม่วงค์ “ฝน” หัวหน้าโครงงาน 
ตอนเรียนเราไม่มีโอกาสสัมผัสชุมชนขนาดนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์

นี้ไว้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำาหน้าที่เป็นผู้นำา เพราะปกติจะเป็นคนตามเพื่อนตลอด  

แตต่อนนีเ้รารูว้า่เราจะตอ้งทำาอะไร ตอ้งรบัผดิชอบอะไร เมือ่กอ่นคดิหรอืทำาอะไรกจ็ะเอา

ตวัเองเปน็ทีต่ัง้ แตเ่มือ่เขา้มาทำาโครงงานกต็อ้งรูจ้กัปรบัตวัพยายามเขา้ใจคนอืน่ รวบรวม

ความคิดของเพื่อนๆ ในทีมซึ่งมีหลากหลายความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้

นางสาวเพ็ญนภา ธุวะคำา “ฝน” 
เรารับผิดชอบเรื่องกิจกรรมทุกอย่าง ทั้งติดต่อประสานงาน ลงชุมชน ตอนแรกคิดว่าการ

ทำาเฟรมยากมากๆ แต่เมื่อได้ทำาแล้วก็รู้สึกว่างานบางอย่างที่ไม่คิดว่าเราจะทำาได้ ถ้าหาก

ไดเ้รยีนรูเ้รากท็ำาไดเ้หมอืนกนั  โดยสว่นตวัแมจ้ะเรยีนมาทางดา้นสงัคมศาสตร ์เอกคหกรรม

ประยุกต์ ก็สามารถนำาวิชาความรู้ที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ด้วยการใส่ไอเดียลงไปใน

กระดาษใยไหม เช่น  นำาวัสดุอื่นๆ เติมลงไปขณะที่ไหมพ่นใยบนเฟรม ทำาให้กระดาษดู

สวยแปลกตาขึ้น  ส่วนสิ่งที่ประทับใจคือ การทุ่มเทให้กับกิจกรรมนี้จนบางครั้งไม่ได้เข้า

เรียนเลย หนังสือก็ไม่ได้อ่าน มีท้อบ้าง แต่ก็ได้กำาลังใจจากรุ่นพี่และรุ่นน้องในชมรม

นางสาวสุวคนธ์ สุขใจ “เบียร์”
เวลาเราลงชุมชนต้องรอบคอบและละเอียดอ่อนในการพูดคุยกับชาวบ้าน ระยะเวลา 5 - 6 

เดือนที่ผ่านมา ทำาให้เรามีมุมมองที่โตขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะต้องคิด ต้องวางแผน

การทำางาน ต้องไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่ ซ่ึงต้องใช้วาทะในการโน้มน้าวจิตใจ เพื่อขอ

ความร่วมมือกับผู้ใหญ่ทั้งในชุมชน ได้ทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำามาก่อน  แต่ก็ต้องทำา ทำาให้รู้ว่า

ไม่มีอะไรที่เราทำาไม่ได้ แม้กระทั่งหนอนที่เรากลัวมากๆ  แต่ด้วยความจำาเป็นต้องจับต้อง

ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องไปนอนในโรงเรือนกับหนอน ไปดูว่าหนอนตัวไหนสุกแล้วก็ต้องจับ

มาใส่เฟรม ถ้าเรามัวแต่กลัว ไม่ช่วยเพื่อนงานก็ไม่เสร็จ

โครงงานกระดาษใยไหมจากนางน้อยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

หัวหน้าโครงงาน นางสาวน้ำาฝน  ใหม่วงค์ 

คณะทำางานประกอบด้วย นายจักรฤกษ อินต๊ะชัย นายเฉลิมพล ธรรมลังกา 

นายเอกรินทร์ ปัญญา นางสาวจิรสุดา แสงอรุณ นางสาวเอมนกิานต ์ปงออ้คำา

นายเอกชัย อ้ายต้น นายธเนศ ชุ่มวงค ์ นางสาวหนึง่ฤทยั ยอดมลูคล ี

นางสาวนิตยา ผัดลันตา นางสาวปัทมพร เต็มต้น นายเอกชัย เสาร์คำาเมือง

นางสาวเพ็ญนภา ธุวะคำา นางสาวสุวคนธ์ สุขใจ นายพงศกร กำามาวงค ์

นางสาวธนิษฐา พันตา นายสันติชัย ร่องคำา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประยูร ห่วงนิกร 

นายธตรฐ ไชยหมื่น นายน่านฟ้า จันทะพรม



SCB Challenge 201216



โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2555 17

ครูช่างหัวใจหล่อ 
ต่อยอดอาชีพซาเล้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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“ชมุชนใต้สะพาน” เกดิจากการรวมตวักนัของคนเรร่อ่นทีเ่คยอาศัยอยูใ่ตส้ะพานหรอืชมุชน

สลัมใต้ทางด่วน แต่เมื่อพวกเขาถูกไล่ที่เมื่อปี 2536 จึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ จนได้รับ

การจัดตั้งเป็น “ชุมชนใต้สะพาน” หาเช้ากินค่ำาประกอบอาชีพซาเล้งรับซื้อของเก่าไปขาย เพื่อ

แลกค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยมาเลี้ยงปากท้อง

ชุมชนใต้สะพานถูกจัดต้ังขึ้นทั้งหมด 3 โซน 

กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ แต่หนึ่งในนั้นคือชาว “ชุมชน

ใต้สะพานโซน 1” ที่นี่พวกเขากำาลังจะลืมตาอ้าปากได้ 

เพราะมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่งโครงงานเพื่อชุมชนเข้า

แขง่ขนัในโครงงาน “กลา้ใหม.่..สรา้งสรรคช์มุชน” โดย

การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

เข้ามาช่วยเหลือและต่อยอดอาชีพซาเล้งของพวกเขา 

ให้กลายเป็นความรู้และรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่องาน “วิจัย” กลายเป็น “โจทย์”

จุดเริ่มต้นของนักศึกษากลุ่มนี้เกิดจาก ธนาคาร 

คุม้ภยั หรอื “แบงค”์  นกัศกึษาชัน้ปทีี ่4 คณะครศุาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในฐานะหัวหน้าโครงงาน 

บังเอิญไปเห็นโปสเตอร์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์เปิด 

รับสมัครโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 7 

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)  และด้วย

ความทีเ่ขาเปน็อดตีนายกสโมสรนกัศึกษาคณะครศุาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเกิดความสนใจ
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“พอเห็นโปสเตอร์ ผมรีบไปบอกเพ่ือนท่ีทำางานสโมสร

ด้วยกัน และเหมือนทุกคนมีไฟของนักกิจกรรมอยู่ในตัว 

พวกเราทำางานดว้ยกนัมาเยอะ แมจ้ะยงัไมรู่ว้า่จะทำาเรือ่ง

อะไร เพื่อนๆ ก็ตกลงปลงใจกันแล้วว่าจะร่วมมือด้วย

แน่นอน อีกท้ังพวกเราเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 

เหมือนกัน เพียงแต่ต่างสาขา พวกเราอาจนำาความรู้ 

มาแชร์กันได้”

 การรวมตัวครั้งนี้มีสมาชิกมากถึง 13 คน พวกเขา

นึกถึงงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเคยทำาเก่ียวกับการลดความ

เหลื่อมล้ำาของชุมชนในกรุงเทพฯ และตกลงกันว่าจะ  

“ตโีจทย”์ โครงงานของพวกเขาจากงานวจิยันี ้จนในทีสุ่ด

ได้คำาตอบว่าอะไรที่ชุมชนต้องการ และพวกเขาสามารถ

นำาความรูค้วามสามารถทีม่อียูไ่ปทำาใหเ้กดิประโยชนต์อ่

ชุมชนได้ 

“พวกเราเลือกพื้นที่ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ในการ

ทำาโครงงาน เพราะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

ของเรา คืออยู่ในพื้นที่ซอยประชาอุทิศ 76 เขตทุ่งครุ ซึ่ง

ชุมชนนี้ก่อตั้งมาสิบกว่าปีแล้ว มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ 

พวกเราลงมือเขียนโครงงานโดยหาข้อมูลจากงานวิจัย

และสอบถามจากอาจารย์ท่ีเคยทำาวิจัยกับชุมชนน้ีมาก่อน 

พบว่าชาวบ้านในชุมชนใต้สะพานโซน 1 ส่วนใหญ่มีอาชีพ

ซาเล้งเก็บและรับซื้อของเก่าไปขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีใ่ชง้านไมไ่ดแ้ลว้ พวกเราจงึคดิวา่ถา้หาก

เราระดมความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดและต่อยอดอาชีพ 

ให้พวกเขาได้คงดี เราจึงส่งโครงงานครูช่างหัวใจหล่อ 

ต่อยอดอาชีพซาเล้ง เข้าแข่งขัน”

ประสบการณ์แรก...แตกต่างจากที่คิดไว้

หลังจากส่งโครงงานไปไม่นาน วุฒิพงษ์ แผนสท้าน 

หรือ “ไกด์” ฝ่ายควบคุมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

โครงงานเป็นผู้ที่ รู้ข่าวคนแรกว่าทีมของพวกเขาผ่าน 

เขา้รอบ 40 ทมี “ไกด”์ จงึรบีประกาศใหท้กุคนในทมีทราบ 

และในวันถัดมาพวกเขาทั้ง 13 คนกลับมารวมตัวกัน 

อีกครั้ง เพื่อวางแผนการนำาเสนอโครงงานต่อไป พร้อม

กับเข้าไปทำาความรู้จักกับชุมชนใต้สะพานโซน 1 ด้วย 

ตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ “ไกด์” เล่าว่ามีคนเตือนพวกเขาว่า

อย่าเข้าไปในชุมชนน้ันเลย มันอันตราย แต่พวกเขาคิดว่า

เคยทำางานกับชุมชนมาหลายที่แล้ว ดังนั้นที่นี่จึงไม่น่า 

มีปัญหาอะไร 

“วินาทีแรกที่ก้าวเข้าไปในชุมชน พวกเราสัมผัสได้

ถึงความแตกต่าง ถึงแม้พวกเราจะทำางานกับชุมชนมา

หลายพื้นที่ แต่ไม่เคยเจอชุมชนที่มีสภาพแบบนี้มาก่อน 

ที่นี่เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของพวกเรา และ

เนือ่งจากเปน็ชุมชนซาเล้งจงึมีขยะกองโตกระจายอยูท่ัว่

ชุมชน” 

และพวกเขาก็ได้พบกับ “พี่อุ๊” เฉลิมศักดิ์ ลีวังษี 

ประธานชมุชนใตส้ะพานโซน 1 ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพวกเขา

เป็นอย่างดี “พี่อุ๊” เล่าว่าที่ชุมชนของเขานั้นมีชาวบ้าน

อาศัยอยู่เกือบ 200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นประเภท 

หาเช้ากินค่ำาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านำามาแยกส่วนขาย หรือเก็บขยะมา

แยกประเภทขาย บ้างก็ทำาก่อสร้าง หรือรับจ้างทั่วไป 

“ถา้พวกนอ้งๆ เขา้มาทำาโครงงานใหชุ้มชนของเรา

จริงก็คงดี ที่พวกเขาทำาอาชีพนี้เพราะเป็นอาชีพที่คนจน

ทำาได ้ไมต่อ้งใชต้น้ทนุ แตร่ายไดท้ีไ่ดม้ามนัเลก็นอ้ยมาก 

ไม่เพียงพอต่อการดำาเนินชีวิต ลูกหลานในชุมชนส่วนใหญ่

ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เพราะพ่อแม่ไม่มีเงิน” 
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ค้นหา “ความต้องการ” จากพื้นที่

หลังจากวันน้ันท่ีได้พบกับพ่ีอุ๊ พวกเขากลับเข้าไปใน

ชุมชนอีกหลายคร้ัง บางคร้ังก็ไปเดินสำารวจพ้ืนท่ี บางคร้ัง

ก็ไปนั่งคุยกับคนในชุมชน แล้วรวบรวมข้อมูลผ่านภาพ

เคลือ่นไหวมานำาเสนอตอ่กรรมการ ในทีส่ดุฝนัของพวก

เขาทั้ง 13 คนก็เป็นจริง เมื่อโครงงานของพวกเขาผ่าน

เข้ารอบ 20 ทีม 

“แบงค์” เล่าว่า พวกเขารีบประสานงานกับพ่ีอุ๊ทันที

ว่าจะเข้าไปในชุมชน เพ่ือพูดคุยทำาความเข้าใจกับชาวบ้าน

ว่าเขาอยากเรียนรู้อะไร

“วันน้ันมีชาวบ้านมาเกือบย่ีสิบคน พวกเราน่ังจับเข่า

ล้อมวงคุยกัน เราบอกว่าจะนำาความรู้เกี่ยวกับการซ่อม

เครื่องใช้ไฟฟ้ามาสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าอยาก

ซ่อมพัดลม เพราะเก็บมาได้เร่ือยๆ เวลาขายก็จะแยก

ชิ้นส่วนเป็นประเภทพลาสติกหรือเศษเหล็ก แต่ถ้าพวก

เขาสามารถซอ่มพดัลมขายไปทัง้ตวั นา่จะไดเ้งนิมากขึน้”

หลังจากรับรู้ความต้องการของชาวบ้านแล้ว พวกเขา

รีบระดมสมองเขียน “หลักสูตรครูช่าง” ขึ้นมา โดย 

“ไกด์” เล่าว่าหลักสูตรครูช่างแบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่คือ 

1. การอบรมการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2. การอบรมการซ่อม

เครื่องยนต์ และ 3. การอบรมการคัดแยกขยะ แต่ก่อน

ทีพ่วกเขาจะเขา้ไปสอนชาวบา้นในชมุชนไดน้ัน้ พวกเขา

ต้องเตรียมความพร้อมสำาหรับตัวเองก่อน ด้วยการไป

เรยีนรูแ้ละขอคำาแนะนำาจากผูเ้ชีย่วชาญทีศ่นูยฝ์กึอบรม

พฒันาฝมีอืแรงงานจงัหวดัสงิหบ์รุแีละโรงเรยีนฝกึอาชพี 

กทม. 

“ในระหว่างการเตรียมความพร้อม พวกเราได้จัด

กิจกรรมสานความสัมพันธ์ของชุมชนใต้สะพานโซน 1 

ผา่นกจิกรรม “ไมใ่ชใ้หเ้รา” ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ผา่น

โปสเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย และส่งหนังสือไปยัง

โครงการบา้นจดัสรรรอบชมุชนเพือ่ขอรบับรจิาคสิง่ของ

ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น หนังสือ เสื้อผ้า ตุ๊กตาให้น้องๆ ซึ่งได้

ผลตอบรับดีมาก และท่ีเหนือความคาดหมายคือ หมู่บ้าน

กานดาเพลสที่อยู่ติดกับชุมชนใต้สะพานโซน 1 บอกว่า

ตอ่ไปนีใ้หซ้าเล้งไปรบัขยะจากหมู่บา้นไดเ้ลย โดยเขาจะ

แยกขยะไว้ให้ด้วย เพื่อให้ซาเล้งทำางานง่ายขึ้น”

เม่ือกิจกรรม “ไม่ใช้ให้เรา” ได้ผลตอบรับที่ดี  

พวกเขาจึงกลับไปท่ีชุมชนอีกคร้ังเพ่ือแจ้งข่าวดีกับชาวบ้าน

พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการอบรมหลักสูตรครูช่าง

ว่า พวกเขาจะเข้ามาอบรมวันเสาร์และอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา

บ่ายโมงเป็นต้นไป ที่อาคารดุจดาว ศูนย์การเรียนรู้ใน

ชุมชน และนำาป้ายตารางอบรมไปติดไว้ที่ทางเข้าชุมชน

พรอ้มทัง้นำาใบปลวิไปเคาะประตแูจกตามบา้น และชีแ้จง

ให้ชาวบ้านเข้าใจ

“ชาวบา้นสว่นใหญจ่ะเขนิอาย และไมก่ลา้ทีจ่ะเขา้

อบรม เพราะเขาไม่รู้หนังสือ เราจึงต้องช้ีแจงว่าไม่รู้

หนังสือก็มาอบรมกับพวกเราได้ ไม่ยากอย่างท่ีพวกเขาคิด 

หรือบางคนอายุเกือบแปดสิบปีแล้วก็ไม่มีปัญหา”

วิชา “ครูช่าง”

“แบงค์” เล่าต่อว่า เม่ือเข้าใจกันดีแล้วทั้งผู้เรียน

และผู้สอน พวกเขาจึงเริ่มต้นอบรมเรื่องการซ่อมเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าก่อน 6 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจกคู่มือ

ที่พวกเขาทำาขึ้นเอง โดยใช้ภาษาและภาพที่เข้าใจง่ายให้

แก่ชาวบ้าน ซ่ึงในวันแรกมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 22 คน 

การอบรมเริ่มต้นขึ้นด้วยการแนะนำาให้ชาวบ้านรู้จัก  

การใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น เช่น การใช้มิเตอร์ไฟฟ้า 

โดยม ีอาจารยธ์ณภณ ธำารงคณุานนั อาจารยท์ีป่รกึษา
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ด้านครูช่างไฟฟ้าเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นตัวอย่างการสอน

ให้พวกเขา  

ครัง้ทีส่องเปน็ การอบรมเรือ่งความปลอดภยัใน

การทำางานด้านไฟฟ้าและการบัดกร ีเช่น การจับปลั๊ก 

และฝึกการสังเกตเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชำารุด โดย “แบงค์” 

บอกวา่ เขาและ ภกัด ีพาศริ ิหรอื “บอย” รบัหนา้ทีเ่ปน็

ครูช่าง โดยครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 20 คน และวันนี้

พวกเขาเตรียมกิจกรรมเสริมระหว่างการอบรมมาให้ 

ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วย น่ันคือ “ห้องเรียนอนุบาล 

ครูช่าง” โดย เกศริน ถั่วทอง หรือ “เกด” ซึ่งรับหน้าที่

เป็นครูช่าง เล่าให้ฟังว่าเนื่องจากวันแรกของการอบรม

พวกเขาพบปัญหาคือ เด็กในชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูก

ของผู้มาอบรมมักจะวิ่งเล่นซน และส่งเสียงดังรบกวน  

พวกเขาจึงเปิดห้องอนุบาลครูช่างขึ้นบริเวณชั้นบนของ

อาคาร เพื่อนำาเด็กๆ มาเรียนรู้ทั้งเร่ืองความปลอดภัย 

ระเบยีบวนิยั และกจิกรรมเสรมิทกัษะตา่งๆ ควบคูไ่ปกบั

ห้องอบรมครูช่างที่อยู่บริเวณชั้นล่าง 

และเม่ือการอบรมทัง้ 2 ครัง้ผา่นไปดว้ยด ี “แบงค”์ 

จึงเปิดอบรมคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับ การซ่อมพัดลม 

โดยใช้พัดลมที่มาจากการรับซ้ือของเก่าของชาวบ้าน  

วันนั้นมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 25 คน และมีพัดลมจำานวน 

20 ตัว ซึ่งสามารถซ่อมกลับไปใช้ที่บ้านได้ถึง 19 ตัว 

“วันนั้นมีชาวบ้านบางคนหิ้วพัดลมมาแล้วซ่อมได้

สำาเรจ็ เขาดใีจมาก วิง่กลบัไปหิว้พดัลมทีบ่า้นมาซอ่มอกี 

นั่นเป็นภาพที่พวกเราประทับใจมากๆ”

และการอบรมครั้งที่ 4 เรื่องการซ่อมเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ก็ตามมาโดยมี ณัฐวุฒิ ไชยโย  

หรือ “โอม” และ กิตติณัฐ แก้วทอง หรือ “แกรม”  

รับหน้าท่ีเป็นครูช่าง พวกเขาเล่าว่า กิจกรรมน้ีมีผู้ให้ความ

สนใจเข้าอบรมถึง 21 คน โดยมีชาวบ้านนำาหม้อหุงข้าว

มาซอ่มมากถงึ 8 ใบ เตารดีอกี 5 ตวั บางคนกห็ิว้กระตกิ

น้ำาร้อนมาด้วย อาการที่เสียส่วนใหญ่คล้ายกันคือ 

ฟวิส์ขาด แตช่าวบา้นทกุคนทีม่าอบรมกส็ามารถซอ่มได้

อย่างง่ายดาย 

ส่วนการอบรมครั้งที่ 5 เป็นเรื่อง การซ่อมทีวี ซึ่ง 

“โอม” เลา่วา่วนันัน้มผีูเ้ขา้อบรมจำานวน 17 คน เนือ่งจาก

ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้ว่าการซ่อมทีวีทำาได้ค่อนข้างยาก 

จำานวนคนที่มาอบรมจึงลดลง แต่ชาวบ้านก็นำาทีวีที่ได้

จากการรับซื้อของเก่ามาเข้าอบรมถึง 6 เครื่อง
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“การอบรมคร้ังท่ี 6 ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมน้ี 

พวกเราน่ังล้อมวงคุยกับชาวบ้าน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้

และทบทวนบทเรียนจากการอบรมทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา 

มชีาวบา้นบางคนบอกวา่ มนัไมย่ากอยา่งทีพ่วกเขาคดิ”

เมื่อสิ้นสุดการอบรมเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ครูช่างเหล่านี้ดำาเนินโครงงานต่อด้วย หลักสูตรครูช่าง

อบรมการซ่อมแซมและบำารุงรักษาเครื่องยนต์ โดย 

อมรเทพ คุมสุข หรือ “ปลั๊ก” ที่รับหน้าที่เป็นครูช่าง

เครื่องยนต์ เล่าว่าในการอบรมเร่ืองเคร่ืองยนต์น้ันมี

อาจารยส์จุนิต ์จริะชวีะนนัท ์เปน็ทีป่รกึษาให ้ พวกเขา

คิดกิจกรรมนี้เพราะคิดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้รถซาเล้ง

ในการประกอบอาชีพ จึงคิดว่าความรู้ในการซ่อมแซม

เครื่องยนต์เป็นสิ่งจำาเป็น จึงทำาการอบรมเพิ่มอีก 3 ครั้ง 

โดยการอบรมครั้งที่ 7 มี 2 หัวข้อคือ การเปลี่ยนถ่าย

น้ำามันเครื่อง และ การปรับตั้งและการถอดล้าง 

คาบูเรเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมถึง 25 คน 

ส่วนการอบรมคร้ังท่ี 8 เป็นเร่ืองเก่ียวกับการปะยาง 

ซึ่งรัฐพล โพธิ์ศรี หรือ “เอิร์ท” รับหน้าที่เป็นครูช่าง 

เล่าว่า นอกจากสอนปะยางแล้ว ในวันนั้นมีชาวบ้าน

ที่ไม่ได้เข้าอบรมเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง 

มาขอใหเ้ขาชว่ยสอน เขาจงึจดัการใหช้าวบา้นอกีคน

ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เป็นผู้ไปสอนชาวบ้านด้วย

กันเอง เพื่อเป็นการยกระดับจากผู้เรียนเป็นผู้สอน

“ในการอบรมครั้งที่ 9 พวกเราเปิดเป็น ศูนย์เพื่อ

ซาเล้ง เพือ่ใหค้ำาปรกึษาและบรกิารในเรือ่งของการบำารงุ

รักษาเครื่องยนต์ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำาปัญหาหรือ

อาการของเครือ่งยนตท์ีแ่กไ้ขคอ่นขา้งยากมาแลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกับครูช่างและชาวบ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว” 

นอกจากการอบรมเรื่องการซ่อมแซมแล้ว “ไกด์” 

ยังบอกอีกว่า พวกเขาจัดการอบรมครั้งที่ 10 เรื่อง การ

คัดแยกขยะความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดย

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม (EESH) ของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลงานโดดเด่นด้วยการทำาให้ มจธ.  

ติดอันดับที่ 17 มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก (ปี 2011) 

มาแล้ว ด้วยการสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้สัญลักษณ์ของ

ขยะอนัตราย และโรคตา่งๆ ทีม่ากบัขยะ โดยผูเ้ขา้อบรม

ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กจำานวน 40 คน ซึ่งหลังจาก

อบรมและทดสอบพบวา่ทกุคนสามารถแยกประเภทขยะ

ได้อย่างถูกต้อง แต่กิจกรรมของพวกเขาท่ีทำาร่วมกับชุมชน

แห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้

เพราะเมื่อการอบรมหลักสูตรครูช่างจบไป สิ่งที่

พวกเขาทำาตอ่คือปรบัปรงุลานกจิกรรมในชุมชนดว้ยการ

ทาสีสนาม ตีเส้น โดยมีน้องๆ จากห้องเรียนอนุบาล 

ครูช่างมาช่วยวาดรูปบนพื้นสนามตามจินตนาการด้วย

“เราทาสีสนามเพือ่ใหค้นในชุมชนมาเล่นกฬีาและ

ออกกำาลังกายกนั ในวนันัน้มีชาวบา้นจำานวนมากมาช่วย

กันทาสี และยังมีน้ำาหวานมาให้พวกเราด่ืมดับกระหาย 

และมีภาพหนึ่งบนพื้นสนามที่น้องอนุบาลครูช่างวาด

และเขียนว่า “หนูรักพี่ๆ ครูช่าง” ซึ่งภาพนั้นเป็นภาพ 

ที่พวกเราไม่มีวันลืม นอกจากน้ีพวกเรายังนำาส่ิงของท่ี 
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รับบริจาคมาจากทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยัมามอบให้

แก่น้องๆ ในห้องเรียนอนุบาลครูช่างด้วย เหตุการณ์ 

ครัง้นีท้ำาใหพ้วกเรารูว้า่สิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้สำาหรบับางคน

ก็กลายเป็นของมีค่าสำาหรับเด็กๆ ในชุมชนแห่งนี้”

หลังจากกิจกรรมทุกอย่างเสร็จส้ินลง “แบงค์” บอกว่า 

พวกเขาได้จัดกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้รายบุคคล

ของผู้ที่เข้าอบรมในแต่ละครั้ง โดยมีเกณฑ์การวัดผล 

จากคนที่เข้าอบรมครบว่ามีความรู้ความเข้าใจสามารถ

แก้ปัญหาจากโจทย์ที่เราตั้งไว้ได้ สามารถสอนคนอื่นได้ 

และเปน็ทีย่อมรบัของคนในชมุชน เมือ่การอบรมครชูา่ง

ผา่นไปดว้ยด ีโดยมผีูผ้า่นเกณฑก์ารอบรมและไดร้บัการ

คัดเลือกให้เป็น “นายช่างประจำาชุมชน” จำานวน 6 คน 

กลุ่มนักศึกษาได้มอบ “บันทึกนายช่าง” ให้นายช่าง 

ทุกคนเพื่อใช้บันทึกปัญหา อาการเสีย และวิธีแก้ไขเมื่อ

มีผู้นำาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

สำาหรับการซ่อมครั้งต่อไป พร้อมกับคู่มือที่ทำาขึ้นเพื่อใช้

ในการอบรมแต่ละคร้ัง ซ่ึงพวกเขาได้มอบให้นายช่าง 

ประจำาชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

และในขณะที่ทุกคนกำาลังปล้ืมใจกับความสำาเร็จ

ของโครงงาน “เกด” แอบกระซบิเคล็ดลบัความสำาเรจ็ให้

ฟังว่า พวกเขากำาหนดหน้าที่ของบุคลากรในทีมให้ตรง

กับที่เรียนมามากที่สุด โดยครูช่างไฟฟ้าก็ใช้นักศึกษาที่

เรยีนครศุาสตรไ์ฟฟา้มาโดยตรง ครชูา่งเครือ่งยนตก์เ็รยีน

ครุศาสตร์เครื่องกลมา ส่วนคนที่ทำาหน้าที่สกรีนเส้ือยืด

เพื่อแจกให้กับผู้เข้าอบรมก็เป็นเธอเอง เพราะเรียน

เทคโนโลยีการพิมพ์ และในห้องเรียนอนุบาลครูช่าง 

พวกเขามีคนที่เรียนสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศทำาการ์ตูนแอนิเมช่ันมาให้น้องๆ ดู หรือ

กระทั่งคู่มือสำาหรับผู้เข้าอบรมก็มีคนที่เรียนเทคโนโลยี

การศึกษามาช่วย ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสุดท้ายในวัน

ที่พวกเขาปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาของชุมชนก็มีคนที่

เรียนวิศวกรรมโยธามาช่วยวัดและตีเส้นสนาม ส่วนคน

ที่เรียนครุศาสตร์อุตสาหการก็มาเช่ือมโกล์ฟุตบอลเพื่อ

ติดตั้งในสนามกีฬาให้เด็กๆ ได้ใช้
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สามัคคี...ชุมชน

เมื่อทุกอย่างลงตัว เหล่านายช่างประจำาชุมชนทั้ง 

6 คนก็ได้พูดคุยเพื่อ “สานต่อ” ความรู้ที่ได้รับจากการ

อบรมเปน็กจิกรรม “เกา่แลกใหม”่ “พีอุ่”๊ ประธานชมุชน 

บอกว่า ความรู้ที่พวกเขาได้มา ควรนำามาต่อยอดให้เกิด

ประโยชน์ไม่อยากให้ลืมๆ กันไป

“พวกเราจึงจัดกิจกรรมเก่าแลกใหม่ข้ึน โดยให้ 

นายช่างทั้ง 6 คนเป็นศูนย์กลาง เช่น ถ้าใครเก็บพัดลม

เก่าเสียแล้วมาให้ เราก็จะแลกตัวใหม่ที่เราซ่อมแล้วให้

เขาไป ส่วนเขาจะนำาไปใช้หรือนำาไปขายก็แล้วแต่เขา 

เพราะยงัไงกค็ุม้กวา่ทีเ่ขาจะไปแยกชิน้สว่นขายหรอืขาย

ทั้งที่มันยังเสียอยู่ ส่วนนายช่างก็ได้ค่าอะไหล่ตอบแทน 

แต่ถ้าบ้านไหนอยากให้เราสอนวิชาให้ เราก็จะไปสอน

กันถึงบ้าน แบบตัวต่อตัวได้เลย”

“พี่อุ๊” เล่าว่า ต้ังแต่มีโครงงานครูช่างหัวใจหล่อ 

เข้ามาในชุมชน ทำาให้พวกเขาและชาวบ้านอีกหลายคน

รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น มีความรู้สำาหรับการสร้างรายได้ให้

ครอบครัว และถ้าทุกบ้านทำาได้คุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

“ถ้าพวกเรานำาความรู้ที่น้องสอนให้มาใช้เราจะ

ประหยัดเงินได้เยอะเลย ที่ผ่านมาถ้าซาเล้งเสียเราจะ 

เขา้รา้นซอ่มตลอด เสยีเงนิมาก แตต่อนนีไ้มว่า่จะปะยาง 

เปล่ียนน้ำามันเครื่อง ล้างคาบูเรเตอร์ ตั้งโซ่ พวกเราก็

สามารถทำาเองได้หมด คิดเฉล่ียต่อปีเราสามารถประหยัด

เงนิได ้650 - 750 บาท และทีส่ำาคัญถา้ซาเล้งเสียฉกุเฉนิ

กลางทางพวกเราก็ซ่อมเองได้ไม่มีปัญหา ส่วนพวก

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีร่บัซือ้มาไดบ้อ่ยทีส่ดุคอืพดัลม ทีร่บัซือ้

มาตัวละ 20 - 50 บาทเมื่อก่อนแยกชิ้นส่วนขายจะได้

ราคาอยู่ที่ 60 - 70 บาท แต่ตอนนี้ถ้าเราซ่อมให้ใช้ได้

แล้วค่อยไปขายก็ได้ตัวละ 100 - 200 บาท ที่สำาคัญใน

หนึง่สปัดาหเ์ราไดพ้ดัลมมาเกอืบสบิตวั ถงึเราซอ่มไดแ้ค่

ห้าตัวเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 2,000 - 4,000 บาท

แล้ว แต่ที่สร้างรายได้มากที่สุดคงเป็นทีวีที่รับซื้อมา

เคร่ืองละ 50 - 200 บาท ถ้าแยกช้ินส่วนขายได้ 200 บาท 

หรือถ้านำาไปขายให้ร้านรับซ่อมทีวีก็ได้ 400 - 500 บาท 

แตถ่า้เราซอ่มเองจะขายไดร้าคาสงูถงึ 800 - 1,000 บาท

เลยทีเดียว”
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ก้าวต่อไปของ...ชุมชนใต้สะพานโซน 1

เมื่อรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำาให้กับชุมชนไม่สูญเปล่า 

และมีคนพร้อมจะสานต่อโครงงานของพวกเขา “เกด” 

บอกวา่พวกเขาวางแผนตอ่ไปในการพฒันาชมุชนไวแ้ลว้ 

ด้วยการส่งต่อโครงงานให้แก่น้องๆ ในสโมสรนักศึกษา

คณะครศุาสตรฯ์ รุน่ตอ่ไปไดเ้ขา้มาดแูลชมุชนใตส้ะพาน

โซน 1 รวมถงึการอบรมความรูใ้นเรือ่งอืน่ๆ ใหแ้กค่นใน

ชุมชนต่อไป โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ เป็น

อาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน ซึง่ทา่นกอ็าสาทีจ่ะเขา้มาชว่ย

ดูแลต่อไป 

รศ.ดร.กุลธิดา กล่าวถึงลูกศิษย์ท้ัง 13 คนว่า พวกเขา

เรียนหนักมาก มีบางเวลาท่ีพวกเขาท้อ แต่อาจารย์ยอมรับ

ว่านักศึกษาทีมนี้เป็นทีมที่สุดยอดมากๆ 

“เราจะให้กำาลังใจพวกเขาตลอดเวลา และจะขอ 

งบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยและจากคณะฯ  

มาให ้เพราะคดิวา่ชมุชนทีเ่ขา้ไปนัน้อยูใ่กลม้หาวทิยาลยั

ของเรา เราจึงควรมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนด้วย 

ส่วนเรื่องการทำางานเมื่อนักศึกษามีปัญหา เขาไม่เคยวิ่ง

มาโยนปัญหาให้เราแก้ แต่พวกเขาจะคิดหาวิธีแก้ไขกัน

มาแล้ว จึงค่อยมาปรึกษาเราว่าโอเคหรือไม่ แม้จะมีตำาแหน่ง

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แต่เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงการ

ทำางานของพวกเขา เพราะเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกัน

และกนั  เราเขา้ใจวา่ทกุคนทำางานตอ้งหวงัรางวลั แตเ่รา

จะบอกพวกเขาเสมอวา่ถา้จะทำางานใหด้อียา่เอารางวลั

เปน็ทีต่ัง้ ใหท้ำางานภายใตค้วามสบายใจและใชท้รพัยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วงานเราจะออกมามี

คุณภาพเอง”

รศ.ดร.กุลธิดา บอกว่า หลังจากทีมวิจัยที่ทำางาน

เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำาของชุมชนในกรุงเทพฯ 

เห็นว่าโครงงานครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้ง

เปน็โครงงานทีด่แีละมปีระโยชนต์อ่คนทีป่ระกอบอาชีพ

ซาเล้งจริงๆ  จึงอยากให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงกับ

ชุมชนใต้สะพานที่ 1, 2 และ 3 นำาโครงงานนี้ไปเป็น 

“ต้นแบบ” ในการพัฒนาคุณภาพของคนชุมชนใต้สะพาน

ต่อไป

เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รับใช้ชุมชน

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บอกว่า ทราบข่าวการ

รวมตัวของนักศึกษากลุ่มนี้มาระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่า 

พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะทำางานเพ่ือสร้างความรู้แก่คนใน

ชุมชนให้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผล

ใหค้นในชมุชนมชีวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และนอกเหนอื

จากการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและการแข่งขันในโครงงาน

นี้แล้ว สิ่งสำาคัญที่พวกเขาทำาคือการตัดสินใจเลือกที่จะ

ทำางานเพื่อผู้ด้อยโอกาส หรือชุมชนที่เป็นชายขอบของ

สังคม ด้วยการชี้ให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความหมายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

“สิ่ งที่พวกเขาทำาถือเป็นความภูมิใจของ

มหาวิทยาลัย แน่นอนว่าทุกการแข่งขันต้องมีรางวัล

เป็นจุดยึดเหนี่ยว แต่นักศึกษากลุ่มนี้แสดงให้เห็น

แลว้วา่การตัง้ใจและจรงิใจในการทำางานโดยทีต่ัง้อยู่

บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและสม่ำาเสมอนั้น มี

ความหมายอย่างเป็นเลิศที่สุดแล้ว”
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นายธนาคาร คุ้มภัย “แบงค์” หัวหน้าโครงงาน
ผมรับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าโครงงานและเป็นครูช่างวันท่ีอบรมพัดลมด้วย ทำาให้ได้ใช้ความรู้

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมฯ ทีเ่รยีนมา 100 เปอรเ์ซน็ต ์ทัง้สอนทัง้ซอ่มเครือ่งใช้ไฟฟา้ ทำาให้

ผมได้ประสบการณ์การสอนนอกห้องเรียนโดยตรง ได้รู้ว่าการสอนจริงต้องประยุกต์ 

ความรู้ให้ตรงกับผู้เรียน เช่น สอนผู้ใหญ่ส่ือการเรียนรู้ต้องชัด ตัวอักษรต้องใหญ่ ตัวหนังสือ

มากไปก็ไม่ดี ควรใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ให้เข้าใจง่าย ส่วนเหตุการณ์ประทับใจที่สุดคือ 

ตอนที่อบรมการซ่อมพัดลม มีลุงคนหนึ่งซ่อมพัดลมได้ แกดีใจมาก วิ่งกลับไปบ้านหิ้ว

พดัลมมาซอ่มอกีเครือ่งหนึง่พรอ้มรอยยิม้ สว่นเดก็ๆ ในชมุชนวนัแรกทีเ่จอกนัเดก็ๆ จะ

ดื้อมาก แต่วันนี้เด็กๆ มีความอ่อนน้อมมากขึ้น และยกมือไหว้พวกผมทุกครั้งที่เจอกัน 

ส่วนตัวเองผมคิดว่า ผมมีทักษะในการแก้ปัญหามากขึ้นจากการทำาโครงงานนี้

นายวุฒิพงษ์ แผนสท้าน “ไกด์”
ผมรบัหนา้ทีค่วบคมุการสือ่สารและประชาสัมพนัธ์โครงงาน เพราะเรยีนสาขาเทคโนโลยี

การศกึษาและสือ่สารมวลชน จงึนำาความรูท้ีม่อียูม่าใชห้มดทกุอยา่ง ทัง้การประชาสมัพนัธ ์

ตลอดจนการทำาสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายที่สุด การทำาโครงงานนี้สิ่งที่ผมได้

มากที่สุดคือเทคนิคการสอน เพราะแม้จะเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯมาเหมือนกัน  

แต่คนละสาขา ทำาให้ผมเห็นทักษะการสอนของเพื่อนสาขาอื่นๆ ซึ่งผมสามารถนำากลับ

ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพตัวเองได้แน่นอน อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

หรือการซ่อมเครื่องยนต์ก็เพิ่งได้มาเรียนรู้ที่นี่ แต่เรื่องที่ประทับใจที่สุดเป็นตอนที่ผม 

นั่งคุยกับคุณลุงท่านหนึ่ง เขาบอกว่าขอบคุณพวกเรามากที่มาให้ความรู้กับพวกเขาและ

ลุงเขาก็ยกมือไหว้ เป็นภาพที่ประทับใจผมมาก
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นางสาวเกศรินทร์ ถั่วทอง “เกด”
เราเรียนสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มา จึงได้ใช้ความรู้เรื่องการสกรีนเสื้อ

และทำาสื่อต่างๆ ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน แต่หน้าที่หลักคือดูแล

ห้องเรียนอนุบาลครูช่าง เป็นส่ิงท่ีคาดไม่ถึง เพราะเด็กท่ีน่ีค่อนข้างด้ือและก้าวร้าว แต่เรา

สามารถทำาให้เขาอ่อนน้อมลงได้ รู้จักการให้ความเคารพ ขอโทษ การให้อภัย และมี

ระเบียบวินัย การมาเป็นครูช่างอนุบาลทำาให้ได้มุมมองใหม่ๆ เป็นสิ่งท้าทายสำาหรับ

วิชาชีพครูท่ีต้องสอนเด็กท่ีขาดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อุปกรณ์ แม้กระท่ังความรัก

ความอบอุ่น ทำาให้เราต้องปรับตัวมาก และมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป ตอนนี้มีน้องสาว 

น้องชายเพิ่มมาหลายคน และได้มิตรภาพใหม่ๆ เป็นพี่ ป้า น้า อา ในชุมชน ซึ่งถ้าไม่ได้

ทำาโครงงานนี้ก็คงไม่ได้สัมผัสด้านที่เป็นสีขาวและความมีน้ำาใจของพวกเขา

โครงงานครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

หัวหน้าโครงงาน นายธนาคาร คุ้มภัย

คณะทำางานประกอบด้วย

นายวุฒิกร ตุ่นเงิน นายอมรเทพ คุมสุข

นายกิตติณัฐ แก้วทอง นายภักดี พาศิริ

นางสาวสุวิมล ชัชวาลแสง นายรัฐพล โพธิ์ศรี 

นายณัฐวุฒิ ไชยโย นางสาวเกศริน ถั่วทอง

นายณัฐวุฒิ มหานุกุลวงศ์ชัย นายรุ่งโรจน์ แซ่อุ้ย

นายวุฒิพงษ์ แผนสท้าน นายอธิวัฒน์ ภัสราธร

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน ์ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย

อาจารย์ธณภณ ธำารงคุณานัน ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์

ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน ์ จ่าสิบเอกพินิจ ประจันตวนิช

รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล
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เครื่องแกง
บ้านสันมะนะ

“อร่อย” ไม่แพ้ใคร

วิทยาลัยเชียงราย
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ไม่ไกลจากวิทยาลัยเชียงราย มีชุมชนเล็กๆ ชื่อว่า 

“บ้านสันมะนะ” ท่ีเล่ืองช่ือในด้านการผลิต “เคร่ืองแกง” 

โดยเฉพาะเคร่ืองแกงสำาหรับทำา “น้ำาเง้ียว” 

แต่วิสาหกิจเล็กๆ  แห่งนี้ไม่เคยคิดคำานวณต้นทุน

การผลิตว่า ในแต่ละวันพวกเขาต้องซื้อวัตถุดิบจำาพวก

พริก หอม กระเทียม ถั่วเน่า (แผ่นถั่วเหลืองบด) และค่า

แก๊สหุงต้มเป็นจำานวนเงินเท่าไร ขณะเดียวกันทุกๆ ข้ันตอน

การผลิตก็ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบดูแล

ว่ามีความสะอาดปลอดภัยหรือไม่

หลงัจากสำารวจพืน้ทีโ่ดยรอบ นอ้งๆ จากวทิยาลยั

เชยีงราย  ที่มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  5 คนเป็น

แกนนำากน็ำาขอ้มูลเบือ้งตน้ของบา้นสนัมะนะไปหารอืกบั 

อาจารย์ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน อาจารย์ที่เคยพาลูกศิษย์

คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศมาแล้ว

อาจารย์อธิบายองค์ประกอบ และเง่ือนไข ตลอดจน 

การทำางาน โดยเฉพาะการกำาหนดวัตถุประสงค์ว่าจะ 

ทำาอะไร ตรงไหน และอย่างไร...  

เม่ือรู้แนวทาง น้องๆ จึงเดินทางกลับไปยังบ้าน 

สันมะนะอีกครั้ง เพื่อพูดคุยกับ “วัลลภา ฟองเสียง” 

หรือ “แม่มอย” แกนนำาวิสาหกิจชุมชนบ้านสันมะนะ 

เกี่ยวกับโครงงานที่จะไปร่วมดำาเนินงาน 

“ณัฐพล ร้องหาญแก้ว” หรือ “นัฐ” นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ในช่วงแรกๆ ที่

ลงไปหารือกับชาวบ้านนั้น “แม่มอย” ซ่ึงเป็นแกนนำา

กลุม่วสิาหกจิชมุชนบอกวา่ อยากไดฉ้ลากผลติภณัฑใ์หม ่

แต่ในส่วนของทีมมองไปที่เรื่องของการจัดการทั้งระบบ

การผลิตเพื่อลดต้นทุนผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน

ด้านพลังงาน หรือด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการทำาเครื่องแกง 

เพราะเคยเป็นแชมป์จากโครงการนี้...วิทยาลัยเชียงรายจึงติดตามข่าวสารของโครงการ 

“กลา้ใหม่...ใฝ่รู”้ ทกุป ีและปนีีก้เ็ชน่กนั นอ้งๆ จาก 3 คณะประกอบดว้ย วศิวกรรม  สาธารณสขุ 

และบริหาร มารวมตัวกัน เพื่อส่งผลงานเข้าแข่งขันอีกครั้ง
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น้องๆ จึงใช้ “ความถนัด” ผสมกับ “ความรู้”  

มากำาหนด “เป้าหมาย ของ โครงงานเครื่องแกงบ้าน 

สันมะนะ สะอาด ปลอดภัย และลือเลื่องไม่แพ้ใคร 

คือการ “ลดต้นทุนการผลิต” โดยมีกิจกรรมรองรับ

มากมาย เช่น จัดทำาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ จัดทำา

เตาชวีมวลใหก้บัชาวบา้นจำานวน 20 หลงัคาเรอืน พฒันา

ผลิตภัณฑ์พร้อมฉลาก ส่งเสริมการปลูกพริกเพ่ือลดต้นทุน

ด้านวัตถุดิบ เป็นต้น 

โดยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการใช้แก๊สหุงต้ม หรือ LPG  ในการคั่วพริก  

หวัหอม และกระเทยีม ซึง่ตอ้งใชเ้ปน็จำานวนมากในแตล่ะ

เดือน ขณะท่ีการส่งเสริมให้ปลูกพริก ทีมนักศึกษามองว่า

จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบหลักคือ “พริกแห้ง” 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่น้องๆ มานำาเสนอรอบ  

40 ทีม คณะกรรมการได้ให้คำาแนะนำาว่า กิจกรรมที่ทำา 

มีมากเกินไป จำาเป็นต้อง “โฟกัส” ไปที่กิจกรรมหลักที่ 

มีความ “เป็นไปได้” สำาหรับการทำาโครงการในระยะ

เวลา 3 เดือน 

กิจกรรมทั้งหมดจึงถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น “การ

ปรบัปรงุรปูแบบการผลติ” เพือ่ลดตน้ทนุ และใหไ้ดม้า

ซึ่งมาตรฐานผลิต หรือมาตรฐาน GMP 

GMP คืออะไร

Good Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ หรือ

ข้อกำาหนดขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นในการผลิตและควบคุม 

เพือ่ใหผู้ผ้ลติปฏิบตัติามและทำาใหส้ามารถผลติอาหารได้

อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยง

ที่อาจจะทำาให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิด

ความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้ 

- GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP เป็น

หลักเกณฑ์ที่นำาไปใช้ปฏิบัติสำาหรับอาหารทุกประเภท

- GMP เฉพาะผลิตภัณฑ ์หรอื Specific GMP เปน็

ขอ้กำาหนดทีเ่พิม่เตมิจาก GMP ทัว่ไปเพือ่มุง่เนน้ในเรือ่ง

ความเส่ียง และความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหาร

เฉพาะมากยิ่งขึ้น 

หลักการของระบบ GMP

ครอบคลมุตัง้แตส่ถานทีต่ัง้ของสถานประกอบการ 

โครงสรา้งอาคาร ระบบการผลิตทีด่มีีความปลอดภยั และ

มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้น

วางแผนการผลิต ระบบควบคุม ต้ังแต่วัตถุดิบระหว่าง

การผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปการจัดเก็บการควบคุมคุณภาพ

และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ

และติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการ

ที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อ 

ให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย 

เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค 
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ท้ังน้ี GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพข้ันพ้ืนฐาน 

ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป

เช่นระบบ HACCP (Hazards Analysis and Critical 

Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย 

เปลี่ยนแปลง...เพื่อปรับปรุง 

เมื่อโจทย์ถูกปรับมาเป็นการทำามาตรฐาน GMP 

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ลำาพังความรู้ด้านวิศวกรรม

พลังงานทางเลือกจึงไม่เพียงพอต่อโครงงานนี้อีกต่อไป  

“กันต์พิชญ์ญาณน สารเงิน” หรือ “เป้” จากคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ จึงถูกดึงมาเสริมทีม

“โจทยข์องผมคอื ดเูรือ่งระบบสขุภาวะ การจดัการ

โรงเรือน และความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การผลิต...หลังจากเดินดูรอบๆ ก็ไปคุยกับแม่มอยว่า  

ถ้าจะทำาให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และมีการรับรองนั้น 

ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ และจัดระบบใหม่ เพราะตอน

นี้ทั้งเครื่องจักร ห้องที่ใช้ปรุง และห้องบรรจุภัณฑ์เป็น

ห้องเดียวกัน ดูมันไม่เป็นระบบระเบียบ  แม่มอยก็บอก

วา่ด ีอยากปรับปรงุมานานแลว้เหมอืนกนั แตไ่มม่โีอกาส 

และไม่รู้จะทำาอย่างไร”  

แต่ก่อนจะลงมือปรับปรุงห้องครัวและส่วนผลิต 

น้ำาพริกบ้านสันมะนะ  “เป้” และทีมที่รับผิดชอบด้าน 

สุขภาวะนำาข้อมูลท่ีมีอยู่ไปหารือกับวิสาหกิจจังหวัด

เชียงราย โดยแสดงความจำานงวา่จะรว่มมอืกบันกัศกึษา

อีก 2 คณะ คือวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  

ทำาการปรบัปรงุวสิาหกจิการทำาเครือ่งแกงบา้นสนัมะนะ

ให้ได้ใบรับรองตามมาตรฐานของ GMP 

“แต่ปรากฏว่า GMP เง่ือนไขเยอะมาก เพราะกว่าท่ี

คณะกรรมการจะออกใบรับรองให้ได้ ก็ต้องมีการตรวจ

สอบตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงการจัดจำาหน่าย และถ้า

หากจะทำากันจริงๆ คงต้องรื้อที่นี่ทั้งหมด...เพราะโต๊ะ

ต้องเปน็โตะ๊สแตนเลสทีท่ำาความสะอาดได ้ทางเข้ากต็อ้ง

เข้า-ออกทางเดียว  และต้องมีชุดทำางานที่มิดชิด” 

เมื่อ GMP ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อม และมีราคา

สูงเกินกว่าที่วิสาหกิจเล็กๆ ของบ้านสันมะนะจะไปถึง 

สำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมก็มีทางออกสำาหรับ

ชุมชนคือการออก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” หรือ  

“มผช.” ทำาให้โจทย์การทำางานของพวกเขาต้องเปล่ียนไป

อีกครั้ง  

“เมื่องบประมาณที่มีอยู่ไม่สามารถทำามาตรฐาน 

GMP น้ำาพริกบ้านสันมะนะได้ ก็เหลือเพียงมาตรฐาน 

มผช. เท่านั้น  ซึ่งสิ่งที่ มผช.ต้องการคือ สถานที่ผลิต

ต้องถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ...ที่นี้เราก็ได้หลักว่า

ต้องปรับปรุงทุกๆ สิ่งที่มีให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้ได้การ

รับรองจาก มผช.”

สำาหรบั มผช. หรอื “มาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน”  

เป็นการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่ในการ

ออกใบรับรองมาตรฐาน มผช. นั้นทางสำานักงานฯ  

จะดำาเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง

จากสถานที่ผลิตส่งตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและออก

ใบรับรอง ตลอดจนติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทีไ่ดร้บัการรบัรอง โดยสุม่ซือ้ตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการรบัรอง

จากสถานท่ีจำาหน่าย เพ่ือนำาไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ 

โดยกระบวนการติดตามตรวจสอบเช่นนี้จะทำาให้มั่นใจ

ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มผช. 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานในการผลิต และปลอดภัย

ต่อผู้บริโภคจริงๆ 
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เมื่อโจทย์คือ การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเพื่อ

พฒันาคณุภาพของสนิคา้ แตน่อ้งๆ กย็งัไมท่ิง้เปา้หมาย

เดิมคือ เร่ืองของการลดต้นทุนการผลิต น้องๆ ท้ัง 3 คณะ

จงึตัง้วงหารอืภายใตค้วามถนดัและความรูข้องแตล่ะคน 

โดยเพื่อนๆ คณะวิศวะรับผิดชอบเรื่องตู้อบพลังแสง

อาทิตย์ คณะบริหารดูแลและออกแบบผลิตภัณฑ์และ

วางระบบบัญชี  ส่วนคณะสาธารณสุข รับผิดชอบงาน

ด้านสุขาภิบาล และสุขภาวะอนามัยทั้งของคนผลิตและ

โรงงาน

สามประสาน...เพื่อบริการชุมชน

ท่ามกลางเปลวแดด...ทีมวิศวะที่รับผิดชอบตู้อบ

พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ระดมสรรพกำาลังจากรุ่นน้อง 

และรุ่นพี่ทำาการประกอบตู้อบขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 

4 เมตรอย่างขะมักเขม้น โดยลักษณะตู้อบจะมีสีดำาเพื่อ

ดดูความรอ้นจากแสงอาทติย ์มปีระตเูปดิ – ปดิดา้นขา้ง 

ส่วนด้านบนเป็นกระจกใส อุดรอยต่อด้วยวัสดุกันน้ำา 

โดยทั้งหมดใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท 

หากในสภาวะไร้แดด ตู้ดังกล่าวจะได้พลังงาน

ความร้อนจากขดลวดจากเตาไฟฟ้าที่ติดต้ังไว้จำานวน  

6 จุดรอบตัวตู้...ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าตู้อบดังกล่าว 

สามารถอบอาหารในตู้ได้...แม้ในวันนั้นจะเป็นวันที่ไร้

พลังงานแสงอาทิตย์ก็ตาม   

“ตูน้ีจ้ะใชอ้บพรกิ กระเทยีม หอม ถัว่เนา่ ปลาแหง้ 

การอบในตูท้ีม่ดิชดิจะใหว้ตัถดุบิปลอดจากแมลงวนัและ

ฝุ่นละออง ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ ป้องกันการสูญเสีย

ความรอ้น ซึง่จะทำาใหพ้รกิแหง้หรอืปลาแหง้แหง้เรว็ขึน้”   

“นัฐ” ตัวแทนจากคณะวิศวะ เจ้าของไอเดีย “ตู้อบ

พลังงานแสงอาทิตย์” กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

ขณะที่ฟากของวิศวะดำาเนินงานอย่างขะมักเขม้น  

ทีมจากสาธารณะสุขก็กำาลังจัดการกับสภาพแวดล้อม

ของตัวอาคาร ด้วยการจัดระบบข้าวของเครื่องใช้ที่วาง

ระเกะระกะ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเปิดทางให้

แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้าไปถึง 

สำาหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต โดยเฉพาะ

ในส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ หรือ

อปุกรณอ์ืน่กต็อ้งปรบัเปล่ียนใหม่หมด เพือ่ความสะดวก

ในการทำาความสะอาด 

“ตอนแรกจะใช้เป็นโต๊ะไม้สัก แต่ข้อจำากัดของไม้คือ

ถ้าใช้ไปนานๆ ไม้จะพองตัว อาจปนเป้ือนในอาหารได้ 

จงึปรบัเปน็โตะ๊สแตนเลสแทน แตเ่นือ่งจากมรีาคาสงูจงึ
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คอ่ยๆ ทยอยๆ เปลีย่นจนกวา่จะครบ ซึง่อปุกรณต์า่งๆ  

เหล่านี้จะมีการทำาความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง” 

ในส่วนของระบบสุขาภิบาล มีการติดต้ังระบบ

ประปาเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนระบบน้ำาทิ้ง โดยจะมีการ

ระบายน้ำาทิ้งออกทางด้านหลัง ติดตั้งอ่างล้างมือ จัดทำา

ห้องน้ำาแยกออกมาจากตัวอาคาร จัดการกับขยะและ

แมลงนำาโรค และหมั่นบำารุงรักษาตัวอาคารด้วยการ

ทำาความสะอาดอย่างสม่ำาเสมอ 

สำาหรับผูป้รุงอาหาร กส็ง่เสรมิเรือ่งการแตง่กายให้

ถูกสุขลักษณะและมิดชิด...ตามกติกาของ มผช.

ในขณะที่ทั้ง 2 ทีมกำาลังทำางานของตัวอย่างเต็มที่ 

ทีมจากคณะบริหารธุรกิจ ท่ีมีภารกิจปรับเปล่ียนฉลากและ

บรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องทำาการบ้านค่อนข้างหนักเนื่องจากผู้

บริโภคจดจำาฉลากข้างห่อพริกแกงที่มีสีน้ำาเงินได้แล้ว 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของสินค้านักศึกษา

ทีมนี้จึงต้องทำาการบ้านเป็นพิเศษ

“แมม่อย” ยงัใหค้งฉลากสนี้ำาเงนิ และ ตราโอทอป 

4 ดาวไว้เหมือนเดิม แต่ให้เพิ่มข้อมูลทางโภชนาการ  

ทีอ่ยูแ่ละสว่นประกอบทางดา้นโภชนาการเขา้ไป เพือ่ใน

อนาคตอาจจะทำาเรื่องขอโอทอป 5 ดาว เราก็นำาความ

ตอ้งการของชาวบา้นไปออกแบบรว่มกบัอาจารยท์ีส่อน

ด้านนี้โดยตรง ปรับกันหลายรอบกว่าจะลงตัว บางครั้ง

ก็บอกว่า ข้อมูลแน่นเกินไป โลโก้เล็กไป แต่เราก็ออกแบบ

จนแมม่อย และชาวบา้นพอใจ...ตอนแรกสวยมาก โลโก้

เล็กๆ แต่ “แม่มอย” ก็บอกว่าไม่เอา อ่านยาก ให้ทำา 

ตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น 

ลดต้นทุนด้วยเตาแก๊สพลังงานชีวมวล

นอกจากการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อระบบสุขภาวะ

ทีด่ขีองคนทำาและคนกนิ  มกีารออกแบบบรรจภุณัฑใ์หม่

โดยมีขนาดเล็กใหญ่ให้เลือกตามความต้องการของ 

ผู้บริโภคแล้ว  แต่ทั้งหมดนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายเรื่อง

ของต้นทุนการผลิต

นอ้งๆ จากคณะบรหิารซึง่ดแูลระบบบญัชบีอกวา่ 

จากการเก็บบันทึกเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนพบวา่ ค่าใช้จา่ยหลักๆ อยา่งเช่น ค่าแกส๊ 

ค่าถั่วเน่า และค่าพริก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักยังคงมีค่าใช้

จ่ายสูง คำาถามคือจะทำาอย่างไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนก็พบว่า ในทุกๆ ข้ันตอน

ต้องใช้ไฟ ไม่ว่าจะเป็นการค่ัวถ่ัวเน่า ค่ัวพริก หอม กระเทียม 

หรือปลาแห้ง จึงจำาเป็นต้องอาศัยความรู้ของทีมวิศวะ 

ที่ต้องคิดหาช่องทางการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื่อง

แกงของบ้านสันมะนะ

“เราเคยทำาเตาฉนวนทีใ่ชแ้กลบเปน็เชือ้เพลงิ กเ็ลย

เอามาลองใช้ที่นี่ ปรากฏว่าใช้ได้ดี ชาวบ้านก็ให้ความ

สนใจ...และใช้มาจนถึงตอนนี้” 
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ลดรายจ่าย...เพิ่มรายได้ 

ผลจากการทำาโครงงานของน้องๆ 3 คณะจาก

วิทยาลัยเชียงราย ทำาให้ต้นทางการผลิตมีระบบ และมี

มาตรฐานมากขึ้น ระหว่างนี้ก็รอให้สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรวจสอบและออกใบรับรอง 

ในสว่นของตน้ทนุการผลติทีล่ดลงนัน้ จากการเกบ็

ข้อมูลพบว่า ในการผลิตเครื่องแกง 1 ครั้ง กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านสันมะนะ สามารถผลิตได้ 46 กิโลกรัม/วัน  

โดยนำาไปบรรจุใส่ถุงขนาดคร่ึงกิโลกรัมได้ 92 ถุง ขาย 

ถุงละ 50 บาท ซึ่งต้นทุนต่อถุงอยู่ที่ 32.34 บาท ซ่ึง 

หลังจากเปลี่ยนจากแก๊ส LPG มาเป็นเตาชีวมวล  ทำาให้

ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือ 31.31 บาท และถ้าใช้เตา 

ชีวมวลทั้งระบบ เช่น ทั้งคั่วพริก คั่วถั่วเน่า และการปรุง  

ค่าใช้จ่ายจะลดลงอีกหลายเท่าตัว 

ในส่วนของ “ยอดขาย” ก็สูงขึ้น เพราะนักศึกษา

ช่วยเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายให้มากขึ้น และที่สำาคัญ  

มีเคร่ืองแกงทัง้ขนาดเลก็ ขนาดใหญ ่ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืก

ซ้ือไปรับประทาน แม้ฉลากใหม่อาจจะยังไม่คุ้นตาผู้บริโภค 

ก็ตาม…

สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น

“แม่มอย” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน 

สันมะนะ บอกว่า รู้สึกดีใจท่ีน้องๆ เข้ามาช่วย เพราะ 

ต้ังแต่ก่อต้ังกลุ่มมา ยังไม่มีใครมาให้ความช่วยเหลือ 

แบบท่ีนักศึกษาทำาเลย น้องๆ ช่วยทุกอย่าง ท้ังจัดโรงครัว 

ย้ายของ เก็บกวาดเช็ดถู ทำาความสะอาด เมื่อก่อนเสีย

ค่าแก๊สเดือนละเป็นพัน แต่เมื่อน้องๆ มาช่วยทำาเตา 

ชีวมวลให้ก็ช่วยลดค่าแก๊สไปได้เยอะอยู่เหมือนกัน  

“ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน” อาจารย์ประจำาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ บอกว่า ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 

จะคอยให้คำาแนะนำานักศึกษา และคอยดูแลอยู่ห่างๆ  

คอยติดตามแต่จะไม่เข้าไปยุ่ง ปล่อยให้นักศึกษาทำากันเอง 

ให้พวกเขาเรียนรู้ ลองผิดลองถูกกันเอง แต่ก็จะช่วยเก็บตก

ทั้งคำาถามและคำาแนะนำาต่างๆ 

วันน้ีท้ังชาวบ้าน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย

เชื่อว่า เมื่อถึงวันที่ มผช.ออกใบรับรองให้ “เครื่องแกง

บ้านสันมะนะ” จะขายดิบขายดี มากกว่าที่เป็นอยู่...
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นางสาวนฤมล เต๋จ๊ะ “บี” หัวหน้าโครงงาน
 ตอนแรกที่อาจารย์บอกว่ามีโครงงานให้ทำา ก็ไม่อยากทำา เพราะใกล้จะจบแล้ว  อยากจะ

ตั้งใจเรียนมากกว่า แต่เมื่อเห็นเพื่อนๆ ที่คณะมาทำา เลยมาทำาด้วย เหนื่อยมาก เพราะ

ต้องทำางานไปด้วย เรียนไปด้วย  ทำาไปทำามาเพื่อนๆ ก็หายไปหมด  เราก็คิดว่าถ้าเราออก

แลว้ใครจะทำา  และทีส่ำาคญัคอื มนัเปน็ความถนดัของเอกเราดว้ย เราไมอ่ยากทิง้งาน เลย

อยู่ช่วยเขา เพื่อนๆ ในคณะบริหารก็เหลือเราอยู่คนเดียว  แต่จะทิ้งก็ไม่ได้ ไหนๆ ก็ทำามา

ขนาดนี้แล้ว ก็เลยต้องทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด  ยิ่งทำาไปก็ยิ่งสนุก รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

มากขึ้น และได้ความรู้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการลงชุมชนว่าทำาอย่างไรชาวบ้านจึงจะ

ร่วมมือ แต่ที่ได้มากที่สุดคือเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนภายในระบบวิสาหกิจ เพราะเราจบ

บัญชีก็ต้องทำางานด้านนี้อยู่แล้ว

นายกันต์พิชญ์ญาณน สารเงิน “เป้” 
ปกตผิมเปน็เดก็กจิกรรมอยูแ่ลว้ เคยทำากจิกรรมทกุอยา่งของวทิยาลยั  เขา้มาทำาโครงงาน

น้ีได้เพราะรุ่นพ่ีและอาจารย์ชักชวน กอปรกับผมเองก็สนใจด้านนี้อยู่แล้ว เพราะหากถึง

ช่วงเวลาฝึกงานผมต้องลงชุมชนอยู่ดี เลยอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ดู แต่เมื่อได้

เข้ามาทำางานจรงิๆ รูเ้ลยวา่โจทยข์องโครงงานยากมาก แตท่า้ทายความสามารถ และเมือ่

ลงมือทำาจริงๆ ก็ได้รู้ว่าคนละเร่ืองกับท่ีเราเรียนเลย เพราะตอนเรียนใช้แค่ทฤษฎี แต่เม่ือได้

ลงมือปฏิบัติจริงๆ  พบว่ามีหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคน สถานท่ีประกอบการ 

แต่พอทำาได้ ก็รู้สึกภูมิใจ

นางสาวพิชญิณ เครือสุพรรณ “พีท” 
ตอนเริ่มโครงงานนี้ใหม่ๆ เราไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่ต้น เพิ่งเข้ามาทำาตอนหลัง เพราะเห็นว่า

มีประโยชน์ต่อชุมชน และเราก็สนใจในส่ิงที่เขาทำาด้วย ที่สำาคัญคือเป็นกิจกรรมร่วมของ

หลายคณะ  หากไม่ทำาเราก็จะนั่งๆ นอนๆ อยู่ในห้องเฉยๆ เลยคิดว่ามาช่วยเพื่อนๆ ทำา

โครงงานดกีวา่ เพราะไดป้ระสบการณด์ว้ย งานทีร่บัผดิชอบคอืการขอมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชุมชน  เริ่มตั้งแต่หาข้อมูลมาตรฐานของพัฒนาชุมชนที่อุตสาหกรรมจังหวัด นอกจากนี้ก็

มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดอุปกรณ์ต่างๆ  ด้วย



โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2555 37

นายวีระศักดิ์ พันธุ์ไม้ “จ๊อบ” 
ผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องงานออกแบบ และการปรับปรุง ทาสี ทำาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  

หาวัสดุ ว่าทำาอย่างไรให้ตู้อบแข็งแรง ต้องวางตรงไหนอย่างไร รวมถึงต้องคิดขนาดของ 

ตู้อบด้วยว่าต้องมีขนาดเท่าไร จึงจะให้ความร้อนสูงสุด แม้เราจะมีความรู้อยู่บ้างแล้ว แต่ก็

ยังไม่พอ ต้องหาความรู้เพ่ิมเติมท้ังจากผู้รู้ อาจารย์ และอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

โครงงานเครื่องแกงบ้านสันมะนะสะอาด ปลอดภัย
และอร่อยลือเลื่องไม่แพ้ใคร
วิทยาลัยเชียงราย

หัวหน้าโครงงาน

นางสาวนฤมล เต๋จ๊ะ

คณะทำางานประกอบด้วย

นายณัฐพล ร้องหาญแก้ว

นายกันต์พิชญ์ญาณน สารเงิน

นายวีระศักดิ์ พันธุ์ไม้  

นายณัฐพล อุมา 

นางสาวพิชญิณ เครือสุพรรณ  

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน

นางสาวฤทัยรัตน์ ใจกุล
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มหาวิทยาลัยนครพนม

เครื่องช่วยฟัง
จากขยะโทรศัพท์เคลื่อนที่
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นีค่อืตวัอยา่งของความสขุเลก็ๆ แตย่ิง่ใหญส่ำาหรบั

ผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านมาพวกเขา 

เหล่าน้ีต้องทนทุกข์ทรมานไม่เพียงแต่ร่างกายท่ีทรุดโทรม

ลงเท่านั้น แต่สิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับผู้สูงอายุคือความ

สมัพนัธร์ะหวา่งคนในครอบครวั โดยเฉพาะการเขา้สงัคม

ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้ผู้สูงอายุเหล่าน้ีต้องแยกตัว

ออกจากสังคม หนักที่สุดคือพวกเขาเหล่านั้นต้องอยู่

อย่างโดดเดี่ยว บางคนแม้จะได้อยู่กับคนในครอบครัว

แต่กลับห่างเหิน เพราะลูกหลานไม่อยากพูดคุยด้วย

มูลเหตุของการทำาเครื่องช่วยฟัง

ในประเทศไทยมผีูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิมากกวา่ 

1.8 ล้านคน (ตัวเลขอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข)  

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าในอีก  

10 ปขีา้งหนา้ จำานวนประชากรผูส้งูอายขุองประเทศไทย

อาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และนี่คือที่มาของ

โจทย์ที่ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมคิดทำา 

โครงงานการสร้างเครื่องช่วยฟังจากโทรศัพท์

เคลือ่นทีท่ีเ่ลกิใชง้าน เพือ่ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิที่

ยากไร้ในชนบท ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นจากการที่โรงพยาบาล

“เม่ือก่อนก็ไม่อยากจะคุยกับแกเท่าไหร่ เพราะคุยไปก็ไม่รู้เร่ือง ก็เลยไม่อยากคุย นานๆ ผม

จะมาหาแกครัง้หน่ึง เหน่ือยมาก กว่าจะพูดกบัแกรูเ้รือ่ง สว่นใหญจ่ะเหน็แกนัง่ดมูวยอยูค่นเดยีว  

วันๆ แกก็ไม่ค่อยได้ไปไหน ข้างบ้านเขาก็มาบ่นๆ บอกว่าแกเปิดทีวีเสียงดัง แต่เด๋ียวน้ีคุยอะไรไป 

แกก็รู้หมด ดีครับ” เสียงหลานชายบอกเล่าความรู้สึก 

ในขณะทีต่าบอกวา่   “โอย๊...เดีย๋วนีไ้ปทัว่ ทัง้ไปประชมุ ไปหาเพือ่น  เมือ่กอ่นไมอ่ยากออก

จากบ้าน แต่เดี๋ยวนี้ไปทั่วเลย เพื่อนเยอะ” 
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สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขอความ

อนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยนครพนม ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัย

เดียวในจังหวัดท่ีเปิดสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างเคร่ือง

ชว่ยฟงัสำาหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ โดยม ี“อาจารย์

ทรงกช ศรปีระสาร” อาจารยป์ระจำาคณะอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำางานกับบริษัท

สื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำามาก่อน จึงนำา “อุปกรณ์บาง

ส่วนจากโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานแล้ว” มาทดลอง

ทำาเป็นเครื่องช่วยฟังจนประสบความสำาเร็จเมื่อต้นปี 

2555 ท่ีผ่านมา ประกอบกับอาจารย์ทรงกช ทราบข่าวว่า 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร 

นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงงาน “กล้าใหม่...

สร้างสรรค์ชุมชน” จึงมีแนวคิดที่จะนำาความรู้เรื่องการ

ทำาเคร่ืองช่วยฟังและโครงงานดีๆ เพ่ือชุมชนมาบูรณาการ

เข้าด้วยกัน โดยมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นกลไก

สำาคัญ

“ผมเคยทำางานให้กับค่ายโทรศัพท์แห่งหนึ่ง รู้ว่า

วงจรของโทรศพัทม์อีะไรบา้ง พอมาเหน็วงจรของเครือ่ง

ช่วยฟังจึงคิดว่าน่าจะลองนำามาประกอบกันเรียกว่า 

“วงจรอินเตอร์เฟส” โดยในการเชื่อมต่อจะมีวงจรฟัง

สัญญาณคลื่นวิทยุ คลื่นแทรก คลื่นโทรศัพท์ ตรงจุดนั้น

เรียกว่าต่อสัญญาณ ผมจึงลองนำามาต่อดูพบว่าใช้ได้  

และเมื่อต้นปีผมทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงงาน  

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 2555 ก็เลยไปบอก

นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมว่า ใครอยากทำางาน 

จติอาสาทำาเคร่ืองชว่ยฟงัใหผู้บ้กพรอ่งทางการไดย้นิบา้ง 

เพราะความรู้เรามีแล้ว ยังขาดแต่งบประมาณและคนท่ีจะ

มาช่วยกันทำาให้สังคมได้ประโยชน์จริงๆ” ทันทีท่ีอาจารย์

ทรงกชปา่วประกาศออกไป เศรษฐา รม่ศร ีหรอื “มอส”  

วทัธกิร พลชา หรอื “บ”ี และ ธรีะวฒัน ์ทองไมล ์หรอื 

“เทน็” 3 หนุม่จากคณะอตุสาหกรรมไฟฟา้กอ็าสาเขา้มา

เป็นทีมทำางานทันที

ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

“มอส” เล่าว่า งานแรกของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นด้วย

การร่างโครงงานและแผนการดำาเนินงานส่งเข้าแข่งขัน และ

ระหว่างรอผลประกาศเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย พวกเขาก็

เข้าไปประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

เพื่อสืบค้นรายชื่อผู้ป่วยที่เข้ามารักษาอาการบกพร่อง

ทางการได้ยิน

“เราไดร้ายชือ่มารอ้ยกวา่ชือ่ แตเ่ราเลอืกเฉพาะ

ผู้พิการทางการได้ยินจากอำาเภอธาตุพนมเท่าน้ัน 

เพราะถ้าออกไปนอกพ้ืนท่ีท่ีไกลกว่าน้ีจะเป็นอุปสรรค

ตอ่การทำางานของพวกเรา เม่ือไดร้ายชือ่แล้วพวกเรา

สุ่มลงพ้ืนที่และคัดรายที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ด่วนที่สุดก่อน 20 ราย โดยดูจากสภาพความเป็นอยู่ 

ความต้องการ และฐานะ วิธีการหลังจากที่ได้รายชื่อ

มาแล้ว พวกเราจะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปสอบถาม 

ชาวบ้านว่าใครมีเครื่องช่วยฟังบ้างแล้วหรือยังไม่มี 

หรือถ้ามีอยู่เครื่องยังใช้การได้หรือไม่ พร้อมกับนำา

เครือ่งชว่ยฟังตน้แบบทีอ่าจารยท์รงกชคดิขึน้จำานวน 

3 เครื่องลงไปให้ชาวบ้านทดลองใช้ เพ่ือนำาข้อมูล

ต่างๆ เช่น ความดังของเสียง (dB)  ความถี่ ความ

บกพรอ่งของห ูเพราะหแูตล่ะขา้งจะมคีวามบกพรอ่ง

ไม่เท่ากัน แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาออกแบบและสร้าง

เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับข้อมูลความบกพร่อง

ของแต่ละคน” 
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การลงพื้นที่ในคร้ังแรกน้ีพวกเขาจึงถือโอกาส 

บอกกล่าวประชาสัมพันธ์โครงงานให้ชาวบ้านรับรู้ว่า  

อีกไม่นานพวกเขาจะนำาเครื่องช่วยฟังที่ทำาจากอุปกรณ์

โทรศัพท์เคลื่อนที่มามอบให้กับผู้ที่ต้องการใช้อย่าง

แนน่อน สิง่ทีท่ำาใหพ้วกเขากลา้ตกปากรบัคำากบัชาวบา้น 

เพราะพวกเขาตั้งปณิธานแน่วแน่ว่า “ถ้าทีมผมไม่ผ่าน

เข้ารอบ 20 ทีม ผมก็จะทำาโครงงานนี้เป็นโปรเจคจบ

แน่นอนครับ” บี พูดอย่างมั่นใจ 

ระดมความคิดแบ่งบทบาทแบ่งงาน

และแลว้ความประสงคด์ทีีพ่วกเขาตัง้ใจไวต้ัง้แตต่น้

กป็รากฏผล เมือ่ โครงงานการสรา้งเครือ่งชว่ยฟงัจาก

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เลิกใช้งาน เพื่อผู้บกพร่องทาง 

การไดย้นิทีย่ากไรใ้นชนบท ผา่นเขา้รอบ 20 ทมีสดุทา้ย 

“บี” บอกว่า “พอรู้ว่าเข้ารอบ พวกผมดีใจมาก 

เพราะเราจะได้มีทุนไปสร้างเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ยากไร้ 

วันนั้นพวกเราขึ้นไปพบคณบดีเลย ไปขอให้ท่านทำา

หนังสือขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายกัน” 

ระหว่างรอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือ ทั้ง 3 หนุ่ม

ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป พวกเขาหารือวิธีการลงพื้นที่ 

พรอ้มกบัแบง่หนา้ทีก่ารทำางานอยา่งชดัเจน โดย “มอส” 

มีหน้าที่หลักในการสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บกพร่อง

ทางการได้ยินพร้อมกับช่วยถอดและประกอบเครื่อง 

ช่วยฟัง ส่วน “บี” มีหน้าที่หลักคือต่อวงจรของเครื่อง 

ขณะที ่“เทน็” ทำาหนา้หนนุเสรมิเพือ่นรว่มทมี ชว่ยเพือ่น

ทำาทกุๆ เรือ่งทัง้เกบ็ขอ้มลู ลงชมุชน และประกอบเครือ่ง 

รวมถึงหน้าท่ีในการถ่ายคลิปวีดิโอของชาวบ้านท่ีใช้เคร่ือง

ช่วยฟังส่งกลับไปยังผู้ที่บริจาคเครื่องโทรศัพท์   

จนกระทั่งโทรศัพท์นับร้อยเครื่องที่ได้รับบริจาค

จากวทิยาลัยเกษตรศาสตรน์ครพนม วทิยาลัยการอาชีพ

นครพนม และวทิยาลัยเทคนคิพยาบาลนครพนม ถกูส่ง

มายังมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องเร่งด่วนที่หนุ่มๆ ทั้ง 

3 ต้องทำาคือ ทำาการคัดแยกเฉพาะเครื่องที่สามารถนำา

ไปทำาเคร่ืองช่วยฟังได้ โดยดูจากปัจจัยสำาคัญคือแบตเตอร่ี 

และไมโครโฟนต้องยังใช้งานได้

“เท็น” เล่าว่า พอได้โทรศัพท์มา เราจะเอามาแยก

แบตเตอร่ี เพราะส่วนใหญ่แบตเตอร่ีบวมใช้ไม่ได้แล้ว 

นอกจากนีก้จ็ะดไูมโครโฟน ชดุหฟูงั และสมอลทอรก์ 

ชดุวงจรขยาย และปรบัแตง่สญัญาณ ชดุประจไุฟฟา้

และอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อต่างๆ โดยในช่วงน้ีมีเพ่ือน

ในหอ้งเกอืบ 20 คนมาชว่ยกนัเชค็เครือ่ง  บรรยากาศ

เตม็ไปดว้ยความอบอุน่ เพราะเพ่ือนๆ ทกุคนชว่ยกนั

ทำางานเต็มที่ 

ปรับเครื่องต้นแบบให้เหมาะกับผู้ใช้

เมือ่ไดอ้ปุกรณก์ารทำาเครือ่งชว่ยฟงัแลว้ กถ็งึเวลา

ประกอบตัวเครื่องให้เหมาะสมกับผู้บกพร่องทางการ
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ได้ยินแต่ละคน โดยนำาข้อมูลจากการลงพื้นที่คัดกรอง 

ผู้บกพร่องฯ ในครั้งแรกมาใช้ ซึ่งในการสร้างเครื่อง 

ช่วยฟัง 20 เครื่องน้ี “บี” บอกว่า เป็นการพัฒนาจาก

เคร่ืองตน้แบบทีอ่าจารยท์รงกชคดิคน้ขึน้ โดยนำาการวาง

แผงวงจรของเครือ่งมาใชเ้หมอืนเดมิ แตป่รบัรปูแบบการ

ใช้งานให้ง่าย และสะดวกต่อผู้ใช้มากขึ้น 

“ตอนทีพ่วกเราลงพืน้ที ่ไดเ้อาเครือ่งตน้แบบไปให้

ชาวบ้านทดลองใช้ เราพบจุดบกพร่องในแง่ของผู้ใช้ 

หลายจดุ เชน่ สวติซเ์ปดิปดิกดยาก ตอนลงพืน้ทีพ่วกผม

ต้องเอาไขควงงัด ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวโยกแทน เพราะ

มันไม่สะดวกต่อผู้ใช้ซ่ึงเป็นคนแก่ ที่อาจจะหาปุ่มยาก 

หรอืกดยาก นอกจากนีปุ้ม่เพิม่ลดเสยีงกม็ขีนาดเลก็และ

ไม่บ่งบอกว่าจะปรับไปในทิศทางไหน ที่สำาคัญคือตัว

ต้นแบบต้องถอดแบตเตอร่ีออกมาชาร์ตข้างนอก แต่

เครื่องใหม่ที่พวกผมคิดปรับปรุงข้ึนสามารถเสียบสาย

ชาร์ตเข้ากับเครื่องได้ทันที ทำาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้

ยาวนานขึ้น และสามารถใช้งานได้ระหว่างชาร์ต”

ขัน้ตอนตอ่ไปจากนีค้อืการนำาเครือ่งชว่ยฟงัทีส่รา้ง

จากฐานข้อมูลผู้ใช้ในแต่ละคนไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

วิศวกรไฟฟ้ารับรอง และนักกายภาพตรวจสอบก่อน จึงจะ

สามารถนำาไปให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้จริง พร้อมกับปรับจูน 

ระบบ กระทัง่ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิสามารถสือ่สารได้

ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด 

“พวกเราวางแผนไวว้า่จะทำาใหเ้สรจ็สปัดาหล์ะ 

4 - 5 เครื่อง เพื่อให้ทันวันเสาร์-อาทิตย์จะได้นำาไป

ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่บ้านใกล้ๆ กันได้ใช้ จะได้

ประหยัดค่าเดินทาง” 

 

ต้นทุนและอุปกรณ์การทำาเครื่องช่วยฟังจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 
แผ่นวงจร  50 บาท

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R LC1 ชุด                     30 บาท

สวิตซ์ปรับระดับ 1 ชุด                    15 บาท

สวิตซ์คันโยก 1 ชุด                   10 บาท

ชุดต่อสายประจุ 1 ชุด                    5 บาท

ชุดต่อสายหูฟัง 1 ชุด                                5 บาท

กล่องพลาสติก + แผ่นอลูมีเนียมฟอยล์
กันคลื่นแม่เหล็กและคลื่นแทรกซ้อน 1 ชุด

 32 บาท

หูฟัง 1 ชุด         89 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงหรือได้จากการรับบริจาค)

ไมค์รับเสียง 1 ชุด ได้จากโทรศัพท์  -

แบตเตอรี่ 1 ชุด  150 บาท (หรือได้จากการรับบริจาคที่ติดมากับ 
   เครื่องโทรศัพท์)

ชุดประจุไฟฟ้า 1 ชุด   30  บาท (หรือได้จากการรับบริจาค)

ค่าแรงในการประกอบเครื่อง 2 ชั่วโมง  35 บาท ต่อชั่วโมง รวม 70 บาท
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เครื่องช่วยฟังจากใจสู่ผู้ฟัง

ผู้โชคดีคนแรกเป็นพ่อเฒ่าอยู่บ้านแสนพัน รุ่งเช้า

ของวนัเสาร์ “บ ีเทน็ และมอส” เริม่เดนิทางลงไปยงัพืน้ที ่

นำาเครือ่งชว่ยฟงัทีพ่วกเขาสรา้งดว้ยตวัเองไปทดสอบกบั

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

“บี” เล่าว่าขั้นตอนในการทดสอบเร่ิมจากนำาหูฟัง

ไปใส่ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน จากนั้นทดสอบเสียง

โดยการเคาะกลอ่งเครือ่งชว่ยฟงัเปน็จงัหวะ และถามว่า

เคาะกี่ครั้ง ถ้าได้ยินให้บอกมา จากนั้นทดลองพูดคุยใน

ระยะห่าง 50 เซนติเมตร และค่อยๆ ถอยออกไปเป็น

ระยะ 100 เซนติเมตร 200 เซนติเมตร และ 300 เซนติเมตร 

ตามลำาดับ ซึ่งผลการทดลองพบว่า เครื่องช่วยฟังของ

พวกเขาสามารถฟังได้ยินใกล้เคียงกับคนปรกติในระยะ 

100 เซนตเิมตร แตห่ากผูพ้ดูอยูใ่นระยะทีไ่กลกวา่นี ้ผูใ้ช้

เครื่องจะต้องปรับความดังขึ้นมากกว่าเดิม ที่สำาคัญ

เครื่องนี้ยังมีประสิทธิภาพการรับสัญญาณได้ไกลที่สุด 

15 เมตร

“ท่ีบ้านแสนพัน มีชาวบ้านคนหน่ึงท่ีเข้าร่วมโครงการ

กบัเรา  ตอนเราลงพืน้ทีก่จ็ะไปพดูคยุกบัเขา บอกวธิกีาร

ใช้ให้ชัดเจน เช่น ลุงเปิดตรงน้ีนะครับ เพ่ิมเสียงตรงนี้ 

หรือจะใช้โทรศัพท์ก็ให้กดตรงนี้ แล้วถ้าแบตเตอรี่หมด

ทำาอย่างไร ท่ีสำาคัญคือต้องจูนเคร่ืองให้เหมาะสมกับอาการ

ของแตล่ะคน เราใหเ้ขาใสห่ฟูงักอ่น แลว้กพ็ดูกบัเขา เริม่

จากพูดค่อยๆ ก่อน ถ้าเขายังบอกว่าอะไรนะ ไม่ได้ยิน

กจ็ะคอ่ยๆ เพิม่เสยีงขึน้เรือ่ยๆ จนไดย้นิชดั บางคนตอ้ง

พดูชา้ๆ เขาถงึจะไดย้นิ บางคนเหมอืนเดก็หดัพดูใหม่ๆ  

เพราะประสาทหูบางส่วนเสียไปแล้ว หรือบางกรณีมีคล่ืน 

วิทยุชุมชนรบกวน ก็ต้องเอามาปรับแก้ที่มหาวิทยาลัย 

เพราะอาจเกิดจากการเชื่อมต่อระบบสายไฟภายใน 

ไม่แน่น”

“มอส” เสรมิขึน้บา้งวา่ ตวัเขาเองรูส้กึประทบัใจกบั

การได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้ มีเหตุการณ์หนึ่งที่

ทำาให้เขารู้สึกซาบซึ้งมาก คือตอนที่นำาเครื่องช่วยฟังไป

ให้คุณตาข้างบ้านที่ชอบเปิดโทรทัศน์เสียงดังทุกๆ เย็น 

“วันนั้นผมเอาเครื่องไปให้แก ใส่เสร็จแกก็บอกว่า

โอ๊ย...ใครเปิดทีวีเสียงดังมาก เสร็จแล้วแกก็เดินไปลด

เสียงทวีลีง แกชอบมาก มาถามผมวา่จะใหจ้รงิหรอืเปล่า 

ผมก็บอกว่าให้จริงๆ  แกปลาบปล้ืมจนน้ำาตาจะไหล ผมก็

น้ำาตาจะไหลไปด้วย มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ” 

ชีวิตที่ดีขึ้นหลังได้ยินเสียง

“บี” เล่าต่อว่า ปัจจุบันมีผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

20 คน ได้รับเครื่องช่วยฟังจาก 3 หนุ่มครบถ้วนแล้ว แต่

การบริการหลังการให้ยิ่งสำาคัญไม่แพ้กัน...นักศึกษา 

กลุม่นีบ้อกวา่ หลงัจากทีน่ำาเครือ่งชว่ยฟงัไปใหช้าวบา้น

ใช้แล้ว พวกเขายงัตอ้งลงพืน้ทีต่ดิตามผลวา่ เม่ือชาวบา้น

ได้เครื่องไปแล้ว ได้ใช้จริงหรือไม่ ใช้เป็นหรือไม่ ใช้แล้ว

พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร

“มีอยู่บ้านหนึ่งผมไปถามว่าเป็นอย่างไรครับตา 

ฟงัไดย้นิชดัเจนดไีหม แกบอกวา่ดชีดัเจนมากเลย แตพ่อ

ผมไปขอฟังปรากฏว่าแกกำาลังฟังวิทยุอยู่เพราะมีคล่ืนวิทยุ 

85 - 104 MHz แทรกเข้ามา กรณีนี้ผมก็ต้องเอาเครื่อง

มาปรับแก้ บัดกรีให้แน่นก็ช่วยได้บ้าง” 
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“บ”ี บอกอกีวา่ ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ แตล่ะคน

ล้วนมีชีวิตที่ดีขึ้น สังเกตได้จากใบหน้าที่เป้ือนย้ิม และ

การแสดงออกเมือ่นกัศกึษากลุม่นีล้งพืน้ทีไ่ปเยีย่มเยอืน

อีกครัง้ เมือ่เสยีงตอบรบัออกมาในทศิทางบวก ประกอบ

กับยังมีชาวบ้านต้องการเครื่องช่วยฟังเพิ่มขึ้นรวมแล้ว 

30 คน พวกเขาจึงตัดสินใจทำาเคร่ืองช่วยฟังเพ่ิมอีก 10 ชุด

เพื่อนำาไปมอบให้กับชาวบ้านเพิ่มเติม และดูเหมือนว่า

มันจะไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ 30 เครื่องเสียแล้ว

“ยิ่งเราลงพื้นที่ไปก็ยิ่งพบว่ามีคนเฒ่าคนแก่ที่

บกพร่องทางการได้ยินเยอะมาก ตอนนี้พวกผม 

อาจารย์ และมหาวิทยาลัยก็ยินดีช่วยเหลือ หากมี 

ผู้บรจิาคโทรศัพทม์อืถอืใชแ้ลว้เขา้มา พวกผมกจ็ะยงั

ทำางานนี้ต่อ แม้ว่าโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์

ชมุชน” จะจบลงกต็าม  โดยพวกเราจะตัง้ชมรมฯ ขึน้

มาให้รุ่นน้องได้มาเรียนรู้การทำาเคร่ืองช่วยฟัง เพ่ือนำา

ไปมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินเพิ่มขึ้น”

คุณภาพดี...ราคาถูก... 
พร้อมบริการหลังการแจก

 นอกจากคุณภาพของเครื่องช่วยฟังที่จะทำาให้ 

ผู้บกพร่องทางการได้ยินกลับมาได้ยินอีกครั้งหนึ่งแล้ว 

เจา้เครือ่งนีย้งัสามารถตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืทัว่ไปไดอ้กี

ดว้ย และจดุเดน่ทีท่ำาใหเ้ครือ่งชว่ยฟงัตวันีเ้ปน็ทีต่อ้งการ

อยา่งมาก เพราะมรีาคาตา่งจากเครือ่งชว่ยฟงัทีข่ายตาม

ท้องตลาดทั่วไป โดยเครื่องช่วยฟังที่สร้างจากโทรศัพท์

เคลื่อนที่มีแบตเตอรี่ หูฟัง ที่สามารถใช้งานได้ปกติจะมี

ตน้ทนุรวมคา่แรง 2 ชัว่โมง 70 บาทแลว้ อยูท่ี ่253 - 492 

บาทเท่านั้น ในขณะที่เครื่องช่วยฟังที่มีขายอยู่ในตลาด

มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บาท ที่สำาคัญยิ่ง

ไปกว่านั้น น้องๆ ทีมนี้บอกว่ายังมี “บริการหลังการ

แจก” ให้อีกด้วย โดยชาวบ้านที่ได้รับเครื่องช่วยฟังไป

แล้ว หากเครื่องเสียใช้ไม่ได้ ก็สามารถส่งมาซ่อมที่

มหาวิทยาลัยนครพนมได้อีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะ

ทำาหน้าที่เป็นศูนย์ซ่อม สร้างเครื่องช่วยฟัง อีกทั้งให้คำา

ปรึกษากับผู้ที่ต้องการใช้เครื่องจริงๆ 

โดยนักศึกษาทีมนี้เช่ือม่ันว่าโครงงานของพวกเขา

จะไม่ส้ินสุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะพวกเขาวางแผนสร้าง
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ความยั่งยืนให้กับโครงงานนี้โดยจัดตั้ง “ชมรมหูทิพย์” 

ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องในสาขา

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการ

สร้างเครื่องช่วยฟัง และดำาเนินโครงงานนี้ต่อไปตราบ

เท่าที่ยังมีความต้องการจากผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

ผู้ให้...ได้อะไรจากผู้รับ

ทรงกช ศรีประสาร อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า  

โครงงานฯ นี้นอกจากจะช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการ

ได้ยินจำานวนหนึ่งแล้ว ยังช่วยให้เด็กหนุ่ม 3 คนมี

ประสบการณแ์ละมพีฒันาการทางความคดิทีเ่ตบิโตเปน็

ผูใ้หญม่ากขึน้ รูจ้กัการทำางานกลุม่ รูจ้กัหนา้ทีแ่ละความ

รับผิดชอบ 

“ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยผ่านการทำางานเป็น 

กระบวนการ ยังหาข้อมูลไม่เป็น แต่เม่ือได้มาทำาโครงงาน

นี้พวกเขามีพัฒนาการมากขึ้น มีความรับผิดชอบ และมี

จิตใจโอบอ้อมอารีมากขึ้น”

ทีส่ำาคัญอาจารยท์รงกช บอกดว้ยวา่ ปจัจบุนัไดน้ำา 

“เคร่ืองช่วยฟังสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ไปขอ

จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555  

 แต่อาจารย์ทรงกชและนักศึกษายังยืนว่า ยินดีมอบ 

องค์ความรู้น้ีให้กับผู้ท่ีต้องการใช้อย่างจริงจัง เน่ืองจาก

โครงงานดังกล่าวคิดข้ึนมาเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีบกพร่อง

ทางการไดย้นิใหส้ามารถใช้ชีวติไดต้ามปกตเิช่นเดยีวกบั

คนทั่วไป 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนม และ 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชธาตพุนมไดท้ำาบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือกับสาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัย

การอาชีพธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ทำาการ

อบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บัโรงพยาบาลและ

บุคคลที่สนใจ พร้อมกับเป็นศูนย์กลางในการให้ 

คำาปรึกษาแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และร่วมกัน

วิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฟังร่วมกันต่อไป
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เศรษฐา ร่มศรี “มอส”
ผมเป็นเด็กกิจกรรมมาก่อน ทำากิจกรรมมาเยอะมาก วันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมโครงงาน  

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน กล้าพูดมากข้ึน อาจเป็น

เพราะด้วยหน้าที่ที่เพื่อนมอบหมายให้ต้องไปพูดไปคุยกับชาวบ้าน

วัทธิกร พลชา “บี”
ความประทบัใจของผมอยูท่ีก่ารไดเ้ปน็ผูใ้หค้รบั แค่เราไปบอกชาวบา้นวา่ เราจะทำาเครือ่ง

ช่วยฟังให้เขา ชาวบ้านคนหนึ่งก็น้ำาตาไหลออกมา ทำาให้ผมยิ่งอยากทำาโครงงานนี้ มันมี

คุณค่ามาก เพราะมันหมายถึงชีวิตและความสุขของผู้เฒ่าผู้แก่จะกลับคืนมา บางคน 

บอกว่าเขาได้คุยกับลูกแล้ว ทั้งๆ ที่เขาอยู่บ้านเดียวกันแต่แทบไม่ได้คุยกันเลย สิ่งนี้คือ

ความภาคภูมิใจที่ได้ทำา และผมจะทำาต่อไปเรื่อยๆ ครับ 

ธีระวัฒน์ ทองไมล์ “เท็น” 
ผมประทับใจที่ได้ทำางานเพื่อสังคม ได้เห็นรอยยิ้มของคนเฒ่าคนแก่ เมื่อก่อนผมอาจจะ

ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกของคนแก่ แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการที่เราไม่ได้ยิน มันส่งผล 

กระทบรา้ยแรงตอ่ครอบครวัและสังคมอยา่งไร ส่วนตวัผมเองอาจจะมีเวลานอ้ยกวา่เพือ่น

ในการทำางาน แต่ทันทีที่ว่าง ผมก็จะมาช่วยเพื่อน เพราะผมอยากทำา 

โครงงานการสร้างเครื่องช่วยฟังจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เลิกใช้งาน 
เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ยากไร้ในชนบท
มหาวิทยาลัยนครพนม

หัวหน้าโครงงาน นายวัทธิกร พลชา 

คณะทำางานประกอบด้วย นายเศรษฐา ร่มศรี

 นายธีระวัฒน์ ทองไมล์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา นายทรงกช ศรีประสาร         
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อลมหายใจ...
ขันลงหิน 
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บ้านบุ เป็นย่านที่ทำาขันลงหิน หรือขันบุ มาแต่

โบราณ ปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัยรัชกาลที่ 3 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า บรรพบุรุษ

ของชุมชนบ้านบุ เป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่อพยพมาต้ัง

หมูบ่า้นภายหลงัเสยีกรงุเมือ่พทุธศกัราช 2310  ชาวบา้น

ที่เคยประกอบอาชีพช่างบุทำาเคร่ืองทองลงหินหรือ

เครื่องทองสัมฤทธิ์จึงรวมกลุ่มและต้ังถ่ินฐานบ้านเรือน

รมิคลองบางกอกนอ้ย และดำารงชพีการทำาภาชนะเครือ่ง

ทองลงหนิโดยสบืเชือ้สายถา่ยทอดวชิาชา่งบตุอ่เนือ่งกนั

มาหลายชั่วอายุคน จนเป็นที่มาของนาม “บ้านบุ” 

ลมหายใจที่ริบหรี่ของชุมชนบ้านบุ

เสียงตีขันที่เคยดังก้องกังวานทั่วชุมชน บัดนี้เสียง

เหล่านั้นเริ่มแผ่วลงทุกขณะ จากเดิมชาวบ้านส่วนใหญ่

ยดึอาชพีชา่งบเุปน็อาชพีหลกั ดว้ยการสบืทอดฝมีอืและ

ความเช่ียวชาญเรื่องการทำาหัตถกรรมครัวเรือนที่ขึ้นช่ือ

ของชมุชนมาตอ่เนือ่งยาวนาน  มกีารแบง่หนา้ทีท่ำางาน

ตามข้ันตอนการผลิต โดยฝ่ายชายจะอยู่หน้าเตา เป็นท้ัง

ช่างหลอม ช่างตี ที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญสูง ส่วน

ฝ่ายหญิงรับหน้าที่เป็นช่างลาย ช่างตะไบ และช่างกลึง 

ที่ต้องอาศัยความประณีต ละเอียดอ่อน แต่ด้วยปัจจัย

หลายๆ อยา่งทีเ่ขา้มา ทัง้ในเรือ่งของขัน้ตอนการผลติที ่

ซับซ้อนและต้องอาศัยความละเอียดอ่อนเป็นหัวใจสำาคัญ 

ประกอบกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำาขันลงหินเริ่มหายาก

“แหล่งสุดท้าย” ...เป็นประโยคที่นำาพาให้ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลือก  

“ขนัลงหนิ” ของชมุชนบา้นบ ุเขตบางกอกนอ้ย มาเปน็โจทยใ์นการเขยีนโครงงานสง่เขา้ประกวด 

และเพราะคำาวา่ “แหลง่สดุทา้ย” นีเ้องทีถ่อืกำาเนดิประสบการณใ์หม่ๆ  ใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูอ้ยา่ง

ไม่รู้จบ
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และมีราคาแพง ส่งผลให้หลายครัวเรือนต้องปิดกิจการลง 

และหันไปทำางานบริษัทหรือประกอบอาชีพรับจ้างอย่างอ่ืน

แทน

คงเหลือแต่ “ขันลงหินบ้านบุ เจียม แสงสัจจา” 

แหง่เดยีวเทา่นัน้ทีย่งัคงยนืหยดัสบืทอดกจิการขนัลงหนิ

มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมี “ป้าเมตตา เสลานนท์” เป็น 

หัวเรี่ยวหัวแรงสำาคัญ  

“ปา้เมตตา” เลา่วา่ เพราะวตัถดุบิทีใ่ชเ้ปน็สว่นผสม

เพื่อทำาขันลงหินมีราคาแพง แม่เจียม แสงสัจจา คุณแม่

ของป้าเมตตาจึงผสมโลหะขึ้นมาใหม่  โดยใช้ทองแดง  

7 ส่วน ดีบุก 2 ส่วน และเศษสำาริด 1 ส่วนนำามาย่อยลง

เบ้าหลอมบนเตาตี จึงทำาให้โรงตีขันลงหินของบ้าน 

ป้าเมตตายังคงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ 

ต่อลมหายใจขันลงหิน

“เพราะเราคิดว่าท่ีน่ีเป็นแหล่งสุดท้ายแล้ว เราจึง

อยากเข้ามาทำาอะไรสักอย่าง เพื่อให้ “ขันลงหินของ

ชุมชนบ้านบุ ยังคงอยู่ต่อไป...” คำาตอบของน้องๆ   

จุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อถามถึงเหตุผลที่

เลอืกชมุชนแห่งนีเ้ขยีนโครงงาน “กลา้ใหม.่..สรา้งสรรค์

ชุมชน” ส่งเข้าแข่งขัน

จุฑารัตน์ เรือนสุข หรือ “แน๊ต” นิสิตชั้นปีที่ 4 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ

หัวหน้าโครงงานจึงชักชวนเพื่อนร่วมคณะอีก 5 คนเข้า

มาร่วมทำางาน ประกอบด้วย ปรียานุช กฤษณะกาฬ 

หรือ “เตย”  มิญชยา บูรณะเศรษฐกุล หรือ “แพร” 

จรินทิพย์ วิจิตรบุญชูวงศ์ หรือ “ปาน”  ภัทร ภานุภาพ 

และมาวิน กิตติคณาพงษ์

“แน๊ต” บอกว่า เธอทราบข่าวโครงงานน้ีผ่านรายวิชา 

Market Channel โดยอาจารย์ผู้สอนแนะนำาเข้ามา เห็นว่า

เปน็โครงงานทีน่า่สนใจ เปน็งานเพือ่ชมุชน จงึรวมตวักนั

และเขียนโครงงาน

ขอ้มูล “ขนัลงหนิ” ปรากฏขึน้มากมายบนหนา้จอ

คอมพิวเตอร์ เม่ือหนุ่มสาวทั้ง 6 คน เลือกค้นหาคำานี้

จากเว็บไซต์ ประกอบกับได้รับคำาแนะนำาจากผู้ปกครอง 

เมื่อศึกษาข้อมูลจึงพบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งสุดท้าย

แล้วที่ผลิตขันลงหิน เมื่อได้โจทย์ที่จะเข้ามาสร้างสรรค์

ชมุชนแลว้ จงึตดัสนิใจลงพืน้ทีช่มุชนบา้นบเุพือ่ทำาความ

เข้าใจชุมชนก่อนเป็นลำาดับแรก

งานแรกสำาหรบัการลงพืน้ทีข่องกลุม่คอืการเขา้หา

ผู้นำาชุมชน เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงลง 

พื้นที่บ้านเจียม แสงสัจจา บ้านหลังสุดท้ายของการ

ทำาขันลงหิน เพื่อศึกษาตัวผลิตภัณฑ์  ซึ่งจากการพูดคุย

ทำาให้กลุ่มเห็นประเด็นว่า ควรที่จะจับทั้งผลิตภัณฑ์ 

ขันลงหินและชุมชนเข้าด้วยกัน เปรียบเหมือนการชู

ชุมชนบ้านบุผ่านตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก

ชมุชนบา้นบอุยูบ่รเิวณเขตบางกอกนอ้ย นอกจากจะ

มีช่ือเสียงเร่ืองขันลงหินแล้ว ยังมีสถานท่ีสำาคัญๆ  

อีกมากมาย โดยเฉพาะตำานานคู่รักในเร่ือง “คู่กรรม”  

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ร้านสงวนโอสถ ร้านขายยา

สมุนไพรท่ีอยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน ซ่ึงชุมชนแห่งน้ี 

มักจะมนีกัทอ่งเทีย่วทีร่กัการปัน่จกัรยานแวะเวยีนเขา้มา

เป็นประจำา กลุ่มจึงอยากที่จะพัฒนาขันลงหินให้เป็นที่

รู้จักผ่านชุมชน...
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Repackaging-Rebranding 
ขันลงหิน

จากการลงพื้นที่ทำาให้พวกเขารู้ว่า ชุมชนบ้านบุ 

จะคึกคักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันปกติ

คนในชุมชนมักออกไปทำางานนอกบ้าน ดังน้ันพวกเขา

จึงต้องออกแบบการทำางานเป็น 3 ระยะ ทั้งนี้เนื่องจาก

เนือ้งานทีต่อ้งทำามรีายละเอยีดคอ่นขา้งมาก จงึตอ้งแบง่

ระยะเวลาการทำางานให้ดี โดยพวกเขาจะวางแผนการ

ทำางานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง 

“เตย” และ “ปาน ที่เรียนสาขาโลจิสติกส์ จึงอาศัย

ความถนัดที่ตนเองมีอยู่อาสาเข้ามารับผิดชอบกิจกรรม

ในระยะที่ 1 โดยหน้าที่หลักๆ คือรับผิดชอบงานด้าน

การออกแบบ packaging และตราสัญลักษณ์ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน รวมทั้งช่องทางการตลาดด้วย 

“ปาน” เล่าว่า ในส่วนท่ีพวกเธอรับผิดชอบจะ

เป็นการ Repackage และ Rebrand โดยสอบถาม

ความคิดเห็นจากป้าเมตตาเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่า

พอใจหรือไม่ หรือต้องการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

จากนั้นจึงนำาไปปรับปรุงแก้ไขจนสำาเร็จออกมาเป็น

รูปร่าง แต่เดิมขันลงหินจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องผ้าไหม

ทึบ ทำาให้ผู้บริโภคมองไม่เห็นผลิตภัณฑ์ข้างใน ไม่รู้ว่า

สวยงามมากนอ้ยเพยีงไร พวกเราจงึออกแบบกลอ่งใหม่

เป็นแบบกระจกใส เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็น

ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้น ซ่ึงในการออกแบบน้ีป้าเมตตา

ได้เสนอแนวคิดว่าให้ทำาก้นบุ๋มๆ เพื่อรองรับกับก้นขัน

ลงหนิดว้ย  เมือ่ packaging สำาเรจ็แลว้ ปานและเพือ่นๆ 

จึงเริ่มคิดออกแบบตราสินค้าใหม่ โดยเน้นไปที่คำาว่า 

“ขันลงหินบ้านบุ” เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับขันลงหิน 

รวมถึงชุมชนบ้านบุให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป พร้อม

กับจัดทำาคู่มือการดูแลรักษาขัน และเนื้อหาทาง

ประวัติศาสตร์ของขันลงหินทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษไว้ด้วย 

หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการกระจายสินค้า  

แต่เดิมขันลงหิน (เจียม แสงสัจจา) จะวางขายอยู่ที่บ้าน

ขนัลงหนิ เจยีม แสงสจัจาเพยีงแหง่เดยีว และจะรบัผลติ

สินค้าเฉพาะตามออเดอร์ที่ลูกค้าส่ังเท่านั้น แต่เพราะ

ตอ้งการกระจายสนิคา้ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแกค่นหมูม่าก พรอ้ม

กับต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบุ 

เตยและปานจึงหาช่องทางกระจายสินค้าโดยประสาน

งานกับร้านภูฟ้า ย่ืนเรื่องไปที่ ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  

รวมถึงฝ่ายการตลาดของร้านภูฟ้า เพื่อขอนำาสินค้า

เขา้ไปจำาหนา่ยภายในรา้น  โดยทางรา้นภฟูา้สามารถสัง่

สินค้าโดยตรงกับป้าเมตตา นอกจากนี้ป้าเมตตาและ 

ขันลงหินบ้านบุ ยังมีโอกาสเปิดตัวสินค้าด้วยการนำาไป

จัดแสดงในนิทรรศการ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย ถือเป็น

โอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เผยแพร่ทั้งประวัติของชุมชน

บา้นบ ุและขนัลงหนิไปพรอ้มๆ กนั  นอกจากนีท้างกลุม่
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ยังสร้าง facebook  ไว้บอกเล่าเรื่องราวขันลงหิน และ

ชุมชนบ้านบุให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านโลกออนไลน์

สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบุ

“แน๊ต” ในฐานะผู้รับผิดชอบงานระยะที่ 2 เล่าถึง 

รายละเอียดทีม่าของแนวคดิในการพฒันาและปรบัปรงุ

พื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนว่า “ในระยะที่ 2 

พวกเราทำางาน 2 อย่างคือ สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

และโรงเรียนทำาหนัง ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เราสามารถแบง่ออกเปน็ 3 มติ ิคอื มติดิา้นประวตัศิาสตร ์

ทั้งเรื่องของการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ

ชุมชนบ้านบุ  มิติที่ 2 คือการที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนว่ามีที่มาที่ไป

อย่างไร ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของคนใน

ชมุชน มิตทิี ่3 คอืการขยายเรือ่งนีไ้ปสูว่งกวา้งจงึเกดิเปน็

กิจกรรมโรงเรียนทำาหนังขึ้นมา”  

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถูกสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าของ

โรงงานขันลงหิน บ้านบุ (พื้นที่ของเจียม แสงสัจจา) ซึ่ง

แต่เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ทางกลุ่มมองว่าหากนำาพื้นที่

ตรงนี้มาจัดทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นอกจาก 

ชาวบา้นจะไดใ้ชป้ระโยชนแ์ลว้ ยงัเปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บั

นักท่องเท่ียวท่ีต้องการศึกษาข้อมูลอีกด้วย แน๊ตและเพ่ือนๆ 

จึงนำาแนวคิดนี้ไปเสนอกับป้าเมตตาเจ้าของโรงงาน 

ขันลงหิน รวมถึงคุณลุงอภิศิษฐ ลิ้มสุภากร (ผู้นำาชุมชน) 

และคณะกรรมการชุมชนถึงแนวทางการจัดทำาศูนย์ 

การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์

ของชุมชนบ้านบุ และขั้นตอนการทำาขันลงหินผ่านการ

สอบถามจากชาวบ้านในชุมชน และจากแหล่งอ้างอิง

ต่างๆ โดยทำาเป็น Timeline บอกเล่าเรื่องราวการทำา 

ขันลงหินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตั้งไว้ในศูนย์การ

เรียนรู้ฯ แต่เดิมป้ายนิทรรศการมี 4 แผ่น หน้า-หลัง  
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เป็นเน้ือหาข้ันตอนการผลิตขันลงหินอย่างเดียว ทางกลุ่ม

ไดป้รับปรงุใหม่ โดยนำาขอ้มลูทัง้ขัน้ตอนการทำาขนัลงหนิ 

และแหลง่ทอ่งเทีย่วมาจดัทำาใหมท่ัง้ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษในรูปแบบที่สวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติที่สนใจ

โดยกอ่นลงมอืปรบัภมูทิศัน ์กลุม่ไดจ้ดัประชมุใหญ ่

พร้อมกับชักชวนคนในชุมชนเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง

ถงึวตัถปุระสงคแ์ละชว่ยกนัหาขอ้สรปุในการดำาเนนิงาน 

จากนั้นเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรม ทั้งเดินประชาสัมพันธ์ แจกใบปลิว รวมถึงจัด

ทำาปา้ยไวนลิตดิไวต้ามบรเิวณสำาคญัตา่งๆ เพือ่เปน็การ

ประชาสมัพนัธอ์กีทางหนึง่ดว้ย โดยใชช้ือ่โครงการในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ว่า “รวมพลังสามัคคี ปรับปรุง

พ้ืนท่ี...สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน” ซ่ึงจากการประชาสัมพันธ์

ในครั้งนั้น มีชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นจำานวนมาก 

เมือ่ถงึวนัลงมือปรบัพืน้ที ่ชาวบา้นทีท่ราบขา่วตา่งทยอย

มาช่วยตามกำาลังความสามารถ บางบ้านเอารถเข็นมา

ช่วย บางบ้านก็ช่วยกันออกแรง วันแรกเป็นวันเตรียมงาน  

ทั้งชาวบ้านและกลุ่มต่างทำางานกันอย่างขะมักเขม้น 

จนพลบค่ำาจึงแยกย้ายกันกลับ 

เชา้วนัตอ่มา แมร้า่งกายอาจจะเหนือ่ยลา้บา้งจาก

การเตรียมงานกต็ามท ีแตเ่พราะความรว่มมอืรว่มใจของ

ชาวบ้าน จึงเป็นแรงผลักดันให้แน๊ตและเพื่อนๆ เต็มที่

กับการทำางานอีกครั้ง สำาหรับกิจกรรมในช่วงเช้าตาม

ตารางจะเป็นการทำาบุญเลี้ยงพระ แต่ติดปัญหาตรงที่ 

วันที่จัดงานตรงกับวันไหว้พระจันทร์ และเป็นวันพระ

ด้วย ทำาให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถมาร่วมงานได้ 

บางท่านอาจจะมาไม่ได้เต็มวัน แต่ก็จะสลับกันไปมา 

จนทำาให้งานในวันนั้นสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โรงเรียนทำาหนัง... 
หนังสร้าง (จาก) ชุมชน

“แน๊ต” เล่าต่อว่า นอกจากคนในชุมชนแล้ว พวกเรา

ยังคิดสร้างสำานึกรักชุมชนให้กับเด็กๆ ในชุมชนอีกด้วย 

เพราะคิดว่า เด็กๆ เหล่านี้จะเป็น “แรงหนุน” สำาคัญที่

จะช่วยขับเคลื่อนโครงงานนี้ต่อไปในอนาคต จึงอยาก 

ชกัชวนเดก็ๆ ใหม้าทำากจิกรรม เพือ่ปลกูจติสำานกึใหเ้ดก็

รักและรู้จักชุมชนมากขึ้น ผ่าน “โครงการโรงเรียน 

ทำาหนัง” โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั้น  

ม.5 - ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เพราะเป็น

โรงเรียนประจำาชุมชน ประกอบกับทางโรงเรียนมีวิชา

หนงัสัน้ซึง่เปดิสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 อยูแ่ลว้ 

ทางกลุ่มจงึมองวา่เปน็โอกาสดทีีจ่ะปพูืน้ฐานใหก้บัเดก็ๆ 

ในรายวชิาทำาหนงัสัน้ตอ่ไป โดยเขา้ไปพดูคยุกบัอาจารย์

ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ก็ยินดีให้ความร่วมมือ 

เม่ือสรุปกิจกรรมในระยะที่ 2 ได้แล้ว ก็ถึงเวลา 

ของการลงมือทำา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 

พวกเธอจึงเชิญวิทยากรซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่คณะเข้ามาช่วย

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำาหนังส้ันให้กับเด็กๆ  โดย 
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วางกรอบการดำาเนนิงานระหวา่งวนัที ่29 กนัยายน - 30 

ตุลาคม 2555 สำาหรับกิจกรรมทางกลุ่มออกแบบไว้ว่า 

จะเป็นการอบรมควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ชุมชนจริง ซ่ึง

วันที่เปิดรับสมัครพบว่ามีเด็กๆ สนใจสมัครเข้าร่วม

กจิกรรมเปน็จำานวนมาก พวกเธอจงึตอ้งทำาการคดัเลอืก

เดก็ใหเ้หลอืเพยีง 30 คนเทา่นัน้  จากนัน้จึงแบง่เดก็ออก

เป็น 4 กลุ่ม ให้เด็กๆ ได้ลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลเพื่อนำามา

ทำาเปน็หนงัสัน้ โดยทัง้ 4 กลุม่จะตอ้งเลอืกสถานทีเ่ดน่ๆ 

หรือของดีของชุมชน ประกอบด้วย ขันลงหินบ้านบุ  

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร คุณลุงขายหมูปิ้ง และ

ยาแผนโบราณหมอสงวน  

และแลว้กจิกรรมวนัแรกกเ็ริม่ตน้ข้ึนดว้ยการอบรม

เรื่องการใช้กล้อง มุมกล้อง โดยแบ่งกลุ่มตามความถนัด

ของแต่ละคน วันที่ 2  เป็นการพาเด็กลงพื้นที่ เพื่อให้มี

โอกาสใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้อบรมมาจริงๆ  ทั้งเรื่องของ

การใชเ้ครือ่งมอื มมุกลอ้ง  สว่นวนัที ่3 และ 4 จะเปน็การ 

discussed นำาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน มีการสอบถาม

ความคืบหน้าของเด็กๆ แต่ละกลุ่ม จากนั้นให้เวลาหนึ่ง 

สปัดาหส์ำาหรบัการลงพืน้ทีถ่า่ยทำาหนงัสัน้ โดยทางกลุม่

ใช้วิธีติดต่อกับเด็กผ่านทาง facebook โดยมี “มาวิน 

กิตติคณาพงษ์” ทำาหน้าท่ีติดต่อประสานงานให้คำาปรึกษา

กับเด็กๆ ด้วย สำาหรับผลงานของเด็กๆ ทางกลุ่มวางแผน

จะนำาลง YouTube เพื่อสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้ 

และวางแผนว่าจะนำาหนังสั้นที่เด็กๆ ทำาทั้งหมดมาเปิด

ใหค้นในชมุชนและนกัทอ่งเทีย่วไดช้มกนัในวนัเปดิตลาด 

(ระยะที่ 3)

ท่องเที่ยววิถีถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

“บ้านบุ” นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องขันลงหินแล้ว 

ชุมชนแห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญทาง

ประวตัศิาสตรท์ีย่งัคงหลงเหลอืรอ่งรอยใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ได้เข้ามาช่ืนชม และน่ีคือแผนงานระยะท่ี 3 ของโครงงาน

ที่มี “แพร” เป็นผู้รับผิดชอบทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ “ระพีพัฒน์ เกษโกศล” 

จากกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอคำาปรึกษาเรื่องการจัดทำา

พื้นที่บริเวณบ้านบุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทางกรม 

การท่องเที่ยวเองก็ยินดีให้ความร่วมมือ 

“ระพีพัฒน์” เล่าว่า ในฐานะท่ีเขาเคยเป็นนักพัฒนา

ชุมชนของเขตบางกอกน้อยมาก่อน จึงนำาประสบการณ์

ที่เคยทำามาช้ีแนะแนวทางให้กับนิสิตกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ

เรื่องการทำาตลาด เพราะเมื่อ 5 ปีที่แล้วเคยมีการจัด

ตลาดขึน้  ซึง่ชาวบา้นยงัตดิใจ เพราะทำาใหช้าวบา้นรูส้กึ

มีชีวติชีวาขึน้ พอใหโ้จทยไ์ป ชาวบา้นกล็งความเหน็วา่

ตอ้งมตีลาด แตต่อ้งไมใ่ชต่ลาดทีม่ไีวแ้คซ่ือ้-ขายของ

เท่านั้น แต่ต้องเป็นตลาดที่จัดให้มีการพูดคุยแลก

เปล่ียนกนัดว้ย เพราะชาวบา้นมองวา่สิง่ทีไ่ดจ้ากการ
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พูดคุยกันมีค่ามากกว่าเงิน มันเป็นความรู้สึกดีๆ ที่

ได้รับมากกว่า 

“นอกจากชว่ยแนะนำาเรือ่งการทำาตลาดแลว้ ผมยงั

ช่วยน้องๆ นิสิตกลุ่มนี้จัดทำาเส้นทางการเรียนรู้จาก

ชุมชนใกล้เคียงมาจนถึงชุมชนบ้านบุ และช่วยเผยแพร่

โครงการผ่าน facebook fanpage ของผมด้วย ถือเป็น 

การสนับสนุนน้องๆ อีกทางหนึ่ง ช่วยอะไรได้ผมก็ช่วย

เตม็ที ่เพราะเหน็ถงึความตัง้ใจทีน่อ้งๆ มอียู ่ผมในฐานะ

ผู้ใหญ่ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่เช่นกัน”  

“แพร” เล่าต่อว่า จากการพูดคุยในคร้ังน้ันทำาให้กลุ่ม

เกิดแนวคิดใหม่ๆ เพิ่มเติม แต่เดิมเคยวางเป้าหมาย

ไว้ว่าจะพัฒนาเฉพาะพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนเข้ามา

ท่องเที่ยวมากขึ้น แต่เพราะตัวพิพิธภัณฑ์ต้ังอยู่ใน

โรงเรียนซึ่งเป็นพื้นท่ีปิด ทางกลุ่มจึงได้ปรับเปลี่ยน

แนวคิดใหม่ โดยเริ่มมองไปที่ชุมชนมากขึ้น  

“ในชว่งทีเ่ราปรบัภมูทิศันท์ีบ่า้นปา้เมตตา พวกเรา

ไดพ้ดูคยุกบัชาวบา้นเรือ่งการจดัตลาด ซึง่ชาวบา้นเองก็

ถามพวกเราตลอดวา่เมือ่ไหรจ่ะทำาตลาดขึน้มาใหม ่และ

จะจดัเมือ่ไหร ่ทำาใหเ้รารูส้กึวา่ชาวบา้นเขาอยากไดต้ลาด

มาก ชาวบ้านเขาจะรอว่าเมื่อไหร่พวกเราจะจัดตลาด 

ให้เขา”  

เม่ือย้อนกลับมาคิดเร่ืองน้ี ทางกลุ่มจึงเร่ิมลงมือ

ทำาตลาดอย่างจริงจัง... 

ตลาดนัดบ้านบุ...ตลาดนี้เพื่อชุมชน

เม่ือข้อสรุปลงตัว “แพร” จึงดำาเนินการติดต่อกับ

ลุงนิวัติ ลิ้มทวีมงคล เจ้าของตลาด ซึ่งลุงนิวัติก็ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำาหรับรูปแบบของการจัด

ตลาดนัด ทางกลุ่มวางแผนว่าจะจัดในช่วงวันเสาร์-

อาทิตย์ โดยแบ่งตลาดออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซน

ขายอาหารคาวหวาน โซนขายของ และโซนโชว์ขัน

ในชมุชน ใหช้าวบา้นนำาขนัของตนเองทีม่อียูอ่อกมา

ให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นถึงความ

งดงามของขนัลงหนิวา่มีความงดงามเชน่ไร สว่นโซน

ที่เหลือเราจะทำาเป็นโซนโรงเรียนทำาหนัง โดยนำาผล

งานที่น้องๆ จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้

เขา้มารว่มกจิกรรมกบัเรามาเผยแพร ่เพ่ือสรา้งขวญั

กำาลังใจให้กับเยาวชนในการที่จะสืบทอดส่ิงดีงาม

ของชุมชนต่อไป 

จากตลาดที่เคยเงียบเหงา วันนี้ชุมชน “บ้านบุ” 

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกับกิจกรรม “ยลเสน่ห์ตลาด

ร้อยปี ชมของดีชุมชนบ้านบุ” ชาวบ้านจากทุกทิศใน

หมู่บ้านได้มีโอกาสมารวมตัวกันอีกครั้ง พ่อแก่แม่เฒ่า

แตล่ะหลงัตา่งคดัเลอืกขนัลงหนิของตนออกมาวางเรยีง

ราย โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน วัยรุ่นหนุ่มสาว 

เดก็เล็กวิง่วุน่ในตลาด บา้งกเ็ดนิซือ้อาหาร บา้งกเ็ดนิซือ้

ของ บา้งกม็งุดขูนัลงหนิ ทำาใหต้ลาดบา้นบกุลบัมามสีสีนั
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อีกครั้ง รอยยิ้มของชาวบ้านถือเป็นกำาลังใจสำาคัญและ

รางวัลให้กลุ่มมีกำาลังใจทำางานต่อไป

ฟื้นชีวิตใหม่ให้ชาวบ้านบุ

กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและ

คนในชุมชนเป็นจำานวนมาก ภาพคุ้นชินของชาวบ้านเม่ือ 

30 ปีก่อนย้อนกลับมาอีกครั้ง “ลุงอภิศิษฐ ลิ้มสุภากร” 

ผู้นำาชุมชนยังจำาภาพวันแรกที่นิสิตเข้ามาได้เป็นอย่างดี             

“ลุงอภิศิษฐ” เล่าว่า กลุ่มนิสิตเขาเข้ามาถามว่าเรา

จะทำาอย่างไรได้บ้างเพื่อฟื้นฟูตลาดแห่งนี้ให้กลับมามี

ชวีติอกีครัง้ ลงุเขา้มาชว่ยเพราะเหน็ความตัง้ใจของพวก

เขาในฐานะลกูหลาน จงึชว่ยเหลอืตัง้แตแ่รกเริม่จนมาถงึ

กจิกรรมตลาดร้อยปทีีผ่า่นมา ทัง้ตดิตอ่แมค่า้ขายอาหาร

คาวหวานใหม้าชว่ยกนัปลกุตลาดแหง่นีใ้หก้ลบัมามชีวีติ

อีกครั้ง ซึ่งจากการร่วมด้วยช่วยกันในคร้ังน้ีส่งผลให้มี

รา้นคา้สนใจเขา้มาขายของในตลาดกวา่ 64 รา้นคา้ โดย

เป็นร้านค้าจากชุมชนมากถึง 58 ร้าน

“ตอนแรกที่ผมเห็นก็รู้สึกดีใจ ถึงกับกลั้นน้ำาตา

ไว้ไม่ไหว ยอมรับเลยว่าตื้นตันใจมาก” “ลุงอภิศิษฐ” 

บอกเล่าถึงความรู้สึกเมื่อเห็นบรรยากาศที่ตนเคยเห็น

เมื่อ 30 ปีก่อนกลับมาคึกคักอีกครั้งจากความร่วมมือ

ของคนในชุมชน

ส่วน “ป้าเมตตา” เจ้าของโรงตีขันลงหินบอกว่า 

“หลังจากที่น้องๆ เข้ามา ทำาให้ชุมชนบ้านบุกลับมาเป็น

ที่รู้จักอีกครั้ง ลูกค้าบางคนก็ชื่นชมกับบรรจุภัณฑ์ที่

น้องๆ เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงามและทันสมัย

ขึน้”  น้ำาเสยีงและแววตาของปา้เมตตาดเูปน็ประกายอกี

ครัง้ เมือ่พดูถงึลมหายใจทีก่ำาลงัจะคอ่ยๆ ฟืน้คนืกลบัมา

อีกครั้งของขันลงหินแห่งชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย

ปรึกษา...ที่ปรึกษา

ผศ.นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร อาจารย์ท่ีปรึกษา บอกว่า 

ส่ิงหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ความกล้าคิด กล้าเสนอแนวคิด

ของนิสิตที่มีมากขึ้น เราในฐานะที่ปรึกษาเมื่อเห็นถึง

ความเปล่ียนแปลงของลูกศิษย์ ก็รู้สึกดีใจ แม้โครงงานน้ี
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จะเป็นโครงงานในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สิ่งหน่ึงที่นิสิตของ

เราสามารถใช้ได้ในระยะยาวนั่นคือ ความสัมพันธ์อันดี

ที่มีอยู่ในชุมชนบ้านบุ  

“แรกๆ ถือเป็นเรื่องยากในการที่จะเข้าถึง

ชุมชน เพราะต้องยอมรับว่าไม่มีใครเป็นคนในพื้นที่

เลย แล้วจะทำาอยา่งไรใหค้นในพืน้ทีเ่ขารูส้กึวา่เราคอื

คนในชุมชนของเขาน่ันแหละเป็นเรื่องยาก แต่นิสิต

กลุ่มนี้สามารถทำาได้”  

ในฐานะท่ีปรึกษา หน้าท่ีหลักคือการ “ให้คำาปรึกษา” 

ผศ.นพรตัน ์บอกวา่ เขายนิดทีีจ่ะใหค้ำาปรกึษาแกล่กูศษิย์

ของตนตลอดเวลา รวมถึงการเข้าถึงชุมชนร่วมกับนิสิต 

ถงึแม้บางครัง้อาจจะไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม แตห่ากเมือ่ไร

ทีม่เีวลาวา่งกจ็ะลงพืน้ทีร่ว่มกบันสิติทกุครัง้  เรามองเหน็

ถงึความพยายามทีน่สิติทำา บางครัง้เราเองกไ็มเ่ชือ่วา่เขา

จะทำาได้  นิสิตเขาทุ่มเทเต็มร้อย เราเองก็ช่วยเหลือและ

ให้คำาปรึกษากับเขาเต็มร้อยเช่นเดียวกัน 

ลมหายใจของขนัลงหนิ แหง่ชมุชนบา้นบทุีเ่คย

ริบหรี่มานานหลายปี  แต่ด้วยความตั้งใจดีของกลุ่ม

นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ี “ลงขัน” 

เข้ามาปลุกชีวิตของชุมชนให้กลับมีชีวิตชีวาข้ึนอีกคร้ัง 

ถือเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชน “ตระหนักและ

หวงแหน” ของดทีีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตน โดยเฉพาะ

ผู้นำาชุมชนที่ตื่นตัวเข้ามาสานต่อกิจกรรมต่างๆ ทั้ง

เรื่องของมัคคุเทศก์น้อย ด้วยการดึงเยาวชนที่อยู่ใน

ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม หรือการจัดเส้นทางท่องเท่ียว

เชงิอนรุกัษ ์ ถอืเปน็สญัญาณทีด่ทีีค่นในชมุชนตืน่ตวั

เข้ามาร่วมกันต่อลมหายใจของบ้านบุให้คงอยู่  

ตลอดไป...
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นางสาวจุฑารัตน์ เรือนสุข “แน๊ต” หัวหน้าโครงงาน
หากเราเรยีนอยูแ่ตใ่นหอ้งเรยีน เรากจ็ะรูแ้ตท่ฤษฎเีทา่นัน้ การพดูคยุกบัเพือ่นๆ กจ็ะเปน็

แง่มุมเดิมๆ แต่การได้ออกมานอกห้องเรียน ทำาให้เราได้อะไรมากกว่านั้น ได้รู้ว่าเรา

สามารถนำาความรูใ้นหอ้งเรยีนมาใชไ้ดม้ากมาย ถอืเปน็ประสบการณใ์หมท่ีด่มีากๆ และ

ยังเป็นโอกาสดีคร้ังหน่ึงในชีวิตที่ได้ทำางานนอกห้องเรียน ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างแท้จริง

นางสาวมิญชยา บูรณะเศรษฐกุล “แพร” 
สิ่งที่ได้จากการทำาโครงงานนี้คือเรื่องการพูด ได้เรียนรู้ว่าการพูดในสิ่งที่เราทำาและเข้าใจ 

ง่ายกว่าการน่ังเตรียมสคริปต์ ตอนน้ีเราแทบจะไม่ต้องใช้ สคริปต์แล้ว เข้าใจอะไร คิดอะไร

ก็พูดออกมาอย่างนั้น ไม่ต้องมานั่งจดประเด็น เพราะเป็นการพูดจากประสบการณ์จริง 

พูดจากสิ่งที่เราได้ทำา ทำาให้ไม่รู้สึกกลัวว่าถ้ามีคนตั้งคำาถามแล้ว เราจะตอบได้หรือไม่ 

เพราะสิ่งที่พูดออกไปล้วนเป็นสิ่งที่เราได้ลงมือทำาแล้วทั้งสิ้น

นางสาวจรินทิพย์ วิจิตรบุญชูวงศ์ “ปาน”
รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ก่อนป็นคนร่าเริง และขี้เล่นมาก เวลาพูดอะไรจึงดูเหมือน

เล่นไปหมด แต่เมื่อได้มาทำาโครงงานนี้ ทำาให้เราเรียนรู้ว่า เราจะมัวแต่เล่นอย่างเดียว 

ไม่ได้แล้ว เพราะโตแล้ว และควรจะต้องวางแผนแล้วทำาทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน  

หากทำาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีแก้ นอกจากนี้ยังรู้สึกว่าเราพูดได้ดีขึ้น มีทักษะด้านการสื่อสาร 

มากขึ้น

โครงงานต่อลมหายใจขันลงหิน สู่ชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงงาน นางสาวจุฑารัตน์  เรือนสุข   

คณะทำางานประกอบด้วย นางสาวจรินทิพย์ วิจิตรบุญชูวงศ์

นางสาวปรียานุช กฤษณะกาฬ นางสาวมิญชยา บูรณะเศรษฐกุล

นายภัทร ภานุภาพ นายมาวิน กิตติคณาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร
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ตี๋ฆ้องฮ้องเอิ้น
เล่ากดหม๋ายฮื้อชุมชน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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เพราะกฎหมายเป็นเรื่องยาก แต่เรื่องที่ยากกว่า

คือ “ทำาอย่างไร” ให้คนท่ัวไป “เข้าใจกฎหมาย” อย่างน้อย

ก็เป็นกฎหมายในชีวิตประจำาวันของพวกเขาเอง

ขนาดเรียนหนังสือ ยังใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี

สำาหรับการท่องจำาและทำาความเข้าใจ ก็คงไม่ต้องพูดถึง 

“ชาวบ้าน” ที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะสัมผัสตำารากฎหมาย 

พวกเขาจะเป็นอย่างไรหากกฎหมายที่เขียนไว้เพื่อใช้ 

เปน็ “เครือ่งมอื” สำาหรบัสรา้งความยตุธิรรม หรอืความ

ปรองดองในกรณีเกิดคดีความ ถูกผู้รู้กฎหมาย “มากกว่า” 

นำาไปใช้เป็นประโยชน์และบิดเบือน กระทั่งทำาให้

กฎหมายบางข้อ บางมาตราทำางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

ไม่มีปัญหา...ไม่ปรึกษาหมอความ

คดีความก็เหมือนอาการป่วยไข้ หากไม่เจ็บป่วย 

หรือไม่มีคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ย่อมไม่เดินทาง

ไปหาหมอ หรือปรึกษา “หมอความ” และหลายๆ ครั้ง

ที่ชาวบ้านในชนบทต้องเสียรู้ และแพ้คดีเพราะไม่รู้

กฎหมาย...

“เพราะศัพท์ทางกฎหมายบางคำาเข้าใจยาก ต้อง

ใช้การตีความ แม้แต่พวกผมที่เรียนกฎหมายบางครั้งยัง

ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำาความเข้าใจ จึงอยาก

ทีจ่ะทำาใหภ้าษากฎหมายเปน็ภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย”  นัน่คอื

เหตุผลที่ วรมนต์ เจียมจิตต์ หรือ “ท๊อป” นักศึกษา 

ชัน้ปทีี ่4 คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง และ

ส่ิงท่ีนักศึกษาสำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มองเห็นในฐานะ

นักศึกษากฎหมายคือ การศึกษาวิชากฎหมายนอกจากการท่องจำา “ตัวบท” ให้ได้อย่างแม่นยำา 

ยังต้องทำาความเข้าใจ “เจตนารมณ์” ของกฎหมายมาตราต่างๆ อย่างลึกซึ้ง...
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เพื่อนๆ ในกลุ่ม ใช้เป็นหัวข้อในการจัดทำา โครงงาน 

ตฆีอ้งฮอ้งเอิน้ เลา่กดหมา๋ยฮือ้ชมุชน (ตฆีอ้งรอ้งปา่ว...

เล่ากฎหมายให้ชุมชน) 

ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี วทัญญุตา มูลอาจ หรือ “แอม” 

บอกว่า สิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากวิชานิติบริการ (Legal   

Service) ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้คำาปรึกษาด้าน

กฎหมายคอื การตอ้งออกไปศกึษาเรือ่งราวของกฎหมาย

ในชีวิตจริง ท้ังจากสำานักงานทนายความและศาล โดยเธอ

สังเกตเห็นว่าความรู้ด้านกฎหมายนั้น คนที่เรียนเท่านั้น

จึงจะรู้  

“ตอนนั้นไม่ได้มีความรู้มาก เพราะอยู่ปี 3 และมี

โอกาสได้ฟังทนายเขาพูดคุยสอบถามคนที่เป็นลูกความ

ว่าให้คำาปรึกษาอย่างไร เราก็รู้ว่ากฎหมายมีอะไรเยอะแยะ

นอกห้องเรียน...เลยมีความคิดอยากจะออกไปให้ความรู้

เรื่องกฎหมายในชุมชนบ้าง เพราะถ้าไม่เรียน เราก็ไม่รู้ 

เราจึงอยากให้คนอื่นรู้”

เมื่อมีแนวคิดที่จะนำาวิชากฎหมายลงสู่ชุมชน 

ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษานำาประกาศรับสมัคร 

โครงงาน “กล้าใหม.่..สรา้งสรรคช์มุชน” ลง facebook 

พร้อมๆ กับชักชวนนักศึกษานิติศาสตร์ให้ลองเขียน 

โครงงานเข้าแข่งขัน แอม ท๊อป และสมาชิกสำานักวิชา 

นติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง จงึไมร่อชา้ทีจ่ะควา้

โอกาสนั้น  

“เราเรยีนกฎหมาย เราตอ้งทำาโครงงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกฎหมาย ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ส่ง เพราะมันยาก

เหมอืนกนั โดยเฉพาะเรือ่งของตวัชีว้ดั  แตส่ดุทา้ยกเ็ขยีน 

Proposal ไว้ แล้วให้น้องๆ ในสำานักฯ เป็นคนส่ง โดยเรา

ขอเป็นที่ปรึกษา...แต่ไปๆ มา เราก็มาทำากันเอง เพราะ

น้องๆ เพิ่งเข้ามาเรียนปี 1 จึงไม่มีประสบการณ์ด้านนี้” 

พื้นทีห่มู่ 5 บ้านเด่น ตำาบลนางแล อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย คือพื้นที่เป้าหมายที่นักศึกษากลุ่มนี้ 

ใช้เป็นพื้นที่ทำางาน เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ทำาให้มี

ความสะดวกในการเดินทางลงพื้นที่ และที่สำาคัญหาก

โครงงานนีป้ระสบความสำาเรจ็จะใชเ้ปน็แหลง่เรยีนรูด้า้น

กฎหมายชุมชน …สำาหรับนักศึกษารุ่นถัดไปด้วย

“ตอนส่งโครงงานเข้าไปคิดว่ายังไงโครงงานของ

พวกเราก็คงไม่เข้ารอบ” “ท๊อป” บอกก่อนให้เหตุผล 

“เพราะโครงงานของเรายากที่จะทำาให้เห็นเป็นรูปธรรม 

หาตัวชี้วัดยาก…แต่ถ้าพวกเราทำาได้ สิ่งที่ได้แน่ๆ คือ 

ชาวบ้านจะมีความรู้เรื่องกฎหมายมากขึ้น” 

แตถ่งึกระนัน้กต็าม นอ้งๆ บอกวา่  แมใ้นทา้ยทีส่ดุ

โครงงานจะไม่เข้ารอบ แต่นักศึกษากลุ่มนี้ยืนยันจะ

ดำาเนินการต่อ... 

อาจเปน็เพราะโครงงานใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแก่

ชุมชน ภายใต้โครงงานที่ใช้ช่ือภาษาไทยถิ่นเหนือหรือ 

คำาเมืองว่า “ตี๋ฆ้องฮ้องเอิ้น เล่ากดหม๋ายฮื้อชุมชน” 

เป็นเรื่องใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายคือการ

สร้าง “ความตระหนัก” ให้ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่น

หันมาสนใจเรื่องกฎหมาย 

โครงงานของนกัศกึษานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวงจึงติด 1 ใน 20 ทีมสุดท้าย 

รู้จักชุมชน ก่อนให้ชุมชนรู้กฎหมาย

แม้จะเลือกพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กล้มหาวทิยาลัย แตก่ไ็ม่งา่ย

ที่พวกเขาจะเดินถือหนังสือกฎหมายแล้วเรียกชาวบ้าน

มาลอ้มวงคยุและใหค้ำาปรกึษาปญัหากฎหมาย สองสาม

เรือ่งทีน่กัศกึษาทมีนีต้อ้งทำางานหนกัคอื การสรา้งความ

คุ้นเคยและความไว้เนื้อเช่ือใจกับชาวบ้านที่นี่ เพราะ
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ประสบการณ์เชิงลบของชาวบ้านพบว่า บ่อยครั้งที่

นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยลงมาทำางานใน

พืน้ที ่ลว้นตา่งมาเกบ็เกีย่วผลประโยชนแ์ลว้กห็ายไป 

และแม้ “พ่อหลวงพิธพร พุ่มเพ็ง”  ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้าน

จะบอกวา่ ตืน่เตน้ดใีจทีม่นีกัศกึษาเขา้มาในชมุชนกต็าม  

แต่สิ่งที่นักศึกษาต้องพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นคือ “ความ

ตั้งใจ” ที่จะให้โครงงานสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

“เมื่อก่อนเคยมีคนเข้ามาทำางานแล้วก็หายไป 

ผูใ้หญ่บา้นเขากบ็น่ๆ วา่กลวัวา่เราจะหายไปเหมอืนกนั 

เราก็ต้องนั่งคิดว่าทำายังไงให้ชาวบ้านไว้ใจเรา” “ท๊อป” 

เล่าถึงปัญหาแรกที่กำาลังเข้ามาทดสอบความตั้งใจของ

นักศึกษากลุ่มนี้

เม่ือกฎหมายเป็นเร่ืองยาก แต่การจะทำาให้ชาวบ้าน

ท่ีไม่เคยสนใจกฎหมาย หันมาสนใจเป็นเร่ืองท่ียากกว่า  

ดังนั้นทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึง

จำาเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้าน ด้วยการเข้าไป

ร่วมในทุกๆ กิจกรรมของชุมชน...ทั้งการทำาวัตรเย็น...

รว่มประชมุประชาคมชาวบา้น  หรอืแมแ้ตก่ารเข้าไปชว่ย

สอนหนังสือให้เด็กๆ 

“เราทำาตวัเนยีนๆ หลายครัง้จนชาวบา้นจำาหนา้

ได้ หลังจากน้ันเราก็ดูตารางให้ตรงกับชาวบ้านในช่วง

ที่เขาไม่ยุ่ง...เพื่อที่จะทำากิจกรรมเปิดตัวโครงงาน

อย่างเป็นทางการ” 

เมื่อชาวบ้านเริ่มคุ้นเคย...เวทีประชาคมเพื่อ 

นำาเสนอโครงงานก็เกิดขึ้น...  

เน้นที่กฎหมายใกล้ตัว 

“ตอนแรกคิดกันว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกันตัว 

เป็นเรื่องสำาคัญ แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยากให้แนะนำา

ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น กฎหมายจราจร หรือ

ค่าสินไหมทดแทน”

น้องๆ รับโจทย์จากผู้ใหญ่บ้านไปคิดต่อ เพราะการ

ศึกษาวิชากฎหมายแบบชาวบ้าน รูปแบบการเรียนรู้ 

ต้องไม่เหมือนกับนักศึกษาที่นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน 

ภารกิจหนักจึงตกไปอยู่ที่ทีมสร้างสื่อ 

ท้ายที่สุดก็ออกมาในรูปของบอร์ดนิทรรศการ  

แผ่นพับที่เล่าถึงความสำาคัญของกฎหมาย หรือ

แมแ้ตจ่ดหมายขา่วทีน่ำาเรือ่งราว “ใกลต้วั” ทีเ่กดิขึน้

จริงในชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้ด้าน

กฎหมาย  

“ท๊อป” เล่าต่อว่า วันที่ 14 ตุลาคม 2555 เป็นวัน

จัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องกฎหมาย โดยการจัด

บอร์ดในวันน้ันได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในชุมชน

และผู้ใหญ่บ้าน

และนอกจากบอร์ดนิทรรศการ ยังมีการแจก

วารสารกฎหมายให้แก่ชุมชน โดย “แอม” เล่าว่า กว่าจะ

ออกมาเปน็วารสารชดุดงักลา่วมกีารระดมความเหน็กนั

อย่างเข้มข้นว่า จะทำาอย่างไรจึงจะมีสื่อที่ให้ความรู้ด้าน

กฎหมายที่ชาวบ้านสามารถจับต้องได้ 
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“ซึ่งในตอนแรกจะทำาออกมาเป็นหนังสือการ์ตูน 

แตค่ดิไดว้า่เราไมม่คีวามสามารถพอ จงึคดิออกมาในรปู

ของแผน่พบั แตแ่บง่เปน็คอลมัน ์เชน่ สาระนา่รู ้คอลมัน์

สำาหรับคุณหนู โดยมีเกมคำาศัพท์ความรู้ภาษาอังกฤษ

แทรกลงไปในนั้นด้วย” 

นอกจากนั้น ยังมีมาตรการเชิงรุก โดยจัดอบรม

ตำารวจบ้าน ประมาณ 14 -15 คน  

“แอม” เล่าถึงที่มาที่ไปของตำารวจบ้านว่า ก็คือ 

ชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือดูแลและ

ตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน โดยกลุ่ม

ตำารวจบ้านจะต้ังจุดตรวจอยู่บริเวณสามแยกบ้านเด่น 

ทุกๆ วันศุกร์ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในท้องที่ที่ 

รับผิดชอบ และพ้ืนท่ีใกล้เคียงหากมีการประสานขอความ

ช่วยเหลือ

และขอ้กฎหมายทีน่อ้งๆ นกัศกึษาตัง้ใจจะเตมิเตม็

ให้กับกลุ่มตำารวจบ้านคือ กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณา

ความอาญาซึ่งมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับเจ้าหน้าที่โดยตรง  

ซึ่งจะให้น้ำาหนักไปในเร่ืองของที่มาที่ไปของระบบ

กฎหมายไทย รวมถึงความผิดที่ยอมความกันได้ และ

ความผิดที่ยอมความกันไม่ได้  ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะเป็น

ประโยชน์สำาหรับเจ้าหน้าที่หรือตำารวจบ้านโดยตรง 

“การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกมี

อาจารยจ์ากคณะจะมาบรรยายทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบั

กฎหมาย ส่วนทีมนักศึกษาก็จะมาเล่ากฎหมายให้

กลุ่มตำารวจบ้านฟัง โดยเลือกกฎหมายอาญาเกี่ยว

กับทรัพย์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำาในชุมชนมาเป็นกรณี

ศึกษา ผ่านการแสดงละครเพื่อให้คุณลุงตำารวจบ้าน

เห็นภาพและเข้าใจมากข้ึนกว่าการนั่งฟังบรรยาย

เพียงอย่างเดียว...” 

ผลการอบรม ลุงตำารวจบ้านหลายคนให้ความสนใจ

ถามไถข่อรายละเอยีดเพิม่เตมิ...และคาดหวงัวา่จะมกีาร

อบรมครั้งที่ 2 

เสียงตามสาย...กระจายความรู้สู่ชุมชน

เสียงตามสายเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ทีมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

เล่าเรื่องกฎหมายสู่ชุมชน โดยมีการวางแผนว่าจะใช้ 

เสยีงตามสายเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายทกุๆ สปัดาห ์

ซึ่งวิธีการคืออัดเสียงใส่แผ่นซีดี แล้วนำามาให้พ่อหลวง

เปิดในเวลาที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้แก่

ชาวบ้าน...โดยเน้ือหาก็ยังคงเป็นความรู้กฎหมายพ้ืนฐาน

แก่ชาวบ้านเช่นเดิม
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“เพ่ือความสะดวก เราบันทึกเสียงไว้ 15 เร่ือง  เช่น 

การเป็นผู้จัดการมรดก ยาเสพติด การครอบครอง

ปรปกัษ ์การสมรส หรอืเรือ่งความสามารถของผูเ้ยาว ์

...แต่หลังจากที่พ่อหลวงเอาไปเปิด ชาวบ้านก็ขอ

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายเร่ืองอ่ืนๆ มา เช่น ค่าสินไหม

ทดแทน คา่เยยีวยาในกรณทีีม่กีารจบัผูต้อ้งหาผดิตวั  

ตรงนีก้ส็ะทอ้นไดว้า่ ชาวบา้นเริม่ใหค้วามสนใจเรือ่ง

ของกฎหมายมากขึ้น” 

ตัวอย่าง...เรื่องเล่าเสียงตามสาย  

“ลุง อ.มีอาชีพขับรถรับจ้าง วันหนึ่งขับผ่านด่านที่

อำาเภอเทิง ตำารวจเรียกเพื่อขอตรวจค้น และไม่ยอมให้

ลุง อ.อยู่สังเกตการณ์ แต่ในระหว่างตรวจ ลุง อ.บังเอิญ

เหน็ตำารวจนายหนึง่หยอ่นบางอยา่งลงทีพ่ืน้รถ หลงัจาก

นัน้ ลงุ อ.กถ็กูจบัฐานมยีาเสพตดิไวใ้นครอบครอง 1 เมด็  

แตล่งุมัน่ใจวา่มไิดก้ระทำาผดิ และรอ้งขอใหต้ำารวจพาไป

โรงพยาบาลเพื่อตรวจสารเสพติด ตำารวจปฏิเสธ และ

เรียกเงิน 5,000 บาท และจะปล่อยตัวไป แต่ ลุง อ.ไม่ยอม

เพราะไม่ได้กระทำาผิด ตำารวจจึงส่งฟ้องศาล และมี 

คำาพิพากษาปรับ 5,000 บาท และให้รอลงอาญา 

ลุง อ.ยอมจำานนต่อหลักฐาน ยอมจ่ายค่าปรับ 

และไม่สู้คดี เพราะอยากให้เรื่องมันจบๆ ไป  

สรุป : กรณีปัญหา ลุง อ. ถ้าเป็นเรื่องจริงก็พบว่า

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่สุจริต แต่เนื่องจากมีพยาน

หลักฐานในรถลุงชัดเจน แต่ก็สามารถหักล้างได้ด้วย 

ขัน้ตอนกระบวนการในชัน้ศาล แตก่เ็ปน็เรือ่งยุง่ยากของ

อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ายที่สุดก็ได้แต่ปลอบใจลุง อ. และให้เอา

เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์ของ 

ลุง อ. ช้ีใหเ้หน็วา่ กฎหมายไม่ใช่ความยตุธิรรม แตค่วาม

ยุติธรรมอยู่ที่คนใช้กฎหมาย

ตั้งเป้าเป็นศูนย์เรียนรู้

ถึงตอนนี้ชาวบ้าน “บ้านเด่น” เริ่มสนใจกฎหมาย

มากขึ้น ทั้ง “แอม และ ท็อป” และสมาชิกในทีม บอก

ตรงกันว่า จากวันแรกที่เข้าไปทำางานในพื้นที่ ชาวบ้าน

ไม่ค่อยให้ความสนใจ และคิดว่าเป็นเพียงเด็กนักศึกษา

เข้ามาทำางานในชุมชนตามปกติ  

แตห่ลงัจากทำาโครงงานไดร้ะยะหนึง่  และลงพืน้ที่

อยา่งตอ่เนือ่ง ชาวบา้นตา่งรบัรูว้า่พวกเขาเปน็นกัศึกษา

ที่เข้ามาให้ความรู้ด้านกฎหมาย   ชาวบ้านบางคนถึงกับ

เดินเข้ามาพูดคุยซักถามเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและ 

คดีความต่างๆ มากขึ้น  

“เราคาดหวังว่าเมื่อจบโครงงานนี้จะจัดตั้งเป็น 

“ชมรม” ในมหาวทิยาลยั เพือ่ทีเ่ราจะไดร้บัเงนิอดุหนนุ

ในการทำากิจกรรมต่อไป แต่เม่ือดูระเบียบการต้ัง 
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ชมรมแล้ว มันต้องใช้ 2 สำานักวิชาขึ้นไป แต่สำานักวิชา

อืน่เขาไม่มคีวามรูเ้รือ่งกฎหมาย เขากจ็ะไมม่ารว่มกบัเรา 

จึงเป็นอุปสรรคในการตั้งชมรม แต่เราก็แก้ปัญหาด้วย

การ “สร้างกลุ่ม” แล้วนำาไปไว้ในรายวิชาการให้คำา

ปรกึษาทางกฎหมาย เพือ่ใหค้นทีเ่รยีนและคนทีส่นใจใน

วิชานั้นๆ เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมในชุมชนเพื่อสานต่อ 

และต้องการให้โครงงานอยู่ต่อไปด้วย“

เมื่อกฎหมาย...รับใช้ชุมชน

“พิธพร พุ่มเพ็ง” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านเด่น อำาเภอ

นางแล จังหวัดเชียงราย บอกว่า รู้สึกดีใจที่มีนักศึกษา

เข้ามาในชุมชน และโครงงานที่ทำาก็เป็นโครงงานที่ดีต่อ

ชุมชนและเด็ก แต่ก็ยังไม่รู้จะได้ผลประการใด...เท่าที่รู้

ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะชอบ ตอนนี้ก็กำาลังหารือกันอยู่ว่า

หลังหมดโครงงานไปแล้ว และถ้าน้องๆ ยังมีจิตสาธารณะ

อยากเขา้มาใหค้วามรูก้ฎหมายแกช่าวบา้น เรากย็นิดจีะ

ไปรบัจากมหาวทิยาลยัมาทีช่มุชน มาทำากจิกรรมรว่มกนั 

เรือ่งอาหารชาวบา้นกช็ว่ยกนัได ้ และหากมหาวทิยาลยั

จะสนับสนุนอีกแรงก็จะเป็นเรื่องที่ดี...เพราะช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ดีให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

“สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์” อาจารย์สอนวิชากฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา เล่าว่า เรา

มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับผู้ใหญ่ให้กลุ่ม

นกัศกึษา ไมว่า่จะเปน็พอ่หลวง หรอืคณบด ี สว่นทีเ่หลอื

ก็ปล่อยให้นักศึกษาทำากันเอง ตั้งแต่เริ่มต้นทำาโครงงาน

มาด้วยกัน  เห็นชัดเจนว่านักศึกษาทุกคนพัฒนาไปมาก 

เข้าใจชีวิตจริงมากขึ้น แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือ พวกเขา 

นำาความรูเ้รือ่งกฎหมายมารบัใชช้มุชนไดเ้ปน็อยา่งดี
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นางสาวทัญญุตา มูลอาจ “แอม” หัวหน้าโครงงาน
สิ่งที่ประทับใจจากการทำาโครงงานนี้คือ ความสนิทสนมระหว่างเพื่อนๆ ที่ทำาโครงงาน

ด้วยกัน เพราะเพื่อนๆ ที่มาช่วยกันแต่ละคนทุ่มเทมาก ต่างช่วยกันค้นหาความรู้ บ้างก็

คน้หาจากเวบ็ไซต ์บา้งกน็ัง่เปดิหนงัสอืหาขอ้มลู เพราะเปน็สิง่ทีเ่ราไมเ่คยเจอและไมเ่คย

เรียนมาก่อน แต่เราต้องทำาให้ได้ เพราะธนาคารไทยพาณิชย์เขาให้ท้ังโอกาสและเงินมาแล้ว 

เราตอ้งทำาใหด้ทีีส่ดุ แมง้านทีพ่วกเราทำาจะเปน็เรือ่งทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้แตเ่รากต็อ้งพยายาม

ทำาให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทำาเกิดผลดีกับชุมชนที่สุด

นางสาวศนิชา ทองเงิน “ตอง”
ไม่เคยทำาโครงงานแบบนี้มาก่อน เคยแต่ทำารายงานส่งอาจารย์ ไม่เคยลงชุมชน แต่เมื่อ

ได้ทำาก็ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ได้รู้ว่า “ความรู้” มีอยู่ทั่วไป   อย่างเราเรียนกฎหมาย

กเ็รยีนแคต่วัหนงัสอืและตวับททีเ่ขาพดูกนั แตชี่วติจรงิมันซบัซอ้นกวา่ ตวัอยา่งทีอ่าจารย์

สอนกจ็ะเปน็คดคีวามทีข่ึน้ศาลไปแลว้ แตเ่มือ่ไดล้งชมุชนทำาใหเ้ราไดเ้หน็คดเีลก็ๆ นอ้ยๆ 

ซ่ึงประสบการณ์เช่นน้ีจะสอนเรา ทำาให้รู้ว่าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรทำาอย่างไร 

สามารถนำาประสบการณ์จากการทำาโครงงานนี้มาใช้เป็น “ครู” ในการทำางานได้  เพราะ

เราเหน็อะไรทีเ่ปน็ของจรงิ ทีส่ำาคญัคอืทำาใหเ้รารูจ้กัคนมากขึน้ กลา้มากขึน้ และมทีกัษะ

ในการพูดมากขึ้น  ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับการว่าความต่อไปในอนาคต

นางสาวรลัฏฐิวัน ขนอม “บู” 
มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเงินและงบประมาณ บอกตรงๆ ว่ายากค่ะ เพราะไม่เคยทำา

มาก่อน โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยเรื่องงานวารสาร อัดเสียงตามสาย ช่วยบรรยาย

กฎหมายอาญาในกิจกรรมตำารวจบ้าน  ที่รับหน้าที่เป็นคนบรรยายเรื่องลักทรัพย์ วิ่งราว 

ซึ่งเคยเรียนมาตั้งแต่ปี 1 ปี 2 และก็ลืมไปหมดแล้ว เมื่อรู้ว่าต้องรับหน้าที่นี้ก็ต้องกลับไป

ทบทวน ทำาให้เราก็ได้ทบทวนตัวเองไปด้วยในตัว

นายวรมนต์ เจียมจิตต์  “ท๊อป”
เด็กนิติศาสตร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเรียนคือ ต้องการทำาอะไรเพื่อตัวเอง ซึ่งก็รวม

ถึงผมด้วย แต่โครงงานน้ีเปลี่ยนจากที่เคยทำาให้ตัวเองมาเป็นการทำาเพื่อสังคมมากขึ้น  

ยิง่เมือ่ไดล้งชมุชนจรงิๆ พบวา่บางปญัหาแกไ้ดโ้ดยไมต่อ้งอาศยักฎหมาย  และกร็ูอ้กีวา่ 

ปัญหาท่ีใช้กฎหมายแก้ไขกลับสร้างความแตกแยกให้กับสังคม เพราะมันมีฝ่ายแพ้ ฝ่ายชนะ  

ผมจงึคดิวา่ปญัหาสงัคมบางครัง้ ชมุชนกม็วีธิกีารแกไ้ขของเขาเอง เชน่ ศลีธรรม จรยิธรรม 

เป็นต้น
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นางสาววริศรา เจริญทรง “หวาน” 
รับผิดชอบเรื่องเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูล  บอกตรงๆ ว่าตอนแรกไม่มีความรู้เรื่องนี้

เลย แต่เม่ือได้รับมอบหมายหน้าท่ีมาแล้ว ก็ต้องทำาให้ดีท่ีสุด ท้ังไปค้นคว้าจากห้องสมุด 

ดูข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆ แล้วลองทำาดู ปรากฏว่าทำาออกมาได้ดี สิ่งที่ได้จากการทำา

โครงงานน้ีคือความรับผิดชอบ การเรียนนิติศาสตร์ส่วนใหญ่เราจะได้ทำางานส่วนตัว 

แต่พอมาทำาโครงงานน้ีทำาให้รู้จักการทำางานกลุ่ม ต้องทำาเพ่ือส่วนรวมก่อน เช่น การทำา

เว็บไซต์เราต้องให้เพื่อนและอาจารย์ดูด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำาให้เสร็จก่อน 

ไม่ใช่มาทำาวันสุดท้าย นอกจากน้ียังได้เร่ืองมนุษยสัมพันธ์ จากท่ีแต่ก่อนไม่ค่อยพูดคุย

กับใคร พอมาลงชุมชนเราต้องเข้าหาคนในชุมชน เพราะถ้าเราไม่เข้าหาเขาก็ไม่มา  

เราจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด

โครงงานตี๋ฆ้องฮ้องเอิ้น เล่ากดหม๋ายฮื้อชุมชน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หัวหน้าโครงงาน 

นางสาววทัญญุตา มูลอาจ 

คณะทำางานประกอบด้วย

นางสาวพลอยไพลิน ภู่พวง 

นางสาวปิยธิดา อริญชัยไพโรจน์

นายสมพร พ่วงแม่กลอง 

นางสาววริศรา เจริญทรง 

นายวรมนต์ เจียมจิตต ์

นางสาวลัฏฐิวัน ขนอม 

นางสาวศนิชา ทองเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท ์

อาจารย์ดามร คำาไตรย์

อาจารย์โศภิต ชีวะพาณิชย ์

อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เตือนได้...เมื่อภัยมา
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“เราออกแบบเครื่องเตือนภัยไว้ 3 ระดับ คือการ

เตือนภัยระดับที่ 1 ในกรณีที่น้ำาหลากสูงที่ระดับ 1 เมตร

ตรงบรเิวณตน้น้ำา เครือ่งเตอืนภยัจะสง่สญัญาณเสยีงดงั

วา่  “ศนูยเ์ฝา้ระวงัเตอืนภยัระดบั 1” ไปยงัหมูบ่า้น ซึง่

ถา้ชาวบา้นไดย้นิเสยีงเตอืนภยันีจ้ะตอ้งคอยระมดัระวงั 

และการเตือนภัยระดับที่ 2 ในกรณีที่น้ำาหลากมาสูงถึง 

2 เมตร เคร่ืองจะสง่สญัญาณเสยีงเตอืนภยัวา่ “ศนูยเ์ฝา้

ระวงัเตอืนภยัระดบั 2”  มายงัหมูบ่า้น และถา้ชาวบา้น

ได้ยินเสียงเตือนภัยระดับ 2 เม่ือไหร่พวกเขาจะต้องเตรียม

เกบ็ขา้วของมคีา่ขึน้ทีส่งูทนัท”ี  “สอนธ ิวนาลยัสขุสนัต”์ 

หนึ่งในทีมผู้ประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยน้ำาหลากจาก

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย อธบิายถงึการทำางานของ

เครื่องเตือนภัยที่เกิดจากมันสมองของพวกเขา

และสำาหรับกรณีที่ 3 หากน้ำาป่าไหลหลากสูงขึ้น

มากกว่า 3 เมตร เครื่องเตือนภัย จะส่งเป็นสัญญาณ

เสียง “ศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยระดับ 3”  ไปยังหมู่บ้าน  

โดยการเตือนภัยระดับ 3 ถือเป็นการเตือนภัยระดับ

สูงสุด 

มีภัย...ต้องเตือนภัย

หลายคนคงยังไม่ลืมมหาอุทกภัยเม่ือปลายปี  2554 

จากมวลน้ำามหาศาลทีก่อ่ใหเ้กดิความเสียหาย ชนดิไม่มี

ใครตั้งรับทัน จากน้ำาเหนือหรือ “น้องน้ำา” ที่ไหลเรื่อย

“ศูนย์เฝ้าเตือนภัยระดับ 2 ...ศูนย์เฝ้าเตือนภัยระดับ 2” 

เสียงสัญญานจาก “เคร่ืองเตือนภัยชนิดทำามือ” ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  1 ในผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ...จะดังขึ้นทันทีหาก

น้ำาในลำาหว้ย “ผาตัง้” สงูขึน้มาถงึระดบัทีเ่ปน็อนัตรายตอ่ชมุชนดา้นลา่ง ทีอ่ยูห่า่งจากเครือ่งไป

ประมาณ 4 กิโลเมตร
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ลงมาจนถึงเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพฯ และออกสู่ทะเลท่ี

อ่าวไทย...

และก่อนมวลน้ำาทั้งหมดจะไหลลงสู่ทะเล มวลน้ำา

ส่วนหนึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับชุมชนเล็กๆ อย่าง 

“ปางหัด” หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้น “ดอยผาตั้ง”  

แหล่งท่องเที่ยวคู่แฝดของ “ภูชี้ฟ้า” ในพื้นที่อำาเภอ 

เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ปางหัด...ก็เช่นดียวกับชุนชนอ่ืนๆ คือ “เกิดมาไม่

เคยเจอมาก่อน” วาทะท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความชะล่าใจ 

กับการขาดเครื่องเตือนภัยที่ทรงประสิทธิภาพ จึงเป็น

เหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง 

ของมีค่าที่สั่งสมมาทั้งชีวิต 

“เพราะที่ตั้งของหมู่บ้านจะมีลำาห้วย 2 สาย คือ 

ห้วยกุ๊กและห้วยผาต้ังซ่ึงไหลมาบรรจบกันก่อนไหลลงสู่

แม่น้ำาโขง ซึ่งโดยปกติน้ำาจะท่วมบริเวณนี้ทุกปี แต่ไม่ได้

สรา้งความเสยีหายมากเหมอืนป ี2554 เพราะน้ำาไหลมา

เรว็มาก ชาวบา้นตัง้ตวัไมท่นั” ศกัดิณ์รงค ์สริพิทุธาสกลุ 

หรือ “พอ่หลวงศกัดิ”์ ผูใ้หญบ่า้นปางหดัฉายใหเ้หน็ภาพ

ของสถานการณ์น้ำาป่าไหลลงมาท่วมหมู่บ้านที่อยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบ

“พอ่หลวงศกัดิ”์ บอกวา่ ความเสยีหายเมือ่ป ี2554 

แม้ไม่มีใครเสียชีวิต แต่ข้าวของเคร่ืองใช้ได้รับความเสียหาย

หลายรายการ ทั้งรถตู้ รถปิกอัพ และรถมอเตอร์ไซค์อีก

สิบกว่าคัน รวมทั้งทีวี ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  

บางบ้านก็ได้รับความเสียหายจากความแรงและเร็วของ

กระแสน้ำา 

หลังเร่ืองร้ายผ่านไป พ่อหลวงนัดประชุมชาวบ้าน

เพ่ือหารือถึงแนวทางป้องกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การหาแนวทางเตอืนภยั เพือ่ใหล้กูบา้นรูต้วักอ่นทีน่้ำาปา่

จะมาพลัดพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนปลายปี 2554

แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุป คงมีเพียงการรับปากจาก 

หน่วยงานในท้องถ่ินว่าจะนำาเคร่ืองเตือนภัยมาติดตั้ง

ให้...แต่จากวันนั้นจนถึงฤดูฝนเวียนมาบรรจบอีกรอบ...

ก็ยังไม่มีเครื่องเตือนภัย 

“พอดีน้องๆ นักศึกษาเข้ามาคุย บอกว่ากำาลังจะ

ทำาโครงงานเครือ่งเตอืนภยัน้ำาหลาก และจะเอามาตดิตัง้

ให ้ผมกเ็หน็วา่เปน็เรือ่งทีด่ ีเพราะวา่หมูบ่า้นของเราเปน็

หมู่บ้านท่ีน้ำาท่วมซ้ำาซาก...จึงคิดว่าเคร่ืองน้ีน่าจะมีประโยชน์

ต่อชาวบ้าน อย่างน้อยก็ทำาให้ชาวบ้านตั้งตัวทัน”

คิดโจทย์...จากประสบการณ์

วันที่ “อาจารย์วิชิต นางแล” เอาโครงการ “กล้า

ใหม.่..ใฝรู่”้ มาแนะนำาตอ่นกัศกึษา เพือ่ชกัชวนใหเ้ขยีน

โครงงานเข้าร่วมแข่งขัน สอนธิ วนาลัยสุขสันต์ หรือ  

“สอน” นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั่งฟัง 

รายละเอียดอย่างต้ังอกต้ังใจ เขาคิดว่า “ความรู้” ที่

ร่ำาเรยีนมา นา่จะนำาไปใช้ประโยชนก์บัชุมชนไดไ้ม่ทางใด

ก็ทางหนึ่ง 

หลังจบการนำาเสนอของอาจารย์ “สอนธิ” รวมตัว

กับเพ่ือนอีก 2 คนคือ วิชาญ ยอดมณีบรรพต หรือ “ไก่” 

และ วิชชวัช สลีสองสม หรือ “ชา” จากคณะเดียวกัน  

มาพูดคุยเพื่อขอความเห็น หากเขาจะเขียนโครงงาน 

ส่งเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้....

“เพราะอยากทำา...แตก่ย็งัคิดไม่ออกวา่ตวัโครงงาน

จะเปน็อะไรด.ี..คุยไปคุยมากไ็ดข้อ้สรปุจากประสบการณ์

ตัวเอง เน่ืองจากปีท่ีแล้วผมอยู่บ้านท่ีเชียงใหม่ อยู่ดีๆ 



SCB Challenge 201274

น้ำาป่าก็ไหลเข้าท่วมนาข้าวชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย 

แต่ก็ไม่มีสัญญาณหรือระบบเตือนภัยให้ชาวบ้านรู้...ก็เลย

คิดว่าน่าจะมีเคร่ืองมืออะไรสักอย่างท่ีช่วยเตือนให้พวกเขา

ได้เตรียมตัวรับมือได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรง” 

เมื่อได้โจทย์ หรือประเด็นในการทำาโครงงาน 

เคร่ืองเตือนภัยน้ำาหลาก ซ่ึงเพ่ือนๆ ในทีมต่างก็เห็นด้วย

กับความคิดนี้ แต่ปัญหาก็ตามมา เนื่องจากพื้นที่รอบๆ 

มหาวิทยาลัยไม่มีพื้นที่ไหนเหมาะกับการนำาเคร่ือง 

เตือนภัยไปติดตั้ง 

“ไก”่ จงึเสนอพืน้ที ่“บา้นหว้ยกุก๊” ซึง่เปน็หมูบ่า้น

เล็กๆ ท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีน้ำาป่าไหลหลากอยู่แทบทุกปี 

“สอนธิ” และเพื่อนๆ ในทีมจึงเดินทางไปยังบ้าน

ห้วยกุ๊กเพื่อเก็บข้อมูลมาจัดทำาเป็นข้อเสนอโครงงาน  

พร้อมกับระดมสมองผสมผสานด้วยความรู้จากวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนมา

ระหว่างนั้น...ก็รอลุ้นว่าโครงงานของพวกเขาจะ

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมหรือไม่  

เปลี่ยน...เพื่อเริ่มต้น 

ทันทีที่รู้ว่าผ่านเข้ารอบ 20 ทีม มี 2 อารมณ์ใน

เวลาเดียวกัน คือดีใจที่ได้ทำาโครงงานเพื่อชุมชน และ 

กงัวลัใจเพราะสมาชกิในทมีสอบตดิตำารวจและตอ้งออก

จากทีมไป 

แต่ “ชีวิตต้องดำาเนินต่อไป” เมื่อ “ชา” สอบติด

ตำารวจเพื่อไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ “สอนธิ” จึงต้อง 

หาสมาชิกในทีมเพิ่ม 

อาจารย์วิชิต นางแล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา

ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยการหาสมาชิกมาเพิ่มคือ  

สุพัตรา บุตรดี หรือ “เพิ้ง” ที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน้า

เวป็ไซต ์และ ทนิธนิาถ สงิหแ์กว้ หรอื “แปม๋” รบัหนา้ที่

เหรัญญิกดูแลเรื่องงบประมาณ  รวมถึง วัชร ไชยมงคล 
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หรือ “เบียร์” ซึ่งเป็นหัวหน้าชมรมเทคโนโลยีนวัตกรรม

ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยดูแลเรื่องกลไกการทำางาน

ของเครื่องเตือนภัย

เมื่อสมาชิกทุกคนพร้อมที่จะดำาเนินโครงงานแล้ว  

“การเปล่ียนแปลง” กเ็กดิขึน้อกีครัง้ เมือ่พวกเขาจำาเปน็

ตอ้งเปลีย่นพืน้ทีท่ำางานจากบา้นหว้ยกุก๊เปน็บา้นปางหดั  

เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจาก อบต.ว่า ทุกครั้งที่

เกิดเหตุการณ์น้ำาป่าไหลหลาก หมู่บ้านปลายน้ำาอย่าง

บ้านปางหัดจะได้รับผลกระทบมากกว่า ขณะที่ห้วยกุ๊ก

ซึ่งเป็นหมูบ้านต้นน้ำา น้ำาจะไหลไปตามไหล่เขา ไม่ผ่าน

ชุมชนโดยตรง  

ที่สำาคัญคือที่บ้านปางหัดยังไม่มีเครื่องมือใดๆ ที่

จะช่วยเตือนภัยล่วงหน้าให้ชาวบ้านได้รู้ตัว

ออกแบบ เข้าถึง สร้างสรรค์

เม่ือข้อสรุปเร่ืองพ้ืนท่ีลงตัว พวกเขาก็เร่ิมเขียนแบบ

เครือ่งเตอืนภัยทีจ่ะนำาไปตดิตัง้ทีบ่า้นปางหดัใสก่ระดาษ

แล้วนำาไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยเลือก ซ่ึงแบบท่ีถูกเลือก

คอืแบบทีม่คีวามเปน็ไปไดม้ากทีส่ดุ เพราะเปน็แบบทีใ่ช้

กลไกการทำางานไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น วสัดทุีใ่ชก้ห็าไดท้ัว่ไป 

และราคาไม่แพง  

จากนั้นก็ทดลองทำาเครื่องต้นแบบ โดยแบบแรก 

มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดพอประมาณ และมี

ก้านเหล็กยื่นลงมาจากกล่องสำาหรับจุ่มลงไปในน้ำาเพื่อ

วัดระดับและความเร็วของน้ำา 

แต่ข้อจำากัดของเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองแรกคือ  

ตอ้งนำาไปตดิตัง้กลางลำาหว้ย  ซึง่เครือ่งอาจถกูน้ำาปา่พดั

หายไปกับกระแสน้ำาได้... 

เม่ือเห็นข้อจำากัด...น้องๆ ก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน

ในเครื่องเตือนภัยแบบที่ 2   

“เครือ่งรุน่ใหม ่ภายในตวัเครือ่งประกอบดว้ยวทิยุ

ส่ือสาร โดยใส่อุปกรณ์เหล่าน้ีไว้ในกล่องเหล็กเพ่ือป้องกัน

การชำารุด และแผงวงจรภายในกล่องยังเช่ือมต่อกับลูกลอย

ท่ีเป็นเซ็นเซอร์สำาหรับการวัดระดับน้ำาและส่งสัญญาณ” 

“สอนธิ” ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำาหรับระบบให้

พลังงานไฟฟ้า ใช้แผงโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้ในการ

ทำางานของเครื่องเตือนภัย เพราะตัวเครื่องจะถูกติดตั้ง

อยู่กลางแจ้งและใกล้ลำาธาร จึงไม่สามารถใช้กระแส

ไฟฟ้าควบคุมการทำางานของเครื่องได้ 

  

เสียงเตือน...เมื่อน้ำามา !! 

การติดตั้งเตือนภัยจะมีเครื่องส่งและเครื่องรับ  

โดยตัวรับสัญญาณความเร็วและความแรงของน้ำาจะ 

ตดิตัง้อยูร่มิลำาหว้ย มสีายไฟทีม่ลีกูลอยอยูป่ลายสายจุม่

ลงไปในน้ำา มีกล่องรับสัญญาณอีกตัวติดตั้งอยู่บนฝั่ง 

และในทันทีที่ระดับน้ำาเพิ่มสูงขึ้น เซ็นเซอร์ที่อยู่ปลาย

สายจะส่งสัญญานไปที่เครื่องรับอีกตัวที่อยู่บนฝั่งทันที  

จากนั้นเครื่องรับบนฝั่งก็จะส่งสัญญานเตือนภัยไปยัง

ชุมชน ซึง่ตดิตัง้อยูท่ีบ่า้นผูใ้หญบ่า้น และทีท่ำาการ อบต. 

โดยก่อนติดต้ังพวกเขาได้รับคำาแนะนำาจากพ่อหลวง

ว่า ควรติดตั้งเครื่องให้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 - 4 

กิโลเมตร เพราะเมื่อเครื่องส่งสัญญาณมายังหมู่บ้าน 



SCB Challenge 201276

ชาวบ้านจะได้มีเวลาเตรียมตัวเก็บข้าวของได้ทันเวลา 

“ถา้ฝนตกนานตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน น้ำาจะหลาก

มาตามห้วย เมื่อผ่านบริเวณลำาธารต้นน้ำาของหมู่บ้านที่

พวกเราติดตั้งเครื่องเตือนภัยไว้หนึ่งเครื่อง ถ้าระดับน้ำา

สงูถงึหนึง่เมตรคอืการเตอืนภยัระดบัที ่1  ลกูลอยซึง่เปน็

ตัวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณมายังวิทยุสื่อสารที่อยู่ในชุด

เคร่ืองเตือนภัย จากน้ันเคร่ืองจะส่งเป็นสัญญาณคล่ืนวิทยุ

ไปยงัวทิยสุือ่สารอกีตวัหนึง่ทีอ่ยูก่บัชดุเครือ่งเตอืนภยัที่

ติดตั้งอยู่บริเวณลำาธารกลางหมู่บ้าน ซ่ึงจะแปรรหัส

สัญญาณเพื่อเตือนภัยในรูปแบบไฟและเสียงเตือนภัย 

ที่จะดังว่า เตือนภัยระดับ 1 2 และ 3 ตามระดับการ

เตือนภัย ซึ่งเสียงเตือนในหมู่บ้านจะดังขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ

ให้ชาวบ้านได้ยินชัดเจน และยังมีวิทยุสื่อสารอีกหนึ่ง

เคร่ืองอยู่ท่ีบ้านของพ่อหลวงเพ่ือรับสัญญาณการเตือนภัย 

เพ่ือท่ีพ่อหลวงจะได้เป็นกระบอกเสียงช่วยประกาศเตือน

ชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง”

ทดลอง...ก่อนใช้จริง

หลังคิดค้นเครื่องเตือนภัยจนประสบความสำาเร็จ 

และเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำางานของ

เครื่อง และสร้างความม่ันใจให้ชาวบ้าน นักศึกษานำา

เครือ่งเตอืนภยัไปทดสอบรว่มกบัชาวบา้น ซึง่การทดลอง

เริ่มต้ังแต่ทดสอบเสียงการส่งสัญญาณเตือนภัยที่ระยะ

ทาง 100 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร และระยะทาง 5 

กิโลเมตรตามลำาดับ พบว่าท้ัง 3 ระยะทางการส่งสัญญาณ

ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ และด้วยการทดสอบนี้เอง 

ที่ทำาให้ชาวบ้านเห็นว่าเครื่องเตือนภัยที่ติดต้ังไว้บริเวณ

ลำาธารตน้น้ำาซึง่หา่งจากชมุชนหมูบ่า้นถงึ 4 กโิลเมตรนัน้

จะสามารถส่งสัญญาณมาเตือนภัยให้พวกเขารู้ตัวก่อน

ได้อย่างแน่นอน

“นอกจากการทดสอบเครือ่งเตอืนภยัแลว้ พวกเรา

ยังเข้าไปให้ความรู้เก่ียวกับการทำางานของเคร่ืองเตือนภัย

ให้ชาวบ้านด้วย ซ่ึงในวันน้ันมีชาวบ้านมาฟังเกือบ 40 คน 

และเสียงส่วนใหญ่บอกว่าขอบคุณมากจริงๆ ที่พวกเรา

มาติดตั้งเครื่องเตือนภัยให้พวกเขา”
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นอกจากนี้ “สอนธิ” และทีมยังคิดค้นเครื่องวัด

ปริมาณน้ำาฝนเพือ่ใชเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งเตอืนภยัน้ำาหลาก

ท่ีอยู่บริเวณลำาธารต้นน้ำาอีกด้วย เพราะถ้าหากฝนตกหนัก

เป็นเวลานานกระทั่งระดับน้ำาที่เครื่องวัดปริมาณน้ำาฝน

สูงถึง 100 มิลลิลิตร เซ็นเซอร์จากเคร่ืองวัดปริมาณน้ำาฝน

จะส่งสัญญาณไปยังเครื่องเตือนภัยให้แจ้งการเตือนภัย

ระดับที่ 1 ไปยังหมู่บ้านเพ่ือให้ชาวบ้านได้ระวังตัวอีก

ทางหนึ่ง เพราะทั้ง 2 เครื่องนี้จะทำางานเสริมกันให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

“แต่เครื่องนี้ยังไม่ได้นำาไปติดตั้ง เพราะช่วงนี้ไม่ใช่

ฤดูฝน ถ้าไปติดตั้งทิ้งไว้อาจทำาให้เครื่องชำารุดก่อนการ

ใช้งาน พวกเราจึงตกลงกันว่าในช่วงก่อนฤดูฝนปีหน้า 

พวกเราทัง้ 5 คนจะรว่มมอืกบัชมรมเทคโนโลยนีวตักรรม

ของมหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนและติดต้ังเคร่ืองวัด

ปริมาณน้ำาฝนที่บ้านปางหัดอีกครั้ง”

มองมุม...คนอุ่นใจ

“พอ่หลวงศกัดิ”์ บอกวา่ ปนีีโ้ชคดไีมม่นี้ำาหลาก แต่

กอ็ุน่ใจทีน่กัศกึษานำาเครือ่งเตอืนภยัมาตดิตัง้ใหห้มูบ่า้น 

เรามีโอกาสคุยกับลูกบ้านหลายคนส่วนใหญ่เขามาดู 

การทดสอบด้วย เขาก็บอกว่าดี เขาอยากให้มีแบบนี้ที่

หมู่บ้านของเรามานานแล้ว และตอนนี้ก็สบายใจขึ้น   

ถงึน้ำาจะมาแตค่วามกงัวลกน็อ้ยลง  ทีส่ำาคญัคอืเครือ่งนี้

ถือเป็นสมบัติส่วนกลางที่สร้างประโยชน์ให้กับทุกชีวิต 

ในหมู่บ้าน ถึงแม้เมื่อจบโครงงานแล้ว กลุ่มนักศึกษาจะ 

ไม่ค่อยได้มาที่หมู่บ้านอีก เราก็ไม่ห่วง เพราะได้จัดต้ัง

กรรมการหมู่บ้านผลัดเปล่ียนกันมาดูแลเคร่ือง โดยเฉพาะ

แผงโซลาร์เซลล์ที่เราต้องถอดกลับไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน 

เพราะมันแพง เดี๋ยวจะหาย เมื่อใกล้หน้าฝนปีหน้าเรา

จะเอาไปติดไว้กับเครื่องเหมือนเดิมเพื่อให้เครื่องใช้งาน

ได้อย่างสมบูรณ์  แต่ถ้าเครื่องเกิดพังขึ้นมา เราก็มีช่าง 

ผู้เช่ียวชาญประจำาหมู่บ้านที่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้

ทันที 

แม้ขณะน้ีจะไม่มีข้อพิสูจน์ชัดจากสถานการณ์

จริง เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในช่วงน้ำาหลาก แต่ความม่ันอก

ม่ันใจของชาวบ้านปางหัดยืนยันว่า อย่างน้อยๆ ปีหน้า

ในชว่งทีมี่ฤดนู้ำาหลาก ชาวบา้นกย็งัอุน่ใจทีรู่ว้า่กลาง

ธารน้ำาเหนือหมู่บ้านไป 4 กิโลเมตร...มีเคร่ืองเตือนภัย

ติดตั้งอยู่ที่นั่น...แน่นอน 

ผมเป็น...ที่ปรึกษา

อาจารย์วิชิต นางแล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 

เล่าว่า การทำาโครงงานนี้เขาวางตัวเป็นแค่ “ที่ปรึกษา” 

ใหก้บันกัศกึษาอยา่งแทจ้รงิ แมว้า่เขาจะเปน็ผูเ้ปดิโอกาส

ให้นักศึกษาได้รู้จักกับโครงงานนี้ก็ตาม และตั้งแต่การ 

ต้ังโจทย์จนกระทั่งถึงวันที่โครงงานดำาเนินมาจนส้ินสุด 

เขาคอยใหค้ำาปรกึษาและช้ีแนะนกัศึกษาตลอด  ไม่ละทิง้ 
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วนันีแ้มว้า่เครือ่งเตอืนภยัน้ำาหลากของพวกเขา

จะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

แต่อย่างน้อยส่ิงที่เกิดข้ึนแล้วกับนักศึกษากลุ่มนี้คือ 

“การเรียนรู้” ว่าการนำา “ความรู้” ด้านวิศวกรรมที่

ร่ำาเรยีนมาใชพ้ฒันาและชว่ยเหลอืชมุชนทีเ่ดอืดรอ้น

นั้นมัน “สุขใจ” แค่ไหน...

แต่ไม่เคยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาใดๆ ให้เลยสักครั้ง เพราะ

ต้องการฝึกฝนลูกศิษย์ให้แข็งแกร่งข้ึนด้วยตัวเอง จนวันน้ี

สังเกตได้ว่าลูกศิษย์ของเขาทุกคนเปล่ียนไปจากวันก่อน 

ที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่การทำาโครงงาน จนเกิดเป็นความ

ภาคภูมิใจเล็กๆ ในใจของอาจารย์วิชิตเอง

“เมื่อก่อนเวลามีปัญหาอะไรพวกเขาจะวิ่งเข้าหา

อาจารย์ทันที แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว ถ้าเขาเจอปัญหาเขาจะ

หาทางแก้ด้วยกันก่อน แล้วค่อยมาปรึกษาอาจารย์ว่า 

วิธีที่พวกเขาคิดถูกต้องหรือไม่”

นายสอนธิ วนาลัยสุขสันต์ “สอนธิ” หัวหน้าโครงงาน
ตั้งแต่ก้าวแรกของการทำางาน ผมได้เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้นำาว่า ต้องประคับประคอง

ความเปน็ทมีทีส่ดุยอดไวใ้หไ้ด ้และทีส่ำาคญัไดเ้รยีนรูว้า่การทำางานตอ้งมกีารวางแผน 

เมื่อเจอปัญหาจะแก้ไขต่อไปอย่างไร พร้อมกับรับฟังความเห็นของเพื่อนในทีม การ

ทำาโครงงานน้ีทำาให้รู้สึกทึ่งในตัวเอง ไม่คิดว่าตัวเองจะทำาได้มากถึงขนาดนี้ เพราะ

ปกติเวลาเรียนอยู่ที่ห้องก็เป็นคนไม่เอาไหนอยู่แล้ว แต่เมื่อลองพยายามเข้าจริงๆ ก็

รู้ว่าเราทำาได้
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นางสาวทินธินาถ สิงห์แก้ว “แป๋ม”
ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าเหรัญญิก คอยดูแลเรื่องเอกสารการเงิน และการใช้จ่าย

งบประมาณต่างๆ ของทีม ทำาให้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องบัญชี ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะ

เริ่มอย่างไร  ต้องไปสอบถามจากคนที่เรียนบัญชี แล้วก็พยายามฝึกฝน จนตอนนี้ทำา

บัญชีได้คล่องแคล่วแล้ว แต่ท่ีดีกว่าน้ันคือหลังจากทำาโครงงานน้ีมีแต่คนทักว่าเราเป็น

คนท่ีกล้ามากข้ึน ท้ังการคิด การพูด และการถาม

นางสาวสุพัตรา บุตรดี หรือ “เพิ้ง”
เราได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่นำาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ซ่ึงไม่เคยรู้มาก่อนว่าการนำา

ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เขาทำากันอย่างไร จึงต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  หาหนังสือ

มาอ่านไปทำาไปพร้อมกัน จนตอนนี้เก่งขึ้นแล้ว

โครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำาหลาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หัวหน้าโครงงาน

นายสอนธิ วนาลัยสุขสันต์

คณะทำางานประกอบด้วย

นายวิชาญ ยอดมณีบรรพต 

นายวัชร ไชยมงคล

นายวิชชวัช สลีสองสม 

นางสาวทินธินาถ สิงห์แก้ว 

นางสาวสุพัตรา บุตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิชิต นางแล
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บึงน้ำาประดิษฐ์...
ผันน้ำาเสียเป็นน้ำาใส



SCB Challenge 201282

“ท่าขอนยาง” ชุมชนโบราณของเมืองมหาสารคาม 

ย่านเดิมของชาวญ้อ ชาติพันธ์ุพ้ืนถ่ินท่ีมีวัฒนธรรม ภาษา 

และเรื่องราวอันดีงามสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  

ได้ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าให้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา

ของอีสานกลาง หลังจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้

ขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยมาอยู่ในบริเวณตำาบลขามเรียง 

อำาเภอกันทรวิชัย ซ่ึงเป็นเขตรอยต่อกับตำาบลท่าขอนยาง 

ที่ผู้อยู่อาศัยเดิมส่วนใหญ่เป็นชาวญ้อ แต่ปัจจุบันเริ่มมี

ประชากรจากแหลง่อืน่เขา้มาอยูอ่าศยัถงึ 70 เปอรเ์ซน็ต ์

โดยส่วนใหญ่เป็นนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรกลายสภาพเป็นหอพัก 

บ้านเช่า บ้านจัดสรร และร้านค้าหลากหลายรูปแบบ 

ขนาดของเมืองขยายใหญ่ขึ้นช่ัวพริบตา นำาพา

ความเจริญมาสู่เมืองท่าขอนยาง จากบริเวณที่เคยเป็น

ทอ้งไรท่อ้งนากถ็กูถมใหส้งูขึน้ เพือ่สรา้งหอพกัไวร้องรบั

นสิติทีม่มีากถงึปลีะ 40,000 คน การเตบิโตอยา่งรวดเรว็

ของเมืองการศึกษาที่ขาดการวางผังเมืองและระบบ

ระบายน้ำาที่ดี ส่งผลให้พื้นที่บางแห่งกลายสภาพเป็น

พื้นที่รองรับน้ำาเสียไปโดยปริยาย เหมือนเช่นในพื้นที่ 

หมู่ 3 ตำาบลท่าขอนยาง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 

จากน้ำาเสียที่ไม่มีใครให้ความสนใจ แม้กระทั่งเจ้าของพื้นที่ แต่นิสิตภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมพลังพัฒนา “ต้นแบบ” บ่อประดิษฐ์บำาบัด

น้ำาเสียแบบง่ายๆ เพื่อให้ชุมชนยอมรับและร่วมมือกันเปลี่ยนน้ำาเสียเป็นน้ำาใสก่อนปล่อยสู่

ธรรมชาติ
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นโยบายมหาวิทยาลัย...ตีแผ่ปัญหา

ด้วยความที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่

ท่ามกลางชุมชนดั้งเดิมหลายชุมชน จึงมีแนวคิดว่า 

“ความรู้” จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยควรจะนำา

มาช่วยพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ภูวดล โกมณเฑียร 

อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็น

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่หมู่ 3 ซ่ึงเป็นบริเวณที่ 

รายล้อมไปด้วยหอพัก และพื้นที่ที่ถมไว้เพื่อเตรียมการ

ก่อสร้างในอนาคต และเป็นที่รองรับน้ำาเสียจากหมู่ 1 

และจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“อาจารย์ภูวดล” สะท้อนปัญหาน้ีว่า น้ำาเสียส่วนใหญ่

เมื่อมารวมกันแล้วจะไหลลงไปยังลำาน้ำาสายหลัก คือ 

ลำาน้ำาชี ที่หล่อเลี้ยงคนมหาสารคาม และไหลลงสู่ท้องไร่

ท้องนาตามลำาดับ สารฟอสเฟตท่ีปนเป้ือนในน้ำาเสียแม้จะ

ทำาใหใ้บขา้วสวย แตข่า้วไมส่ามารถออกรวงได ้ปลาและ

สตัวน์้ำานานาชนดิเริม่สญูพนัธุ ์ทำาใหค้นในชมุชนสูญเสีย

รายได้ไปตามๆ กัน และบางปีที่น้ำาเสียมีปริมาณมาก

หรือเกิดน้ำาท่วม น้ำาเสียเหล่านี้จะปนเปื้อนลงสู่ “หนอง

ตีนบ้าน” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาธรรมชาติที่เป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่ 3  

เปน็อยา่งมาก ดว้ยเหตนุีช้มุชนจึงอยากใหม้หาวทิยาลยั

ช่วยแก้ไขปัญหานี้ จนกลายมาเป็นโจทย์วิจัยที่อาจารย์

พร้อมจะส่งต่อให้แก่นิสิตในห้องเรียนวิชานิเวศวิทยา 

เป็นผู้ปฏิบัติต่อไป

จากห้องเรียนสู่...นิเวศวิทยาชุมชน

วิชานิเวศวิทยาเป็นวิชาที่นิสิตภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ ต้องเรียนทุกคน ซึ่งปีนี้ “อาจารย์

ภูวดล” ได้พานิสิตมาศึกษาระบบนิเวศจริง ในพื้นที่หมู่ 3 

แก้วริสา ขุนแผน หรือ “แก้ว” หนึ่งในนิสิตที่ลงเรียน

วิชานี้ เมื่อเห็นอาจารย์เสนอโจทย์วิจัย เธอจึงตอบรับ

เพือ่แกโ้จทยน์ัน้ทนัท ีเพราะอยากมปีระสบการณท์ำางาน

ในพืน้ทีจ่รงิ จงึรวบรวมกลุม่เพือ่นนสิติชัน้ปทีี ่2 ภาควชิา

ชีววิทยา จำานวน 50 คน และเร่ิมเขียน โครงงานบึง

ประดิษฐ์บำาบดัน้ำาเสยี สบืสานพระราชดำารเิพือ่ชมุชน

โดยนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ซึ่งมีต้นแบบอยู่ที่โครงการวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อม

แหลมผกัเบีย้ จงัหวดัเพชรบรุ ีเขา้รว่มแขง่ขนัในโครงงาน 

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” 

ความท่ีเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทำาให้วัตถุประสงค์

ของโครงงานที่เสนอในตอนแรกเน้นไปที่การศึกษาวิจัย

ในเชงิวทิยาศาสตรน์ัน่คอื การพฒันาตน้แบบบงึประดษิฐ์

บำาบดัน้ำาเสยีทีส่ามารถใชพ้ชืบำาบดัน้ำาเสยีไดจ้รงิ แตเ่มือ่

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ทีธ่นาคารไทยพาณชิยจ์ดัขึน้ เพือ่เตมิเทคนคิความรูแ้ละ

วิธีการทำางานร่วมกับชุมชน ทำาให้ทีมต้องปรับเปล่ียน

วัตถุประสงค์ใหม่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และมี 

การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการบำาบัดน้ำาเสียให้แก่ชุมชน 

รวมถึงการสรา้งภาคเีครอืขา่ย เพือ่การจดัการทรพัยากร

และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเพิ่มความยากให้กับการทำา

โครงงานเป็นอย่างมาก

เม่ือผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ก่อนการลงพื้นที่ชุมชน 

พวกเขาประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกเป็น 8 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายโครงสร้างบ่อ  

ฝ่ายท่อนพันธุ์พืช ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ฝ่ายภูมิทัศน์  

ฝา่ยประสานงานชมุชน ฝา่ยการเงนิ ฝา่ยสวสัดกิาร และ

ฝ่ายประสานงานธนาคารไทยพาณิชย์
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ลงชุมชนขอความเห็นจากผู้ใหญ่

หลงัรูห้นา้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบแลว้ งานแรกของการ

ทำางานก็เริ่มขึ้นนั่นคือ การลงชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์

โครงงาน และทำาความรูจ้กักบัชมุชน เพือ่ระดมความคดิ

และหาตน้เหต ุพรอ้มกบัแนวทางแกไ้ขปญัหา อกีทัง้เพือ่

ขอความอนเุคราะหข์อใชพ้ืน้ทีส่ว่นบคุคลในการกอ่สรา้ง

บึงประดิษฐ์  แต่พวกเขากลับไม่ได้รับความไว้วางใจและ

ความรว่มมอืจากชมุชนเทา่ทีค่วร “แกว้และเพือ่นๆ” จงึ

ตอ้งหนักลบัมาขอความชว่ยเหลอืจากอาจารยท์ีป่รกึษา

ให้เข้าไปช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้นำา

ชมุชน สมยศ ชุ่มอภยั หรอื “ผูใ้หญห่ลวง” ผูใ้หญบ่า้น

หมู่ 3 ซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาน้ำาเสียอยู่แล้ว ทำาให้ 

ด่านแรกของพวกเขาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

แม้จะตกลงกันได้ว่าจะทำาบึงประดิษฐ์ในพ้ืนท่ีหมู่ 3 

แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ว่า แล้วจะใช้พื้นที่ที่ไหน “แก้วและ

เพื่อนๆ” ได้เสนอพ้ืนที่ตอนล่างของหนองตีนบ้าน ซึ่ง

เปน็พืน้ทีท่ีน่้ำาเสยีจะไหลลงไปและอยูใ่กลล้ำาน้ำาช ีเพราะ

สามารถปลอ่ยน้ำาดทีีไ่ดจ้ากการบำาบดัลงสูล่ำาน้ำาไดท้นัท ี

แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นของเอกชน เจ้าของไม่ยอม

ใหใ้ชพ้ืน้ที ่โชคดทีี ่“ชำานาญ บตุโรบล” หรอื “ปลดัเสอื”   

ปลัดอำาเภอแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม หน่ึงใน 

แกนนำาชุมชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ใจดี ให้ใช้พื้นที่

ของเขาที่อยู่บริเวณตอนบนของบ้านหนองตีนบ้าน

ทดลองทำาบึงประดิษฐ์บำาบัดน้ำาเสีย แม้จะไม่ใช่พื้นที่ 

เป้าหมาย เนื่องจากที่ของปลัดเสืออยู่ห่างจากพื้นที่ 

ที่ตั้งใจไว้ประมาณ 500 เมตร ทำาให้บ่อบำาบัดที่สร้างขึ้น

ไม่สามารถรับน้ำาเสียจากพื้นที่ชุมชนเข้ามาบำาบัดและ

ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติได้ ถือเป็น “จุดเปล่ียน” 

สำาคญัทีท่ำาใหภ้าพฝนัทีต่อ้งการบำาบดัน้ำาเสยีใหก้บัพืน้ที่

หมู่ 3 เปล่ียนไป เหลือเพียงแค่การสร้างแบบจำาลอง 

บ่อบำาบัดน้ำาเสียในชุมชนเท่านั้น

แหลมผักเบี้ย...คือต้นแบบ

แม้เป้าหมายจะเปลี่ยน แต่ความตั้งใจของนิสิตยัง

ไม่เปล่ียน พวกเขายังคงมุ่งม่ันสร้างบ่อบำาบัดน้ำาเสียใน

ชุมชน เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพการบำาบัดน้ำาให้ปรากฏ 

แม้จะเป็นเพียงแบบจำาลองก็ตาม โดยขั้นตอนการสร้าง

บึงประดิษฐ์บำาบัดน้ำาเสียนั้นมีต้นแบบองค์ความรู้จาก

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีบ่อบำาบัดและพืช

บำาบัด 

เขมิกา ศรีเบ็ญจา หรือ “มาม่า” หัวหน้าฝ่าย 

ห้องปฏิบัติการประจำาทีม เล่าถึงหลักการบำาบัดน้ำาของ

บึงประดิษฐ์ว่า ประกอบด้วยบ่อย่อย 4 บ่อ แต่ละบ่อจะ

มีหน้าที่และกระบวนการต่างกัน โดยบ่อที่ 1 เป็นบ่อที่

รับน้ำาเสียและขังน้ำาไว้เพื่อให้ตกตะกอน บ่อที่ 2 และ 3 

เป็นบ่อพืชบำาบัด ที่ปลูกพืชน้ำาหลากหลายชนิด เช่น กก 
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ธูปฤาษี บอน และพุทธรักษา เป็นต้น บ่อที่ 4 จะเป็น 

บ่อเก็บน้ำาที่ผ่านการบำาบัดเรียบร้อยแล้ว โดยทั้ง 4 บ่อ

จะมีประตูน้ำาเชื่อมต่อกันเพื่อส่งน้ำาไปยังบ่อถัดไป

เมื่อได้ลักษณะบ่อ และชนิดของพืชที่จะใช้ในบ่อ

บำาบดัแลว้ หวัหนา้ของแตล่ะฝา่ยกแ็ยกยา้ยกนัไปทำางาน 

โดย สิริชัย โพธิ์ทอง หรือ “เค” หัวหน้าฝ่ายโครงสร้าง

บอ่ ใชเ้วลาวา่งในวนัเสารอ์าทติยพ์าอาสาสมคัรกวา่ 200 

ชีวิตขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเป็นอย่างดี บ้างก็

คอยให้ความช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ  

รวมทัง้คอยดแูลเรือ่งขา้วปลาอาหารให ้และได ้“นา้หำา” 

รปภ.ประจำาชุมชน มาช่วยติดต่อรถตักดิน และจัดหา 

อุปกรณ์หนักๆ  สำาหรับใช้ในงานขุด 

“มามา่” ถงึกบัออกปากวา่ ทัง้แดด ทัง้รอ้น เกดิมา

ไม่เคยทำางานหนักขนาดนี้ จนมือแตกไปหมด เจ็บมาก 

อยู่บ้านไม่เคยทำางานหนัก จากมือสวยๆ ของเชียร์ลีดเดอร์ 

รักสวยรักงาม เล็บต้องสวยตลอดเวลา เจอแดดไม่ได้  

แตโ่ครงงานนีเ้ธอกลบัตอ้งทำาทกุอยา่ง เหน็เพือ่นทำางาน

เธอกท็นดเูพือ่นเหนือ่ยไมไ่ด ้เลยตอ้งสูด้ว้ยกนัทัง้ผูห้ญงิ

ผู้ชาย ผลัดกันทำา ผลัดกันขึ้นมาพัก แดดก็ร้อนมาก 

เพื่อนบางคนถึงกับเป็นลมก็มี  แต่ก็รู้สึกดี ที่ผ่านมา 

พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำางานร่วมกัน นี่เป็นงานแรก 

ที่ทำาด้วยกันมากขนาดนี้ แต่ท่ามกลางความเหนื่อย 

เธอก็ได้เห็นรอยยิ้ม ความสนุก และความเป็นเพื่อนที่มี

ใหก้นั แม้จะเหนือ่ยแตก่ย็งัสนกุกนัได ้พวกผูช้ายบางคน

ก็โดดน้ำาเล่นกัน ส่วนเพื่อนผู้หญิงเครียดๆ ก็ไปหาไม้ 

หาเชอืกมาทำาชงิชา้นัง่ใตต้น้ไมไ้กวเลน่กนั กค็ลายครยีด

ไปได้บ้าง  

ฝ่ายท่อนพันธุ์พืช ได้คู่ซี้คือ กมลพร มณฑาทอง 

หรือ “ปุ๊ก” และ ปิยะมาศ ปานทอง หรือ “เมย์” เป็น

ผู้รับผิดชอบจัดหาพันธ์ุไม้ท่ีใช้ในการบำาบัดน้ำาเสีย ท้ังสอง

ตระเวนเก็บพันธ์ุไม้ตามพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาท่ีอยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย 

แล้วนำามาอนุบาลไว้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อรอเวลาปลูก

ในบึงประดิษฐ์ 

เมือ่โครงสรา้งบอ่เสรจ็ ทอ่นพนัธุพ์ชืจงึถกูลำาเลยีง

มาปลูกไว้ในบ่อที่ 2 และ 3 จากนั้นน้ำาเสียก็ถูกส่งมาใส่

ไว้ในบ่อที่ 1 และรอเวลาปล่อยสู่บ่อถัดไป ซึ่งอีก 9 วัน

ก็จะสามารถเก็บตัวอย่างน้ำาเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำาได้
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ปัญหาใหญ่...คันกั้นบ่อพัง

ตามขั้นตอนการบำาบัดน้ันหลังจากนำาน้ำาเสียมา 

พักไว้ในบ่อที่ 1 ต้องใช้ระยะเวลา 5 วัน เพื่อให้น้ำาเสีย

ตกตะกอนและไหลล้นไปยังบ่อ 2 และ 3 ที่ปลูกพืชซึ่งมี

คุณสมบัติช่วยกรองน้ำาเสียและดูดสารอาหารจากการ

ย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในดิน เพื่อนำาไปใช้

ในการสร้างความเจริญเติบโตของพืช ก่อนจะปล่อยน้ำา

เข้าสู่บ่อที่ 4 ซึ่งสามารถนำาไปรดน้ำาผักได้ 

อนึ่งสำาหรับพืชที่อยู่ในบ่อ 2 - 3 เมื่อเจริญเติบโต

เต็มที่ การดูดสารอาหารก็จะลดลงตามระยะเวลาและ

ชนดิของพชืนัน้ๆ และการเจรญิเตบิโตของพชืแตล่ะชนดิ

มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการบำาบัดน้ำาเสียของ

ระบบ รวมถึงความเหมาะสมในการนำาไปใช้ประโยชน์

ของพืชแต่ละชนิด ซึ่งแตกต่างกันไป เช่น ธูปฤาษี 90 วัน 

กกกลม และแฝกอินโดนีเซีย ใช้เวลา 45 วัน 

แต่ในความเป็นจริง หลังปล่อยน้ำาเสียเข้าสู่บ่อได้

ไม่ถึง 5 วัน บ่อที่ขุดขึ้นด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของนักศึกษา

รว่มกบัชาวบา้นกถ็กูพายฝุนพดัพงัทลายจนรวมกนัเปน็ 

1 บ่อ กลุ่มนิสิตจึงระดมความคิดออกแบบบ่อใหม่ให้

ทนทานกว่าเดิม 

เมื่อพังได้...ก็เริ่มต้นใหม่ได้

เสียใจอยู่ไม่ถึง 2 วัน พวกเขาก็ลุกขึ้นมาระดม

ความคิดกันใหม่อีกครั้ง เพื่อกอบกู้วิกฤต 

“เค” เลา่วา่  พวกเรามองเหน็ปญัหาวา่ เปน็เพราะ

ไม่ได้เสริมคันกั้นบ่อให้แข็งแรง ทำาให้ดินพังทลายง่าย 

ด้วยเหตุนี้บ่อใหม่ที่จะสร้างขึ้น พวกเขามีแผนที่จะปลูก

ตะไคร้ไว้ด้านบนของบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาดินพังทลาย 

นอกจากนี้ ยังถมพื้นที่บ่อส่วนที่ยาวเกินจาก 40 เมตร

ให้กลายเป็นพื้นที่แปลงผักสวนครัว เพื่อนำาน้ำาที่ได้จาก

การบำาบัดในบ่อสุดท้ายไปรดน้ำาผัก มีการปูพลาสติก

ปอ้งกนัหญา้ขึน้ขอบบอ่และดนิพงัทลาย และเสรมิความ

แข็งแรงให้แต่ละคันกั้นด้วยกระสอบทรายหลายสิบใบ 

แต่ยังแบ่งบ่อเป็น 4 บ่อเหมือนเดิม โดยบ่อที่ 1 เป็นบ่อ

พักน้ำาเสียใช้ระบบน้ำาล้นขนาด 16 เมตร ลึก 1.5 เมตร 

และบ่อย่อย ลึก 1.2 เมตรตามลำาดับเพื่อให้เกิดการ 

ลดหลัน่ของน้ำา บอ่ที ่2 ปลกูตน้กก พทุธรกัษา และบอน  

ขนาด 8 เมตร ลกึ 1.2 เมตร บอ่ตอ่มาปลกูตน้ไหล ขนาด 

8 เมตร ลึก 1.5 เมตร และบ่อสุดท้ายเป็นบ่อเก็บน้ำา

ขนาด 8 เมตร ความลึก 1.8 เมตร ส่วนที่เหลือปรับพื้นที่

ให้เป็นแปลงผัก 

เพียง 2 สัปดาห์ บ่อแบบใหม่ก็สำาเร็จ แต่คราวนี้

ไม่ได้มีเพียงบ่อบำาบัดเท่านั้น แต่ยังมีพืชผักสวนครัวที่

ชาวบ้านตั้งใจรอดูว่าน้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัด ท้ายที่สุด
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แล้วจะนำามารดผักให้ชาวบ้านเก็บไปรับประทานได้จริง

หรอืไม ่ซึง่จากการตรวจสอบคณุภาพน้ำาจากบอ่สดุทา้ย

หลังการบำาบัด จำานวน 6 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยความ

เป็นกรดด่างอยู่ท่ี 6.0 มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำา 

(DO) 4.23 (มก./ล.) และปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์

ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำา (BOD) 

1.95 (มก./ล.)

จากความพยายามที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคและ

ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้ผลที่ออกมาจะยังไม่สามารถใช้

ประโยชนก์บัพืน้ทีไ่ดโ้ดยตรง แตก่ท็ำาใหค้นในชมุชนเหน็ 

“ต้นแบบ” และการทำางานของบึงประดิษฐ์ จนทำาให้ 

ผู้ใหญ่หลวง และแกนนำาชุมชนเริ่มให้ความสนใจ เข้ามา

ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินนักศึกษา

“อาจารย์ภูวดล” เล่าว่า เนื่องจากนิสิตกลุ่มนี้เพิ่ง

เรียนอยูช่ัน้ปทีี ่2 ยงัไมค่อ่ยมปีระสบการณใ์นการทำางาน

วิจัย และการทำางานในชุมชนมากนัก การทำางานในช่วง

แรกๆ  เราตอ้งคอยบอก คอยสัง่ คอยสอนกนัมากหนอ่ย 

และยิ่งต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนถึง 5 วันต่อสัปดาห์  

ยิง่ทำาใหพ้วกเขามเีวลาลงชมุชนนอ้ย การทำางานกจ็ะยิง่

ยากขึ้น

“ช่วงแรกๆ ที่นิสิตลงไปทำางานกับชุมชน  ผมห่วง

พวกเขามาก แต่เม่ือได้ทำาลงมือปฏิบัติ ต้องพบเจอ

ปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง ทำาให้สังเกตเห็นความ

เปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ที่เริ่มคิดเป็น แก้ปัญหาได้ รู้จัก

การวางแผน มีความคิดและรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ จากเดิมที่ต้องรอลงพื้นที่พร้อม

กันในวันเสาร์อาทิตย์ แต่เมื่อเริ่มมีปัญหาที่ต้องแก้และ

เริ่มสนิทกับชุมชนมากขึ้น เขาก็เริ่มคิดกันว่าต้องแบ่ง 

กันไป ใครมีเวลาว่างช่วงไหนก็จะสลับกันลงไปดูแลบ่อ

บำาบัด หรือไปพูดคุยกับชาวบ้าน”

หากใหป้ระเมนิความสำาเรจ็ของนสิติกลุม่นี ้ นา่จะ

อยู่ในระดับ B+ เพราะสามารถทำาให้ชาวบ้านเห็นถึง 

“คุณค่า” ของการบำาบัดน้ำาเสียได้ จากเดิมที่ชาวบ้าน 

ไม่เคยสนใจออกมาช่วยเหลือ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 

ทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อปัญหาของชุมชนกลับดีขึ้น 

แมว้า่การทำาบงึประดษิฐบ์ำาบดัน้ำาเสยีครัง้นีจ้ะยงัไปไมถ่งึ

เป้าหมายท่ีวางไว้ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออำานวย 

แต่ในเรื่องการทำางานร่วมกับชุมชน ซ่ึงเป็นเรื่องที่

มหาวทิยาลยัใหค้วามสำาคญันัน้ ถอืเปน็เรือ่งทีน่า่ยกยอ่ง
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นางสาวแก้วริสา ขุนแผน “แก้ว” หัวหน้าโครงการ
การเรยีนในหอ้งเรยีนเราจะรูแ้ตท่ฤษฎ ีแตถ่า้ไดท้ำางานจรงิเราจะไดพ้ฒันาตวัเอง จงึอยาก

ชกัชวนเพือ่นๆ ใหม้าทำางานรว่มกนั  สำาหรบัตวัเองแลว้เมือ่ไดม้าทำางานและเปน็หวัหนา้

โครงงาน สิ่งแรกที่ต้องทำาคือต้องรู้จักวางแผนการทำางาน มองภาพรวมงานให้ออก แม้

บางครั้งจะท้อ อยากล้ม แต่ก็ได้พลังจากเพื่อนๆ ทำาให้เราสู้ต่อไปได้ สิ่งที่ได้มากกว่า

ประสบการณ์คือ การได้ใจจากชุมชน จากเดิมที่คนในชุมชนไม่ยอมรับและมีปัญหาเกิด

ขึ้นหลายอย่าง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทำาให้ชาวบ้านหันมาเห็นความสำาคัญของการบำาบัด

น้ำาเสีย แค่ให้ชุมชนไว้ใจเรา นั่นแสดงว่าเราประสบความสำาเร็จแล้ว

นางสาวเขมิกา ศรีเบ็ญจา “มาม่า”
ความมุ่งม่ันและต้ังใจของเพ่ือนๆ ทำาให้เรายอมเข้าร่วมโครงงานน้ี อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

จากการทำางาน ทั้งแดดร้อนและความเหนื่อยล้า ทำาให้รู้สึกว่าเราอดทนได้มากกว่าที่คิด 

และทำาให้เกิดศรัทธากับเกษตรกรที่มีความเก่งและอดทนมากกว่าเราหลายเท่านัก

นายสิริชัย โพธิ์ทอง “เค”
การทำางานจิตอาสาทำาให้เรารู้จักการเสียสละ การเข้าร่วมโครงงานนี้ช่วยให้เรามีความ

อดทนมากยิ่งขึ้น และรู้สึกจริงจังกับงานที่ทำามากขึ้น

ประสบการณ์คือ...การเรียนรู้

ผู้ใหญ่หลวง กล่าวยอมรับในผลงานของนักศึกษา

กลุม่นีว้า่ เขารูส้กึภาคภมูใิจทีเ่หน็เยาวชนคนรุน่ใหมใ่ส่ใจ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง แม้ว่าจะไม่ค่อย

ไดร้บัความรว่มมอืจากชาวบา้นมากนกั เพราะสว่นใหญ่

ไม่ใช่คนในพื้นที่ กอปรกับต้องออกไปทำางานข้างนอก 

ทำาให้การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามีน้อย อย่างไรก็ดี

ผู้ใหญ่หลวงให้ความเห็นว่า “พ้ืนที่บึงประดิษฐ์ที่ทำาอยู่

ตรงนี้ยังไม่ใช่พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆ เพราะพื้นที่จริงๆ 

เจ้าของไม่อนุญาต แต่เราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ ให้

นักศึกษาทดลองทำางานได้เต็มที่ ถ้าผลออกมาดี เราก็

สามารถไปบอกลูกบ้าน หรือไปขยายผลให้เป็นรูปธรรมได้ 

และจะได้หาพื้นที่สร้างบ่อในจุดที่เป็นปัญหาจริงๆ เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป” 

จากความตัง้ใจจรงิทีต่อ้งการเปลีย่นน้ำาเสยีใหเ้ปน็

น้ำาใส โดยอาศัยหลักคิดตามแนวพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านการลองผิดลองถูก

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง แม้โครงงานของพวกเขาจะไป

ไม่ถึงเป้าหมายสูงสุด ทำาได้เพียงแค่ “ต้นแบบ” บึงประดิษฐ์

ที่สามารถบำาบัดน้ำาเสียเท่านั้น แต่ความพยายามและ

ความทุม่เทของพวกเขากท็ำาใหช้าวบา้นทีไ่มเ่คยมองเหน็

การแกป้ญัหาดว้ยตนเอง กลับมามีจติสาธารณะมากขึน้ 

และพร้อมลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาของชุมชน และการ

เปล่ียนใจครั้งนี้เองที่อาจจะช่วยเปล่ียนน้ำาเสียให้เป็น 

น้ำาใสก็เป็นได้
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นางสาวแคทลียา ไพรนอก “เปีย”
กอ่นทีจ่ะมารว่มโครงงานนีเ้ปน็คนขีก้ลวัมาก ไมก่ลา้ลงชมุชนคนเดยีว เวลาลงชมุชนตอ้ง

พาเพื่อนๆ ไปด้วยหลายๆ คน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทำาให้เราได้เรียนรู้ทักษะการเข้าไป

ทำางานร่วมกับชุมชน สิ่งที่ประทับใจคือการที่เด็กๆ ในชุมชนยอมรับ และอยากให้เรา

กลับไปหาอีกครั้ง

โครงงานพื้นที่ชุ่มน้ำาบึงประดิษฐ์บำาบัดน้ำาเสีย
สืบสานพระราชดำาริ เพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวหน้าโครงงาน นางสาวแก้วริสา ขุนแผน

คณะทำางานประกอบด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ บุญกำาเหนิด นางสาวสุภาพร ศรีสุทัศน์

นายพงษ์ศักดิ์ เนืองทอง นางสาวอรุพาพรรณ ทาปลัด นางสาวศิริลักษณ์ ล้านพลแสน

นางสาวรัฐณัฎา หนูหว้า นางสาววิลัยรัตน์ สู้ณรงค์ นางสาวกันทิตา นาเมืองรักษ์

นางสาวหทัยทรรศ วังคะฮาด นายพจนะ สมศิริ นางสาวนัฐหทัย ประสพธรรม

นายศักดิ์ดา ศรีเวียง นางสาวปิยนุช สินธุสกุล นางสาวบุญรัตน์ ดีน้อย 

นางสาวสุพรรณิการ์ ภาคมฤกษ ์ นางสาวปรีอาภา โชติจรุง นางสาวหทัยชนก เชื้อลิ้นฟ้า

นางสาวพรรณวดี มั่งมูล นางสาวสมฤทัย สิงคาม นางสาวชฎาพร พุทธบาล 

นางสาวปิยะนุช แสนบุญ นายสิริชัย โพธิ์ทอง นางสาวจิตติมา ทองเรือง

นางสาวจันทร์ทิพย์ เกษทอง นางสาวศยามล สุขรัตน์ นางสาวชริพร เคนไชยวงศ์ 

นายณัฐพงศ์ มณีโรจน์ นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์ นางสาวอรจิรา ภิญโย

นางสาววันวิสา จารุไชย นางสาวพัชรพรลักษณ์ วงศ์หงษ์ นางสาวประกายดาว ศรีพุทธา

นายสว่างพงษ์ วงศ์สมศรี นางสาวฉัตรธิดา คำาเล็ก นางสาวกมลพร มณฑาทอง

นางสาวบุษยามาศ สายสังข ์ นายศิริชัย คงแสนคำา นางสาววิภาวรรณ โต่นวุ 

นายลิขิต ปัจฉิมมา  นางสาวสุกัญญา นนทะลี นางสาวปัทมา จตุรัส

นางสาวปริมประภา ภูส่งสี นายจิรายุทธ เวียงอินทร์  นางสาวพัชรี ศิริ

นางสาวกมลรัตน์ ไพศาล  นางสาวสุภาพร ทองสาดี นายวรพงษ์ ราชดา    

นางสาวอรอุมา วงษ์แย้ม นายบรรลุ ศรีกุตา นางสาวจิราภรณ์ วรรณชัย

นางสาววาสนา คงด ี นางสาวจริญญา คาบัวรี นางสาวปรียารัช วิเศษขันธุ์   

นางสาวนิศา โยธะคล นางสาวพชรมน เม่ามูณเฮ นางสาวปิยะมาศ ปานทอง

นางสาวเขมิกา ศรีเบ็ญจา   นางสาวแคทลียา ไพรนอก

อาจารย์ที่ปรึกษา นางชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ นางสาวบุษรา ยงคำาชา

นางสาวคณิศรา ชาวนา นายภาสกร บุญชาล ี นายพรชัย อุทรักษ์   

นายศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ นางสาวปัทมาวดี เงินจันทร์ นายอนุวัฒน์ วันทอง 

นางสาวปิยนุช คะเณมา นายภูวดล โกมณเฑียร
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

ปลูกสำานึก
ปลูกสาหร่าย

สร้างรายได้ชาวเล
อย่างยั่งยืน
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กระทั่งพบว่า  “บาราโหม”  กำาลังประสบปัญหา

สาหร่ายผมนาง ซ่ึงเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของชาวประมง

พื้นบ้านมีจำานวนลดลง เพราะความต้องการที่มีมากตีคู่

ไปกับราคาที่นับวันยิ่งสูงขึ้น จากเดิมที่ชาวบ้านเคยเก็บ

สาหร่ายได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ วันนี้แทบ 

ไมห่ลงเหลอื เพราะจิตทีไ่รซ้ึง่สำานกึของการอนรุกัษ ์เปน็

ตัวเร่งให้แหล่งรายได้ของพวกเขาหมดไปพร้อมๆ กัน

“ตอนแรกทมีเรามุง่เปา้ไปทีเ่รือ่งการฟืน้ฟนูาเกลอื

ร้างในปัตตานี เสียเวลาเก็บข้อมูลอยู่นาน จนมารู้ตอน

หลังว่าพื้นที่ที่เราจะดำาเนินงานมีการเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิ

ที่ดิน มีการซื้อขายเปลี่ยนมือในช่วงน้ันพอดี ทำาให้เรา

ต้องหาพื้นที่แห่งใหม่ พอดีกับที่เจ้าหน้าที่ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ให้คำาแนะนำา

เรื่องสาหร่ายผมนาง บอกว่ามีกลุ่มชาวบ้านต้องการ

ความช่วยเหลือเรื่องอนุรักษ์ พวกเราจึงรีบลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลทันที เพราะระยะเวลาเหลืออยู่จำากัด” 

ลงพื้นที่ถามความต้องการชุมชน

“แบร์ดิง” คือ ผู้นำาชุมชนตำาบลบาราโหม กุญแจ

ดอกสำาคญัทีจ่ะนำานกัศกึษาทมีนีไ้ปสูค่วามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องสาหร่ายผมนาง 

หนุ่มสาวชั้นปีที่ 4 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี หลายสิบคนที่เคยเดินย่ำาคลุกคลีกับชาวบ้านและชาวเลบริเวณอ่าวปัตตานี

บ่อยครั้ง นำาปัญหาของแต่ละชุมชนที่ต่างพานพบมาในช่วงฝึกงาน มาแชร์ความคิด ถึงความ

เปน็ไปไดท้ีพ่วกเขาจะไดใ้ชโ้อกาสของการเปน็นกัศึกษา ทำาประโยชน์ใหก้บัชมุชนทีอ่ยูร่ายรอบ

มหาวิทยาลัยใดได้บ้าง
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“แบร์ดิงเขาเพาะสาหร่ายเองในนากุ้งร้างมานานแล้ว 

ที่สำาคัญเขาเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล 

บาราโหม น่าจะเป็นผู้กว้างขวางเป็นแกนนำาของชุมชน

นี้ได้ เราหวังว่าจะให้แบร์ดิงเป็นแกนนำาฝ่ายชาวบ้าน 

ให้เรา” ขัตติยา ยานะวิมุติ หรือ “กีต้าร์” นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ที่คุ้นเคยกับชุมชนบาราโหมในช่วงฝึกงาน 

จึงอาสาเป็น “ผู้ประสานงาน” นำาเพื่อนๆ ลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูล รวมถึงให้ข้อมูลกับแกนนำาชาวบ้านไปพร้อมกัน 

จากการพูดคุยกับแบร์ดิง และจากการค้นคว้า

ขอ้มูลจากแหลง่ตา่งๆ ทำาใหพ้วกเขารูว้า่สาหรา่ยผมนาง

คอื แหลง่รายไดส้ำาคญัของชาวประมงพืน้บา้นนอกเหนอื

จากการหาปลาชายฝั่ง ที่สำาคัญคือสาหร่ายผมนางมี

ราคาสูง แต่ปัญหาคือการเก็บที่ไม่ถูกวิธีของชาวบ้าน 

ทำาให้สาหร่ายมีปริมาณลดลงทุกๆ ปี ประกอบกับการ

ปล่อยน้ำาเสียจากการทำานากุ้ง ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนไป และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโต

ของสาหร่ายผมนาง ที่สำาคัญแบร์ดิงยังฝากความหวังไว้

กับนักศึกษาว่า หากโครงงานสำาเร็จ บริเวณนี้มีสาหร่าย

ผมนางอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ญาติพี่น้องที่เคยพลัดพราก

จากกันไปทำางานที่ประเทศมาเลเซียก็อาจจะได้กลับมา

ทำามาหากินในชุมชน พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง 

รอลุ้น...งบประมาณเพื่อชุมชน

เม่ือได้รับข้อมูลและทราบถึงความหวัง ความต้องการ

ของคนในชมุชน “โครงงานการพฒันาชมุชนบาราโหม 

ดว้ยการบรหิารจดัการสาหรา่ยผมนางอยา่งยัง่ยนืใน

อา่วปตัตาน”ี กถ็กูเขยีนขึน้อยา่งเรง่ดว่น โดยมนีกัศกึษา

สาขาพัฒนาสังคมร่วมทีม ส่งแรงเชียร์ให้โครงงานของ

พวกเขาผ่านเขาสู่รอบ 20 ทีม ในโครงงาน “กล้าใหม่...

สรา้งสรรคช์มุชน” ป ี2555 เพือ่นำางบประมาณมาดำาเนนิ

งานจริง ไม่นานเกินรอ ผลก็ปรากฏว่าโครงงานของ

นักศึกษาทีมนี้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมในที่สุด

ท่ามกลางความดีใจ แต่ก็มีภาระหนักรออยู่ พวกเขา

จงึรบีนดัประชมุแบง่งานกนัทนัท ีอนัดบัแรกพวกเขาแบง่

กลุ่มเพ่ือลงชุมชนตำาบลบาราโหม และพ้ืนท่ีเครือข่าย 4 แห่ง 

ในตำาบลบาราโหม ได้แก่ ชุมชนบางปู ตันหยงลูโล๊ะ  

ดาโต๊ะ และบูดี เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้นำาชุมชน 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงงาน พร้อมท้ังขอความร่วมมือ

ใหผู้น้ำาชมุชนกระจายขา่วไปยงัลกูบา้นผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

กับการเก็บสาหร่ายผมนางเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้ง 4 ชุมชน ในกิจกรรม “สร้างจิตสำานึกอนุรักษ์

สาหร่ายและการปลูกสาหร่ายผมนางในอ่าวปัตตานี

และการจัดการแผนบริหารจัดการสาหร่าย” 

บาราโหม...ความหวังแรกของสาหร่าย

วันท่ี 22 กันยายน 2555 ถูกกำาหนดให้เป็นวันดีเดย์ 

โดยนักศึกษาตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะเป็นการนัดเพื่อ

พบปะพูดคุย ถ่ายทอดความรู้ ปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์ให้

กบัชาวบา้น และในคราวเดยีวกนันีจ้ะถอืโอกาสรวบรวม

แรงชาวบา้นรว่มกนัปลกูสาหรา่ยผมนางไปพรอ้มกนัดว้ย  

โดยนกัศกึษามเีวลาเตรยีมงานเพยีง 1 - 2 สปัดาหเ์ทา่นัน้ 

“กตีาร”์ ในฐานะผูป้ระสานงานตวัยงนำาทมีเพือ่นๆ 

ไปหารือกับแบร์ดิงเพื่อติดต่อขอซื้อสาหร่ายผมนางที่ 

แบรด์งิเลีย้งไวจ้ำานวน 200 กโิลกรมั (กโิลกรมัละ 17 บาท) 
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เพ่ือนำาไปให้ชาวบ้านปลูก รวมถึงประสานงานเร่ืองอาหาร

เครื่องดื่มไว้พร้อมสรรพ และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง  

ในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน รวมถึง 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบาราโหม และ 

เจ้าหน้าท่ีจากสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดปัตตานีอีกกว่า 10 คน  กิจกรรมในวันนี้มีทั้งการ

ประชมุ การปลกูจติสำานกึในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มของ

อา่วปตัตาน ีการใหค้วามรูเ้รือ่งความสำาคญัของสาหรา่ย

ผมนาง และสาเหตุของการลดจำานวนลงของสาหร่าย

ผมนาง พร้อมทั้งให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกสาหร่ายที่

ถูกวิธี 

ในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกันแล้ว ทั้งชาวบ้านและนักศึกษาต่างลงแรงร่วมกัน

ปลูกสาหร่ายจำานวน 200 กิโลกรัม บนพ้ืนที่ที่เคยพบ

สาหร่ายขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณปากน้ำาปาเระ 

ตำาบลบาราโหม ซ่ึงการปลูกน้ันก็ไม่ยาก แต่อาจไม่เหมือน

การปลูกต้นไม้ทั่วๆ ไป เพราะคนปลูกต้องดำาน้ำาลงไป

ปลกูใตโ้คลน หรอืไมก่ต็อ้งใชเ้ทา้เหยยีบลงไปใหส้าหรา่ย

จมลงไปในโคลน จากนั้นจึงใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวเขต

อนุรักษ์บนพื้นที่อ่าวปัตตานีเป็นบริเวณกว้าง 20 x 20 

เมตร ล้อมรอบสาหร่ายที่เพิ่งปลูก แต่ไม่ลืมที่จะหลง

เหลือพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวได้บ้าง

ระหว่างนี้

บาราโหม...ส่อแววล้มเหลว 

ปาริชาติ คงสนิท หรือ “ต้อย” หัวหน้าโครงงาน

เล่าว่า หลังจากชาวบ้านบาราโหมและนักศึกษาร่วมกัน

ปลูกสาหร่ายเสร็จแล้ว นักศึกษาก็ชวนชาวบ้านระดม

ความคิดวางแผนอนุรักษ์สาหร่ายผมนางที่เพิ่งปลูกใหม่

นี้ด้วยการตั้งคณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

ชาวบา้นจากหมูบ่า้นละ 2 คน จำานวน 4 หมูบ่า้น และ

ตัวแทนตำาบลบาราโหมอีก 2 คนรวมเป็น 10 คน  

เป็นคณะกรรมการดูแลสาหร่ายผมนางร่วมกัน โดย

มขีอ้ตกลงรว่มกนัวา่ ทกุชมุชนจะตอ้งมกีารปลกูและ

ขยายพ้ืนท่ีปลูกสาหร่ายผมนางเพ่ิมทุกๆ ปี และจะต้อง

สาหร่ายผมนาง กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร เป็นสาหร่ายสีแดงสกุล Gracilaria 

อยู่ใน Division โรโดไปต้า Class โรโดไปซี ที่มีความสำาคัญต่ออุตสาหกรรม

การผลติวุน้ กราซลิาเรยี มอียูห่ลายสายพนัธุ ์ซึง่มชีือ่เรยีกแลว้แตท่อ้งถิน่ เชน่ 

ในประเทศไทยเรียกสาหร่ายผมนาง, สาย, สาหร่ายข้อ, สาหร่ายเขากวาง หรือ 

สาหรา่ยวุน้ แพรก่ระจายอยูต่ามชายฝัง่ของอา่วไทยและฝัง่มหาสมทุรอนิเดยี 

สาหร่ายผมนาง Gracilaria มีกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งในเขตร้อนและเขต

อบอุ่น มีประมาณไม่น้อยกว่า 160 ชนิด ในธรรมชาติสาหร่ายผมนาง Gracilaria จะปรากฎอยู่บริเวณที่ 

น้ำาขึ้น-น้ำาลง และบริเวณที่อยู่ใต้น้ำาตลอดเวลา โดยจะเกาะอยู่กับวัสดุในน้ำา เช่น เปลือกหอย กรวดทราย 

หรืออยู่เป็นอิสระไม่เกาะกบัวตัถใุดๆ สาหร่ายผมนางบางชนิด เชน่ กราซลิาเรีย ฟชิเชอไร จะเจริญเติบโตอยู่

บรเิวณปา่ชายเลน ซึง่เปน็น้ำากรอ่ยและน้ำาเคม็ มกัพบเกาะกบัรากไม ้หรอืบางสว่นจมอยูใ่นโคลนเลน สาหรา่ย 

Gracilaria สามารถอยู่ในน้ำาลึกถึง 110 เมตร ในประเทศไทยจะพบสาหร่ายผมนาง กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร 

ได้ทั่วไปในบริเวณน้ำาต้ืน หรือชายฝ่ังที่ลมพัดไม่แรงมากนัก สาหร่ายผมนางพวกนี้อาจขึ้นรวมกับสาหร่าย 

ชนดิอ่ืน หรอืขึน้ตามลำาพงัชนดิเดยีวกไ็ดโ้ดยอสิระหรอืยดึเกาะกบักอ้นกรวดหนิเปลือกหอย โดยใช้โฮลดฟ์าส

เป็นที่ยึดเกาะ นอกจากน้ียังสามารถพบได้ตามบริเวณป่าชายเลนโดยจะอยู่บริเวณน้ำาตื้น พื้นเป็นทรายปน

โคลน ความลึกของน้ำาทะเลไม่เกิน 1 ถึง 2 เมตร
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มีการประชาสัมพันธ์ให้ท้ังชุมชนทราบเร่ืองการอนุรักษ์

สาหร่ายผมนาง อีกทั้งยังต้องมีการประชุมร่วมกัน

ทกุๆ สปัดาหแ์รกของทกุเดอืน สว่นการเกบ็สาหรา่ย

นั้นจะเก็บได้ 3 เดือนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น พลบค่ำาของ

วันนั้นทั้งนักศึกษาและชาวบ้านต่างล่ำาลากันด้วย 

รอยยิ้มสุขใจ

แต่ดูเหมือนว่าผลการดำาเนินงานในพื้นที่ตำาบล 

บาราโหมจะไม่เป็นไปตามที่นักศึกษาคาดหมายไว้ เมื่อ

นักศึกษาพบว่า ท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านบาราโหมและ

หมู่บ้านเครือข่ายอีก 4 แห่ง ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ 

การดูแลสาหร่ายผมนางที่เพิ่งปลูกไปเท่าไรนัก ทั้งนี้

เพราะแนวเขตอนุรักษ์ชำารุดเสียหายจากการทำาประมง 

แตเ่จา้ของพืน้ทีก่ไ็มใ่หค้วามรว่มมอืในการดแูลซอ่มแซม 

ดาโต๊ะ...ความหวังใหม่ของสาหร่าย

แต่ความหวังก็ผุดพรายขึ้นอีกคร้ัง เมื่อระหว่างที่

นกัศกึษาและชาวบา้นรอการกลบัมาของสาหรา่ยผมนาง

ทีเ่พิง่ลงแรงร่วมกนัปลกูไปในตำาบลบาราโหม พวกเขาได้

ขา่วจากแกนนำาชมุชนทีบ่า้น “ดาโตะ๊” วา่พบสาหรา่ยที่

งอกขึ้นเองตามธรรมชาติ ซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่

ดอนหอยมากอ่น พวกเขารบีลงพืน้ทีไ่ปพสิจูนข์อ้เทจ็จรงิ

ทันที 

“ตอนแรกเราไม่รู้ว่าบ้านดาโต๊ะมีสาหร่ายผมนาง

ดว้ย เพราะทีน่ัน่เปน็แคพ่ืน้ทีเ่รอืผา่น ไมม่กีารทำาประมง

ในจุดนั้น  ซึ่งชาวบ้านเองก็เพิ่งทราบเช่นกัน”

นับเป็นเร่ืองน่าดีใจ เพราะท้ังนักศึกษาและชาวบ้าน

ต่างก็ไม่เคยคาดคิดว่าที่นี่จะมีสาหร่ายผมนางเช่นกัน  

แม้จะไม่มากเท่าที่บาราโหมก็ตาม ช่วงนี้เอง นายมะลี 

บือเฮง หรือ แบร์มะลี ประธานกลุ่มอนุรักษ์อ่าว

ปัตตานี ซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวประมงในชุมชน 

ดาโต๊ะ มาแจ้งความจำานงกับนักศึกษาว่า “ผมเจอ

สาหร่ายคนแรก ก็ไปเก็บมา พอคนอื่นรู้ก็ไปเก็บกัน

หลายคน ตอนนี้สาหร่ายใกล้หมดอีกแล้ว” ชาวบ้าน

ทีน่ัน่กเ็ลยสนใจอยากใหน้กัศึกษาไปช่วยแนะนำาเรือ่งการ

ปลูกและอนุรักษ์สาหร่ายผมนางเช่นกัน 

เม่ือทราบเช่นน้ีนักศึกษาจึงลงพ้ืนท่ีเร่งประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับชาวบ้านดาโต๊ะเรื่องความสำาคัญของการ

อนุรักษ์ 4 พฤศจิกายน 2555 นักศึกษานัดชาวบ้าน 

ดาโต๊ะทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเก็บสาหร่ายผมนาง 

พรอ้มกบันำาพี่ๆ  จากสำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดไปเป็นวิทยากรสร้างจิตสำานึกให้กับ
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ชาวบ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องวิธีการเก็บสาหร่าย

ผมนางอย่างถูกวิธี จากนั้นนักศึกษาก็ชวนชาวบ้านทำา

แนวเขตอนุรักษ์ขนาด 10 x 10 เมตร เพื่อให้สาหร่าย

ผมนางไดเ้จรญิเตบิโต ขณะเดยีวกนักเ็หลอืพืน้ทีบ่างสว่น

ไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากสาหร่าย ซ่ึงนักศึกษา

ทีมนี้ตั้งใจจะให้ “ดาโต๊ะ” เป็นพื้นที่ในการเปรียบเทียบ

การเจริญเติบโตของสาหร่ายผมนางกับพ้ืนท่ี “บาราโหม”

ปรับแผนวิสาหกิจชุมชน... 
ปลูกจิตสำานึกเยาวชน

ดูเหมือนภารกิจการขยายพันธ์ุและทำาพ้ืนท่ีอนุรักษ์

จะเป็นไปด้วยดี หลังจากผิดหวังจากบ้านบาราโหม  

งานต่อไปที่นักศึกษาวางไว้คือ การส่งเสริมให้เกิดการ

รวมตัวเป็น “วิสาหกิจชุมชน” แต่เมื่อหันมาดูวัตถุดิบ

อย่างสาหร่ายผมนางกลับพบว่า ยังมีอัตราการเจริญ

เติบโตน้อยมาก ซึ่งไม่น่าจะทันกับการป้อนเข้าสู่การ

แปรรูปในวิสาหกิจชุมชน นักศึกษาจึงปรับแผนใหม่ 

อกีครัง้ ดว้ยการใหค้วามรูก้บัชาวบา้นเกีย่วกบัการจดัตัง้

วิสาหกิจชุมชนก่อน

นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มนี้ยังเร่งปลูกจิตสำานึกให้

เด็กและเยาวชนในชุมชน แต่ภารกิจนี้กลับทำาได้ยากยิ่ง 

เพราะชุมชนแห่งนี้มีการโยกย้ายไปทำางานต่างถิ่นสูง 

โดยเฉพาะชาวบา้นในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้ซึง่ยา้ย

ไปทำางานที่ประเทศมาเลเซีย... 

“ตามเป้าหมายพวกเราต้องการสร้างจิตสำานึกให้

เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่พอเราลงไปสัมภาษณ์

เยาวชนในชุมชนจริงๆ เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

สาหรา่ยมากนกั อกีอยา่งในชมุชนนีม้หีลากหลายอาชพี 

แตจ่ะมเีฉพาะครอบครวัชาวประมงเทา่นัน้ทีท่ำาสาหรา่ย 

พวกเราจึงปรับแผนใหม่อีกครั้ง โดยมุ่งไปที่การส่งเสริม

และปลูกจิตสำานึกให้กับกลุ่มชาวประมงโดยตรง” 

“ต้อย” เล่าว่า การสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์น้ัน พวกเขา

ทำาท้ังพ้ืนท่ีรวม และพ้ืนท่ีบ้านดาโต๊ะ โดยใช้เทคนิค 

SWOT เริ่มจากการทำาความรู้จักชุมชนของตัวเอง 

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โดยมีสาหร่ายเป็น

แกนหลัก
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ผลการทำางานรอบอ่าวปัตตานี

 แม้แผนหลายอย่างจะมีการปรับเปลี่ยน แต่ 

ผลการปลูกขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์สาหร่ายผมนางของ

ทั้งสองพื้นที่ก็ยังดำาเนินต่อไป ปาริชาติ คงสนิท หรือ 

“ต้อย” บอกว่า จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของ

สาหร่ายผมนางเปรียบเทียบกันใน 2 พ้ืนท่ี พบว่า สาหร่าย

ท่ีบาราโหมเจริญเติบโตช้ากว่าสาหร่ายในพ้ืนท่ีดาโต๊ะ 

อีกท้ังยังพบว่า ลักษณะของสาหร่ายท้ังสองพ้ืนท่ีแตกต่าง

กันคือ สาหร่ายผมนางที่บาราโหมเส้นใหญ่กว่า ซึ่งอาจ

เป็นเพราะได้พันธุ์มาจากการเพาะเลี้ยงของชาวบ้าน 

ในบ่อกุ้ง ที่อาจจะไม่เหมาะกับการนำาไปปลูกในแหล่ง

ธรรมชาติ ต่างจากสาหร่ายผมนางในพื้นที่ดาโต๊ะ ซึ่งมี

ขนาดเส้นเล็กกว่า และเป็นการขยายพันธุ์ที่ชาวบ้านนำา

มาจากแหล่งธรรมชาติด้วยกันเอง

สองพื้นที่...ลุกปกป้องสาหร่าย

แม้การเจริญเติบโตจะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่คล้าย

กันก็ยังมีให้นักศึกษากลุ่มน้ีช่ืนใจ น่ันคือชาวบ้าน 

ในพื้นที่ทั้งบาราโหมและดาโต๊ะ ต่างร่วมกันกำาหนด 

ข้อตกลงในการเก็บและอนุรักษ์สาหร่ายผมนาง 

ในแบบฉบับของตนเอง แม้ในตอนแรกนักศึกษา 

คิดว่าพื้นที่บาราโหมจะล้มเหลวไปเสียแล้วก็ตาม 

โดยชาวบ้านบาราโหมมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะต้อง

ผลัดเวรยามกันมาเฝ้าดูแลเขตอนุรักษ์ ส่วนการเก็บ

สาหร่ายน้ันกำาหนดให้เก็บได้ 3 เดือนต่อ 1 คร้ังเท่าน้ัน 

สว่นขอ้ตกลงของบา้นดาโตะ๊คอื ในสว่นพืน้ทีอ่นรุกัษ์

หา้มคนนอกเขา้มาเกบ็โดยเดด็ขาด สว่นชาวบา้นเม่ือ

ถงึฤดอูนรุกัษก์ไ็มส่ามารถเกบ็ไดเ้ชน่กนั ทีส่ำาคญัคน

เก็บจะต้องเป็นคนปลูกทุกครั้งที่มีการเก็บ นอกจาก

รปูธรรมทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการอนรุกัษส์าหรา่ยผมนาง

แล้ว ผลสัมฤทธิท์ีอ่าจจบัตอ้งไมไ่ดค้อื การทีช่าวบา้น

ทั้ง 2 พื้นที่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ

สาหร่ายผมนางมากข้ึน อย่างน้อยต่อจากน้ีคงไม่มี

ใครเก็บเอาทั้งรากและโคนของสาหร่ายไป เพราะ 

ทุกคนต่างมีจิตสำานึกแล้วว่า หากทำาเช่นนั้นยิ่งจะ

ทำาใหส้าหรา่ยผมนางไมก่ลบัมาเจรญิเตบิโตบนพืน้ที่

อ่าวปัตตานีอีกเลยก็เป็นได้ 

แบร์มะลี บอกว่า การที่นักศึกษายื่นมือเข้ามา 

กระตุน้จติสำานกึในการอนรุกัษส์าหรา่ยผมนางในบรเิวณ

อ่าวปัตตานี ถือเป็นเรื่องสำาคัญและน่าช่ืนชม เพราะ 

ท่ีผ่านมา ชาวประมงท่ีเล้ียงชีพด้วยการเก็บสาหร่าย

ผมนางขาย พยายามเรยีกรอ้งใหภ้าครฐัเขา้มาชว่ยเหลอื

ในการเพิ่มปริมาณสาหร่ายผมนาง ซ่ึงที่จริงแล้วไม่ใช่

เรื่องที่ถูกต้องนัก เนื่องจากปัญหาหลักคือการขาด

จติสำานกึในการอนรุกัษ ์ทัง้คนในพืน้ทีแ่ละคนนอกพืน้ที่

ต่างคนต่างแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพยากรของ 

ท้องถิ่นโดยไม่รู้จักการอนุรักษ์อย่างแท้จริง ถึงวันนี้

สาหร่ายผมนางเริ่มจะลดน้อยลง ชาวบ้านก็เริ่มหันมา

สนใจ แต่การวางระบบการจัดการดูแลในท้องถ่ินเป็นเร่ือง

สำาคัญ เพราะต้องจัดการกับความโลภ และความไม่พอ

ของคน และต้องรู้จักอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้

ฟื้นฟูตัวเอง โดยไม่ตัดเอาทั้งรากทั้งโคน  

“เม่ือก่อนชาวบ้านไม่รู้ว่าต้องเก็บยังไงสาหร่าย 

ถึงไม่ตาย แต่พอนักศึกษาเข้ามา เขาก็เริ่มรู้กันมากขึ้น 

เม่ือก่อนรู้แค่บางคน เดี๋ยวนี้รู้กันหมด ผมคิดว่าต่อไป

สาหร่ายผมนางในพื้นที่น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ”
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เรียนรู้...จากชุมชน

ผศ.ณชพงศ จันจุฬา ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บอกว่า 

เดมิมหาวทิยาลยัมรีายวชิาทีน่กัศกึษาป ี4 จะตอ้งทำาคือ 

ทำาวิจัยเพื่อสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงงาน 

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” เป็นโจทย์ที่ดีที่ทำาให้

นกัศกึษามโีอกาสไดล้งไปเรยีนรูจ้รงิในชมุชน ซึง่อาจารย์

เองก็ต้องการเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของนักศึกษาใน 3 จังหวัด

ชายแดนใต ้ใหส้งัคมเหน็วา่เดก็ๆ ทีน่ีม่ศีกัยภาพ มคีวาม

สามารถ และมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีดี แม้พ้ืนท่ีจะมีปัญหา 

แต่ก็สามารถเช่ือม่ันได้โดยวัดจากผลของการดำาเนิน 

โครงงาน ส่วนเร่ืองรางวัลเป็นประเด็นรอง เพราะประโยชน์

ตกอยู่กับชาวบ้านจริงๆ ส่วนเด็กก็ได้แบบฝึกหัดทีค่อ่นขา้ง

สมบรูณ ์ทัง้กรอบการคดิ กรอบการดำาเนนิงาน ขอ้เสนอ

แนะต่างๆ เป็นโอกาสดีที่ทำาให้มาตรฐานการศึกษาของ

เราดีขึ้น ส่วนตัวอาจารย์เองจะพยายามไม่ลงไปช่วย

เหลือนักศึกษามากนัก แต่จะเป็นฝ่ายกระตุ้นการเรียนรู้

ให้พวกเขามากกว่า ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจารย์ยืนยันว่า 

นักศึกษากลุ่มนี้มีพัฒนาการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ทุกคน โดยเฉพาะในเรื่องของการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ

บนสถานการณ์จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

นางสาวขัตติยา ยานะวิมุติ “กีตาร์”
ตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนใจเย็น แต่เมื่อได้มาทำางานร่วมกับเพื่อนกับชาวบ้านเมื่อเริ่ม

มีปัญหาเข้ามา ก็ทำาให้เรามองเห็นอีกด้านหนึ่งของตัวเองว่าที่จริงเราก็มีอารมณ์หงุดหงิด

ใจร้อนเหมือนกัน แต่เราก็เรียนรู้ที่จะใช้ความอดทน พยายามระงับอารมณ์ โครงงานนี้

ทำาให้เราต้องปรับปรุงตัวเองหลายอย่าง จากเดิมที่เป็นเด็กที่เรียนอย่างเดียว เลิกเรียน

กลบับา้นกเ็ลน่เกม เลน่คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์นต็ เมือ่ไดม้าทำาโครงงานกต็อ้งจดัสรรเวลา

ใหม่ ทำาตัวให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

นางสาวปาริชาติ คงสนิท “ต้อย”
สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ การร่วมแรงร่วมใจกันทำางานของเพื่อนและชาวบ้านในพื้นที่ 

รวมถงึภาคเีครอืขา่ยอยา่งพี่ๆ  จากสำานกังานทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มปตัตาน ี เรา

ไมเ่คยเปน็ประธานโครงงานไหนมากอ่น นีเ่ปน็โครงงานแรก ทำาใหเ้ราตอ้งรบัผดิชอบมาก

ขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องสาหร่ายและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวปัตตานี ที่แม้อยู่ใกล้ตัว 

แต่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทำางานร่วมกับชุมชนที่จะต้อง 

ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและบริบทของชุมชนให้ได้ ความยากลำาบากในการทำางานใน

พ้ืนที่น้ีคือสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การทำางานจึงต้องคำานึงถึง

ความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนๆ ด้วย
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นางสาวอรธีรา ทองด้วง “ฟาง”
หนา้ทีท่ีเ่ราไดร้บัจากการทำาโครงงานนีค้อืการลงชมุชนและประสานงานกบัฝา่ยตา่งๆ เพือ่

ช่วยกันถอดบทเรียนเมื่อจบกิจกรรมแต่ละครั้ง ส่ิงที่ไม่เคยทำาแล้วได้ทำาคือเรื่องสาหร่าย 

ซึง่เราไมเ่คยสนใจมากอ่น เพราะคิดวา่มันเปน็เรือ่งของวทิยาศาสตร ์ แตเ่ม่ือไดม้าทำาโครง

งานนีท้ำาใหรู้ว้า่ สาหรา่ยผมนางมปีระโยชนม์ากกวา่ทีค่ดิ นอกจากนีก้ารทำางานกบัเพือ่นๆ 

แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียง 3 เดือน แต่ทำาให้เห็นพัฒนาการของตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้โครงงานของพวกเรามีการปรับเปลี่ยนแผนบ่อย  ทั้งสภาพ

ฝนฟ้า อากาศ และความไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางลงชุมชนที่ต้องคำานึงถึงความ

ปลอดภัยของพวกเราเป็นหลัก

โครงงานการพัฒนาชุมชนบาราโหมด้วยการบริหารจัดการสาหร่าย
ผมนางอย่างยั่งยืนในอ่าวปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                            

หัวหน้าโครงงาน นางสาวปาริชาติ คงสนิท 

คณะทำางานประกอบด้วย นางสาวอรธีรา ทองด้วง  

นางสาวขัตติยา ยานะวิมุต ิ นางสาวฟารีฮาน สาเมาะ

นางสาวฮาสานะห์ เกะมาซอ นายธีรศักดิ์ ชื่นแดง

นายศุภกิจ บากา นางสาวอมัล ดือเร๊ะ

นางสาวอุไรรัตน์ หนูอุไร นางสาวนารีรัตน์ นันทอง

นายนัฐกร บิลมาล นายอับดุลหน้าเสด สุระเจียร

นายฉัตรชัย สารพัสดุ ์ นายไซเราะห์ ดามะ

นางสาวศุษมา เมฆตรง นางสาวโสพร รักกะเปา

นางสาวณัฐกานต์ บังเกิดผล นางสาวนูซีลา เจะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ณชพงศ จันจุฬา
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มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปลือกกล้วย
ช่วยหยุดจน
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จากการเกบ็ขอ้มลูเพือ่จดัทำาเปน็ขอ้เสนอโครงงาน 

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ของนิสิตจากมหาวิทยาลัย 

นเรศวรพบวา่ ชาวบา้นบางกระทุม่ 1 ครวัเรอืน สามารถ

ผลิตกล้วยตากออกจำาหน่าย 1,000 - 4,000 กิโลกรัมต่อ

สัปดาห์ และมี “เปลือกกล้วย” เหลือทิ้งอยู่ในชุมชน

ประมาณ 1,120 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 

ถามว่า “เปลือกกล้วยมากกว่า 1 ตันต่อสัปดาห์

หายไปไหน” 

คำาตอบคือ บางส่วนอาจเล็ดลอดลงแม่น้ำา.... 

บางส่วนจ้างคนมาเอาไปทิ้งในอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่า 

200 บาทต่อเที่ยว...ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกหลักสิ่งแวดล้อม

มากนัก 

และหากมวีธิจีดัการกบัเปลอืกกลว้ยเหลอืทิง้ โดย

นำามาแปรรูปเป็นเงิน คงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม...ไม่น้อยเลยทีเดียว 

ลงมือทำา...มากกว่าการท่องจำา

เพราะต้องการเสริมทักษะการทำางาน และเพื่อให้

นสิิตไดใ้ช้กระบวนการคิดมากกวา่การทอ่งจำาดร.ทศพร 

อินเจริญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จงึนำาโครงงาน “กลา้ใหม.่..สร้างสรรค์ชุมชน” 

มาแนะนำาให้กับลูกศิษย์ พร้อมๆ กับชักชวนนิสิตที่สนใจ

ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน 

“กล้วยตาก” ของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก และหากยิ่งต้องการกล้วยตากที่หวาน 

นุ่มลิ้น ต้องเป็นกล้วยตากของอำาเภอบางกระทุ่ม...เท่านั้น  

ชาวบ้าน “บางกระทุ่ม” ยึดอาชีพทำากล้วยตากเป็นอาชีพหลักมาเป็นเวลาช้านาน แต่เคย

คดิหรอืไมว่า่ เมือ่ผลผลติทีไ่ดค้อื “กลว้ยตาก” เปลอืกทีเ่หลอือยูจ่ะมปีรมิาณมากมายขนาดไหน 

ชาวบา้นสว่นใหญน่ำาไปใชป้ระโยชนอ์ะไรไดอ้กีหรอืไม ่และกลว้ยสามารถใชป้ระโยชนไ์ดท้กุสว่น

จริงหรือ?
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“ผมคิดว่าโครงงานน้ีเป็นอีกหน่ึงโครงงานท่ีน่าจะช่วย

ให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด มากกว่าการท่องจำา 

เพราะเงื่อนไขของโครงงานที่ดีคือ นิสิตต้องคิดโจทย์

ปัญหาเอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเอง...” “อาจารย์

ทศพร” อาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ชักนำานิสิตจากทีมลูกพระนเรศ

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้บอกเล่าแนวคิด 

และวนันัน้ พชัชญุาดา กนัเดนิ หรอื “ออ้ม”  นสิิต

ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็เป็นหน่ึงในนิสิต 

อีกหลายคนที่นั่งฟังอาจารย์ทศพรบรรยาย

“พออาจารย์พูดจบ ถามว่าใครสนใจบ้าง เราก็ยกมือ 

แต่พอหันไปดูเพื่อนๆ ไม่มีใครยกเลยแม้แต่คนเดียว” 

“อ้อม” บอกพร้อมอธิบายถึงเหตุผลที่ยกมือรับข้อเสนอ

ของอาจารย์แบบไม่ต้องคิดอะไรมากว่า “แม้เราไม่ใช่ 

เด็กกิจกรรม ไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่เราเห็นว่าโครงงานนี้ 

นา่สนใจกเ็ลยยกมอืขึน้ จะใหท้ำาอยา่งไร ในเมือ่เรายกมอื

แล้วเราก็ต้องลองทำาดู คิดว่าทำาเพื่อคณะ และเพื่อ

มหาวิทยาลัยด้วย ก็เลยตกลงทำา”

และตัง้แต ่“เผลอ” ยกมอืในวนันัน้ “ออ้ม” จงึกลาย

เป็นแกนนำาทีม “ลูกพระนเรศ” ไปโดยปริยาย

“อ้อม” รวมกลุ่มเพื่อนสนิทและตั้งชื่อทีมว่า “ลูก

พระนเรศ” โดยมี สิทธา พาต่อ หรือ “เก่ง” เป็นกองหนุน  

และ ยลดา ศุภศิร ิ หรอื “แหมม่” เปน็ผูช้ว่ยดา้นวชิาการ 

“เกง่”  บอกวา่ ทีเ่ขา้มาเปน็หนึง่ในทมีลกูพระนเรศ 

เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้ชายทั่วไปที่ใช้

เวลาหลังเลิกเรียนอยู่กับการเล่นฟุตบอลมาทำาอะไรที่

เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และต่อสังคมบ้าง 

“อยากที่จะพัฒนาตัวเองครับ เพราะผมเป็นเด็กที่

ไม่เคยทำากิจกรรมอะไรมาก่อนเลย นอกจากการเล่น

ฟุตบอลกับเพื่อนๆ แต่เพราะเห็นว่าโครงงานนี้น่าสนใจ 

เลยอยากลองทำาดูครับ” 

สำาหรบั “แหมม่”  มาเพราะเปน็เพือ่นกลุม่เดยีวกนั

ก็ต้องช่วยกัน 

“จริงๆ ก็ต้ังใจอยากจะทำาส่ิงดีๆ แบบน้ีอยู่แล้ว...

โครงงานนี้เข้ามาเราก็เลยสนใจที่จะทำา”  

แต่สิ่งที่ยากสำาหรับมือใหม่คือการ “คิดโจทย์”  

เพราะโจทย์ของโครงงานคือต้องเข้าไปเพื่อสร้างสรรค์

ชุมชน

“พวกเราไปหารืออาจารย์ อาจารย์ก็แนะนำาว่ามีงาน

วจิยัทีน่ำาเปลือกกล้วยมาผา่นกรรมวธีิการหมัก  สามารถ

เพิม่คณุคา่ของเปลอืกกลว้ยได”้  “ออ้ม” บอกวา่อาจารย์

แนะนำามาแค่นั้น ส่วนที่เหลือต้องไปหาต่อกันเอง

“เรามองวา่ผลการทดลองไดช้ีใ้หเ้หน็วา่เปลือก

กล้วยนำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารสัตว์ได้ 

เชน่ อาหารววั หม ูไก ่โจทยท์ีต่อ้งคดิตอ่คอื หาเปลอืก

กล้วยจากท่ีไหน และจะเอาไปเล้ียงสัตว์ชนิดใดระหว่าง 

วัว หมู และ ไก่ ซึ่งในช่วงแรกคิดจะเอาเปลือกกล้วย

มาทำาเปน็อาหารหม ูแตพ่บวา่ขัน้ตอนการผลติยุง่ยาก 

ต้นทุนสูง และใช้เวลานาน และถ้าจะเอาไปเลี้ยงไก่ก็

ต้องหมัก หรือจะเอาไปอัดเม็ด ก็ยุ่งยากพอๆ กัน จึง

ปรึกษากันอีกคร้ังจนได้ข้อสรุปสุดท้ายคือ...เล้ียงวัวนม”  

อย่างไรก็ตาม การหมักเปลือกกล้วยจำาเป็นต้องมี

ชาวบา้นเปน็เครอืขา่ยการผลติในลกัษณะ “กระจายกำาลงั

การผลิต” ซึ่งเบื้องต้นกำาหนดกลุ่มชาวบ้านไว้ที่ 15 คน 
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มุ่งหน้าสู่คลองกะล่อน

เมื่อโจทย์พร้อม ข้อมูลพร้อม ขั้นตอนต่อไปคือ 

การหาแหล่งที่มีเปลือกกล้วยเหลือทิ้งมากที่สุดน่ันคือ 

บ้านคลองกะล่อน อำาเภอบางกระทุ่ม ซ่ึงอยู่ห่างจาก 

ตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 14 กิโลเมตร  

ทีมลูกพระนเรศมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งนั้นเพื่อ

เก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ ปริมาณเปลือกกล้วยที่เหลือท้ิง 

และสอบถามความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการดำาเนิน

โครงงาน 

“ตอนแรกเราประชุมกับชาวบ้าน เพื่อชี้แจงความ

เป็นมาของโครงงาน และวัตถุประสงค์ พร้อมๆ กับการ

ขายฝันว่า เราจะเอาความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ 

ด้วยการนำาเปลือกกล้วยมา “เพิ่มมูลค่า” ด้วยการนำาไป

หมักกับกากน้ำาตาล เกลือ และยูเรีย โดยใช้เวลาไม่นาน

ก็จะสามารถขายเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งให้กับฟาร์ม 

วัวนมได้กิโลกรัมละ 2 บาท”  

หลังขายฝัน ด้วยข้อมูลความรู้ท่ีอยู่ในกระดาษ โดยท่ี

ยังไม่มีผลเชิงประจักษ์ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายจำานวน  

15 ราย ลดลงเหลือเพียง 8 รายเท่านั้นที่ยินดีเข้าร่วมใน

โครงงานเปลือกกล้วยช่วยหยุดจน ชุมชนมีรอยยิ้ม 

“แม้จะได้จำานวนคนไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้ังไว้   

แต่อย่างน้อยก็เห็นแนวโน้มว่ามีคนเห็นด้วยและอยาก

ร่วมงานกับเรา”  

ทับทิม สร้อยทอง หรือ “พี่หมี” 1 ใน 8 ชาวบ้าน

ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรุ่นแรกบอกว่า เป็นเร่ืองดีที่น้องๆ 

ลงมาทำางาน เพราะเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจำานวนมาก

เหล่านี้ ชาวบ้านมักนำาไปทิ้งตามที่สาธารณะ หรือไม่ก็

จ้างคนมาเอาไปทิ้ง ทำาให้เสียประโยชน์ไปเหมือนกัน  

“ชาวบา้นกร็ูน้ะวา่ เปลอืกกลว้ยขายได ้แตม่นัตอ้ง

ผา่นขัน้ตอนการหมกัทีค่อ่นขา้งนาน อกีอยา่งคอืตอ้งใช้

พื้นที่กว้างๆ เพราะต้องเอาเปลือกกล้วยมากองไว้เป็น 

กองใหญ่ๆ ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ชาวบ้านจึง

ไม่นิยมสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่นิยมกำาจัดด้วยการจ้างรถ

ขนไปทิ้ง” 

สูตรเด็ดจากเปลือกกล้วย

ทีมลูกพระนเรศกลับมาที่ห้องทดลองพร้อมกับ

เปลือกกล้วยท่ีติดมือมาจากบ้านคลองกระล่อน แล้วลงมือ

คิดสูตรอาหารท่ีวัวชอบกินท่ีสุด โดยใช้ “องค์ความรู้” เดมิ

จากงานวจิยัของอาจารย ์ แตน่ำามา “ตอ่ยอด” ดว้ยการ

คิดค้นสูตรอาหารชนิดใหม่ ท่ีวัวกินแล้ว...ต้องอยากกินอีก

เพราะตามหลกัวชิาการ การคดิคน้ใดๆ  ตอ้งมกีาร

ทดลอง ทดสอบ เพือ่หา “สตูร” หรอื “ตน้แบบ” ทีเ่หมาะ

สมที่สุดภายใต้เง่ือนไขต่างๆ กัน ซ่ึงก็เช่นเดียวกับสูตร

อาหารเสรมิสำาหรบัเล้ียงววัทีท่ำาจากเปลือกกล้วย ทีน่สิิต

ทีมลูกพระนเรศแบ่งการทดลองสูตรอาหารออกเป็น  

4 สูตร  

“แหม่ม” ฝ่ายวิชาการของทีม และทำาหน้าที่หลัก

ในการคิดค้นสูตรอาหารบอกว่า วัตถุดิบที่ใช้ในครั้งนี้

ประกอบด้วย เปลือกกล้วย กากน้ำาตาล เกลือ และ ยูเรีย 
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กากน้ำาตาลเปน็แหลง่อาหารพลงังานของจลุนิทรยี ์

โดยหมักในที่ๆ มีออกซิเจนน้อยที่สุด เพื่อให้จุลินทรีย์

สามารถสร้างกรดแลคติกสามารถถนอมอาหาร ส่วนยูเรีย

เปน็แหลง่ของ Non Protein ซึง่จากสว่นประกอบดงักลา่ว

เราจึงออกแบบการทดลองออกเป็น 4 สูตร

 

สูตร T1 (control) หมกัเปลอืกกลว้ยเพยีงอยา่งเดยีวโดย

ไม่ใส่สารเคมีใดๆ  2 กิโลกรัม 

สูตร T2 หมักเปลอืกกล้วย + กากน้ำาตาล 3 เปอร์เซ็นต ์

จำานวน 4 คร้ังๆ ละ 2 กิโลกรัม (เพ่ือหาค่าเฉล่ีย) 

สูตร T3 หมกัเปลอืกกลว้ย + ยเูรยี 3 เปอรเ์ซนต ์จำานวน 

4 คร้ังๆ ละ 2 กิโลกรัม (เพ่ือหาค่าเฉล่ีย)

สูตร T4 หมักเปลอืกกล้วย + กากน้ำาตาล 3 เปอร์เซ็นต ์

+ ยูเรีย 3 เปอร์เซนต์ จำานวน 4 ครั้งๆ ละ 2 

กิโลกรัม (เพื่อหาค่าเฉลี่ย)

ทั้ง 4 สูตรหมักทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ รอจนกว่ายูเรีย 

จะละลายหมด  ขั้นตอนต่อไปคือการนำาเปลือกกล้วยที่

ผ่านการหมักมาทำาการทดลองในห้องแลป เพื่อหาค่า

โภชนะ การวิเคราะห์นี้เรียกว่า proximate analysis ซึ่ง

เป็นการวิเคราะห์อย่างหยาบๆ คือ วิเคราะห์เป็นประเภท

ของโภชนะ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1. ความชื้น (Moisture) 2. เถ้า (Ash) 3. โปรตีน (Crude 

Protein) 4. ไขมนั (Ether Extract) 5. เยือ่ใยหยาบ (Crude 

Fiber) และ 6. N.F.E (Nitro Free Extract) 

สูตร 4 ...สูตรเด็ดสำาหรับวัวนม 

3 สัปดาห์ผ่านไป เมื่อนำาเอาแต่ละสูตรมาหาค่า

โภชนะพบว่า “สูตร T4” เปลือกกล้วย 20 กิโลกรัม : 

กากน้ำาตาล  3 เปอร์เซ็นต์ : ยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตร

ที่ได้ไขมันน้ำานมดีที่สุด 

“เพราะการวดัคณุคา่ทางโภชนะของน้ำานมววัจะดู

ค่าของไขมัน ถ้าในน้ำานมมีไขมันสูง น่ันหมายความว่า

น้ำานมมีคุณภาพ...ตอนน้ีก็เหลือเพียงเอาไปทดลองให้

วัวกิน แล้วต้องมาดูอีกทีว่า ให้ค่าตรงตามที่ออกมาจาก

ห้องแลปหรือไม่ และวัวจะให้ปริมาณน้ำานมสูงข้ึนจากเดิม

หรือไม่” 

และไม่ต้องรอให้เสียเวลา นิสิตนำาผลการทดลอง

จากห้องปฏิบัติการไปนำาเสนอต่อชุมชนคลองกะล่อน 

อกีครัง้ แตผ่ลการทดลองกย็งัเปน็ชดุขอ้มลูและตวัเลขที่

เขียนอยู่ในกระดาษเหมือนเดิม  ยังไม่เห็นเป็นหลักฐาน

เชิงประจักษ์ว่า “เปลือกกล้วย” ทิ้งแล้ว จะกลับมาเป็น

เงินได้อย่างไร  

แต่ในวันสาธิต และทดลองหมักเปลือกกล้วย  

ชาวบ้านทั้ง 8 คนก็มาถึงแต่เช้าตรู่ โดยนิสิตได้เตรียม

ส่วนผสมต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว 

“ออ้ม” เล่าวา่ วธีิการนัน้ไม่ยาก แค่นำาเปลือกกล้วย

ที่ปอกออกใหม่ๆ ผสมกากน้ำาตาล 3 เปอร์เซนต์ ของ 

น้ำาหนักเปลือกกล้วย ในที่นี้เรากำาหนดไว้ 20 กิโลกรัม  

และ ยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ นำามาคลุกเคล้าส่วนประกอบ

ต่างๆ ให้เข้ากันบนเส่ือน้ำามัน จากน้ันบรรจุในถุงพลาสติก 
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ไลอ่ากาศออกใหห้มดและมดัปากถงุใหแ้นน่ เพือ่ปอ้งกนั

อากาศเขา้ และหมักทิง้ไว ้3 สปัดาหเ์ปน็อนัเสรจ็ขัน้ตอน 

จากนั้นสามารถนำาไปให้วัวนมกินเป็นอาหารเสริมได้

“แตใ่นระหวา่งรอตอ้งหมัน่ตรวจ เพราะในข้ันตอน

การหมักจะมีการทำาปฏิกิริยาข้างใน ความดันจะเพิ่มขึ้น

อาจจะทำาใหถ้งุแตกได ้อกีอยา่งคอืตอ้งไมใ่หถ้งุรัว่ เพราะ

ถ้ารั่วจุลินทรีย์ชนิดอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปได้”  

“ออ้ม” บอกวา่ วธิกีารทีค่ดิคน้นี ้งา่ยและประหยดั

เวลา เพื่อให้ชาวบ้านสะดวกในการทำาและมีเวลาเหลือ

ไปทำาอยา่งอ่ืน เพราะเรารูช้าวบา้นไมค่อ่ยมเีวลามากนกั  

ฟาร์มวัว...สถานที่ทดลองทำาจริง

แต่ภารกิจของทีมลูกพระนเรศยังไม่จบ! 

เพราะสปัดาหต์อ่มา พวกเขาตอ้งเดนิทางไปตดิตอ่

ฟาร์มเครือข่ายขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย สาขาศรนีคร จงัหวดัสโุขทยั เพือ่ขออนญุาต

ทำาการทดลองเปลือกกล้วยหมักกับวัวนม

“คณุดวงเดน่ เจา้ของฟารม์บอกวา่ชว่งฤดรูอ้น จะ

มีหญ้าไม่เพียงพอสำาหรับวัว และในช่วงฤดูฝน แม้จะมี

หญ้ามากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว

ทำาให้เราเห็นว่า ถึงแม้ทางคุณดวงเด่นจะปลูกหญ้าไว้

สำาหรับวัวนมก็จริง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะจะต้องให้

หญ้าวัวกินทุกมื้อ แต่หญ้ามีจำานวนจำากัด คุณดวงเด่น

จึงต้องการอาหารเสริมสำาหรับวัวนม” “อ้อม” เล่าถึง 

ข้อจำากัดของฟาร์ม และปริมาณอาหารที่วัวต้องกินใน

แต่ละมื้อ ไม่เพียงพอ ซึ่งโดยปกติศักยภาพในการให้

น้ำานมของววัจะอยูท่ี ่15 กโิลกรมั /ตวั / วนั แตด่ว้ยความ

ไมพ่รอ้มของอาหารและดว้ยวธิกีารเลีย้งทีไ่มย่อมลงทุน

ซื้ออาหารเสริมที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่สูงขึ้นเพื่อ

เพิ่มปริมาณน้ำานม ทำาให้ค่าน้ำานมในแต่ละวันแกว่ง

ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ว่าในแต่ละวันจะให้วัวกินอะไร

“สำาหรับวัวนมที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันมี

หลายสายพันธุ์ เช่น นมพันธุ์ทีเอ็มแซด (TMZ) วัวนม

พันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน (TF)  แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงวัวได้

ไม่เต็มศักยภาพ บางฟาร์มมีงบประมาณในการจัดซื้อ

อาหารเสรมิววั หรอืดแูลอยา่งด ีอาหารการกนิครบถว้น 

ก็จะให้น้ำานมมาก ขณะที่บางฟาร์มงบประมาณจำากัด 

วัวบางตัวจึงให้น้ำานมเพียง 9 กิโลกรัม/วัน” 

การทดลองได้แบ่งวัวออกเป็น 2 คอก โดยคอกท่ี 1 

ใหว้วักนิหญา้และฟาง สว่นคอกที ่2 กนิหญา้และอาหาร

เสริมที่ทำาจากกล้วยหมัก โดยจะใส่เปลือกกล้วยลงไป 

ในปรมิาณ 10 กโิลกรมัตอ่วนั จากนัน้จะทำาการชัง่น้ำานม

และบันทึกประจำาวัน (เช้า-เย็น) และนำาตัวอย่างไปวิเคราะห์

คา่โภชนะ ประกอบดว้ย ไขมนัน้ำานม โปรตนีรวม และ

น้ำาตาล

“เกง่” ในฐานะอาสาสมัครและทำาการทดลองอยูท่ี่

ฟาร์มวัว บอกว่า จากการสังเกตและเก็บข้อมูล จะเห็นว่า

ข้อมูลของค่าโภชนะน้ำานมค่อนข้างน่ิง มีการเปล่ียนแปลง

ที่ค่อนข้างต่ำาในแต่ละวัน ซึ่งตัวนี้เราถือว่าเป็นหัวใจของ

การผลิตน้ำานม เพราะผู้ที่ผลิตน้ำานมต่างไม่ต้องการ

ปริมาณหรือคุณภาพโภชนะน้ำานมที่แกว่งขึ้นทุกวัน 

เพราะจะส่งผลกระทบต่อการคำานวณรายได้ และการ

คำานวณน้ำานมของแม่วัวด้วย 

“จากการทดลองในครั้งนี้พบว่า วัวที่กินเปลือก

กลว้ยหมกัเปน็อาหารเสรมินัน้ มปีรมิาณน้ำานมเพิม่มาก

ขึ้นจาก 9.5 กิโลกรัมต่อตัว เป็น 10.7 กิโลกรัมต่อตัว 

บางตัวให้น้ำานมมากถึง 12 กิโลกรัมเลยทีเดียว” 

ผลการทดลองสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

นิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ระบุว่า  

อตัราการสญูเสยีรายไดจ้ากการขายนมววั ประมาณ 

100,000 บาทต่อตัว เพราะวัวนมขาดแหล่งอาหารที่
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ให้พลังงานสูง ซึ่งรายได้ที่หายไปราว 100,000 บาท

นั้น หายไปกับปริมาณน้ำานมที่สูญเสียไปนั่นเอง ซึ่ง

น้ำานมที่มีคุณภาพย่อมอุดมไปด้วยไขมันนม เพราะ

ไขมนันมถอืเปน็หวัใจสำาคญัทีท่ำาใหน้้ำานมมรีาคาแพง  

เพราะหากไขมันน้ำานมมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนราคาก็

เพิ่มขึ้นตามด้วย ดังนั้นจากการทดลองด้วยการเอา

เปลอืกกล้วยทีม่เีสน้ใยและพลงังานสงูใหว้วักนิ  และ

ววัสามารถเปลีย่นเสน้ใยไปเปน็กรดไขมนันมได ้นีจึ่ง

ถือว่าเป็นจุดเด่นของเปลือกกล้วย หากเทียบกับ

อาหารเสริมทั่วไป 

เม่ือรู้ว่าได้ผล วัวกินเปลือกกล้วยหมักแล้วให้น้ำานม

มากกว่าเดิม...ก็ถึงเวลาที่ ปิดการขายสินค้าของตัวเอง 

“อ้อม” บอกว่า ก่อนทำาการทดลอง พวกเราได้คุย

กับเจ้าของฟาร์มไว้ระดับหนึ่งว่า ถ้าได้ผล อาจจะรับซื้อ 

เพราะวัตถุดิบก็คือเปลือกกล้วยเป็นของชาวบ้านจาก

คลองกระทุ่มที่ทำากล้วยตากขาย นิสิตก็ใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตรม์าชว่ยพฒันาปรบัปรงุเพิม่มลูคา่ของเหลอื

ทิ้งให้กลับมีประโยชน์ และวัวเองก็ต้องการอาหารเสริม

ด้วยเช่นกัน 

แต่หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น เมื่อต้อง “ซื้อ” 

ฟาร์มวัวต้นแบบก็ปฏิเสธ แม้จะเห็นผลชัดเจนจากการ

ทดลองก็ตาม เนื่องจากเจ้าของฟาร์มวัวมีวัตถุดิบใน 

ท้องถิ่นที่เพียงพอแล้ว   

ในข่าวดี...มีข่าวร้าย

ข่าวดี คือผลการทดลองได้ผล แต่ข่าวร้ายคือ

เจ้าของฟาร์มปฏิเสธที่จะส่ังซ้ือเปลือกกล้วยหมัก... 

ในชว่งเวลาทีเ่ปลอืกกลว้ยหมกัรุน่แรกจะครบ 3 สปัดาห์

ทมีลกูพระนเรศไมม่เีวลามานัง่โอดครวญ พวกเขา

เริม่มองหาฟาร์มใหม่อย่างเร่งด่วน เพราะต้องแข่งกับเวลา

ท่ีเหลืออยู่ ก่อนท่ีกล้วยหมักรุ่นแรกจะครบ 3 สัปดาห์   

และต้องพิสูจน์ให้ชาวบ้านคลองกระล่อนเห็นด้วยว่า...

เปลือกกล้วยขายได้จริง

นิสิตเร่งระดมความคิดจากทั้งคนรู้จัก และไม่รู้จัก 

เพ่ือสอบถามข้อมูลฟาร์มวัวนมใกล้เคียง แต่พบว่าจุดท่ี

ใกล้ท่ีสุดอยู่ไกลถึงอำาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ้อม เก่ง และแหม่ม หอบหิ้วเอกสารข้อมูลจาก

การทดลองเพื่อไปทำาการ “เปิดการขาย” อีกครั้งกับ 

คุณนงลักษณ์ สาระ และการเสนอขายเป็นไปอย่างราบร่ืน 

และป้านงลักษณ์ส่ังซ้ือเปลือกกล้วยล๊อตแรก 3 ตัน !!!  

โดยปา้นงลกัษณใ์หเ้หตผุลวา่ตอ้งการใหว้วันมของฟารม์
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ทุกตัวได้กินอาหารที่มีประโยชน์  และอาหารเสริมจาก

เปลือกกล้วยของน้องๆ ก็ราคาไม่แพง 

“ป้านงลักษณ์” บอกว่า เมื่อคำานวณต้นทุนแล้ว 

เปลือกกล้วยหมักมีราคาค่อนข้างถูกกว่าอาหารเสริมที่

ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเห็นว่าน้องๆ นำางานวิจัยซ่ึงเป็น

หลักฐานยืนยันว่าเปลือกกล้วยสามารถเพิ่มปริมาณ 

ไขมันในน้ำานมได้จริง เลยตกลงสั่งซื้อเปลือกกล้วยหมัก

จากน้องๆ 

 

วางระบบ...จัดระเบียบ

เมื่อปิดการขายได้แล้ว นิสิตทีมลูกพระนเรศวรถือ

ใบสัง่ซือ้เปลอืกกลว้ยหมกัจากฟารม์ปา้นงลกัษณจ์ำานวน 

3 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท หรือ 6,000 บาท  

มาท่ีบ้านคลองกระล่อน เพ่ือยืนยันให้เห็นว่าส่ิงท่ีพวกเขา

และชาวบ้านลงแรงร่วมกันมาตั้งแต่ต้นมิได้สูญเปล่า 

แต่อย่างใด

แต่สิ่งที่จะทำาให้ผู้ซื้อ และผู้ขายสามารถติดต่อ

ประสานกันได้อย่างราบร่ืนก็คือ รูปแบบการบริหารจัดการ

ของกลุ่มผู้ผลิตเปลือกกล้วยหมัก

“อ้อม” เล่าว่า สิ่งที่พวกเราวางแผนไว้คือจัดตั้ง

เป็นกลุ่มขึ้นมา มีแกนนำา 1 คนสำาหรับดูแลและบริหาร

จัดการกลุ่ม และสมาชิกที่เหลือแต่ละก็คนก็ทำาการหมัก

เปลือกกล้วยอยู่ที่บ้านใครบ้านมัน เพราะถ้าเอามากอง

รวมกันที่ใดที่หนึ่งมันไม่มีพื้นที่มากพอ และเมื่อเปลือก

กลว้ยหมกัพรอ้มทีจ่ะนำาสง่ลกูคา้ แกนนำากจ็ะเปน็คนนำา

สินค้าไปส่งให้ลูกค้า รับเงินมาแล้วนำาไปแบ่งให้สมาชิก

ทีเ่หลอื  โดยรายไดจ้ะถกูหกัออก 50 เปอรเ์ซน็ต ์สำาหรบั

นำาไปใช้ซื้อวัตถุดิบจำาพวกกากน้ำาตาล เกลือ และยูเรีย 

เพื่อใช้ในการผลิตครั้งต่อไป

และล่าสุด การสั่งซื้อจากฟาร์มป้านงลักษณ์ที่

บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็เพิ่มขึ้นเป็น 10 ตัน 

ซึง่กเ็ปน็หลกัฐานเชงิประจกัษไ์ดแ้ลว้วา่เปลอืกกลว้ย

เหลือทิ้งสามารถแปลงกลับมาเป็นเงินได้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มชาวบ้านภายใต้การนำาของ  

“พี่หมี” และนิสิตทีมลูกพระนเรศว่าจะเข้าไปช่วยเป็น 

กองหนนุไดอ้ยา่งไร เพราะววัจากฟารม์ปา้นงลกัษณต์อ้ง

กินเปลือกกล้วยไม่น้อยกว่า 3 ตันต่อเดือน ขณะที่กำาลัง

การผลิตของชาวบานสามารถผลิตได้เพียง 3 ตันต่อเดือน

แต่เม่ือดูตัวเลขเปลือกกล้วยเหลือทิ้งที่บ้านคลอง

กะลอ่นจะพบวา่มมีากถงึ 120 ตนัตอ่เดอืน นัน่หมายถงึ

หากเพ่ิมกำาลังการผลิตออกไปทุกบ้านในลักษณะ “กระจาย

แรงงาน” ก็สามารถผลิตเปลือกกล้วยหมักป้อนวัวได้ 

ไม่ยากนัก 

  

กิจกรรมสร้างคน...คนสร้างกิจกรรม

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นมิได้เกิดขึ้นแค่การลดมลภาวะ

ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเปลือกกล้วยเท่านั้น หากยัง

ทำาให้วัวมีอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพในราคาถูก ทำาให้เจ้าของ

ฟาร์มวัวมีรายได้มากขึ้น  ดร.ทศพร อินเจริญ อาจารย์

ที่ปรึกษาของโครงงานบอกว่า สิ่งที่เห็นอยากเห็นในตัว

นิสิตที่วางไว้ตั้งแต่ตอนชวนกันเข้ามาทำาโครงงานคือ

ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา ซึ่งเท่าที่ดูอยู่ห่างๆ นั้น

โครงงานเกดิปญัหาชนดิไมค่าดฝนัเยอะมาก  โดยเฉพาะ

กรณีฟาร์มวัวแห่งแรกไม่รับซื้อ แต่พวกเขาก็สามารถ 

ผ่านพ้นปัญหามาได้ 
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นายสิทธา พาต่อ “เก่ง”  
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจมาก เพราะผมคิดว่า เราจะทำาได้หรือโครงงานแบบน้ี แต่พอลงมือทำา 

และทำาจนสำาเร็จก็เห็นว่า จริงๆ แล้วเราสามารถทำาอะไรได้ตั้งหลายอย่าง อยู่ที่เราจะทำา

มันหรือไม่แค่นั้นเอง

นางสาวยลดา ศุภศิริ “แหม่ม” 
ตอนแรกเราเป็นคนไม่ค่อยพูด จะพูดก็แต่เพื่อนที่สนิทเท่านั้น แต่หลังจากที่ได้มาทำา

กิจกรรมตรงนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น อีกอย่างรู้สึกว่าเราทำาอะไรเป็นมากขึ้น 

เพราะเมื่อก่อนไม่ทำาอะไรเลย นอกจากนี้ยังทำาให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น ได้รู้ว่าเพื่อน

ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพื่อนเองก็จะรู้จักตัวตนของเรามากขึ้นเช่นกัน

นางสาวพัชชุญาดา กันเดิน “อ้อม” 
สิ่งที่เปลี่ยนไปสำาหรับตัวเองหลังจากที่ได้ทำาโครงงานนี้คือ กระบวนการคิดที่เป็นระบบ 

มากข้ึน รับฟังคนอ่ืนมากข้ึน ใจเย็นลง แต่ก่อนเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก แต่ตอนน้ี

ได้ทำางานกับเพื่อนมากขึ้นทำาให้เรารับฟังความคิดจากเพื่อนมากขึ้น

โครงงานเปลือกกล้วยช่วยหยุดจน ชุมชนมีรอยยิ้ม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวหน้าโครงการ นางสาวพัชชุญาดา กันเดิน 

คณะทำางานประกอบด้วย นางสาวผกามาศ มาน้อย 

นางสาวทิพย์อาภา มาน้อย นายวรวรรษ ผาสุขกิจ 

นายวัฒนชัย พรมภักด ี นายกฤษฎา โพธิ์อ่อง

นายกนิษฐ์ กนิตศรีบำาเพ็ญ นางสาวปะราลี มากเอี่ยม 

นางสาวยลดา ศุภศิริ นางสาวยุวดี คำาเดช 

นายศราวุธ นคร นายสิทธา พาต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล ดร.ภัทรภร ทัศพงศ์

ดร.ทศพร อินเจริญ นายนพดล ปกแก้ว
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มนตรานางฟ้า....
ดวงตาสวรรค์
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กจิกรรมเหลา่นีค้อ่ยๆ “บม่เพาะ” ใหพ้วกเขาและ

เธอมี “จิตใจแห่งการให้” และทำาเพื่อคนอื่น  

จนกระท่ังถึงฤดูกาลแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...

สร้างสรรค์ชุมชน” 

“อาจารย์วิภาวี (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)  

มีข่าวมาบอกว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

มีโครงการที่เรียกว่า “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

เปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดใ้ชว้ชิาความรูใ้นหอ้งเรยีนไปทำา

ประโยชน์เพ่ือสังคม...อาจารย์ถามว่า สนใจม้ัย...พวกเรา

ก็หารือกันและก็ให้คำาตอบอาจารย์ไปว่า...สนใจ”  

นักศึกษาให้เหตุผลว่า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้  

ก็เพราะพวกเขามีแผนจะทำาโครงการก่อนจบการศึกษา

อยู่แล้ว โดย “มด” สายฝน แซ่ตัน บอกว่า ปกติไม่ชอบ

ทำากจิกรรม แตค่รัง้นีต้ัง้ใจจะหากจิกรรมอะไรทำากอ่นจบ 

ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มได้ทำาอะไรทำาร่วมกัน เพื่อสร้างความ

สนิทสนมในกลุ่มเพื่อนให้มากขึ้น 

“ปกติพวกเราจะไปทำาบุญ เล้ียงอาหารกลางวันเด็ก 

แตพ่อใกลจ้บกอ็ยากทำากจิกรรมอะไรทีเ่ปน็ประโยชนใ์น

วงกว้างและย่ังยืน จึงคิดว่าน่าจะทำาโครงการเก่ียวกับฝาย 

โดยใช้ทุนของมหาวิทยาลัย เป็นจังหวะเดียวกับท่ีอาจารย์

นำาข่าวของโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” มาบอก เราก็เลย

มาหารอืกนั...และเหน็วา่เปน็โครงการทีน่า่สนใจด.ี..เลย

เข้าร่วม” 

แต่การสร้างฝาย...ดูเหมือนจะเกินกำาลังความสามารถ 

และศักยภาพของน้องๆ ทีมนี้ไปเสียแล้ว เนื่องจากใช้ 

งบประมาณค่อนข้างสูง และระยะทางในการทำางานที่

ค่อนข้างไกล

ในบรรดานักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาหลายพันคน มีนักศึกษา 

ชายหญงิกลุม่หนึง่ใชเ้วลาวา่งหลงัเลกิเรยีนไปทำาบญุปลอ่ยนก ปลอ่ยปลา เลีย้งอาหารกลางวนั

เด็ก และทำากิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนๆ  
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จากการสร้างฝาย...พวกเขาค่อยๆ ขมวดปมให้เล็กลง 

ภายใต้กรอบสามส่ีข้อคือ มีความรู้ มีความเป็นไปได้  

ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย และสามารถทำาได้บ่อยๆ

ฟอร์มทีม...จัดทัพ

จากกรอบสามสี่ข้อ “มีความรู้ มีความเป็นไปได้  

ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย และสามารถทำาได้บ่อยๆ” ทีม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องมองหาเป้าหมาย

และพ้ืนท่ีในการทำางาน จึงต้องอาศัยประสบการณ์เดิม 

จากการไปทำาบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กผู้พิการทาง

สายตา ด้วยการเข้าไปหารือกับผู้อำานวยการโรงเรียน

สอนคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ 

“การเข้าไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนั้น พวกเรา

ไปหลังจากที่ได้ประชุมร่วมกันในทีม...ตอนนั้นในกลุ่ม

พวกเรามีประมาณ 10 คน  ทุกคนลงความเห็นตรงกัน

คือ น่าจะเป็นที่นี่ เพราะเราเคยเข้าไปทำาบุญ อีกอย่าง

คอืไมไ่กลจากมหาวทิยาลยัมากเกนิไป...ซึง่วนัทีไ่ปคยุกบั

ผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้อำานวยการท่านบอกว่าอยากได้

โครงการเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เพราะว่าเมื่อก่อนท่าน

เคยทำาไว้แล้ว แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ ก็เลยอยากให้

พวกเราสานต่อโครงการนี้” 

อย่างไรก็ตาม การเพาะเห็ดไม่ใช่แค่มีโรงเรือน  

มกีอ้นเชือ้เหด็ กส็ามารถเกบ็เหด็ออกมากนิได ้ความยาก

มีอยูใ่นทกุๆ องคป์ระกอบ ทัง้เรือ่งของโรงเรอืน เชือ้เหด็

ทีม่คีณุภาพ และทีส่ำาคญัคอื การดแูลใหเ้หด็ออกผลผลติ

อย่างสม่ำาเสมอและเต็มประสิทธิภาพ 

แน่นอน...ลำาพังทีมงานที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ  

จึงจำาเป็นต้องหาสมาชิกมาเพิ่ม

“เรามีขอ้มูลความตอ้งการของทางโรงเรยีน จากนัน้

ก็กลับมานั่งคุยกัน เพราะสมาชิกในทีมไม่มีใครมีความรู้

เรื่องเห็ดเลย พอดีมีน้องนักศึกษาคนหน่ึงคือ วีระวุธ  

กูลแก้ว ที่บ้านเขาเคยเพาะเห็ด ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์

กับโครงงานนี้...แล้วก็ประจวบเหมาะอีกเช่นเดียวกันว่า 

ในชว่งนัน้มอีาจารยท์า่นหนึง่สนใจเกีย่วกบัการเพาะเหด็ 

และจัดอบรมเพาะเห็ดที่มหาวิทยาลัย เลยส่งน้องไป

อบรม” 

เม่ือได้คนมีความรู้เรื่องเห็ดแล้ว...ประการต่อมา

คือ ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำาโรงเรือน ซึ่งประเด็น

นี้ไม่น่าเป็นปัญหา เพราะเป็นความถนัดของนักศึกษา

สาขาวชิาอตุสาหกรรมอยา่งพวกเราอยูแ่ลว้ แตส่ิง่ทีเ่ปน็

ปัญหาคือการนำาเสนอโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ

มากกว่า

“โชคดทีีท่มีของพวกเรามีนอ้ง กนกวรรณ รตันภมิู  

หรอื “บ”ี นอ้งเขาเปน็เดก็กจิกรรม...ทำากจิกรรมมาเยอะ 

เป็นคนพูดเก่ง ดูแววแล้วว่าใช้ได้แน่นอน จึงชักชวนมา

ร่วมทีมด้วย” 

สำาหรบั “บ”ี เธอบอกวา่ เธอไมไ่ดล้งัเลอยา่งใด เมือ่

พี่ๆ ชวนเข้ามาร่วมโครงงาน เพราะเธอเห็นว่าโครงงาน

นี้จะทำาให้เธอได้ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกมากขึ้น

“เหตุผลมาทำาโครงการนี้ 1. คือเราได้ให้ประโยชน์

กบัโรงเรยีน (สอนคนตาบอด) 2. คอืถา้เราไดเ้ขา้รอบ เรา

จะไดไ้ปเรยีนรูโ้ลกใหม่ทีเ่ราอาจจะไม่ไดสั้มผสั ถา้หากทำา

กจิกรรมอยูแ่คใ่นมหาวทิยาลยั แลว้อกีอยา่งหนึง่คอื เรา

สามารถนำาโครงงานนี้ไปใช้ประกอบในการเรียนของ 

เราได้” 

เม่ือสมาชิกในทีมครบและเข้าสู่ขั้นตอนการเขียน

โครงงาน พวกเขาใช้วิธีระดมความคิดเพื่อให้ข้อเสนอ

โครงงานสมบูรณ์ที่สุด 
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“บี” ในฐานะคนนำาเสนอ บอกว่า ในวงพูดคุย 

เพื่อร่างข้อเสนอโครงงานที่ประกอบด้วย คณะทำางาน 

อาจารยท์ีป่รกึษา และความเหน็ทีต่อ้งระดมกนัในวนันัน้

คือ ดึงความถนัดและความสามารถของแต่ละคนออกมา 

เพื่อวางบทบาทหน้าที่ของคณะทำางาน

“บทบาทที่แบ่งคือ การดูแลค่าใช้จ่ายจะให้พี่จาก

คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบ ส่วนฝ่ายติดต่อประสานงาน 

ลงชุมชน หรือหาข้อมูลท่ีเก่ียวกับโครงงานน้ีก็ต้องเป็นบี

และเพื่อนๆ  ส่วนเรื่องโครงสร้างโรงเรือน ก็คุยกันว่าจะ

ทำาแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เนื่องจากผู้อำานวยการ

บอกว่า พื้นที่ที่โรงเรียนอนุญาตให้ทำาอาจใช้ได้ชั่วคราว 

จึงออกแบบให้ถอดประกอบ และเคล่ือนย้ายได้...ซ่ึงก็ต้อง

ปรับกันพอสมควร เพราะมันเกินงบประมาณที่ต้ังไว้...

สดุทา้ยเรากไ็ดแ้บบทีไ่มเ่กนิงบประมาณ  ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ และผู้รู้เรื่องเห็ด” 

 

ออกรบ

หลงัสง่ขอ้เสนอ “โครงงานมนตรานางฟา้ ดวงตา

สวรรค ์สรา้งสรรคช์มุชน” และรอคอยการประกาศผล 

นอ้งๆ ทมี “หวัเหด็” ยงัคงเดนิทางไปทีโ่รงเรยีนสอนคน

ตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง ทั้งการไป

พดูคยุ สรา้งความคุน้เคยกบันอ้งๆ ทีม่ปีญัหาทางสายตา   

เอาแบบโรงเรือนเพาะเห็ดไปหารือกับผู้อำานวยการ  

เพราะพวกเขาลงความเห็นว่า แม้โครงงานจะไม่ผ่าน 

และไม่ได้งบประมาณสนับสนุนพวกเขาก็จะเดินหน้า

สร้างโรงเพาะเห็ดต่อไป  

แต่เมื่อผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย “บี” ในฐานะ

คนนำาเสนอยอมรับว่า ทั้งดีใจ ภูมิใจ และหนักใจไป

พร้อมๆ กัน 

“บี” แก้ปัญหาการประหม่าอันเกิดจากการนำา

เสนอ ดว้ยการฝกึฝนอยา่งหนกั ทำาการบา้นคอ่นข้างมาก 

ทัง้ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงงานทัง้ระบบ ไมว่า่จะเปน็

เรื่องการเพาะเห็ด การทำาโรงเรือน และการแปรรูปเห็ด  

“ฝึกนำาเสนออยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ ฝึกเยอะมาก 

ฝึกพูด ฝึกทำา PowerPoint จริงๆ แล้วการนำาเสนอไม่ยาก 

แต่ยากตอนตอบคำาถาม เพราะโครงงานพวกเรามี 3 

โครงงานย่อยๆ อยู่ในโครงงานใหญ่  คือ 1. โรงเรือน  

2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ด และ 3. นางฟ้า

จำาแลง หรือการแปรรูปเห็ด สำาหรับเราคิดว่าโครงงาน

แรกยากสุด เพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เลย  แต่ก็ต้องนำาเสนอ

ให้ได้ เลยต้องทำาการบ้านมากเป็นพิเศษ ต้องถามพี่ๆ  

ที่รับผิดชอบการสร้างโรงเรือนว่าต้องทำาอย่างไร ใช้งบ

เท่าไหร่ โรงเรือนมีขนาดเท่าไหร่ จุเห็ดได้เท่าไหร่ ต้อง

ถามกนัละเอยีดมาก เพราะหากเรารูไ้ม่ลึก รูไ้ม่จรงิ เวลา

กรรมการถาม เราจะตอบไม่ได้” 

“บี” ยังบอกอีกว่า จุดที่ยากของโครงงานนี้คือการ

ดูแล และการสร้างโรงเรือน เพราะโรงเรือนต้องได้มาตรฐาน 

แต่ที่ยากสุดๆ คือการแปรรูป เพราะคำาถามที่เราได้จาก

กรรมการคือ เห็ดคุณจะกินได้เหรอ แหนมเห็ดจะกิน 

ไดเ้หรอ แลว้คณุจะขายไดเ้หรอ คณุจะใชค้วามพกิารทาง

สายตาของเขาเป็นตัวขายเหรอ ซึ่งเราก็ยอมรับว่า ใช่  

จุดขายมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ ถ้าเราไปซื้อของ 

แล้วเห็นคนปกติ กับคนที่เขาด้อยกว่าจำาหน่ายของ

ประมาณนี้ เราก็ต้องช่วยผู้ด้อยโอกาส แต่ประเด็น

ของเราไมใ่ชเ่รือ่งการแปรรปู คอืจรงิๆ แลว้เราอยาก

ลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน  แต่ถ้ามีเห็ดเหลือและมี

โอกาสนำาไปแปรรูป กลับมาเป็นเงินอีกที 

แม้จะยาก...แต่พวกเขาก็ผ่านมาได้
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เริ่มสร้าง...โรงเห็ด

โจทยข์องทมีสรา้งโรงเรอืนคอื เหด็ชอบอากาศชืน้ 

อากาศถา่ยเทสะดวก สามารถบรรจกุอ้นเหด็ไดป้ระมาณ 

1,000 กอ้น และทีส่ำาคญัตอ้งออกแบบใหเ้ดก็ผูพ้กิารทาง

สายตาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การออกแบบ โรงเรือนแห่งนี้...แน่นอนว่า 

ต้องไม่ธรรมดา

“วรีะวธุ” ในฐานะผูด้แูลและกอ่สรา้งโรงเรอืนบอก

วา่ ใชเ้วลาหลงัเลกิเรยีน  โดยขอความรว่มมอืเพือ่นๆ ที่

เรียนก่อสร้างมาช่วยกันสร้างโรงเรือน...ซึ่งวิศวกรและ

สถาปนิกมือใหม่ต่างก็ใช้วิธีการสร้างแบบ “ทำาไปปรับ

ไป” เพื่อให้ได้โรงเรือนที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ทั้งนี้เพราะ

ข้อจำากัดในหลายๆ ด้าน เช่น  ไม่สามารถใช้จาก หรือ 

หญ้าคามุงหลังคา เนื่องจากติดเงื่อนไขของเทศบาลที่

ห้ามใช้วัสดุติดไฟง่ายทำาหลังคา ทีมก่อสร้างจึงต้องปรับ

แบบใหม่โดยใชห้ลงัคาเหลก็ Metal Sheet  และปรบัแบบ

หลังคาให้มีลักษณะเป็นช่องตรงกลางเพื่อให้อากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก (ดูภาพประกอบ) 

ขณะทีแ่ผงสำาหรบัวางกอ้นเหด็ตอ้งปรบัขนาดจาก

แผงละ 500 กอ้น มาเปน็แผงละ 400 กอ้น โดยลดระดบั

ความสูงลงมา เพือ่ใหน้อ้งๆ ผูพ้กิารทางสายตาสามารถ

เอือ้มเกบ็เหด็กอ้นทีสู่งทีสุ่ดได ้ และเพิม่จำานวนแผงจาก 

2 แผงเป็น 3 แผง ก็จะได้แผงสำาหรับใส่ก้อนเห็ด 3 แผง 

หรือเท่ากับเห็ด 1,200 ก้อน 

ในส่วนของระบบน้ำา ช่วงแรกใช้ระบบรดน้ำาแบบ

ฉดีธรรมดา...แตเ่นือ่งจากความไมรู่ท้ำาใหน้อ้งๆ ผูพ้กิาร

ทางสายตาตา่งชว่ยกนัรดน้ำาเหด็แบบ “ผดิวธิ”ี  ดว้ยการ

ฉีดน้ำาเข้าไปในก้อนเชื้อเห็ด  และบางคนเอาไม้เขี่ยด้วย

ความสงสัยและอยากรู้...ส่งผลให้เห็ดหลายก้อนเสียหาย...

ทีมช่างจึงปรับระบบรดนำาเป็นแบบสปริงเกอร์ เปิด-ปิด

ตรงจุดเดียว 

และสำาหรับการเก็บความช้ืน “วีรวุฒิ” บอกว่า  

หลังปรับระบบน้ำา ก็ยังพบว่าโรงเห็ดยังคงสูญเสียความช้ืน 

จึงแก้ไขโดยใช้สแลนสีดำาล้อมรอบโรงเห็ด และใช้ทราย

หยาบเทพืน้ เพือ่ใหท้รายเปน็ทีเ่กบ็ความชืน้ สว่นสแลน

ก็ทำาหน้าที่ไม่ให้ความร้อนระบายออกจากโรงเห็ดเร็ว

เกินไป   
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จะเพาะเห็ด..ต้องรู้จักเห็ด

ในระหว่างทีมสร้างกำาลังขะมักเขม้นอยู่กับโรงเรือน 

อีกทีมหนึ่งก็ได้นำาน้องๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอด 

ไปเรยีนรูเ้รือ่งเหด็ทีฟ่ารม์ดวงดาวรว่มกบัครแูละอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยจำานวน 2 ครั้ง เพราะหลังจากโครงงาน

สิ้นสุดลง น้องๆ  เหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลโรงเห็ดแทน

พี่ๆ 

ซึง่การศกึษาดงูานครัง้นี.้..นอกจากนำานอ้งๆ ออก

ไปสมัผสัโลกภายนอก และไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเพาะเหด็แลว้ 

กลุ่มนักศึกษาในทีมก็ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเพาะ

เห็ดจากฟาร์มด้วยเช่นเดียวกัน

“ตอนไปกม็คีนถามวา่ เอานอ้งผูพ้กิารทางสายตา

ไปดูงานเพาะเห็ด...มันจะเกิดประโยชน์ตรงไหน น้องๆ 

จะมองเห็นเหรอ...ซึ่งจริงๆ แล้ว น้องๆ ส่วนใหญ่ที่เรา

คัดเลือกเป็นน้องที่มองเห็นลางๆ ดูแล้วไม่น่ามีปัญหา 

(เพราะอาจารยใ์นโรงเรยีนเปน็คนคดัเลอืกเดก็) แมว้า่เขา

จะพิการทางสายตาก็จริง แต่เมื่อเราได้เข้าไปสัมผัสกับ

น้องๆ แล้ว พบว่าน้องๆ มีความสามารถมากกว่านั้น  

เมื่อพี่ๆ วิทยากรถาม  น้องๆ เขาสามารถตอบคำาถาม

ได้ว่าอะไรเอามาทำาก้อนเชื้อ ทั้งๆ ที่เราเองยังไม่รู้เลย  

เรามีครบทุกอย่าง แต่เราไม่เคยรู้  รู้สึกภูมิใจที่น้องได้ไป

สัมผัสในส่ิงที่เขายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะ

สำาหรับเราแล้วเห็ดก็เหมือนๆ กัน ในตลาดสดก็มีขาย

เยอะแยะ แตน่อ้งเคา้ไดไ้ปจบัเหด็ ไดส้มัผสักบัเหด็จรงิๆ 

จนนอ้งบางคนถงึกบัรอ้งวา่ เฮย้!  ทำาไมเหด็มนัใหญม่าก 

เขาบอกความรู้สึกของเขาออกมา จุดนี้ทำาให้เรารู้ว่า

น้องๆ มีความสามารถกันทุกคน”

หลงัศกึษาดงูาน 2 ครัง้ ความรูท้ีไ่ดก้ม็ากมายพอที่

จะนำามาบริหารจัดการโรงเรือนและดูแลเห็ดได้อย่าง 

ถูกวิธี ทั้งการให้น้ำา การเปิด-ปิดโรงเรือน...รวมถึงการ 

จัดเวรน้องๆ ให้มาดูแลเห็ด...ซึ่งนับจากนี้ไปทั้งเห็ดและ

โรงเรือนจะเป็นสมบัติของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมายของโครงงานจะทำาเพ่ือ 

“ลดภาระค่าใช้จ่าย” อาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียน

แหง่นี ้ โดยเหด็ทกุดอกทีง่อกออกจากกอ้นเหด็ในฟารม์

ของน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดจะกลับมาเป็นอาหาร

ใหแ้กน่อ้งๆ  แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้การมองหาตลาดเพือ่กระจาย

เห็ดไปสู่ผู้บริโภคยังคงมีความจำาเป็น 

“ตอนนีช้อ่งทางการขายมจีดุเดยีวคอืทำาปา้ยตดิไว้

หน้าโรงเรียน...ก็มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียน 

เข้ามาซื้อ อีกส่วนที่เป็นลูกค้ามาซื้อเห็ดก็คือคนที่มา
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บรจิาคของ และเลีย้งอาหารกลางวนันอ้งๆ ซึง่สว่นมาก

ก็มักซื้อเห็ดกลับไป” 

ทบทวนปัญหา...ค้นหาทางแก้ 

จากจุดเร่ิมต้นหาพ้ืนท่ีทำาโครงงาน หาข้อมูลความรู้

เรือ่งการเพาะเหด็ ตดิตอ่ประสานงาน การหาทมีเพือ่มา

ช่วยกันทำางานซึ่งมีทั้งเพื่อน พี่ๆ และรุ่นน้อง มีอาจารย์

ทีป่รึกษา โดยวางบทบาทหนา้ทีต่ามทีแ่ตล่ะคนถนดัและ

ร่ำาเรียนมา จนกระทั่ง โครงงานมนตรานางฟ้า ดวงตา

สวรรค ์สรา้งสรรคช์มุชน  สำาเรจ็ลลุว่งตามวตัถปุระสงค ์

และสามารถส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดให้แก่โรงเรียน 

สอนคนตาบอดธรรมสากลได้

ในระหว่างทางน้ัน สายฝน แซ่ตัน หรือ “มด”  

บอกว่า งานที่ทำาแม้จะมีการวางแผนมาค่อนข้างดี แต่

หลายๆ เรื่องก็ยังประสบปัญหา

“เราส่ือสารกันบน facebook เป็นหลัก ใครลงพ้ืนท่ี

และเห็นปัญหา ก็จะเอามาแชร์กัน  ถ้าปัญหาเร่งด่วนก็ใช้

วธิโีทรศพัทต์ามใหไ้ปทีโ่รงเรยีนเพือ่ไปชว่ยกนัแกป้ญัหา”

“ถา้เกดิปญัหาปุบ๊ ผมจะเรยีกทมีงานมาประชมุกนั

ว่าจะเอายังไง แล้วให้ทุกคนแชร์ความคิดออกมาว่าจะ

ทำายังไงกัน”  “วีระวุธ” เสริมวิธีการที่เขาใช้กับทีมสร้าง

โรงเรือนเพาะเห็ด

สำาหรับ “บี” บอกว่า ทุกครั้งที่เกิดปัญหา ทุกคน

ต้องรับรู้พร้อมกัน จะได้แก้ปัญหาไปพร้อมกัน เราจะ

บอกก่อนว่าปัญหาเราเกิดด้วยวิธีใด และเราจะหาทาง

แก้ไขอย่างไร 

“เราใช้วิธีเก็บข้อมูลเมื่อมันเกิดปัญหา จากนั้นมา

ประชุมกันว่าเราจะแก้ยังไง จะไปคุยกันที่ห้องสาขาบ้าง 

หรอืหอ้งประชมุบา้ง ถา้หอ้งไมว่า่ง ทกุทีใ่นมหาวทิยาลยั

เป็นที่ประชุมของพวกเราทั้งหมด” “บี” อธิบายพร้อม 

ยกตัวอย่าง “อย่างตอนที่น้องๆ เข้าไปรดน้ำา สร้าง

ความเสยีหายใหก้บักอ้นเหด็ เรากม็าคยุกนั แนน่อน

ว่าเราคงไปปรับที่ตัวน้องๆ ไม่ได้ ฉะนั้นพวกเราจึง

ตอ้งหาวธิกีารปรบัทีโ่รงเรอืน ทมีกอ่สรา้งและผูรู้เ้รือ่ง

เห็ดต้องมาคุยกัน สุดท้ายก็ได้แบบที่เป็นสปริงเกอร์

ติดตั้งไว้ด้านบน พอถึงเวลาก็เปิดน้ำา ระบบน้ำาก็จะ

ฉีดลงมาเหมือนฝนตก มันก็จะลงบนก้อนเห็ดพอดี 

นอกจากนั้นก็มี...จุดที่สร้างโรงเห็ดซึ่งเป็นจุดที่รับ

แดดพอด ีการแกไ้ขปญัหาคอืตอ้งหาอะไรมาบงัแดด

และระบายอากาศได.้..สดุทา้ยกไ็ดส้แลนสดีำามากัน้” 

ความมุ่งมั่นของนักศึกษา

จุฑามาศ พรหมมนตรี อาจารย์สาขาวิชาการ

จดัการอตุสาหกรรม คณะบรหิารธรุกจิ ในฐานะอาจารย์

ที่ปรึกษา บอกว่า พอดีเธอเป็นคณะกรรมการของคณะ 

อยูแ่ลว้ และเหน็วา่มนัเปน็ชว่งจงัหวะของโครงการ “กลา้

ใหม.่..ใฝรู่”้ กเ็ลยอยากใหน้กัศกึษาลองทำางานเพือ่สงัคม

ดบูา้ง แตน่กัศกึษามโีปรเจค็ทีจ่ะทำาเรือ่งฝายอยูก่อ่นแลว้ 

ก็เลยแนะนำาไปว่า ลองมาทำาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ

ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยดูบ้างไหม นักศึกษาก็ไปศึกษา 

และหาพื้นที่กันมา สำาหรับโครงงานนี้ สิ่งที่เห็นชัดเจน

ท่ีสุดคือความมุ่งม่ันในการทำางานของนักศึกษา พวกเขา

ขยันกันมาก ลงพื้นที่เป็นประจำา หลังเลิกเรียนก็จะไปที่

โรงเรียนสอนคนตาบอด ไปอยู่กับน้องๆ จนกระทั่ง 

โครงงานสำาเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
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ถึงวันนี้ “เห็ดนางฟ้า” ยังคงงอกงามภายใต้ 

โรงเรือนอัจฉริยะที่ไม่ต้องใช้การดูแลมากมายนัก 

เหด็ทัง้หมดทีเ่กบ็ไดจ้ะนำาไปปรงุเปน็อาหารใหน้อ้งๆ 

ผูพ้กิารทางสายตาไดร้บัประทานเปน็อาหารกลางวนั 

บางส่วนขายให้แก่ชาวบ้านรอบๆ โรงเรียน ขณะที่

บางส่วนนำาไปแปรรูปเป็น “แหนมเห็ด” เพ่ือให้เป็นอีก

หน่ึงทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคและผู้มีจิตศรัทธาท่ี 

เข้ามาเย่ียมน้องๆ ในโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งน้ี

นางสาวสายฝน แซ่ตัน “มด” หัวหน้าโครงงาน 
แม้จะไม่ได้เรียนช่างมาโดยตรง และเรื่องเห็ดก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเธอ แต่เมื่อได้ทำา

โครงงานนี้ก็ทำาให้เธอได้เรียนรู้วิธีการก่อสร้างโรงเรือน รู้วิธีการซื้อของ และรู้จักความเป็น

ชุมชนมากขึ้น ปกติไม่เคยลงพื้นที่ ไม่เคยเห็นสภาพชุมชน ก็เลยคิดว่าก่อนจบการศึกษา 

น่าจะได้ร่วมทำากิจกรรมกับเพื่อนๆ เพราะปกติเราเจอกันแค่ห้องเรียนเท่านั้น

นางสาวกนกวรรณ รัตนภูมิ “บี”
โครงงานนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำามาก่อน ที่ผ่านมาเราทำากิจกรรมเฉพาะในมหาวิทยาลัย

เทา่นัน้  เมือ่กอ่นเวลาไปแขง่อะไร กไ็ปคนเดยีว ไมเ่คยไปเปน็ทมี ชว่งทีเ่ขา้มาทำาโครงงาน

นีแ้รกๆ ไมค่ดิวา่มนัจะเปน็โครงงานทีใ่หญโ่ตขนาดนี ้คดิแคว่า่พี่ๆ  ชวนใหม้านำาเสนองาน

เท่าน้ัน ไปนำาเสนอเสร็จแล้วก็จบกัน แต่กลับกลายเป็นว่าไม่จบ ย่ิงเม่ือได้ไปเข้าค่ายเติมเต็ม

ความรู้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดให้ก่อนลงมือทำาโครงงาน ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลย ความคิด

มนัเปลีย่น จากเดมิทีเ่คยคดิทำาโครงงานเพือ่รางวลั ทำาเพือ่หนา้ตา  แตเ่มือ่ไดท้ำาไปเรือ่ยๆ  

เรากลบัไดอ้ะไรมากมาย ไดท้ัง้เพือ่น ไดท้ัง้วธิกีารทำางานใหม่ๆ  เชน่ การทำางานแบบปฏทินิ

ฤดูกาลบ้าง หรือการลงพื้นที่ เป็นต้น ทำาให้เราย้อนกลับมาคิดถึงว่าเราก็เป็นลูกทะเล  

แตท่ำาไมไมเ่คยคดิดแูลปะการงั ไมค่ดิทำาประโยชนเ์พือ่บา้นเกดิบา้ง ถอืเปน็ “กระบวนการ

คิด” ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงงานนี้  ยิ่งเมื่อเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังท่านก็ภูมิใจที่เราได้ทำา

กิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน เพื่อน้องๆ ผู้พิการทางสายตา แม้ว่าที่ผ่านมาเราจะทำาบุญเป็น

ประจำาอยู่แล้วก็ตาม แต่การทำาโครงงานครั้งนี้มันเหมือนเป็นการให้ไม่รู้จบ เพราะน้องๆ 

จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราทำาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากว่าพวกเขาดูแลมันอย่างดี 
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นางสาวธนภรณ์ ธีระโรจนพงษ์ “ฝน”
การทำาโครงงานนี้เป็นสิ่งที่ใหม่ เหมือนเอาความรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติจริงๆ โดยเฉพาะ

ความรู้เรื่องการจัดการทั่วไป และการตลาด ตอนแรกไม่รู้ว่าโครงงานนี้เป็นโครงงานอะไร 

มารู้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำามาแล้ว สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดคือ ได้ใช้วิชาการตลาดมา “ต่อยอด” 

ใหโ้ครงงานมคีวามหมายมากขึน้ โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด 

ทีจ่ะตอ้งวางแผนวา่ทำาอยา่งไรใหเ้หด็ขายได ้ หากถามวา่ประทบัใจอะไรทีส่ดุ ตอ้งบอกวา่

ประทบัใจนอ้งๆ  ผูพ้กิารทางสายตา ซึง่เราไม่เคยรูเ้ลยวา่นอ้งๆ จะมีความสามารถเฉพาะ

ตวัทีพ่เิศษมากๆ   สว่นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้คอืรูส้กึวา่ตวัเองมคีวามรบัผดิชอบมาก

ข้ึน เพราะทีผ่า่นๆ มาจะถกูบงัคบัวา่ เธอตอ้งทำากจิกรรมในมหาลยัเพือ่เอาคะแนนกจิกรรม 

ทำาให้รู้สึกไม่เต็มใจทำา แต่เมื่อได้ทำาโครงงานนี้ ทำาให้เรารู้สึกรักในสิ่งที่ทำามาก  เพราะเรา

ไมไ่ดม้าแคท่ำากจิกรรมใหก้บันอ้งๆ แล้วกจ็บ แตมั่นเหมือนกบัเรามาสอนนอ้งตกปลา ไม่ใช่

มายื่นปลาให้น้องกิน และที่สำาคัญคือรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น 

นายวีระวุธ กูลแก้ว 
แมจ้ะผา่นการทำาโครงงานอืน่ๆ มาบา้งแลว้ เชน่ การทำาเครือ่งออกกำาลงักาย และอปุกรณ์

ต่างๆ ให้โรงเรียนอนุบาลสมัยเรียน ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แต่เมื่อได้มาทำา 

โครงงานน้ี พบว่า จริงๆ แล้วผมมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะทำางานใหญ่ได้...เพียงแต่

ยังไม่ได้รับโอกาสเท่านั้น ถ้าเทียบกับโครงงานที่เคยทำามากับโครงงานนี้ คำาตอบก็คงจะ

คลา้ยๆ กบัของเพือ่นๆ ทีว่า่ เมือ่พวกเราทำาโครงงานนีเ้สรจ็แลว้กน็ำาไปมอบใหใ้นวนัสำาคญั

ตา่งๆ แลว้กจ็บกนั  แตโ่ครงงานนีเ้มือ่ทำาเสรจ็แลว้โครงงานจะยงัคงอยูท่ีโ่รงเรยีน ใหน้อ้งๆ 

และคุณครูได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราทำาไปอีกนาน

โครงงานมนตรานางฟ้า ดวงตาสวรรค์ สร้างสรรค์ชุมชน 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงงาน นางสาวสายฝน  แซ่ตัน

คณะทำางานประกอบด้วย นางสาวธนภรณ์ ธีระโรจนพงษ์

นางสาวกนกวรรณ รัตนภูม ิ นายวีระวุธ กูลแก้ว

นายเอกวิทย์ อยู่พร้อม นายสมพร พุธจันทร์

นายมะสุกรี จิตอสอ นายเฉลิมพล พรหมทอง

นายศรัณพงศ์ พรหมจิตร นางสาวสุดาพร ทองไทย  

นางสาววิไลวรรณ ดีสุก นางสาวกิ่งดาว แก้วไกรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี  

อาจารย์บุตรี บุญโรจน์พงศ ์ อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์  

อาจารย์วิภาวี ศรีทาสร้อย
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

มหัศจรรย์
สีสันขี้ควาย
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“เคยยอ้มสเีคมมีาหลายปแีลว้ รูว้า่มนัไมดี่ต่อสุขภาพ เวลาเหมน็กใ็ชผ้า้ปดิปากปดิจมกูเอา 

เราคนทำากลัว แต่คนซื้อเขาชอบ ก็ต้องทนทำา เขาว่าสีมันสด แต่เขาไม่สนใจว่ามันเสียสุขภาพ” 

เสียงแม่บ้านชาวบ้านบะหว้า ตำาบลท่าเรือ อำาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม บอกเล่าถึงความ

ทุกข์ทรมานในขั้นตอนการย้อมผ้า กว่าจะได้มาซึ่งผ้าฝ้ายทอมือสีสันสวยสดสู่มือผู้ใช้...

“แต่พอลูกๆ นักศึกษาเขาบอกว่า “ข้ีควาย” 

ย้อมผ้าได้ ก็ตัดสินใจลองทำาดู เพราะชีวิตเราอยู่ 

กับวัวกับควายอยู่แล้ว เรารู้ว่าควายมันกินแต่หญ้า 

ไมน่า่รงัเกียจอะไร เมือ่กอ่นกเ็คยเอาขีม้นัมาทาลาน

ตากข้าวอยู่ คนบ้านนอกเขาไม่ได้รังเกียจข้ีวัวข้ีควาย” 

และนั่นคือจุดเร่ิมต้นของ โครงงานมหัศจรรย์

สีสันขี้ควาย 

แนวคิดการใช้ขี้ควายมาย้อมผ้าของนักศึกษาจาก

ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แม้จะไม่ใช่เร่ืองใหม่ 

เสียทีเดียว เพราะมีชาวบ้านบางพื้นที่ในภาคอีสานของ

ไทยเริ่มทำากันบ้างแล้ว อาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก 

แต่สำาหรับชาวบ้านบะหว้าถือว่าเป็นเร่ืองใหม่และท้าทาย

สำาหรับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้าเลยทีเดียว

ย้อนหลังกลับไปก่อนที่นักศึกษาทีมนี้จะตัดสินใจ

ส่งโครงงานมหัศจรรย์สีสันขี้ควายเข้าร่วมแข่งขันใน 

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) นฤมล แสนหล้า หรือ 

“โอ๋” นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จากคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ ที่กำาลังสบายอารมณ์อยู่กับการดูทีวี

กพ็บรายการความรูท้ีถ่า่ยทอดเรือ่งราวของกลุม่แมบ่า้น

อำาเภอพงัโคนทีน่ำาขีค้วายมายอ้มผา้ทอมอื “โอ”๋ จงึเกดิ

แนวคิดที่อยากจะนำาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มทอผ้า

พืน้เมอืงทีบ่า้นบะหวา้ ชมุชนใกลเ้คยีงของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครบา้ง หลงัจากนัน้เธอจงึรบีไปชกัชวน ณฐัวรรณ 

โพธเิรอืง หรอื “น้ำาสม้” และ “อรณุรตัน ์แยม้ศร”ี หรอื 

“เบลล์” มาร่วมเขียนโครงงาน
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ส่งคนในพื้นที่...เจรจากลุ่มแม่บ้าน

ระหว่างเขียนโครงงานฯ “น้ำาส้ม” ในฐานะที่เป็น

ลูกหลานของชาวบะหว้า อาสาลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ 

ชาวบา้น บอกเลา่ความตัง้ใจทีเ่ธอและเพือ่นๆ อกี 9 คน 

จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แม่ๆ กลุ่มทอผ้าใช้ขี้ควาย

ย้อมผ้าแทนการใช้สีสังเคราะห์

“แม่เซียมจ๋า หนูเขียนโครงการเข้าประกวดกับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ พวกหนูเข้ารอบจ๊ะแม่ แล้วหนู

จะมาถ่ายทอดการยอ้มผา้จากขีค้วายใหแ้ม ่แมส่นใจ

อยู่บ่คะ เพิ่นก็บอกว่า ดีหลายลูก...แม่ก็อยากให้คน

เขา้มาสอนอยู ่เพราะสธีรรมชาตกิด็ตีอ่สขุภาพ อยาก

เฮ็ดอยู่คือกัน แต่บ่ฮู้ว่าสิให้ผู้ได๋มาสอน เพราะชาวบ้าน

อย่างพวกเฮาสิไปเฮียนฮู้พวกน้ี แม่ต้องไปจ้างเขา 

มาสอน ซึ่งต้นทุนสูงแฮง ลูกๆ มาสอนแบบนี้ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายอิหยัง แม่มักหลาย”

เมือ่แมเ่ซยีม นาขมิน้ ประธานกลุม่ทอผา้พืน้เมือง

บ้านบะหว้า และสมาชิกอีก 20 คน เห็นด้วยกับการทำา

โครงงาน นักศึกษาทีมนี้ก็เริ่มเดินหน้าลงพื้นที่ทำาความ

รู้จกัชมุชน เขา้ไปพดูคยุสรา้งความคุน้เคย และเนือ่งดว้ย

บ้านบะหว้าเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย 

นักศกึษาทมีน้ีจงึลงชมุชนไดบ้อ่ยครัง้ โดยใชเ้วลาชว่งเยน็

หลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ และทันทีที่เข้ารอบ 20 

ทีมสุดท้าย เหล่านักศึกษาก็เริ่มต้นนำาสูตรการย้อมผ้าที่

ได้มาจากอาจารย์พัสกร องอาจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสกลนคร ซึง่คุน้เคยกบังานวจิยัดา้นการยอ้มผา้

ด้วยขี้ควายมานาน มาทดลองทำาด้วยฝีมือนักศึกษา 

ก่อนที่จะนำาสูตรเด็ดไปบอกต่อชาวบ้าน

“ต้มขี้ควาย” ฟุ้งไปทั่วหอพักนักศึกษา

ทันใดนั้นหอพักนักศึกษาก็กลายเป็นห้องทดลอง

สูตรขี้ควายย้อมผ้า... “ข้ีควาย” จำานวนมากถูกขอมา

จากฟาร์มสัตว์ในรั้วมหาวิทยาลัย ส่วนมือตัก “ขี้ควาย” 

ได้แก่สาวน้อยใจกล้าที่ช่ือว่า ศิรินตา วงษาศรี หรือ 

“ปอ้ม” และ ธนวฒัน ์แกว้เคน หรอื “คนุลี” ส่วนสมาชิก

ท่ีเหลืออาสาเป็นแนวร่วมถือถังย่ืนมาให้แบบกล้าๆ กลัวๆ  

“ก็ของมันไม่คุ้นเคยนี่หน่า” เสียงเพื่อนๆ ดังขึ้น

ระหว่างบรรยากาศการตักขี้ควายยามเช้า ...แต่แม้จะ

กล้าๆ กลัวๆ  พวกเขาทั้ง 9 คนก็ยินดีและทุ่มเททำางาน

กันเต็มที่  เพราะถึงทำาหน้าที่ตักขี้ควายไม่ถนัด แต่หน้า

ที่อื่นๆ ก็ยังมีให้ทำาเช่นกัน

หลังจากเริ่มมั่นใจว่าสูตรการย้อมสีด้วยขี้ควาย

ใช้ได้ผลจริง ก็ได้เวลาลงพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพ่ือถ่ายทอดความรู้

เร่ืองการย้อมผ้าให้แม่ๆ กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านบะหว้า 

“ใชเ้วลาสอนเพยีง 2 ครัง้ แม่ๆ  เขากเ็ขา้ใจและ

ทำาได้แล้ว เพราะเขามีพ้ืนฐานเรื่องการย้อมผ้ามา

ก่อนแล้ว” คุนลี หนึ่งในสมาชิกที่มีหน้าที่หลักในการ 
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“ควบคุมการผลิต” เล่าและเปิดเผยถึงสูตรเด็ดในการ

ย้อมผ้าด้วยขี้ควายว่า พวกเขาจะต้องตื่นไปเก็บขี้ควาย

ในตอนเชา้เทา่นัน้ ( 06.00 - 08.00 น.) เพราะหากปลอ่ย

ใหเ้วลาลว่งเลยไปมากกวา่นี ้“กลิน่ขีค้วายจะรนุแรงมาก” 

เมื่อได้ขี้ควายมาแล้วก็จะทำาการหมัก โดยผสมขี้ควาย  

3 ส่วน ต่อน้ำา 1 ส่วน และนำาสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้  

ใบมะกรูด ใบเตยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมเข้าด้วยกัน

แล้วหมักทิ้งไว้ 2 คืน จากนั้นนำามากรองกับน้ำา 3 : 1 

เหมือนเดิม นำากากออกให้เหลือเพียงแต่น้ำา นำาไปต้ม

โดยใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบเตยสับที่ตากแห้งแล้วใส่ใน

ผ้าขาวบางหย่อนลงต้มด้วยกันเพื่อดับกลิ่นอีกครั้ง

ส่วนการเตรียมเส้นใยฝ้ายให้นำาไปต้มกับน้ำาสบู่ 

ซนัไลตก์อ่น เพือ่ลดความมนัของเสน้ฝา้ย อกีทัง้ยงัชว่ย

ให้สีติดเส้นใยได้ดี ผ่านไป 30 นาทีให้นำาเส้นใยมาล้าง

น้ำาใหส้ะอาดอกีคร้ัง เมือ่ตม้ขีค้วายจนเดอืดใหน้ำาเสน้ใย

ลงไปย้อม 1 ชั่วโมง ซ่ึงระหว่างน้ีต้องกลับด้านเส้นใย

ตลอดเวลาเพื่อให้สีติดสม่ำาเสมอ จากนั้นเพื่อให้สีติด 

ทนนานยิ่งขึ้นให้นำาเส้นใยไปแช่น้ำาเกลือ หรือสารส้ม 

ประมาณ 20 นาที ก่อนจะนำาฝ้ายมาล้างด้วยน้ำาสะอาด

อีกครั้ง จากนั้นนำาฝ้ายมาตากลมให้แห้ง เพียงเท่านี้ก ็

จะไดเ้สน้ใยจากสธีรรมชาตทิีพ่รอ้มสำาหรบัการนำาไปทอ

เป็นผ้าผืนแล้ว ส่วนกากขี้ควายที่เหลือก็ไม่ได้นำาไปทิ้ง

แตอ่ยา่งใด  เพราะชาวบา้นสามารถนำากลบัไปใชเ้ปน็ปุย๋

ในนาได้เหมือนเดิม 

ความรู้นักศึกษาบวกภูมิปัญญาชาวบ้าน

ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม เป็นช่วงท่ีชาวนา

กำาลงัรอเกบ็เกีย่วผลผลติขา้ว จงึเปน็ฤกษง์ามยามดขีอง

นักศึกษาที่จะนำาความรู้เรื่องการย้อมผ้าจากขี้ควายไป

ถา่ยทอดใหก้ลุ่มทอผา้พืน้เมืองบา้นบะหวา้ทีว่า่งเวน้จาก

การทำานาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักศึกษา ในวันนั้น

บรรยากาศการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าและการย้อมผ้า 

เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองที่ใต้ถุนบ้านของ

แม่เซียมที่นักศึกษาทั้ง 9 คน ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านอีก  

20 คน ต่างมอบไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 

“ลูกๆ เขาเอาความรู้มาให้เรา มาสอนเรา เขาเป็น

เด็กดี เราก็ตอบแทนเขา บ้านไหนมีกับข้าวก็ผลัดกันทำา

มาให้เขากิน ก็กินด้วยกันนี่แหล่ะ มีข้าวเหนียว ปลาร้า 

สม้ตำา อาหารงา่ยๆ เขากก็นิกนัได ้เปน็ลกูอสีานเหมอืน

กนั เขาอยูง่า่ยกนิงา่ย” แม่เซยีมบอกเล่าความรูสึ้กทีก่ลุ่ม

นักศึกษาเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้

ส่วน “โอ๋” ในฐานะหัวเรือใหญ่ก็บอกว่า รู้สึก

ประทับใจกับความเป็นมิตรที่ชาวบ้านมอบกลับมาให้

เหมือนว่าพวกเขาเป็นลูกเป็นหลาน ส่งผลให้โครงงาน

ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีกระทัง่ถงึการดำาเนนิงานในระยะถดัไป

ที่พวกเขาวางเป้าหมายไว้ว่า จะช่วยกลุ่มแม่บ้าน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีขี้ควาย 

เป็นวัตถุดิบออกสู่ตลาดให้ได้

ประดู่เส้นพุ่ง ขี้ควายเส้นยืน

นอกจากเรยีนรูแ้ลว้ ฝา่ยกลุม่แมบ่า้นกไ็มธ่รรมดา 

ออกไอเดียมานำาเสนอร่วมกับลูกๆ นักศึกษา อย่างการ

คดิเฉดสใีหม่ๆ  ไดด้ว้ยตวัเอง เพราะหวัหนา้กลุม่เปน็คน

ช่างสังเกต “วันหนึ่งแม่ก็มานั่งสังเกตดูว่า ทำาไมสีที่

พวกนักศึกษาย้อมออกมาแล้วมันจะออกสีเข้มๆ  

แต่ทำาไมของพวกแม่ๆ มันจะออกสีเขียวๆ พอมาดู

ทีข่ีค้วายกร็ูว้า่ ถา้ไปเอาขีค้วายทีค่วายกนิฟางขา้วจะ

ออกสนี้ำาตาลเขม้ๆ แตถ่า้เอาขีค้วายทีค่วายกนิหญา้
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สดๆ ผ้าก็จะออกมาเป็นสีน้ำาตาลผสมเขียวๆ นิดๆ 

มันแปลกไม่เหมือนกัน” แม่เซียมเล่า

เมื่อทัศนคติในการย้อมสีจากธรรมชาติถูกเปิด

กว้างออก กลุ่มแม่บ้านก็เกิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ นำาสี

จากธรรมชาตอิืน่ๆ นอกจากขีค้วายมาทดลองยอ้มบา้ง 

อาท ิไมป้ระดูใ่หส้แีดง ดอกอญัชญัทีใ่หส้มีว่ง และมแีนว

โนม้วา่ หากฤดทูีล่กูหวา้ใหผ้ลผลติ ซึง่เปน็สญัลกัษณอ์นั

เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบะหว้า ชาวบ้านบอกว่าจะนำา

ลูกหว้านี่แหละมาย้อมผ้าเสียเลย และในที่สุดก็เกิดการ

ผสมผสานความรูข้องนกัศกึษาและภมูปิญัญาทีช่าวบา้น

คิดขึ้นเอง โดยการนำาเส้นฝ้ายที่ย้อมจากขี้ควายมาทอ

รวมกบัเสน้ดา้ยทีย่อ้มจากวสัดธุรรมชาตอิืน่ๆ ทีใ่หส้ตีดั

และแตกต่างกันออกไป เกิดเป็นผืนผ้าที่มีสีสันลวดลาย

มากยิ่งขึ้น 

นอกจากเรือ่งของสสีนัแลว้ ผูใ้หญบ่า้นบะหวา้กข็อ

รว่มแสดงความคดิ เสนอลวดลายมดัหมีเ่ปน็ “รปูควาย” 

ให้ไปปรากฏอยู่บนผืนผ้าคลุมไหล่ นับเป็นครั้งแรกที่ผ้า

ทอของชาวบา้นกลุม่นีเ้ริม่มลีวดลายปรากฏเปน็เรือ่งราว

ซึ่งล้วนมีที่มา “ไหนๆ เราก็ใช้ข้ีมันมาย้อมสี เราก็

อยากให้มันมีรูปควายด้วย เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอก

วา่ผา้ผนืนีย้อ้มจากขีค้วายนะ”  ผูใ้หญบ่า้นบะหวา้เลา่

แม่เซียมบอกว่า ฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติ 

สว่นใหญจ่ะนำาไปทอผา้คลมุไหลซ่ึง่สามารถขายไดร้าคา

ดีกว่าผ้าที่ย้อมจากสีเคมี เนื่องจากผ้าที่ย้อมจากสี

ธรรมชาติจะบวกราคาได้มากกว่าผ้าที่ย้อมเคมี ซึ่งใช้

ต้นทุนสูงกว่า 24.40 บาท นอกจากราคาถูกกว่าแล้ว 

เรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ไม่อาจประเมินเป็น

ตัวเงินได้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้นำามาซึ่งความพึงพอใจของกลุ่ม

ทอผา้บา้นบะหวา้ และนกัศึกษาทีเ่ขา้มาดำาเนนิโครงงาน 

ก๊ิบติดผมทางเลือกใหม่สำาหรับกลุ่มทอผ้า

เมือ่กลุม่แมบ่า้นเริม่ยอ้มสธีรรมชาตไิดด้ว้ยตวัเอง

และคิดดัดแปลงสีสันการทอผ้าได้แล้ว ฝ่ายนักศึกษาก็

เริม่คิดนำาผนืผา้ทีไ่ดจ้ากการทอไปแปรรปูเปน็สินค้าอืน่ๆ 

นอกจากผ้าคลุมไหล่ 

“เราคดิทีจ่ะทำากิบ๊ตดิผมสำาหรบัผูห้ญงิ เพราะเหน็

ช่องทางว่าในชุมชนน้ีมีกลุ่มท่ีทำาก๊ิบส่งให้ตลาดท่ีกรุงเทพฯ 

คิดว่าเขาน่าจะมีพื้นฐานในการออกแบบและการทำา

ผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง ก็เลยลองไปปรึกษา “ป้ากรุงทอง 

มาตรชัยเคน” ที่เคยเป็นแรงงานทำากิ๊บติดผมมาก่อน 

แต่ตอนน้ีย้ายกลับมาทำางานเองท่ีบ้าน ป้ากรุงทองบอกว่า
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ช่วยได้ถ้าพวกเราเอาแบบมาให้ดู พวกเราเลยกลับไป

ชว่ยกนัออกแบบ แลว้ใหป้า้ลองทำาออกมาเปน็กิบ๊ตดิผม 

ยางรัดผม และก็ที่คาดผม”

ป้ากรุงทอง บอกว่า การนำาผ้าที่ย้อมจากขี้ควาย

มาทำาเป็นเครื่องประดับสำาหรับผู้หญิงก็สามารถสร้าง

ความแตกตา่งใหก้บัผลติภณัฑไ์ดเ้ชน่กนั เพราะเนือ้ผา้มี

ความหนาและนุ่มกว่าผ้าทั่วไปที่ใช้ทำาเครื่องประดับ แต่

ราคาขายอาจจะต้องแพงกว่า เพราะข้ันตอนการผลิต 

ซับซ้อนกว่าในเรื่องของการย้อมและทอผ้า ส่วนเร่ือง 

ขั้นตอนการทำานั้นไม่ยาก เน่ืองจากป้ามีประสบการณ์

มาก อีกทั้งหากสมาชิกในกลุ่มทอผ้าคนใดสนใจก็จะ 

สอนให้โดยไม่คิดมูลค่า  

อย่างไรก็ตามป้ากรุงทองออกไอเดียว่า ส่วนตัวแล้ว

คิดว่าน่าจะทำากระเป๋าสำาหรับผู้หญิงมากกว่า เพราะ 

เนือ้ผา้ดนีา่จะออกมาสวย แตค่งตอ้งรออกีสกัระยะหนึง่ 

เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องทำานาหาเลี้ยงชีพอยู่ 

และท่ีสำาคัญคือยังมีออเดอร์หลักจากการทอผ้าผืนมากกว่า 

การแปรรูปสินค้าเคร่ืองประดับจึงยังเป็นเร่ืองรองจากการ

ทำาผ้าคลุมไหล่ ผ้านุ่ง และผ้าพันคอ

สร้างความแข็งแรงให้กลุ่มทอผ้า

แม้การแปรรูปสินค้าจากผ้าจะไม่ได้เป็นไปตามที่

คาดหมายไว้ แต่ในส่วนของการทำาผ้าคลุมไหล่ และ 

ผา้พนัคอจากสธีรรมชาตยิงัดำาเนนิตอ่ไป ลา่สดุนกัศกึษา 

ทีมนี้ได้ทำาตราผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน 

บะหวา้ เพือ่ใหจ้ดจำางา่ย โดยใชค้ำาวา่ “To-Y” เปน็ภาษา

ไทยแสก (ภาษาพ้ืนบ้านของชาวบะหว้า) แปลว่า “ควาย” 

และมีต้นหว้าต้นไม้ประจำาหมู่บ้านเป็นโลโก้ นอกจากนี้

นักศึกษายังทำานามบัตร เพื่อให้กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 

บา้นบะหวา้ นำาไปใช้ประชาสัมพนัธ์กลุ่ม เพือ่งา่ยตอ่การ

บอกต่อ และจดจำาของผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังได้จัดทำา 

facebook ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า โดยคาด

ว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำาหน่ายสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตด้วย

วันนี้โครงงานของนักศึกษาทีมมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จบลงแลว้ แตแ่มเ่ซยีมและสมาชกิในกลุม่ทอผา้พืน้เมอืง

บ้านบะหว้า ยังคงตื่นแต่เช้าออกไปเก็บขี้ควายมาย้อม

ผา้เชน่เดมิ เพราะมอีอเดอรส์ัง่ซือ้เขา้มาเปน็จำานวนมาก
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“ตอนแรกที่พวกลูกๆ นักศึกษาเขามาบอกเรา

กค็ดิวา่ ขีค้วายมนัจะทำาไดจ้รงิหรอื? แตเ่รากเ็ชือ่เขา

นะ แล้วเราก็ชอบลอง พอทอเสร็จเอาไปให้เพื่อนๆ 

ในหมู่บ้านดู ไม่มีใครอยากเชื่อว่าผ้าผืนนี้ใช้ขี้ควาย

ย้อม พอเขาเอาผ้ามาดมดู เขาก็บอก เออไม่เหม็น

ด้วย ทำาอย่างไร ก็มีคนสนใจเยอะ” 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นันทิยา พรมทอง อาจารย์ที่ปรึกษา เล่าว่า  

ตอนแรกรู้สึกห่วงว่านักศึกษาจะทำาโครงงานไม่สำาเร็จ  

เพราะทกุคนในทมีเปน็เดก็บญัช ีไมเ่คยเขา้หาชมุชน แต่

ในที่สุดก็พบว่านักศึกษาพวกนี้เข้ากับชาวบ้านได้ดี 

สามารถทำางานกันได้เองโดยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทีส่ำาคญัพวกเขามกีารแบง่งานกนัชดัเจนมาก เหน็ชดัเลย

วา่คนไหนอยูห่น่วยยอ้ม คนไหนอยูห่นว่ยเสบยีง คนไหน

อยู่หน่วยเก็บขี้ควาย ส่วนพัฒนาการของเด็กเราจะเห็น

กรณขีอง “น้ำาสม้” ชดัเจนมาก เมือ่กอ่นน้ำาสม้จะเปน็คน

ขี้อาย พูดเบาๆ เสียงอยู่ในลำาคอ เวลานั่งเรียนในห้องก็

จะเงียบๆ แต่พอมาเห็นในชุมชนแล้ว น้ำาส้มสามารถ 

พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนได้ดี ไม่มีช่องว่าง สนิทสนม

กลมเกลยีว กลา้ตดัสนิใจมากขึน้ นีค่อืสิง่ทีเ่ราอยากเหน็

จากเดก็บญัชี อยากใหเ้ขาแสดงความสามารถดา้นอืน่ๆ 

ออกมา นอกจากเรื่องวิธีคิดและการทำาอย่างเป็นระบบ 
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นางสาวณัฐวรรณ โพธิเรือง “น้ำาส้ม”
เข้ามาทำาหน้าที่ผู้ประสานงานตรงนี้ก็มีเรื่องประทับใจหลายอย่าง ตั้งแต่เข้ามาในชุมชน

ประทบัใจแมเ่ซยีม แมส่มเกยีรต ิทีทุ่ม่เทกบัพวกเรา ช่วยเราทอผา้กลัววา่จะออกมาไม่ทนั

ไปโชวใ์นงานเกษตรแฟร ์อยูก่บัเราถงึตสีามตสีีแ่มจ้ะมปีญัหาเรือ่งเวลาเรยีนไปบา้ง เพราะ

อยูป่สีีแ่ลว้ แตก่ส็ูค้ะ่ เพราะชาวบา้นเขากเ็ตม็ทีก่บัเรา สว่นเรือ่งปญัหาการสือ่สารมเีฉพาะ

ช่วงแรกๆ เท่าน้ัน เพราะแม่ๆ เข้าใจว่าหนูพูดภาษาแสกได้ แต่จริงๆ หนูพูดได้เพียง 

เล็กน้อย แม่ๆ บางคนพูดภาษาแสกใส่หนูก็ต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจ ต้องไปถามญาติ

ที่รู้เร่ือง แต่เด๋ียวน้ีเก่งข้ึนแล้ว และการทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานชาวบ้านก็ทำาให้หนู

เปลี่ยนจากคนที่ไม่ค่อยชอบพูด เป็นคนกล้าพูดมากขึ้น ที่สำาคัญสนิทกันมากขึ้น เพราะ

พวกเราเหนื่อยมาด้วยกัน

นายธนวัฒน์ แก้วเคน “คุนลี” 
โดยสว่นตวัผมชอบเรือ่งผา้เปน็ชวีติจติใจ พอเพือ่นชวนทำาโครงงานนีจ้งึสนใจทนัท ีหนา้ที่

ของผมคือควบคุมการผลิตตั้งแต่การย้อมไปจนถึงการทอ และการออกแบบว่าอยากให้

เส้นยืนเป็นสีอะไร เส้นพุ่งเป็นสีอะไรเพื่อให้งานทอผ้าเป็นไปตามแบบที่เราต้องการ  

ตัวผมเองเป็นคนตลกเฮฮา แต่พอมาลงชุมชนก็ต้องรู้จักนอบน้อมโดยเฉพาะต่อผู้ใหญ่ 

เวลาทำางานอาจจะมเีครยีดบา้ง แตก่ต็อ้งปรบัตวั ยิม้แยม้ เพราะเราทำางานรว่มกบัเพือ่นๆ 

หลายๆ คนตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ตอนแรกทีเ่ลือกเรยีนบญัชีเพราะอยากเปน็ผูต้รวจ

บัญชี หรือนักบัญชี แต่เมื่อได้มาทำาโครงงานนี้ ทำาให้เห็นชีวิตจริง และเห็นช่องทางการ

ทำางานในอนาคตว่า เราไม่จำาเป็นต้องเดินตามสายที่เรียนมา เราอาจจะหันไปทำางาน 

นำาเข้าหรือส่งออกสินค้าแทนก็ได้
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นางสาวศิรินตา วงษาศรี “ป้อม”
รู้สึกประทับใจแม่ๆ ที่หมู่บ้านมาก พวกเขาต้อนรับเราดีเกินกว่าคาดไว้มาก ตอนแรกคิด

ไว้ว่าไม่น่าจะมีคนสนใจโครงงานเรามากขนาดนี้ แต่เมื่อได้มาทำาจริงๆ พบว่ามีชาวบ้าน

ให้ความสนใจมากถึง 20 คน เรื่องการตักขี้ควายสำาหรับป้อมไม่ใช่เรื่องยาก เพราะตอน

อยูท่ีบ่า้นกช็ว่ยพอ่แมท่ำาอยูบ่า้ง เวลาทำาโครงงานหนา้ทีต่กัขีค้วายจงึอยูก่บัหนแูละคนุล ี

ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ก็ช่วยๆ กัน ส่วนตัวหนูเองคิดว่าการทำาโครงงานนี้ให้ประสบการณ์

ใหม่ๆ  ทีไ่มเ่คยไดจ้ากทีไ่หนมากอ่น ทีผ่า่นมาเคยออกคา่ยของกรมสรรพากรไปใหค้วาม

รูเ้รือ่งบญัชคีรวัเรอืน แตไ่มล่กึซึง้เทา่กบัการลงชมุชนแบบนีท้ีห่นชูอบมากกวา่ และกท็ำาให้

เราเป็นคนขยันขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนด้วย ยิ่งเมื่องานเข้ามาเยอะๆ เราก็

ต้องแบ่งเวลาให้ถูก

โครงงานมหัศจรรย์สีสันขี้ควาย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงงาน

นางสาวนฤมล แสนหล้า

คณะทำางานประกอบด้วย

นางสาวอรุณรัตน์ แย้มศรี

นางสาวณัฐวรรณ โพธิเรือง

นางสาวไอลดา เหมะธุลิน

นายรุ่งโรจน์ ใจเสรี

นายมนัสวี สะตะ

นางสาวนลินพร ยงกิจเจริญลาภ

นางสาวศิรินตา วงษาศรี

นายธนวัฒน์ แก้วเคน

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนันทิยา พรมทอง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรือนเป็ด...
ลอยน้ำา
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เมื่ออุทกภัยเกิดขึ้นความยากลำาบากก็ตามมา  

ทั้งที่อยู่อาศัย อาหารการกินที่ต้องรอความช่วยเหลือ

จากภายนอก ซ่ึงเข้าถึงพ้ืนท่ีได้ยากย่ิงหากถนนถูกตัดขาด 

การช่วยเหลือของคนในหมู่บ้านก็ทำาได้เท่าที่มีกำาลัง

ความสามารถ ยิ่งเป็นพื้นที่ทำาเกษตรกรรม รายได้จาก

การประกอบอาชพีกข็าดหายไป คนในชมุชนจำาเปน็ตอ้ง

ปรับตัวทั้งความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ

สู้ภัยน้ำาท่วมที่ “บ้านบางขะโมย”

เหตุการณ์น้ำาท่วมเมื่อปี 2554 เกิดผลกระทบเป็น

วงกว้าง แม้แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไม่ได้รับ 

การยกเว้น อาหารจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่สุดสำาหรับการ 

ดำารงชีพ “มนตรี วิชัยวงษ์” หรือ “แทว” นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ คิดว่า “องค์ความรู้ด้านสัตวบาลที่เขา

ได้ร่ำาเรียนมานั้น สามารถนำามาใช้พัฒนาชุมชนได้

อย่างไรบ้าง?” เมื่อได้เห็นการประชาสัมพันธ์ โครงงาน 

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 7 เขาคิดว่า หากได้

นำาความรู้ด้านสัตวบาลที่มีอยู่ มาช่วยผู้ประสบอุทกภัย

น่าจะดีที่สุด หลากหลายความคิดจึงพรั่งพรูออกมาใน

ช่วงเริ่มต้น เมื่อคิดว่าจะส่งโครงงานเข้าแข่งขัน ครั้งแรก 

“แทว” นกึถงึการเลีย้งไก ่จงึหาพืน้ทีใ่นเขตกรงุเทพฯ และ

ปริมณฑลเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

“ตอนแรกผมคิดว่าจะให้เกษตรกรเล้ียงไก่ เพราะ

เรามีความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พอสมควร แต่หากใช้พื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเม่ือเกิดน้ำาท่วมแล้ว ไก่จะอยู่

อย่างไร เพราะแม้แต่คนก็ยังไม่มีที่อยู่ แล้วโรงเรือน 

หากพูดถึง ตำาบลบางระกำา อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หลายคนคงคุ้นชิน เพราะเป็น

พืน้ทีน่้ำาทว่มซ้ำาซาก เนือ่งจากอยูต่ดิกบัแมน่้ำาทา่จนี อกีทัง้ยงัมสีถานะเปน็พืน้ทีร่องรบัน้ำาปอ้งกนั

ไมใ่หน้้ำาไหลเข้าทว่มกรงุเทพมหานคร คนัดนิทีถ่กูขดุขึน้กัน้รมิถนนตลอด 2 ขา้งทางเขา้สูต่ำาบล

บางระกำา รวมทั้งกองทรายและกระสอบทราย จึงกลายเป็นภาพคุ้นตาของผู้คนในแถบนั้น
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ลอยน้ำาก็แวบเข้ามาในหัว เพราะเคยเห็นเรือนแพแบบ

ลอยน้ำา ก็คิดว่าน่าจะนำามาประยุกต์ได้”

หลังจากนั้น “แทว” จึงนำาความคิดน้ีไปเสนอกับ

อาจารย์ชาญวิทย์ แก้วตาปี อาจารย์ประจำาภาควิชา

สัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่

อาจารยแ์ละเพือ่นๆ มคีำาถามกลบัมาวา่ “ในชว่งน้ำาทว่ม 

ไก่จะกินอาหารอะไร จะอยู่ได้อย่างไร” สุดท้ายทุกคน 

ลงความเห็นว่าน่าจะเป็น “เป็ด” เพราะเป็ดสามารถ 

ว่ายน้ำาได้ สามารถหาอาหารจากธรรมชาติได้ และยัง 

อดอาหารได้นาน เหมาะที่จะเลี้ยงในช่วงน้ำาท่วม

หลังจากน้ัน “แทว” มองหาพ้ืนท่ียุทธศาสตร์น้ำาท่วม

ซ้ำาซาก โดยค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต พบว่าหมู่ที่ 1 

บ้านบางขะโมย ตำาบลบางระกำา จังหวัดนครปฐม เป็น

พ้ืนท่ีๆ เหมาะกับการทำาโครงงาน เพราะเป็นพ้ืนท่ีน้ำาท่วม

ซ้ำาซาก อกีทัง้ในหมูบ่า้นไมม่กีารทำาปศสุตัวเ์หมอืนพืน้ที่

อื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม เขาจึงติดต่อไปยัง ณัฐวัฒน์ 

ชั้นอินทร์งาม นายก อบต.บางระกำา ซึ่งนายก อบต. ให้

ประสานงานต่อไปที่ ปัญญา เห่งนาเลน กำานันตำาบล

บางระกำา และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางขะโมย

แห่งนี้ด้วย 

บ้านบางขะโมยน้ัน ฝ่ังหน่ึงของหมู่บ้านมีพื้นที่ 

ทอดยาวไปกับแม่น้ำาท่าจีน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

ริมฝั่งแม่น้ำา ประชาชนส่วนใหญ่ทำาอาชีพเกษตรกรรม

เพาะปลูก ทั้งดอกรัก และดอกกุหลาบ และผักมากมาย

หลากหลายชนดิ ในชว่งฤดฝูนน้ำาจะทว่มหมูบ่า้นกนิพืน้ที่

ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แม้จะเป็นปีที่ปริมาณน้ำาน้อย

ก็ตาม และในบางปีน้ำาท่วมเต็มพื้นที่จนไม่สามารถ

ทำาการเกษตรได ้ขาดแคลนอาหาร และขาดรายไดใ้นช่วง

น้ำาท่วมทุกปี แต่ชาวบ้านก็สามารถปรับตัวให้คุ้นชินกับ

สภาพที่เป็นอยู่

“แทว” และสมาชิกในกลุ่มเร่ิมลงพื้นที่ต้ังแต่เริ่ม

เขยีนโครงงานเพือ่ตัง้ “เปา้หมาย” การทำางานใหต้รงกบั

ความต้องการของคนในชุมชนมากท่ีสุด และแล้วโครงงาน

สัตวบาลเคย ูนำาความรู ้สูวิ้กฤตอทุกภยั  กส็ำาเรจ็พรอ้ม

ส่งเข้าแข่งขัน โดยมีภารกิจคือ ถ่ายทอดความรู้ด้านการ

เล้ียงเป็ด ทำาโรงเรือนเล้ียงเป็ดเพื่อแก้ปัญหาน้ำาท่วม  

ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารเป็ด และแปรรูปไข่เป็ดเป็น

ไข่เค็ม โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1. เกษตรกร

ต้องมีอาหารกินและมีรายได้ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะ

น้ำาท่วม 2. ต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม  และ 3. เกษตรกรปรบัตวัใชช้วีติรว่มกบั

ธรรมชาติอย่างมีความสุข

ตะลุยบางขะโมยค้นหา “เกษตรต้นแบบ” 

เมือ่โครงงานผา่นเขา้รอบ “ทมีนสิติสตัวบาล” เริม่

ลงพื้นที่พร้อมกับประสานงานกำานันปัญญาให้ช่วยนัด

ชาวบ้านมาประชุมพร้อมกัน เพื่อแนะนำาโครงงานและ

สร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรม 

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน โดยใช้ “เครื่อง

มือ” ที่ได้รับการเติมเต็มความรู้ในการทำางานกับชุมชน

จากค่ายที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) จัดขึ้น

“ชว่งแรกๆ ชาวบา้นคดิวา่เรามาจากรฐับาลเพือ่มา

ทำางานวิจัย มาแจกอาหาร และถุงยังชีพสำาหรับพวกเขา 

แต่ผมก็อธิบายว่า พวกเราจะมาทำาโครงงานเพื่อเป็น 

ต้นแบบให้กับชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นแหล่ง

ข้อมูลที่จะศึกษาต่อไป” “แทว” บอกเล่าถึงการลงพื้นที่

ทำาความเข้าใจโครงงานกับชาวบ้านในครั้งแรก
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เม่ือความเขา้ใจตรงกนั กจิกรรมตา่งๆ กเ็ริม่ตน้ขึน้

ด้วยความสนุกสนาน อาศัยการลงพื้นที่เป็นประจำาทุก

วันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย พร้อมกับมอง

หาพืน้ทีส่ำาหรับเลีย้งเปด็ ซึง่ “แทว” บอกวา่ เพยีงแคก่าร

เดินสำารวจอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เขาต้องอาศัยชาวบ้าน

ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดเป็นคนบอกเล่า ผ่านกิจกรรมการวาด

แผนที่ เพื่อบอกลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้าน  

รวมทัง้สอบถามวถิชีวีติประจำาวนัของคนในหมูบ่า้น เชน่ 

ทำาเกษตรเวลาไหน น้ำาท่วมช่วงไหน เพ่ือจะได้รู้ว่าควร

ลงพื้นที่ช่วงไหน และไม่ให้กระทบกับการดำาเนินชีวิต 

ของชาวบ้าน ซึ่งวันนั้นมีชาวบ้านเข้าร่วมกว่า 50 คน 

ขณะเดียวกันพวกเขาก็มองหา “เกษตรกรต้นแบบ” ที่

จะเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงเป็ดและต้องเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ให้กับชาวบ้านคนอื่นได้ในอนาคต 

“ที่พวกเราเลือกให้มีเกษตรกรต้นแบบ เพราะผม

คิดว่า หากทำาให้ชาวบ้านเห็นความสำาเร็จ น่าจะดีกว่าที่

เราบังคับให้ทำาทุกคน เราทำาน้อย แต่ขอประสิทธิภาพ 

แล้วสามารถถ่ายทอดไปเร่ือยๆ น่าจะดีกว่าที่ให้ทำา

หลายๆ คนพร้อมกันเยอะๆ  ถ้าไม่ประสบความสำาเร็จ 

ก็จะไม่เกิดผลดี เพราะฉะน้ันใช้เกษตรกรต้นแบบจะดี

ที่สุด” 

สำาหรับเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกน้ัน

ตอ้งมคีณุสมบตัคิอื ตอ้งมเีวลาในการดแูลเปด็ และตอ้ง

มบีอ่น้ำาอยูใ่นบรเิวณบา้น ซึง่นอกจากจะเปน็พืน้ทีใ่หเ้ปด็

เล่นน้ำาแล้ว ยังเป็นการพิสูจน์ว่าโรงเรือนของพวกเขา

สามารถลอยน้ำาได้จริงๆ หากเกิดน้ำาท่วม

3 เกษตรกรต้นแบบ

“เม่ือกอ่นผมเคยคิดจะเล้ียงอยูเ่หมือนกนั มีคนเอา

เป็ดมาขายให้ ผมก็อยากเล้ียง แต่ปีน้ันน้ำาท่วม คิดว่าแล้ว

เราจะเอาเปด็ไปไวท้ีไ่หน แตพ่อนกัศึกษาบอกวา่ทำาเปน็

โรงเรือนลอยน้ำา ก็คิดว่าดีเหมือนกัน เพราะพอเป็ดถ่าย

ลงไปในน้ำา หรือบางทีอาหารที่เราให้หกหล่น ปลาจะได้

กินต่อ” สำาเนียงท้องถิ่นของ “สรายุทธ ประดุจแก้ว” 

เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ต้นแบบ” เล่าให้ฟังกับ

ความรู้สึกแรกที่ได้รับการคัดเลือก

สรายทุธ ประดจุแกว้ หรอื “พีย่ทุธ” มอีาชพีปลูก

ดอกรัก และขับรถรับส่งนักเรียน มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

สำาหรับเป็นเกษตรกรต้นแบบ เพราะนอกจากจะมีพ้ืนท่ีใน

บริเวณบ้าน มีบ่อน้ำาสำาหรับตั้งโรงเรือนเลี้ยงเป็ดและให้

เป็ดเล่นน้ำาแล้ว เขายังมีเวลาในการดูแลเป็ดอีกด้วย

เช่นเดียวกับ นุชจรีย์ ทิพย์ประภาวงศ์ หรือ  

“ป้านุช” เกษตรกรต้นแบบอีกราย ที่ตอนแรกปฏิเสธ

เสียงแข็งเลยว่าไม่เอา

“มนัเปน็ภาระ ไมช่อบเลีย้งเปด็เลีย้งไก ่แตส่ดุทา้ย

พอเอามาลองเลี้ยงก็ดีมาก ไม่เป็นภาระเลย ให้อาหาร

แคเ่ชา้-เยน็เทา่นัน้ แลว้ยงัเหลอืเวลาไปทำาอยา่งอืน่ดว้ย”  
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“ปา้นชุ” เลา่ดว้ยน้ำาเสยีงสดใสพรอ้มนำาชมโรงเรอืนเลีย้ง

เป็ดอย่างภาคภูมิใจ

แม้ว่าช่วงแรกป้านุชไม่อยากจะเลี้ยง แต่ “แทว” 

บอกว่า พวกเขาอาศัยการเข้ามาพูดคุยบ่อยๆ บอกถึง

ข้อดี ของการเลี้ยงเป็ดว่า จะช่วยประหยัดรายจ่ายและ

มีรายได้เสริมให้อีกด้วย จนในที่สุดป้านุชก็ตกลง

“แทว” บอกว่า ที่เลือกป้านุชเป็นหนึ่งในเกษตรกร

ต้นแบบ เพราะที่บ้านของป้านุชเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้

ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

ตามแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว มีท้ัง

ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้ามาดูงานอยู่เสมอ อีกท้ัง

บริเวณบ้านยังมีบ่อน้ำาที่เหมาะสำาหรับการต้ังโรงเรือน 

อีกด้วย

เกษตรกรต้นแบบคนสุดท้ายคือ ซารีฮีน ครูโต๊ะ

เนาะ หรือ “ลุงแดง” ซึ่งเคยเลี้ยงเป็ดมาก่อน แต่ไม่

ประสบความสำาเร็จ เน่ืองจากขาดความรู้ด้านการดูแล

และให้อาหาร 

เมื่อเกษตรกรต้นแบบพร้อม...ก็ถึงเวลาสร้างโรง

เรือนลอยน้ำา

สร้างโรงเรือน...สู้วิกฤติ

หลงัจากคดัเลอืกเกษตรกรตน้แบบ พวกเขาไดป้รบั

เปลีย่นแผนการสรา้งโรงเรอืนใหม ่จากเดมิทีค่ดิสรา้งโรง

เรือน 1 โรงเรือน เลี้ยงเป็ด 100 ตัว โดยมีเกษตรกรหลัก 

1 คน  และมีเกษตรกรเครือข่ายช่วยดูแล แต่หลังจากได้

พูดคุยกับเกษตรต้นแบบทั้ง 3 คนแล้ว พวกเขาเห็นว่า 

การดแูลเปด็ถงึ 100 ตวันัน้เปน็ภาระทีห่นกั จึงปรบัแผน

ใหม่ 

“เปา้หมายของเราตอนแรกคอื ตน้แบบ 1 โรงเรอืน 

ขนาด 12 ตารางเมตร เล้ียงเป็ด 100 ตัว แต่เม่ือชาวบ้าน

บอกว่าไม่ไหว ก็ต้องปรับเป็น 3 โรงเรือน ให้เกษตรกร

ดูแลคนละ 1 โรงเรือน เลี้ยงเป็ดโรงเรือนละ 40 ตัว รวม

เป็น 120 ตัว ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเป้าหมาย เพราะเป็นการ

สรา้งโรงเรอืนลอยน้ำาตน้แบบเหมอืนกนั”  “แทว” อธบิาย  

แล้วหลังจากน้ัน ปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเล้ียงเป็ดลอยน้ำา

จึงเริ่มต้นขึ้น

วันที่ 15 - 16 และ 22 - 23 กันยายน  2555 ทีม

นิสิตสัตวบาลกว่า  20 ชีวิต ลงพื้นที่กินอยู่หลับนอนใน

ชุมชนโดยมีเปา้หมายคือการสรา้งโรงเรอืนทัง้ 3 หลัง ซึง่

มี 2 แบบ คือ โรงเรือนต้นแบบมาตรฐาน และโรงเรือน

ต้นแบบประยุกต์ ซึ่งทั้ง 2 แบบต่างกันที่วัสดุและอายุ

การใช้งาน

โรงเรือนต้นแบบมาตรฐาน  มีขนาดกว้าง 3 x 2.5 

เมตร ใช้ถัง 200 ลิตรในการรับน้ำาหนัก 6 ใบ ตัวโรงเรือน

ใช้ไม้อย่างดี หลังคามุงกระเบื้อง ใช้วัสดุอย่างดีทั้งหมด 

ราคาอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทต่อการสร้างโรงเรือน

หนึง่หลัง มีอายกุารใช้งานนาน 5 ป ีสำาหรบัโรงเรอืนแบบ

มาตรฐานนี้ พวกเขาทำาโครงสร้างมาจากมหาวิทยาลัย 

เพราะตอ้งใชค้วามชำานาญเปน็พเิศษ เมือ่สรา้งเสรจ็แลว้

จึงค่อยยกมาประกอบที่ชุมชน โดยโรงเรือนต้นแบบ

มาตรฐานนีจ้ะตัง้ทีบ่า้นปา้นชุ เนือ่งจากเหน็วา่เปน็ศูนย์

เรยีนรูฯ้ อยูแ่ลว้ จงึเหมาะทีจ่ะตัง้โรงเรอืนแบบมาตรฐาน

ไว้ที่นี่ 

ขณะทีโ่รงเรอืนตน้แบบประยกุต ์ทมีนสิิตสัตวบาล

ต้องร่วมมือ ลงแรง ร่วมกับชาวบ้านสร้างโรงเรือนขนาด 

3 x 2.5 เมตร  ใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแทน

ถัง 200 ลิตร หลังคามุงด้วยจาก เพ่ือประหยัดงบประมาณ

สำาหรับเกษตรกรที่ไม่มีเงินทุนมาก 
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“โรงเรือนต้นแบบมาตรฐานขนาดน้ี จะต้องใช้ 

งบประมาณเยอะ  หากเกษตรกรต้องการเลี้ยงเป็ด แล้ว

ไม่มีทุนจะทำาอย่างไร ผมก็มาคิดว่าใช้วัสดุอะไรดีท่ีลอยน้ำา

ได้ ก็นึกถึงไม้ไผ่ เพราะผมเคยเห็นแพไม้ไผ่มันลอยน้ำาได้ 

และสามารถหาได้ในท้องถิ่น โดยราคาจะอยู่ที่ 2,500 

บาทตอ่โรงเรอืนหนึง่หลงั หรอืถา้หากไมม่ไีมไ้ผแ่ละตอ้ง

ซือ้ ราคาจะอยูท่ี ่5,000 บาทตอ่โรงเรอืนหนึง่หลงั ซึง่ถกู

กวา่โรงเรอืนตน้แบบมาตรฐาน แตจ่ะมรีะยะเวลาใชง้าน

ประมาณ 2 ปีเท่านั้น” 

การสรา้งโรงเรอืนตน้แบบประยกุต ์เริม่จากการตดั

ไม้ไผ่มาต่อเป็นแพ ก่อนนำาลงทดสอบการลอยในน้ำา 

หลังจากนั้นก็เป็นข้ันตอนการทำาโครงหลังคาและตัว 

โรงเรอืน รวมทัง้ใชต้าขา่ยกัน้เปน็คอกเอาไว ้ไมน่านเสยีง

โห่ร้องยินดีก็ดังขึ้น เมื่อภารกิจสร้างโรงเรือนทั้ง 3 หลัง

เสร็จสิ้น

แตก่ลบัพบปญัหา...เมือ่เปด็ทีน่ำามาใสใ่นโรงเรอืน

ของลุงแดงซึ่งลอยอยู่ในแม่น้ำาท่าจีนมุดตาข่ายหนีไปได้ 

“บริเวณดา้นหลงัตวัโรงเรอืนเราจะทำาทีล่อ้มไวเ้พือ่

ใหเ้ปด็ลงไปเลน่น้ำาได ้เพราะคดิแคว่า่ไมใ่หเ้ปด็ไปไหนจึง

ล้อมตาข่ายเพียงด้านบนเท่าน้ัน แต่เป็ดกลับมุดหนีไป

ทางด้านล่างแทน  เราตามจับได้ 2 - 3 ตัว ที่เหลือต้อง

ปล่อยครับ แต่สักพักมันกลับมา เราก็คิดใหม่ โดยติด

กระชังผ้าใบไว้ที่ด้านล่างของโรงเรือน”  “แทว” บอกว่า

วิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาเป็ดหนีออกนอกโรงเรือนได้

เป็นอย่างดี ภารกิจสร้างโรงเรือนจึงเสร็จสมบูรณ์

ขุนแม่เป็ด…ออกไข่

เป็ดพันธุ์ที่เลือกให้ชาวบ้านเลี้ยงคือพันธุ์ ซีพี

ซุปเปอร์ มีข้อดีคือ ไข่ดก ทนต่อโรค โดยแม่เป็ดที่นำา 

มาให้เกษตรกรต้นแบบเลี้ยงนั้นมีอายุ 16 สัปดาห์ ราคา

ตัวละ 140 บาท และแม่เป็ดจะสามารถออกไข่ได้เมื่อ

มีอายุ 21 สัปดาห์ ช่วงที่เป็ดอายุ 28 - 33 สัปดาห์จะ

เป็นช่วงที่เป็ดออกไข่มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามต้อง 

ขึ้นอยู่กับการให้อาหารและการดูแลด้วย

เพราะฉะนัน้สิง่สำาคญัทีต่อ้งทำาหลงัจากนำาแมเ่ปด็

มาไวใ้นโรงเรอืนคอื การสอนเกษตรกรตน้แบบใหอ้าหาร

อย่างถูกหลักวิชาการเพ่ือให้แม่เป็ดออกไข่ เพราะเกษตรกร

บางรายไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องให้อาหารสำาเร็จรูป ในเมื่อ

เป็ดชอบกินผักตบชวาหรือเศษอาหารที่โยนให้ แต่นั่น

กลับทำาให้เป็ดไม่มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการสร้างไข่

“การจัดการอาหารเป็นเรื่องสำาคัญ ถ้าให้ไม่เพียง

พอจะทำาใหร้งัไขฝ่อ่ ไมส่ามารถสรา้งไขไ่ด ้เราจะมอีาหาร

สำาเร็จรูปมาให้ แล้วก็ผสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

เช่น ผักตบชวา แหน หยวกกล้วย หรือข้าวเปลือก ซึ่ง

การผสมวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินก็ช่วยเกษตรกรประหยัด

ค่าใช้จ่ายได้” 

นอกจากเรื่องอาหารที่มีผลต่อการออกไข่แล้ว 

“แทว” บอกว่า แสงสว่างก็เป็นอีกปัจจัยสำาคัญ โดยเป็ด

จะสามารถออกไขไ่ดเ้มือ่มแีสงสวา่งครบ 16 ชัว่โมง เมือ่

กลางวันมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงจำาเป็นต้องเปิดไฟให้ 

เป็ดจึงจะสามารถออกไข่ได้

หลงัจากเอาแมเ่ปด็มาเลีย้งในโรงเรอืนลอยน้ำาแลว้ 

กลุ่มนิสิตสัตวบาลได้ให้เกษตรกรต้นแบบทำาตารางเพื่อ

บนัทกึการออกไขข่องเปด็ในแตล่ะวนั ซึง่จากการตดิตาม

ผลพบว่า ช่วงแรกเป็ดยังออกไข่ไม่เต็มที่คือ โรงเรือนละ

ประมาณ 4 - 5 ฟองต่อวัน เพราะขึ้นอยู่กับการจัดการ

ของแต่และโรงเรือน ทั้งปริมาณอาหาร การเปิดไฟ แต่

หลังจากเลี้ยงไประยะหนึ่ง เป็ดแต่ละโรงเรือนจะออกไข่ 

ได้เฉลี่ย 31 ฟองต่อวันในสภาวะปกติ หากเป็นสภาวะ
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น้ำาท่วมปริมาณการออกไข่จะลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ หรือ

ประมาณ 13 ฟองต่อวัน แต่ก็ยังคงใช้เป็นเสบียงยังชีพ

ได้บ้าง 

ไมเ่พยีงแตส่ง่เสรมิใหเ้กษตรกรเลีย้งเปด็ไขเ่ทา่นัน้ 

พวกเขายังเพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่า 

ไขเ่ปด็เปน็ไขเ่คม็ เพือ่เปน็รายไดเ้สรมิใหก้บัเกษตรกรใน

ชว่งทีน่้ำาไมท่ว่ม ม ี“ปา้นชุ” เปน็แกนนำาถา่ยทอดกรรมวธิี

ในการทำาใหช้าวบา้นทีส่นใจ โดยจะผลติไขเ่คม็ออกขาย

ภายใต้แบรนด์ “เป็ดยิ้ม”

ไส้เดือนคอนโด...สารพัดประโยชน์

ไม่เพียงแต่ ผักตบชวา แหน และหยวกกล้วย

เทา่นัน้ทีใ่ชเ้ปน็อาหารเสรมิใหก้บัเปด็ กลุม่นสิติสตัวบาล

ยงัสง่เสริมใหเ้กษตรเลีย้งไสเ้ดอืนคอนโด ซึง่เปน็งานวจิยั

ของมหาวิทยาลัยที่ระบุว่ามีโปรตีนสูงเหมาะกับการ 

เลี้ยงเป็ด

“ช่วงน้ำาท่วมเป็ดจะออกไข่น้อยลง ย่ิงถ้าไม่มี

อาหารประเภทโปรตีนให้กิน เป็ดอาจจะออกไข่ลดลง 

ไปอีก เราจึงคิดนำางานวิจัยของอาจารย์ที่คณะทำาอยู่มา

ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้โครงงานนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ 

นา่จะเปน็ผลดกีบัชาวบา้น เพราะมีการวเิคราะหม์าแล้ว

ว่าคุณค่าทางอาหารประเภทโปรตีนของไส้เดือนอยู่ที่

ประมาณ 28 เปอรเ์ซน็ต ์สงูกวา่วตัถดุบิอาหารสตัวพ์วก

กากถั่วมาก” 

การเลี้ยงไส้เดือนคอนโดนั้นไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

เพียงแค่มีลิ้นชักพลาสติกที่ใช้สำาหรับใส่เสื้อผ้า 1 ชั้น  

นำามาเจาะรู ใส่ขุยมะพร้าวหรือขี้วัวเพื่อให้เป็นที่อยู่ของ

ไส้เดือน ส่วนอาหารก็เพียงแค่ใส่เศษอาหารเหลือทิ้ง 

หรือเศษใบไม้ใบหญ้าก็เพียงพอแล้ว และรดน้ำาพอชุ่ม 

ไส้เดือนจะย่อยเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี ในขณะที่

น้ำาที่ได้ก็นำาไปใช้รดพืชผักได้อีกด้วย สำาหรับไส้เดือน 

คอนโดนั้นพบว่า มีชาวบ้านสนใจนำาไปเลี้ยงเพิ่ม 9 คน 

ธนาคารเป็ดยิ้ม – ชาวบ้านยิ้ม

“ปญัญา เหง่นาเลน” กำานนัตำาบลบางระกำา และ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางขะโมย บอกว่า รู้สึกดีใจที่มี

โครงงานดีๆ แบบนี้มาลงในพื้นที่ เพราะเป็นการเปิด

โอกาสใหช้าวบา้นไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเลีย้งเปด็ ซึง่ยงัไมเ่คย

มีการเล้ียงมาก่อน ที่สำาคัญคือสามารถใช้เป็นแหล่ง

อาหารนำามาจุนเจือชาวบ้านได้หากเกิดวิกฤติน้ำาท่วม 
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โครงงานนี้ช่วยคนในชุมชนประหยัดค่าใช่จ่ายใน

การซื้ออาหารได้อีกทางหนึ่ง หลังจากชาวบ้านเห็น

เกษตรกรต้นแบบทั้ง 3 คนเลี้ยงเป็ดบนโรงเรือนลอยน้ำา

ก็ให้ความสนใจเข้ามาสอบถาม ซึ่งในอนาคตเขาอาจจะ

จัดตั้งเป็น “ธนาคารเป็ดยิ้ม” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้

กับชาวบ้านท่ีต้องการสร้างโรงเรือนเล้ียงเป็ด โดยมีเกษตร

ตน้แบบทัง้ 3 คนเปน็ผูถ้า่ยทอดขัน้ตอนและวธิกีารเลีย้ง 

แล้วคืนทุนกลับมาในรูปแบบเดียวกับเกษตรกรต้นแบบ

ทัง้ 3 ราย นัน่คอืการแบง่ไขเ่ปด็เขา้กองกลางเพือ่ทำาเปน็

ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มชุมชน

“เมื่อเราตั้งเป็นธนาคาร หากชาวบ้านไม่มีทุนใน

การสร้างโรงเรือน สามารถเข้ามาขอกู้ที่ธนาคารได้ แล้ว

ใช้คืนโดยนำาไข่เป็ดมาให้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร 

และเป็นทุนให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ซึ่งใน

ขั้นตอนการจัดตั้งนั้นอาจจะต้องใช้เวลา แต่จะพยายาม

ทำาให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแน่นอน” 

 

แม้น้ำาไม่ท่วม...แต่น้ำาใจท่วมท้น

“ชาญวิทย์ แก้วตาปี” ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา

บอกว่า เขาสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ 

ตัวเองหลงัจากไดล้งมาทำางานรว่มกบัชมุชนเปน็ครัง้แรก 

เพราะแม้ว่าทางภาควิชาสัตวบาลจะมีกิจกรรมอยู่บ่อยคร้ัง 

แต่เป็นกิจกรรมที่ทำาอยู่ในมหาวิทยาลัย

“ส่ิงที่นิสิตขาดคือการทำาประโยชน์ให้กับสังคม

ชุมชน นสิิตของเรามีศักยภาพมาก ทีผ่า่นมาเราตัง้ใจผลิต

บัณฑิตเพ่ือไปสนับสนุนหน่วยงานเอกชนหรือโรงงานเพียง

อย่างเดียว ซ่ึงคงไม่ได้แล้ว เราต้องหันกลับมามองว่า 

เกษตรกรเป็นรากฐานสำาคัญของประเทศ พวกเขาสามารถ

นำาความรู้ที่มีอยู่มาช่วยเกษตรกรได้”

ถงึแมว้า่จะเปน็ครัง้แรกทีน่สิติกลุม่นีไ้ดท้ำางานรว่ม

กับชุมชน แต่ประสบการณ์จากการทำากิจกรรรมที่

มหาวิทยาลัย ผนวกกับความรู้ที่นิสิตมีอยู่ และความ

ตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำาท่วม 

เมือ่เจอปญัหาจากการทำางาน ลกูศษิยข์องเขากส็ามารถ

ผ่านไปได้ด้วยดี

“ตอนแรกไมเ่ชือ่วา่เดก็ของเราจะทำาได ้เช่น ตดัไม้

เอง สรา้งโรงเรอืนเอง พดูคยุกบัชาวบา้น กไ็ดเ้หน็วา่เขา

เปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้ เพราะเขาทำางานในพืน้ทีต่อ้งเจอ

ปัญหาตลอด เช่น วันที่เขามาทำาโรงเรือนแล้วโรงเรือน

ไม่ลอย แต่กลับจมไปต่อหน้าต่อตา เพราะใช้หลังคา

สังกะสี น้ำาหนักมันเยอะเกินไป จึงรับน้ำาหนักไม่ได้ แต่

พวกเขากส็ามารถแกป้ญัหาและทำางานรว่มกนัจนสำาเรจ็” 

อาจารย์เล่าด้วยความภูมิใจกับความต้ังใจจริงของลูกศิษย์

ตัวเอง

แม้ว่าปีนี้น้ำาจะไม่ท่วม พวกเขาจึงไม่ได้พิสูจน์ผล

สำาเร็จของโรงเรือนเลี้ยงเป็ดลอยน้ำา แต่รอยยิ้มที่เกิดขึ้น

บนใบหน้าของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 3 คน รวมทั้ง

เกษตรกรคนอื่นๆ ที่สนใจการเล้ียงเป็ดด้วยโรงเรือน 

ลอยน้ำานั้น ก็การันตีความสำาเร็จให้กับความพยายาม

ของกลุ่มนิสิตสัตวบาลที่มุ่งม่ันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่

พวกเขามอียูใ่หเ้กดิประโยชนก์บัชมุชนมากทีส่ดุ  จนเกดิ

เป็นประสบการณ์การทำางานจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่

ติดตัวพวกเขาต่อไปในอนาคต
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นายมนตรี วิชัยวงษ์ “แทว” หัวหน้าโครงงาน
แม้จะเป็นผู้นำามาตลอดเมื่อทำากิจกรรรมที่มหาวิทยาลัย แต่โครงงานนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำางาน 

ชว่ยเหลอืชมุชน ไดเ้รยีนรูก้ารเขา้หาชมุชน จากคนทีไ่มเ่คยรูจ้กั จนเดีย๋วนีเ้หมอืนเราเปน็ลกูหลาน

ของคนในชมุชนไปแลว้ รูส้กึภมูใิจมากทีส่ามารถถา่ยทอดความรูท้ีม่สีูช่มุชนได ้นอกจากจะเปน็การ

ฝึกประสบการณ์ของตัวเองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับน้องๆ ในภาควิชาด้วย

นายอนุพงษ์ พิมพา “กอล์ฟ”
รู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากข้ึนจากการทำางาน เพราะต้องรู้จักวางแผน จัดการเวลา ต้องเรียงลำาดับ

ความสำาคัญ เพื่อให้ทั้งการทำางานและการเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด การทำาโครงงานแม้จะ

เหนื่อย แต่เราต้องยอมเหนื่อย เพราะเป็นประสบการณ์ที่จะติดตัวเราไปตลอด

นางสาวศิริขวัญ ซั่วเซ่งอิ้ว “ผักตบ”
รู้สึกประทับใจท้ังชาวบ้านและเพ่ือนๆ ท่ีได้ทำางานช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ถ้าไม่ได้มาทำาโครงงานน้ี 

เราก็ไม่มีโอกาสท่ีจะไปพบกับคนในพ้ืนท่ีบางเลน รู้สึกมีความสุขมากเวลาลงพ้ืนท่ี ทำาให้เราได้เรียนรู้

การเข้าหาชุมชนและการพูดคุยกับผู้ใหญ่

นางสาวชุดาพรรณ พ่วงคำา “แก้ว”
การทำางานกับชุมชนนอกมหาวิทยาลัย ทำาให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ จากชาวบ้าน แม้ในตอนแรก

ที่มาที่นี่ เขาจะเห็นเราเป็นเด็กกรุงเทพฯ ชาวบ้านเขาพูดกันว่า เราจะทำาได้หรือ แต่พอเรามาช่วย

กันทำาโรงเรือน มาสอนเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไส้เดือน ชาวบ้านก็ชื่นชม เพราะเขาไม่คิดว่าเราจะทำาได้ 

ทำาให้รู้สึกดี รู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเราก็ทำาได้

โครงงานสัตวบาลเคยู นำาความรู้ สู่วิกฤตอุทกภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวหน้าโครงงาน นายมนตรี วิชัยวงษ์

คณะทำางานประกอบด้วย นายอนุวรรต ปะนา

นางสาวสุนิสา แววจันทร์ นางสาว ลักษณพร มั่นเจริญ

นายปริญญา ราวินิจ หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ

นายวรพล สุวรรณวรบุญ นางสาวชนิกา เสืองามเอี่ยม

นางสาวสุรีย์ภรณ์ คุณชม นางสาวพิมพ์ชนก เปลี่ยนพันธ์

นางสาวศิริขวัญ ซั่วเซ่งอิ้ว นางสาวอัญชลี บวดขุนทด

นายสรนันต์ พันธ์สวัสดิ ์ นายฐิติ แก้วกับทอง

นางสาวธัญชนก สายสุนทร นายกมลภพ อุดมสมบูรณ์ดี

นางสาวลักษณ์สุดา บุญเต็ม นางสาวสุนิสา เอี่ยมชื่น

นางสาวชุดาพรรณ พ่วงคำา นายอนุพงษ์ พิมพา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชาญวิทย์ แก้วตาปี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงอบยางพารา
พลังแสงอาทิตย์

ลดกลิ่น เพิ่มรายได้ 
ลดค่าใช้จ่าย
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แต่ในกระบวนการ “อบแห้งยางแผ่นดิบ” แบบ

ดั้งเดิม ชาวบ้านนิยมตากแผ่นยางไว้ในบ้าน ซึ่งการตาก

ยางแต่ละชุดจะใช้เวลาประมาณ  20 - 30 วัน แผ่นยาง

จึงจะแห้งสนิท และจะพับเก็บไว้เพื่อรอการจำาหน่าย   

ในระหวา่งนีภ้ายในบา้นของเกษตรกรจะมกีลิน่เหม็นจาก 

“กรดฟอร์มิก” ท่ีใช้ในกระบวนการทำายางแผ่น และยังมี 

“เชือ้รา” เกดิขึน้บนแผน่ยาง เปน็การเพิม่ความเสีย่งตอ่

สุขภาพของเกษตรกรและครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ 

ร่วมกับยางพาราไม่น้อยกว่า 9 เดือนในแต่ละปี

แตป่ญัหาดงักลา่วถกูแกไ้ขดว้ย “โรงอบยางพารา

พลังแสงอาทิตย์” ซึ่งเป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของ 

ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัยและ

ออกแบบ “โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตย์” ซึ่งแบ่ง

ออกเปน็ 3 ขนาดตามปรมิาณการผลติของเกษตรกร คอื 

โรงเรือนขนาด 3 x 4 เมตร ความจุ 600 แผ่น โรงเรือน

ขนาด 3 x 6 เมตร ความจุ 800 แผ่น และโรงเรือนขนาด 

4.2 x 6 เมตร ความจ ุ1,000 แผน่ ซึง่มคีา่กอ่สรา้งทัง้หมด 

60,000 บาท 80,000 บาท และ 100,000 บาทตามลำาดบั 

(ข้อมูล : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

ลักษณะของโรงเรือน ใช้หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) 

เป็นตัวรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนต

ชนดิใสเปน็ผนงัรว่มกบัปนูซเีมนต ์เพือ่เปน็แหลง่เกบ็กกั

ความร้อน และระบายความช้ืนออกจากโรงอบ โดยวิธี

การพาความร้อนแบบธรรมชาติ พร้อมติดต้ังพัดลมระบาย

ความชื้นกรณีฉุกเฉินที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน

กว่า 3 วัน

จงัหวดัเลยมกีารนำายางพารามาปลกูเพือ่ทดแทนพชืเชงิเดีย่วมาเปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 

20 ปี จนกระทั่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สำาคัญของจังหวัด โดยมีพื้นที่ปลูกยาง 

รวมกันทั้งจังหวัดมากกว่า 1 แสนไร่ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความ

มั่นคงให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
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ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง เจ้าของโรงอบพลังงาน

แสงอาทติยอ์ธบิายวา่ ขอ้ดขีองโรงอบยางพาราพลงังาน

แสงอาทิตย์คือ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 

35 - 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำาหรับ

การตากยาง ขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดเวลาในการตากยาง 

จากปกติที่ต้องใช้เวลา 30 วัน ให้เหลือเพียง 15 วัน หาก

เป็นช่วงฤดูหนาวและมีแสงแดดทั้งวัน จะลดเวลาตาก

เหลือแค่ 7 วันเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการ

ทำางานของเกษตรกรได้อีกด้วย 

“โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตย์ สามารถแก้ปัญหา

ไดท้ัง้ 3 อยา่งของชาวบา้น คอื ลดเวลาในการตากใหส้ัน้

ลงกว่าคร่ึงหน่ึง มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย

มากขึน้ เพราะไมต่อ้งคอยเกบ็แผน่ยางเขา้ออกเมือ่มีฝน

ตก และทำาใหเ้กษตรกรหา่งไกลจากกลิน่เหมน็และเชือ้รา

ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ”  

รักษ์บ้านเกิด – กลุ่มคิดนอกกรอบ

เมื่อโรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตย์ส่งผลดีต่อ

เกษตรกรหลายด้าน ทั้งเรื่องของความสะดวกสบาย 

ความปลอดภัย ลดกล่ินท่ีเกิดจากกรด ลดความช้ืนท่ีก่อให้

เกิดเช้ือรา รวมถึงช่วยลดต้นทุนของชาวบ้าน จึงหลีกเล่ียง

ไมไ่ดท้ี ่“กลุ่มกิจกรรมรกัษบ์า้นเกดิ” จากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเลย ในฐานะลูกศิษย์ของ ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง 

จะนำาแนวคิดนี้ไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ 

“กลุ่มกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด” ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้

เป็นศูนย์กลางของนักศึกษา นักพัฒนาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย มี “อาทร เรือนยศ” นักศึกษาชั้นปีที่ 3  

คณะครุศาสตร์เป็นแกนนำาและผู้ก่อต้ัง...ด้วยเหตุผลคือ 

“การทำางานพัฒนา กฏ กรอบต้องไม่เยอะ” 

“ผมมองว่าการเป็นชุมชน หรือ ชมรมในมหาวิทยาลัย 

มีกฎระเบียบและกรอบในการทำางานค่อนข้างเยอะ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ การเดินทาง 

และระบบติดตามประเมินผล เพราะฉะนั้นทางออกที่ 

จะทำาให้พวกเราทำางานพัฒนาได้อย่างเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพคือ การมีกลุ่มเป็นของตัวเอง มีอิสระใน

การทำางาน สามารถหาแหล่งงบประมาณจากที่อื่นๆ ได้ 

โดยไม่ต้องผูกติดอยู่กับมหาวิทยาลัยเพียงที่เดียว”    

หลงัตัง้กลุม่และทำางานพฒันา “บา้นเกดิ” ทัง้ใกล้

และไกลมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลากว่า 3 ปี  ซึ่งได้สร้าง

ประสบการณ์ให้กับนักศึกษากลุ่มน้ีมากมาย แต่ถึงกระน้ัน

การดำาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นการหางบประมาณ

จากแหล่งทุนโดยไม่มีการแข่งขัน และพวกเขาก็เริ่มมอง

วา่ ส่ิงทีพ่วกเขาทำาไม่มีขอ้พสูิจนผ์ลวา่ การทำางานพฒันา

ที่ผ่านมามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่

ดังนั้น ส่ิงเดียวที่จะทำาให้เพื่อนๆ ได้เห็น “ผล”  

ของการทำางานคือ การกระโดดลงไปแข่งขันเพื่อให้ได้ 

งบประมาณมาทำางานพฒันาซึง่เปน็วสิยัทศันข์อง “กลุม่

กิจกรรมรักษ์บ้านเกิด” 

“การขอทนุทีเ่คยทำามาคอื เขยีนโครงการไปขอ  ถา้

โครงการผ่านก็จะได้งบประมาณมาทำางาน แต่สำาหรับ

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” นั้นเรียกได้ว่า

เป็นครั้งแรกที่เราหางบประมาณในลักษณะของการ

แขง่ขนั...พวกเราเจอโครงงานนีต้อนทีเ่ขา้ไปดปูระกาศใน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เห็น Link เว็บไซต์โครงการ 

“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) เลยเข้าไปดูว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เห็นว่า

เปน็โครงงานทีต่อ้งทำางานกบัชมุชน นำาความรูท้ีเ่ราเรยีน

ไปช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการพัฒนาในส่ิงท่ีมีอยู่

ให้ดีขึ้น” 
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ในนัน้...นอกจากเหน็การรบัสมคัรโครงงาน  “กลา้

ใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” แล้วพวกเรายังเห็นแนวคิด

และประสบการณ์ของรุ่นพ่ีกล้าใหม่ปีก่อนที่มีประโยชน์ 

โดยเฉพาะประสบการณ์และบทเรียนการทำางาน 

“เพราะประสบการณ์ของรุ่นพี่ ทำาให้เราได้เรียนรู้

ว่ารุ่นพี่เขาทำาอย่างไร...ก็พยามศึกษาข้อมูลทีละรุ่นๆ 

อา่นแลว้กด็ภูาพประกอบ...เมือ่นำามาบวกกบัปญัหาของ

ชาวบ้านที่เราไปเก็บข้อมูลมา ทำาให้เรามีแรงอยากทำา...

ก็เลยปริ้นต์เอกสารมาให้เพื่อนๆ ดูว่าลักษณะโครงงาน

เขาเป็นแบบนี้ และเอากลับมาคุยกันที่ชมรมว่า เราจะ

ทำาโครงงานอะไรดี ใครมีอะไรเสนอก็มาคุยกัน” 

เริ่มต้นที่...ความท้าทาย 

ในช่วงแรก “กลุ่มกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด” ยังไม่ได้

กำาหนด “เรื่อง” หรือ “ประเด็น” ว่าจะส่งเร่ืองอะไร 

พวกเขาพยายามหาข้อมูลโดยดูจากกรอบที่แนบมากับ

ประกาศของโครงงาน ดูความสำาคัญ ดูความเป็นไปได้ 

และศักยภาพของทีม 

ปวณีา กิเวนิ หรอื “ปุย้” นกัศกึษาครศุาสตร ์สาขา

ฟสิกิส ์เลา่วา่ ตอนแรกทีเ่หน็ sms ทีม่หาวทิยาลยัสง่เขา้

มือถือ บอกว่ามีโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์...ก็เลยไปคุยกับเพ่ือนๆ เพราะเพ่ือนในกลุ่ม

เป็นคนชอบทำากิจกรรม ทำาค่ายอาสากันอยู่แล้ว ดังนั้น

พอเห็นโครงการนี้ก็เลยสนใจ และช่วยกันหาข้อมูล...

“ดูเป้าหมายของ SCB ว่าเขาให้ทำาโครงงานเก่ียวกับ

อะไร พอรู้ว่าเป็นโครงงานท่ีต้องทำาร่วมกับชุมชน ก็เลย

สนใจมากขึน้ เพราะพวกเรายงัไมเ่คยทำาโครงการทีอ่อก

ชุมชนเลย มีแต่ทำาค่ายพัฒนาห้องสมุดเฉยๆ ก็เลยลอง

หาข้อมูลว่าในจังหวัดเลยมีอะไรที่น่าทำาบ้าง มีอะไรที่

ชมุชนยงัไมไ่ดท้ำา หรอืวา่มอีะไรทีเ่ปน็ปญัหา ทแีรกกล็อง

คิดว่า พวกเราเรียนฟิสิกส์เราจะนำาวิชาความรู้ที่มีอยู่ไป

ประยุกต์ใช้หรือไปปรับใช้กับชุมชนได้อย่างไร”  

“ปุ้ย” บอกว่า ในฐานะนักศึกษาฟิสิกส์ ประเด็นแรกๆ 

ท่ีมองคือเร่ืองเตาอบพลังแสงอาทิตย์ แต่ปัญหาคือชุมชน

มีไม่มาก ท้ายที่สุด ก็ต้องไปปรึกษาอาจารย์ 

“อาจารย์บอกว่าลองทำาโรงอบยางพาราดีไหม 

เพราะว่าในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยปลูกยางเยอะ ผนวกกับเพ่ือน

อยูเ่อกสงัคม แลว้ทีห่มูบ่า้นเขากท็ำายางดว้ย เพือ่นกเ็ลา่

ให้ฟังว่ามีปัญหาตอนหน้าฝน ที่ตากยางอยู่ดีๆ ฝนตก 

ก็ต้องรีบวิ่งไปเก็บ ก็เลยตกลงเป็นโรงอบยางพารา” 

นอกจากต้องเก็บยางหนีฝน ส่ิงท่ีชาวบ้านต้องเผชิญ

คือ กลิ่นเหม็นจากกรดเป็นระยะเวลาเกือบ 9 เดือนใน 

1 ปี ยังไม่รวมถึงปัญหาอันเกิดจากการรมควันที่ต้อง 

เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการหาฟืน บางครั้งการ 

รมควันก็ทำาให้แผ่นยางดำามากเกินไป ขายได้ราคาไม่ดี

เท่าที่ควร 

เมื่อเห็นปัญหา และเห็นทางออก...น้องๆ จึงมา

หารือกันในทีมภายใต้คำาถาม...  

“ถา้มโีรงอบยางพาราไปตดิตัง้ทีช่มุชน...จะเปน็

อย่างไร” 

จากโจทย์ข้างต้น ทำาให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์

เอกฟิสิกส์และสังคมเดินทางลงชุมชน...เก็บข้อมูลเพื่อ

นำามาจัดทำาเป็นข้อเสนอโครงการ 

“เราต้องมองว่าจะเอาประเด็นไหนไปแข่งกับ

เขาภายใต้กรอบเดียวกัน คือนำาความรู้ที่เรียนไป

ทำางานร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน”
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ระหวา่งพดูคยุเพือ่หาประเดน็ในการสง่เขา้แขง่ขนั 

นอ้งๆ “กลุ่มกจิกรรมรกัษบ์า้นเกดิ” ภายใตก้ารนำาของ 

“อาทร” เริม่ขมวดเนือ้หาจากกวา้งใหแ้คบลง ซึง่ “อาทร” 

เลา่วา่ ในวงหารอื นอกจากประเดน็เรือ่งโรงอบยางพารา 

ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่นำามาถกเถียงกัน บ้างเสนอประเด็น

เรื่องการจัดการน้ำา บ้างเสนอเรื่องการจัดการที่ดิน แต ่

ทั้งหลายทั้งปวงกลับมีข้อจำากัดเรื่องระยะทาง ต้นทุน

ความรู.้..และหลายประเดน็ทีส่ว่นใหญน่ำาเสนอนัน้ ไมม่ี

ผู้ประสานงานในพื้นที่ 

 “บางพื้นท่ีอยู่ไกลมหาวิทยาลัย การเดินทางก็ 

ไม่สะดวก และท่ีสำาคัญคือ พวกเราเรียนหนังสือ อาจเกิด

ปัญหาเร่ืองของการประสานงาน ถ้ามีคนรู้จักอยู่ในชุมชน

และประสานงานระหว่างทีมของเรากับชาวบ้านได้ก็น่าจะ

ทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น...”

และเมื่อมาดูเง่ือนไข องค์ประกอบหลัก ทั้งเรื่อง

ความรู้ ผู้ประสานงานในพ้ืนที่ รวมถึงระยะทาง และ

ความเป็นไปได้ในการทำาโครงงานให้ประสบความสำาเร็จ  

“กลุ่มกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด” จึงเลือกพื้นที่บ้านก่ำาพ้ี 

ตำาบลกกดู่ อำาเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นสถานที่ทำา

โครงงานโรงอบยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยาง โดยมี  

ฉตัรชยั สโุขยะชยั หรอื “ตา้” สมาชิกในทมีทีอ่าสาเปน็

ผู้ประสานงานหลัก 

“ผมเป็นลูกหลานบ้านน้ีครับ...ตอนเพ่ือนๆ มาชวน

ให้ร่วมโครงงานก็บอกว่า เป็นโครงงานท่ีทำาโรงอบยางพารา

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะในพื้นที่หมู่บ้านผมเป็น

พืน้ทีท่ีม่กีารทำาสวนยางพารากนัเยอะ แตก่ม็ปีญัหาเรือ่ง

กลิ่นเหม็นและต้นทุนการผลิต ก็เลยสนใจ จึงรับหน้าที่

ประสานงานกบัคนในชมุชนแลว้กป็ระสานงานกบัเพือ่น” 

บทบาทของ “ต้า” คือการประสานกับชุมชน และ

ผู้นำาชุมชน โดยงานแรกคือการประสานผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง

ส่ิงท่ีนักประสานงานมือใหม่พบคือ บุคลิกของผู้นำาหมู่บ้าน

ที่หาตัวยาก เนื่องจากมี 2 บทบาทอยู่ในคนๆ เดียวคือ 

เป็นเกษตรกรสวนยาง และเป็นผู้นำาที่ต้องเดินทางไป

ติดต่อราชการนอกหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา จึงทำาให้ยาก

ต่อการติดต่อประสานงาน 

อยา่งไรกต็าม ขอ้ดขีองการเปน็เดก็ในพืน้ทีก่ท็ำาให ้

“ต้า” หาตัวผู้ใหญ่พบ พร้อมกับนำาข้อเสนอของทีมไปหารือ

กับผู้นำาชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองการหาพ้ืนท่ีสาธารณะ

สำาหรับการติดตั้งโรงอบยางพลังแสงอาทิตย์  

“เราต้องการพื้นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้โรงอบ 

กลายเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เมื่อผู้ใหญ่บ้าน
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บอกว่าพื้นที่สาธารณะไม่มี ผมกับอาทร (หัวหน้ากลุ่ม) 

ก็ไปปรึกษากับทางโรงเรียน เพราะโรงเรียนก็ปลูกยาง

เหมอืนกนั แตผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนไมร่บั เพราะโรงเรยีน

มียางอยู่เพียง 200 ต้น ไม่น่าจะพอมาทำายางแผ่น  

ผมและทีมงานจึงนำาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนในชุมชนว่า 

ใครมีพื้นที่ว่างและต้องการจะบริจาคพื้นที่สำาหรับติดตั้ง

โรงอบยางบ้าง ในท้ายท่ีสุดก็ได้พ้ืนท่ีของ พ่ีหนูพิน พลกง 

ซึ่งเป็นญาติกับผม โดยพี่หนูพินบอกว่าถ้าจะทำาก็ได้ แต่

พื้นที่มันแคบ จะทำาได้ไหม ผมก็เลยมาดูพื้นที่พร้อมกับ

ใช้รถดันดินออก เพื่อให้พื้นที่กว้างขึ้นกว่าเดิม” 

ท้ายที่สุดองค์ประกอบสำาหรับโครงงานโรงอบ

ยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชาวสวนยางในจังหวัดเลย ก็ครบถ้วนสมบูรณ์  

ทั้งทีมงาน อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย  

ผู้ประสานงานในพื้นที่ และพ้ืนที่สำาหรับติดต้ังโรงอบ

ยางพารา โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานน้ีคือ เพื่อ

ช่วยลดระยะเวลาในการตากแห้งแผ่นยางพาราของ

ชุมชน รักษาคุณภาพของแผ่นยางพารา ที่สำาคัญคือ 

ลดกลิ่นเหม็นและลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการ

รมควันแผ่นยาง 

รอ...แบบไม่ต้องลุ้น 

ระหว่างรอผลประกาศเข้ารอบ 40 ทีม น้องๆ  

“กลุ่มกจิกรรมรกัษบ์า้นเกดิ” มองไกลถงึการผา่นเขา้ไป

ถงึรอบ 20 ทมี โดยพวกเขาเตรยีมตวัและวธีิการนำาเสนอ

โครงงานต่อคณะกรรมการอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีโอกาส

เป็น 1 ใน 20 ทีมและได้งบประมาณไปจัดทำาโรงอบยาง

ตามที่ได้คุยไว้กับชาวบ้าน  

“พวกเรามุง่หวงัวา่อยา่งนอ้ยตอ้งไปถงึ 1 ใน 20 

ทีม ดังนั้นในขั้นตอนการนำาเสนอ เราต้องคัดคนที่มี

ทกัษะในการนำาเสนอ...กต็อ้งคยุวา่จะใหใ้ครไป  ตอ้ง

วางแผนกันพอสมควร...โดยยึดหลักจากรุ่นพี่ ที่เคย

ผ่านเข้ารอบมาเป็นแบบอย่าง เริ่มจัดลำาดับเรื่อง

ข้อมูล ทดลองนำาเสนอ ตั้งประเด็นซักถามกันเอง”  

กระท่ังวันประกาศผล “กลุ่มกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด” 

ตดิ 1 ใน 20 ทมี พวกเขามโีอกาสไปอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) จัดอบรมให้

น้องๆ นักศึกษาที่เข้ารอบได้เติมเต็มความรู้และทักษะ

ในการทำางานร่วมกับชุมชน   
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“เราได้ไปเรียนรู้เทคนิคการทำางานกับชุมชน เช่น 

วธิกีารนำาเสนองานในรปูแบบไหนทีจ่ะทำาใหช้มุชนเขา้ใจ

แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำางาน

ในครัง้นีม้าก  ผมและทมีกน็ำาเอาเทคนคิตา่งๆ เหลา่นัน้

มาปรับใช้ตอนลงพื้นที่ด้วย” 

ไปต่อ...ในรอบ 20 ทีม 

เวลา 3 เดอืนนบัวา่ไมม่ากสำาหรบัการทำาโครงงาน

ในรูปแบบที่ต้องมีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่เหตุผลหนึ่ง

ที่น้องๆ ทีมนี้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่คือ พวกเขาได้วาง

แนวทางการทำางานไว้แล้วในช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ชุมชน เพื่อเขียนข้อเสนอโครงงาน...ดังนั้นสิ่งที่ต้อง

ดำาเนินงานต่อคือ การปรับพ้ืนที่สำาหรับก่อสร้างโรงอบ

ยางพารา และจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้รือ่งการอบยางพารา  

“ตอนลงพื้นที่เรามาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัว

โครงงาน และลักษณะของโรงอบยางพาราไว้หมดแล้ว 

พอผ่านเข้ามาในรอบ 20 ทีม ก็เหมือนเป็นการมาทำา

ตามสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน” 

สำาหรับรูปแบบโรงอบยางพาราที่ “กลุ่มกิจกรรม

รักษ์บ้านเกิด” จะนำามาติดต้ังในบริเวณบ้านของ “พ่ีหนูพิน” 

อาสาสมัครที่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ จะมีลักษะเป็นหลังคา

ทรงโค้ง โดยเป็นรูปแบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำาการ

ศึกษา และติดตั้งในชุมชนอื่นมาแล้ว และพบว่าได้ผลดี 

และในสว่นของการกอ่สรา้ง “ตา้” รบัหนา้ทีต่ดิตอ่

ประสานงานกับช่างในการขึ้นโครงเหล็กและมุงหลังคา 

รวมทั้งบุผนังโพลีคาร์บอร์เน็ต สำาหรับงานปูนและงาน

เทพื้น เป็นหน้าท่ีของนักศึกษาและชาวบ้านรับผิดชอบ

ร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม...แม้ประสบปัญหาเร่ืองช่างทำา 

โครงเหล็ก เพราะอุปกรณ์บางอย่าง โดยเฉพาะแผ่น 

โพลีคาร์บอร์เน็ตที่หาซ้ือไม่ได้ในจังหวัดเลยและหลาย

จังหวัดในภาคอีสาน จำาเป็นต้องสั่งซื้อมาจากกรุงเทพฯ  

แต่ในที่สุดชุมชนบ้านก่ำาพ้ี ก็มีโรงอบยางพาราพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่มีสามารถอบแผ่นยางได้ 500 แผ่น เป็น

ครั้งแรกภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน   

ได้แผ่นยางดี...มีราคา

“ยางด ีมคีณุภาพ และขายไดร้าคา” คอืคำาตอบ

ทีไ่ดจ้ากโรงอบยางพาราพลงังานแสงอาทติย ์ ซึง่ในการ

คา้ขายยางแผน่ ราคาจะขึน้หรอืลงนัน้ขึน้อยูก่บัเนือ้ยาง

แผ่นว่ามีสีสวยหรือไม่ ที่สำาคัญยางดีมีราคาต้องไม่มี 

เชื้อราแป้งและราดำาติดอยู่บนแผ่นยาง  

อย่างไรก็ตาม...งานของน้องๆ “กลุ่มกิจกรรม

รกัษบ์า้นเกดิ” จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยไมไ่ดจ้บอยู่

แคก่ารตดิตัง้โรงอบยางพาราเทา่นัน้ สิง่ทีต่อ้งดำาเนนิงาน

ต่อคือ ระบบจัดการให้โรงอบยางพาราอยู่คู่กับชุมชน

อย่างยั่งยืน 

 “ตอนลงพืน้ที.่..เรามองวา่ถา้มาสรา้งประโยชนใ์ห้

กบัชมุชนแลว้เราใหเ้ขาใชเ้ฉยๆ มนักเ็หมอืนเปน็การผลกั

ภาระการดูแลโรงอบยางให้ชาวบ้านเท่านั้น มันน่าจะมี
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อะไรทีเ่ปน็ “ระบบ” ทีส่ามารถสรา้งรายไดห้มนุเวยีนให้

กบัชมุชน จงึคดิถงึระบบ “สหกรณ”์ ขึน้มา  ซึง่ตอนแรก

ต้ังใจจะทำาเปน็ธนาคาร แตเ่นือ่งจากทัง้ทมีนกัศกึษาและ

ชาวบา้นไม่มคีวามรูเ้รือ่งระบบธนาคารเลย จงึเปลีย่นมา

เป็นสหกรณ์แทน” 

สำาหรับระบบสหกรณ์นั้น “อาทร” เล่าว่า ชาวบ้าน

ที่เป็นสมาชิกต้องฝากเงินในลักษณะของหุ้นไม่เกิน 

หนึง่พนับาท หรอืไมเ่กนิ 10 หุน้  โดยเงนิจำานวนดงักลา่ว

จะเก็บไว้ในบัญชีกองกลางของสหกรณ์ เมื่อถึงสิ้นปี 

คณะกรรมการจะจัดการปันผลให้แก่สมาชิก 

ในสว่นของรายไดจ้ะมาจากสมาชกิทีน่ำายางมาอบ 

โดยจะเก็บค่าบริการแผ่นละ 50 สตางค์ 

“เรากค็ยุกบัชมุชนในเบือ้งตน้วา่ ในสว่นของหุน้จะ

เกบ็แคค่รัง้เดยีวคอืคา่สมคัร  และทกุครัง้ทีน่ำายางมาอบ

ก็ต้องเสียอีกแผ่นละ 50 สตางค์ แล้วค่อยปันผลในช่วง

สิ้นปี  และกรณีที่ต้องซ่อมแซมโรงอบ ก็สามารถนำาเงิน

ส่วนนี้ออกมาใช้ได้ โดยชาวบ้านจะร่วมกันคัดเลือก 

คณะกรรมการมาเป็นผู้บริหารจัดการ...ซึ่งชาวบ้านก็ 

เห็นด้วยกับระบบนี้”   

สำาหรับในช่วงเร่ิมต้น สมาชิกสหกรณ์มีท้ังส้ิน 8 ราย 

และกำาลังจะเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของ

ต้นยางที่เติบโตขึ้นและสามารถกรีดออกมาทำาเป็นยาง

แผ่นได้...

นัน่หมายความวา่ ทัง้โรงอบยางพาราพลงังานแสง

อาทิตย์ และระบบสหกรณ์ที่น้องๆ จากคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนามของ “กลุ่มกิจกรรม

รักษ์บ้านเกิด” เข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับชาวบ้านก่ำาพี้ 

ตำาบลกกดู่ อำาเภอเมือง จังหวัดเลย จัดทำาขึ้น สามารถ

ลดภาระเร่ืองการรมควันแผ่นยางท่ีต้องเสียท้ังเงิน (ค่าฟืน) 

และเสียเวลา (ในการตาก) ยังเป็นการช่วยดูแลสุขภาพ

ได้อีกทางหนึ่ง 

นับจากนี้...ก็อยู่ที่ชาวบ้านกกดู่...จะดูแลและสาน

งานต่อจากน้องๆ ด้วยการขยายโรงอบจาก 1 เป็น 2 

จาก 2 เป็น 3 4 5 6 และ 10 โรงได้อย่างไร 
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จบโครงการ...จะเป็นมากกว่า 
ครูฟิสิกส์ 

จากนักศึกษาครุศาสตร์เอกฟิสิกส์ และสังคม 

แตล่ะวนัอาจใชช้วีติในหอ้งทดลอง และสว่นใหญไ่มเ่คย

ได้สัมผัสกับต้นยางแม้แต่ต้นเดียว แต่สำาหรับการเล่า

เรื่องของโรงอบยางพารา และขั้นตอนการกรีดยาง  

ไปจนถึงการเอาแผ่นยางเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

อย่างละเอียดทุกขั้นตอน  นั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 

การขบัรถออกจากมหาวทิยาลยัไปไกลกวา่ 40 กโิลเมตร 

ทำาให้น้องๆ กลุ่มนี้ได้เรียนรู้มากมายจากชาวบ้าน 

“อาทร” ในฐานะหัวหน้าโครงงานและเป็นนักศึกษา

ฟิสิกส์ บอกว่า หากถามว่าโครงงานนี้เกี่ยวกับวิชาเรียน

ของพวกเขาตรงไหนก็คงเป็นเร่ืองของกระบวนการถ่ายเท

ความรอ้น แตก่ระนัน้กต็าม พวกเขาไมไ่ดมุ้ง่เนน้วา่เรยีน

ฟิสิกส์ก็ต้องทำาแต่เรื่องฟิสิกส์เท่านั้น เพราะรอบๆ ตัวมี

สิง่ทีน่กัศกึษาครอูยา่งพวกเขาตอ้งเรยีนรู ้และนำากลบัไป

ประยุกต์ใช้กรณีที่จบออกไปสอนหนังสือ 

“เราตอ้งอยากทำาทกุอยา่งใหเ้ปน็  และทำาทกุอยา่ง

ทีเ่ปน็ประโยชนก์บัคนอืน่...สำาหรบัโครงงานนี ้พบวา่การ

ทำางานกับชุมชนต้องอาศัยการปรับตัวหลายๆ อย่าง 

กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักเข้าหาคน การพูดการจา 

ความอ่อนนอ้มถอ่มตน เราไดเ้รยีนรูท้กุอยา่ง ซึง่บางครัง้

ในอนาคตแน่นอนว่าเราต้องไปทำางานกับโรงเรียนกับ

สถานศึกษา แล้วเราต้องเป็นผู้น้อยก่อน สิ่งนี้เป็นสิ่ง

สำาคัญ เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราต้องได้นำาไปใช้ใน

อนาคตแน่นอน” 

เมื่อครู...รับใช้ชุมชน

“รศ.ดร.สุรจิตร์   พระเมือง” ที่ปรึกษาโครงงาน 

บอกว่า แม้เทคโนโลยีโรงอบยางพาราจะเป็นงานวิจัย

ของเรา แตด่า้นการบรหิารจดัการเพือ่นำาเทคโนโลยนีีไ้ป

ให้ชุมชนได้ใช้จริง และเกิดประโยชน์จริง ต้องยกให้เป็น

ผลงานของนักศึกษากลุ่มน้ี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการลงชุมชน 

การปรบัปรงุเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัสภาพของชมุชน 

นักศึกษาทีมนี้ได้นำาความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาปรับใช้ได้

เป็นอย่างดี  

“ตัวอย่างเช่น เรื่องของความสูงโรงอบ ตามแบบ

โรงอบสูงแค่ 3 เมตร แต่เด็กๆ ทีมนี้เขาก็ทำาการบ้านมา 

เขาเหน็วา่โรงอบอยูต่ดิกบัทีอ่ยูอ่าศยัเลย ทัง้ลมและแสง 

อาจจะได้รับลมและแสงแดดไม่เต็มที่ พวกเขาเลยปรับ

โรงอบให้มีความสูงมากขึ้น ซึ่งผมมองว่าเป็นทักษะ

ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ผมเป็นที่ปรึกษา

โครงงานในลักษณะจิตอาสาของเด็กๆ กลุ่มนี้มาสอง 

ครั้งแล้ว ผมคิดว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องความ

มีจิตอาสา และความเชี่ยวชาญในการเข้าหาชุมชน” 
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นายอาทร เรือนยศ “โอ” หัวหน้าโครงงาน
ความประทบัใจสำาหรบัผมมสีองชว่งดว้ยกนัคอื ตอนไปเขา้คา่ยทีต่ะวนัรอนกบั SCB เพราะ

ทำาให้ได้ไปรู้จักกับเพ่ือนใหม่ๆ และพี่ๆ วิทยากรที่มามอบความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ

การทำางานเป็นทีม และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการลงพื้นที่ชุมชนว่า การเข้าหาชุมชน ต้อง

มอีปุสรรคแนน่อน  ฉะนัน้เราตอ้งวางแผนแกไ้ขสถานการณใ์หไ้ด ้โดยใชส้ตแิละความรว่ม

มือร่วมใจกัน ปัญหานั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี ช่วงที่สองคือ ความประทับใจต่อเพื่อนร่วม

งานที่คอยช่วยเหลือกัน เพราะพวกเราทำางานไม่ค่อยเป็น แล้วไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้

เลย แต่ทุกคนก็ช่วยกันทำางานเป็นอย่างดี จนประสบผลสำาเร็จในที่สุด

นายฉัตรชัย สุโขยะชัย “ต้า”
ในทีมนี้มีผมคนเดียวที่เรียนเอกสังคม ส่วนคนอื่นๆ เขาเรียนฟิสิกส์กันหมด สำาหรับการ

ทำางานในโครงงานนี้สิ่งที่ได้คือความประทับใจกับเพื่อนๆ ในทีมที่มารวมตัวกันทำางาน 

และชาวบ้านที่มองพวกเราเหมือนว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขา

นางสาวปวีณา กิเวิน  “ปุ้ย” 
โครงงานน้ีทำาให้เราได้ทำาสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำามาก่อน โดยเฉพาะงานก่อสร้างและการ

เขา้หาชมุชน ทีผ่า่นมาจะเรยีนอยา่งเดยีว  นอกจากนีย้งัไดเ้รยีนรูเ้รือ่งความเสียสละ เพราะ

ช่วงปิดเทอมใครๆ ก็อยากกลับบ้าน แต่ถ้าทุกคนกลับกันหมด ก็จะไม่มีคนทำางาน เพราะ

ฉะน้ันทุกคนจึงต้องเสียสละเวลาเพ่ือทำาโครงงานให้สำาเร็จ สำาหรับเร่ืองส่วนตัวท่ีเห็นชัดท่ีสุด

น่าจะเป็นความคิดมากกว่า ที่พบว่าตัวเองใจเย็นขึ้น เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนมาก ไม่ค่อย

ฟังใคร แต่เม่ือได้มาทำางานกลุ่มจึงต้องรับฟังเหตุผลของเพ่ือนหลายๆ คน ถ้าเพ่ือนหลายๆ คน

มองว่าดี แต่เราไม่ชอบ เราก็ต้องยอมรับ
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นางสาวยลดา แก้วพะนอ “เอ๋” 
หน้าที่หลักในโครงงานนี้คือเป็นฝ่ายบริหารทุกอย่าง ทั้งดูแลวัสดุ บันทึกการประชุม การ

ทำาโครงงานนี้ไม่ได้ยากอะไร เราเคยไปสร้างห้องสมุดที่ยากกว่านี้ก็มี  ซึ่งอาจเป็นเพราะ

วนัทีเ่พือ่นๆ กอ่สรา้งกนัเราไม่ไดม้าช่วย แตเ่รามาเฉพาะในช่วงทีมี่การลงชุมชน หาขอ้มูล 

และมาประชมุปรกึษาทำาเอกสารช่วยเพือ่นเทา่นัน้ จงึไม่ไดพ้บกบัการทำางานหนกัๆ เหมือน

เพื่อนคนอื่นๆ  

โครงงานโรงอบยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชาวสวนยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หัวหน้าโครงงาน

นายอาทร เรือนยศ   

คณะทำางานประกอบด้วย

นายฉัตรชัย สุโขยะชัย 

นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณ 

นางสาวปวีณา กิเวิน

นางสาวยลดา แก้วพะนอ 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ลมหายใจ...
หุ่นกระบอกอีสาน
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สว่นการแสดงใชก้ลอนลำาเปน็ภาษาอสีาน บรรเลง

ทว่งทำานองผา่นพณิ แคน โหวดทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยความ

สนุกสนานและแอบแฝงด้วยแง่คิด คติธรรม ตลอดจน 

คำาสอนของผูเ้ฒา่ผูแ้ก ่เปรยีบเหมอืนสือ่ทีช่ว่ยถา่ยทอด

เรื่องราว ชีวิต ประเพณีของชาวอีสาน นับเป็นกลยุทธ์

ส่ังสอนลูกหลานในอดีต จนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม

แต่วันเวลาท่ีเปล่ียนไปความสนใจของคนรุ่นใหม่เร่ิม

ลดลง แม้ปัจจุบันหุ่นกระบอกอีสานจะยังได้รับความนิยม

อยู่บ้าง แต่ก็จำากัดอยู่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ประกอบกับ

ค่าตอบแทนอันน้อยนิด สำาหรับศิลปินผู้เชิดหุ่น ย่ิงยุคสมัย

ท่ีเปล่ียนผ่าน คนรุ่นบุกเบิกเร่ิมชราลงทุกวัน ในขณะฝีไม้

ลายมือในการแกะสลัก การเชิดหุ่น และการร้องรำา  

ตอ้งใชเ้วลาในการฝกึฝนนาน ยากจะหาคนรุน่ใหมเ่ขา้มา

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป  

เมื่อเด็กวิศวะ...มีใจอนุรักษ์วัฒนธรรม

ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอสีาน จงัหวดัขอนแกน่ จงึรวมตวักนัในชือ่

ทีมว่า “โฮมฮักอีสาน” อาสาเข้ามาสานต่อลมหายใจ

หุ่นกระบอกอีสาน โดยมี อรสุดา ใจดี หรือ “ปูเปรี้ยว” 

วุฒิไกร ใจช่วง หรือ “แซม” และ อรรถพล มั่นคง  

หรือ “เอก” สามหนุ่มสาวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ช้ันปีที่ 3 เป็นแกนนำา ด้วยมีแหล่งความรู้สำาคัญอยู่ที่  

“หุ่นกระบอกอีสาน”  มหรสพเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานที่ได้รับอิทธิพลจากหุ่นกระบอก

ทางภาคกลาง มาประยุกต์ให้เข้ากับเอกลักษณ์อันเป็นวิถีของชาวอีสาน ด้วยการแกะตัวหุ่น 

จากไม้จนมีรูปหน้าที่แปลกไปจากหุ่นภาคอื่นๆ แต่งกายเรียบง่าย หากแต่คงเอกลักษณ์ของ 

ชาวอีสานซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการผูกผ้าขาวม้า และนุ่งซิ่น



โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2555 155

“ลุงสังวาลย ์ผอ่งแผว้” หวัหนา้และเจา้ของคณะเพชร

หนองเรอื หุน่กระบอกอสีานหนึง่เดยีวในประเทศไทย  

องคค์วามรู้ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากมหาวทิยาลยัมากนกั พวกเขา

จึงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลุงสังวาลย์ทันที

เม่ือลงุสงัวาลยท์ราบถงึเจตนาดทีีน่กัศกึษาตอ้งการ

ชว่ยสบืสานตำานานหุน่กระบอกอสีานแลว้ “ปเูปรีย้ว แซม 

และเอก” จึงเขียนโครงงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงงาน  

“กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” โดยหวังว่าจะได้รับโอกาส

และการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) และพวกเขาก็ไม่ผิดหวัง เมื่อ โครงงาน 

สืบสานตำานานหุ่นกระบอก สู่อัตลักษณ์แห่งมรดก

อีสาน ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย พวกเขาจึงลงพื้นที่

ทำากิจกรรมอยู่พักใหญ่ ปัญหาใหญ่ก็เข้าจู่โจม เม่ือ

มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น สถาบันการศึกษา

ท่ีเขาเดินทางไปกลับทุกวันถูกปิดตัวลงเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 

2555 ส่งผลให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานทุกคน ไม่เว้น

แม้แต่ ปูเปรี้ยว แซม และเอก ต้องโอนหน่วยกิจไปเรียน

ในสถาบนัการศกึษาแหง่ใหม ่นัน่คอืมหาวทิยาลยัราชภฏั

กาฬสินธุ์ ซึ่งไกลจากพ้ืนที่ดำาเนินโครงงานมากขึ้นกว่า 

200 กิโลเมตร

“ที่เรียนแห่งใหม่อยู่ไกลบ้านผมมาก และก็ไกล

พื้นที่ดำาเนินโครงงานนี้ด้วย เพื่อนๆ ที่คิดริเริ่มงานมา

ด้วยกันหลายคนก็มีความรับผิดชอบเป้าหมายในชีวิต

แตกต่างกันไป อย่างปูเปรี้ยวเขาตามมาเรียนที่กาฬสินธุ์

ไมไ่ด ้เพราะเขาตอ้งชว่ยพอ่แมอ่ยูข่อนแกน่ เหลอืผมกบั

เอก แตผ่มจะไม่ทิง้งานครบั จะทำาโครงงานนีต้อ่ใหเ้สรจ็” 

“แซม” เลา่พร้อมกบับอกวา่พวกเขาโชคด ีเพราะอาจารย์

ท่ีปรึกษาคนเก่าย้ายมาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ

ด้วย แม้อาจารย์จะไม่ได้เป็นที่ปรึกษา แต่ได้ฝากฝัง 

โครงงานนี้ไว้กับอาจารย์อภิญญา อันพันลำา อาจารย์

ประจำาสาขาศิลปะการแสดง คณะเศรษฐศาสตร์การ

สื่อสาร และอาจารย์ประพนธ์ เนียมสา อาจารย์

ประจำาสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ คณะ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์ใหเ้ขา้มาชว่ยดแูลโครงงานตอ่  

โดยอาจารย์ทั้งสองท่านเข้ามาช่วยฟอร์มทีมนักศึกษา 

ข้ึนใหม่ มีแซมและเอกเป็นแกนนำา และได้เพ่ือนใหม่อย่าง 

“เอ” โกเมนทร์  โภคสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนิเมช่ันและเกม “หลิว” ศตวรรษ  

ศรีบูรณ์ และ “ก้อย” ชุติมา ทุมเกษร นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

สาขาออกแบบอุตสาหกรรม เข้ามาเสริมแรง  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้...สู่ทีมทำางานใหม่

เม่ือเจอปัญหาด้านการเรียนเช่นน้ี ทำาเอาโครงงานฯ 

ของพวกเขาหยุดชะงักไปเช่นกัน แต่เม่ือคิดที่จะก้าว 

ต่อแล้วคงไม่มีอุปสรรคใดจะมาขัดขวางได้ การทำางาน

กับเพื่อนใหม่ที่มีจิตใจอาสาเหมือนกันก็ไม่น่าจะยาก 

“เอกและแซม” เริม่สานงานตอ่ดว้ยการถา่ยทอดเรือ่งราว

ตา่งๆ รวมถงึกจิกรรมทีพ่วกเขาทำาไปแลว้ และทีย่งัไมไ่ด้

ทำาให้เพื่อนใหม่ฟัง ก่อนที่จะจับมือร่วมงานกันต่อไป 

“เอก” เล่าว่า แรกเริ่มเดิมที ก่อนที่พวกเขาจะลง 

พื้นที่ไปพบกับลุงสังวาลย์ พวกเขาค้นคว้าข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตก่อน กระทั่งทราบว่าหุ่นกระบอกอีสานมี

ความเป็นมายาวนานกว่า 27 ปี มีนายสวน ผ่องแผ้ว  

พ่ีชายนายสงัวาล ผอ่งแผว้  เปน็ผูก้อ่ตัง้ขึน้เม่ือป ี2528 

แม้ปัจจุบันนายสวนจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่น้องชายได้

สานต่อศิลปะแขนงนี้มาถึงปัจจุบันในนาม “คณะเพชร

หนองเรือ” จังหวัดขอนแก่น การแสดงหุ่นกระบอกไม่เพียง

โด่งดังสร้างเสียงหัวเราะเพลิดเพลินไปท่ัวถ่ินอีสานเท่าน้ัน 
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แตช่าวคณะเพชรหนองเรอืยงัเคยไดร้บัโอกาสใหท้ำาการ

แสดงต่อหน้าพระพักตร์ของสมเด็จพระเทพพระรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย  

ตลอด 27 ปีที่ผ่านมาลุงสังวาลย์ได้รวบรวมญาติ

พี่น้องลูกหลานและคนในชุมชนมาช่วยสืบสานศิลปะ 

หุ่นกระบอกอีสาน แต่ก็ไม่เห็นวี่แววว่าคนรุ่นใหม่จะมี 

ใจรักรับไปสืบทอด อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตของคนอีสาน

อยู่กับไร่นาเป็นหลัก ไม่มีเวลาฝึกซ้อมอย่างจริงจัง  

ประกอบกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดก็เป็นปัญหาหลักที่

ทำาให้หุ่นกระบอกอีสานลดความนิยมลงไป “ปูเปร้ียว 

เอก และแซม” จึงคิดที่จะทำาให้หุ่นกระบอกอีสานบรรลุ

เป้าหมายของคำาว่า “ยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

เนื้อเรื่อง โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงกอ่นเริม่การแสดง กจิกรรมผลติสือ่เพือ่เผยแพร่

กิจกรรมเกี่ยวกับหุ่นกระบอกอีสาน กิจกรรมจัดอบรม

โครงการสอนเชิดหุ่นแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน่  กจิกรรมประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืชา่งไม ้เพือ่สรา้ง

เคร่ืองมือทุ่นแรงสำาหรับการผลิตหุ่นกระบอกเพ่ือลดระยะ

เวลาในการผลิตหุ่นกระบอก กิจกรรมพัฒนาหุ่นกระบอก

เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้แก่ชาวคณะ

หุ่นกระบอกและชุมชน กิจกรรมจัดอบรมโครงการสอน

เรื่องการผลิตหุ่นกระบอกแก่ชาวบ้านและเยาวชนเพื่อ

สง่เสริมรายไดแ้ละสรา้งเปน็ชมุชนหุน่กระบอกหนองเรอื 

จังหวัดขอนแก่น

ซื้อใจด้วยใจ...เพื่อวัฒนธรรมไทย

ส่ิงที่ “แซมและเอก” ทำาไปก่อนหน้านี้แล้วคือ 

การประสานงานกับลุงสังวาลย์ เก็บข้อมูลของคณะหุ่น 

เพชรหนองเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน 

ในชมุชนทีล่งุสงัวาลยอ์าศยัอยูไ่ดร้บัทราบโดยทัว่กนั แต่

ระยะแรกไม่เป็นผล เพราะชาวบ้านไม่ให้ความสนใจ 

ขณะเดียวกันเจ้าของคณะเพชรหนองเรือก็ยังไม่เปิดใจ

ยอมรับ เพราะเกรงว่านักศึกษาจะมาหาผลประโยชน์

จากชาวคณะ 

“ช่วงแรกที่เข้ามาหาลุงก็ตามแกไปทุกที่ที่แกออก

ไปแสดง บอกแกวา่จะมาชว่ย แลว้ผมกข็อใหแ้กสอนรอ้ง

กลอนลำา สอนเทคนิควิธีขั้นตอนแกะหุ่น แกก็ไม่ยอม

บอก ผมไปชักชวนชาวบ้านให้ลงชื่อเข้าร่วมโครงงานก็

ไม่มีใครให้ความสนใจ ตอนแรกก็ท้อ แต่ก็สู้ต่อ เพราะ

คนท่ีจะได้รับประโยชน์จริงๆ ก็คือลุงสังวาลย์และทุกคน 

ในชุมชน ตอนหลังผมก็กลับมาใหม่ คราวนี้เข้าไปอย่าง

เป็นทางการมากขึ้น ทำาหนังสือเชิญไปถึงผู้ใหญ่บ้าน 

คุณครูในพื้นที่ และลุงสังวาลย์ ให้เข้ามาร่วมประชุม ณ 

ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความเป็นมา

ของโครงงาน และขอความร่วมมือไปยังชุมชน ผลปรากฏ

วา่มเีสยีงตอบรบัในทางทีด่ขีึน้ แตล่งุสงัวาลยก์ย็งัไมย่อม

ถ่ายทอดความรู้หรือสอนเคล็ดลับวิธีทำาหุ่นกระบอกให้ 

ตอนหลังลุงแกอยากได้อุปกรณ์การแกะสลักหน้าหุ่น  

จกัรเยบ็ผา้ และเสือ้ทมีงานชาวคณะ พวกผมกจ็ดัใหต้าม
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คำาเรียกร้อง หลังจากนั้นแกก็ค่อยเริ่มเปิดใจ”  “แซม”  

เล่าถึงปัญหาอุปสรรคในการทำาโครงงานที่กว่าจะได้ใจ

ชาวบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 

ขยายผล “แสดงหุ่นกระบอก” สู่เด็ก 

“แซม” เล่าต่อว่าหลังจากลุงสังวาลย์ยอมเปิดใจ

สอนการแสดงหุ่นกระบอก พวกเขาจึงได้ประสานไปยัง

โรงเรียนชุมชนหนองเรือ เพื่อทำากิจกรรมอบรมการ

ผลติหุน่กระบอกแกช่าวบา้นและเยาวชน ดว้ยหวงัวา่

กจิกรรมนีจ้ะช่วยสง่เสรมิรายไดแ้ละสรา้งเปน็ชมุชน

หุ่นกระบอกได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ แซมและเพื่อนๆ 

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก “ครูติ๊ก” มาลีรัฐ  

สมภาร ครโูรงเรยีนชมุชนหนองเรอื ซึง่ในวนัจดักจิกรรม

มีนักเรียนชั้น ป.4 – ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน 

บางคนเคยผ่านการอบรมจากลุงสังวาลย์มาก่อนแล้ว 

ครูต๊ิก เล่าว่า ในโรงเรียนมีชมรมอนุรักษ์หุ่นกระบอก

อีสานอยู่แล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้คุณลุงสังวาลย์ เคย

ได้รับการเชิญจากครูในโรงเรียนให้ไปสอนการแสดง 

หุน่กระบอกมาแลว้เมือ่หลายสบิปกีอ่น ทำาใหเ้ดก็หลาย

คนสืบทอดการแสดงมาถึงรุ่นปัจจุบัน โดยโรงเรียนมี

หลักสูตรสาระท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมเก่ียวข้องกับ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่เป็นประจำา รวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับ

หุ่นกระบอก  โดยท่ีผ่านมานักเรียนช้ัน ป.5 และ ป.6  

จะเป็นผู้แสดง และให้เด็กนักเรียนถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่น  

ซ่ึงนักเรียนก็มีความสนใจและสนุกสนาน พร้อมจะ

อนุรักษ์สืบสานต่อไป ประจวบกับการท่ีนักศึกษาได้เข้ามา

จัดกิจกรรมอบรมและสอนการเชิดหุ่น  ท่ีมีลุงสังวาลย์เปน็

วิทยากรทำาให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ

ไดร้บัรูถ้งึประวตัคิวามเปน็มาของหุน่กระบอกอสีาน และ

ได้เรียนรู้วิชาการเชิดหุ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการสอน

ของลุงสังวาลย์ยังคงเป็นเรื่องการแสดงหน้าเวทีเท่านั้น 

ส่วนเทคนิคการสร้างหุ่นกระบอกน้ันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้  

“เราตดิปญัหาเรือ่งงบประมาณ จงึไมส่ามารถเชญิ

ลุงสังวาลย์มาสอนได้บ่อยๆ แต่พอนักศึกษากลุ่มนี้มา 

ก็ทำาให้เด็กๆ รุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้จากลุงสังวาลย์ 

อีกคร้ัง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่ดีวิธีหนึ่ง หากมีการจัดอบรมได้อย่างต่อเนื่องจะเป็น

ผลดีอย่างมาก ทำาให้เด็กซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามนี้ 

ได้นานขึ้น และอาจซึมลึกถึงขั้นตระหนักรักในที่สุด”   

“ครตูิก๊” กลา่วย้ำาวา่ กจิกรรมอบรมการสอนเชดิหุน่ทำาให้
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มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมชมรมหุ่นกระบอกอีสานเพ่ิมข้ึน

ด้วย

นอกจากโรงเรียนชุมชนหนองเรือแล้ว ทีมโฮมฮัก

อสีานยงัตดิตามคณุลงุสงัวาลยไ์ปสอนเชดิหุน่ทีโ่รงเรยีน

ขามแก่นนคร อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย  

ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีหลักสูตรสาระท้องถ่ินที่มักจะให้

คณะเพชรหนองเรือมาสอนกิจกรรมการเชิดหุ่นอยู่บ่อยคร้ัง 

กระทัง่เดก็นกัเรยีนสามารถจดัตัง้คณะแสดงหุน่กระบอก

อีสานขนาดเล็กได้เอง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี 

ฝันคิดทำาหุ่นกระบอกที่ระลึก

 ระหว่างน้ันทีมโฮมฮักอีสานยังจัดกิจกรรมประยุกต์

ใช้เครื่องมือช่างไม้ เพื่อสร้างเครื่องทุ่นแรงสำาหรับ

การผลิตหุ่นกระบอกเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต 

หุน่กระบอกไปพรอ้มๆ กนั ซึง่กจิกรรมนีไ้ดร้บัผลสำาเรจ็

ตามคาด  เพราะได้อุปกรณ์ช่างไม้และจักรเย็บผ้าไฟฟ้า 

ทำาให้คุณลุงสังวาลย์ผลิตหุ่นได้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลา

ในการทำาหุ่นจาก 1 สัปดาห์ต่อ 1 ตัว  เหลือเพียง 2 วัน

ต่อ 1 ตัวได้  ด้วยศักยภาพในการทำาหุ่นได้รวดเร็วเช่นนี้  

ทำาให้ “แซมและเอก” ก่อฝันใหม่ขึ้นในใจ พวกเขาอยาก

เห็นหุ่นกระบอกของที่ระลึกที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ

ชุมชนแห่งนี้ เพราะเท่าที่เขาเคยติดตามไปชมการแสดง

ของคุณลุงสังวาลย์เพื่อถ่ายทำาสารคดีพบว่า มีผู้ชมมา

ขอซื้อหุ่นกระบอกจำานวนมาก 

“พวกเรามีไอเดียว่า ถ้าเราแปรรูปศิลปวัฒนธรรม

เปน็มลูคา่ทางเศรษฐกจิได ้ชาวบา้นคงใหค้วามสนใจ

หันมาอนุรักษ์และเห็นคุณค่าหุ่นกระบอกอีสานมากข้ึน 

และหากมีการขายของที่ระลึกหน้ามหรสพตามที่

คณะเพชรหนองเรือไปแสดง น่าจะสร้างเม็ดเงินได้

ไม่มากก็น้อย” 

แต่สุดท้ายกิจกรรมพัฒนาหุ่นกระบอกเป็น

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสร้างรายได้แก่ชาวคณะหุ่น

กระบอกและชุมชนก็เป็นอันต้องพับไป เพราะคิดได้ว่า 

ท่ีจริงแล้วพวกเขาไม่ควร “ตีค่า” วัฒนธรรมเป็น “มูลค่า

ของเงินตรา” เพราะอาจไม่ย่ังยืน หากว่าสินค้าขาย 

ไม่ได้ ชาวบ้านอาจจะเลิกคิดอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม

อนัดงีามนี ้ซึง่เปน็หนทางทีเ่สีย่งตอ่การสรา้งความยัง่ยนื

ให้กับหุ่นกระบอกอีสาน และพอดีเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัย



โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2555 159

อสีานตอ้งปดิตวัลง สง่ผลใหก้ารทำาโครงงานของพวกเขา

ต้องหยุดชะงักลง “แซมและเอก” จึงต้องหาเพื่อนใหม่

เข้าเสริมทีม

จัดทีมใหม่...เดินหน้ากู้หุ่นกระบอก

“แซมและเอก” เล่าให้ หลิว ก้อน และเอ ฟังถึง 

ตรงนี้...เพราะหลังจากนี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องเป็น 

น้ำาหน่ึงใจเดียวกัน ร่วมกันผลักดันโครงงานไปสู่เป้าหมาย

ตอ่ไป โดยภาระงานทีย่งัคัง่คา้งอยูค่อื กจิกรรมผลติสือ่

เพือ่เผยแพรก่จิกรรมเกีย่วกบัหุน่กระบอกอสีาน ผา่น

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

พวกเขาคิดว่าน่าจะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมหุ่นกระบอก

อีสานได้เป็นอย่างดี โดยพวกเขาต้ังใจจะสร้างสารคดี

ความยาว 30 นาท ีถา่ยทอดประวตัคิวามเปน็มาของหุน่

กระบอกอสีาน พรอ้มกบัตวัอยา่งการแสดงบางสว่นผา่น 

YouTube ดว้ยหวงัวา่ชอ่งทางนีจ้ะชว่ยสานตอ่วฒันธรรม

อนัดงีามนีไ้ด ้ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของการลำาดบัภาพ

เพื่อให้ผลงานออกมาถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

“เอก” เล่าว่า ท่ีผ่านมาพวกเขาเดินทางไปบันทึกเทป

การแสดงสดของคณะหุ่นกระบอกเพชรหนองเรือแล้ว

จำานวน 3 คร้ัง เพ่ือจัดทำาสารคดีหุ่นกระบอกอีสานเผยแพร่

สูส่าธารณชนผา่นระบบโซเชยีลเนต็เวริก์ และบนัทกึการ

แสดงสดในลักษณะแผ่นดีวีดีความยาว 1.30 ชั่วโมง 

สำาหรับใช้แจกหน้างานเมื่อคณะเพชรหนองเรือไปทำา 

การแสดง ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สืบสานตำานาน 

หุ่นกระบอกได้อีกทางหนึ่ง

ดอกผลของการทำาความดี 

ผลจากการดำาเนินงานที่ดูเหมือนจะไม่ประสบ 

ผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างน้อยที่สุด

นกัศกึษาทมีนีก้ไ็ดท้ำาใหล้งุสงัวาลยท์ีด่เูหมอืนวา่ในอดตี

เป็นคนหวงวิชาความรู้ ไม่อยากถ่ายทอดให้ใคร เพราะ

เกรงว่าจะมีคู่แข่ง กลับมา “ตระหนักคิด” ว่าแท้ที่จริง

แล้วศิลปวัฒนธรรมจะย่ังยืนสืบต่อไปได้นั้นคงเป็นไป 

ได้ยาก หากลุงสังวาลย์ยังยึดม่ันถือม่ันไว้แต่ตนเพียง 

คนเดียว และด้วยความไม่ย่อท้อของนักศึกษาทีมนี้ที่
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พยายามใช้ใจซ้ือใจ ทำาให้ลุงสังวาลย์ยินยอมท่ีจะถ่ายทอด

ศิลปะแขนงนี้ให้กับนักศึกษาและเด็กๆ ในโรงเรียน

หนองเรอื เพยีงเทา่นีก้เ็ชือ่ไดว้า่หุน่กระบอกอสีานจะยงั

คงสืบสานเป็นมรดกต่อเนื่องต่อไปได้อย่างแน่นอน 

นายวุฒิไกร ใจช่วง “แซม”
โครงงานนี้ทำาให้ผมรู้ว่าตัวเองก็สามารถเป็นผู้นำาได้ในช่วงภาวะวิกฤติ  อีกทั้งยัง

กลา้แสดงออก กลา้แสดงทศันคตติอ่สาธารณะหรอืในทีป่ระชมุมากขึน้ เมือ่กอ่น

ผมมักเป็นผู้ตาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ค่อยพูด แต่เมื่อเข้าร่วมโครงงาน

นี้ทำาให้ผมรู้ว่าตนเองมีภาวะผู้นำา กล้าคิด กล้าพูด การแสดงออกมากขึ้น รู้จัก

แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และรู้จักการเป็นผู้นำาที่ดี นับว่าโครงงานนี้สร้างผม

ให้กลายเป็นอีกคนหน่ึง ดึงศักยภาพเบ้ืองลึกของผมออกมาใช้งาน แม้ว่าโครงงาน

จะไม่ประสบผลสำาเร็จตามที่วางไว้ แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงงานนี้ และขอ

ขอบคุณโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ที่ทำาให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้

นอกจากนี้ผลจากการที่นักศึกษาทีมนี้ได้ลงไป

คลุกคลีอยูใ่นชุมชนบอ่ยครัง้ทำาให ้“แม่วาสนา” หวัหนา้

กลุ่มโอทอปชุมชนบ้านหนองเรือ เล็งเห็นความสำาคัญ

ของหุ่นกระบอก โดยบอกกล่าวกับนักศึกษาและลุง

สังวาลย์ซึ่งกำาลังเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเรื่องการสืบทอด

วัฒนธรรม เพราะรุ่นลูกหลานของลุงสังวาลย์ต่างส่ายหน้า

เมื่อพูดถึงหุ่นกระบอกของบรรพบุรุษ

โดย “แมว่าสนา” บอกวา่ “ถา้ลกูหลานเพิน่บเ่ฮด็ 

ข่อยก่อสิเฮ็ดเอาเอง สิไปเฮียนไปฮับเอาความฮู้น่ันหนา 

ขอ่ยมกัอยูหุ่น่กระบอก คัน่บม่ผีูใ้ดเ๋อา ขอ่ยสยินืเคยีง

บ่าเคียงไหล่ เพิ่นเฮ็ดต่อนั่นแหล่ะ”
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นายอรรถพล มั่นคง “เอก”  
การเข้ารว่มโครงงานนีท้ำาใหผ้มโตเปน็ผูใ้หญ ่รูจ้กัรบัผดิชอบ และทีส่ำาคญัคอืรูจ้กั

ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น มองเห็นคุณค่าของการเป็น “ผู้ให้” มากขึ้น การทำางานครั้งนี้

ทำาให้ผมมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับเม่ือก่อนผมก็เป็นวัยรุ่นปกติ  

กิน เที่ยว เล่น แต่พอถูกเพื่อนชักชวนเข้าโครงงานนี้ ตอนแรกบอกตามตรงว่าก็

ทำาไปงั้นๆ ไม่จริงจังอะไร ดีกว่าไม่มีอะไรทำา แต่เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงงานจรงิๆ กเ็กดิความรกัความผกูพนั และเกดิความรูส้กึวา่ พวกเราตอ้งสูไ้ป

ด้วยกัน เราจะทิ้งเพื่อน ทิ้งโครงงานไปไม่ได้ แม้มันจะไม่สำาเร็จตามวัตถุประสงค์

ก็ตาม แต่อย่างน้อยเราก็ได้เดินไปจนสุดทางแล้ว ทำาดีที่สุดแล้ว

โครงงานสืบสานตำานานหุ่นกระบอกสู่อัตลักษณ์แห่งมรดกอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

หัวหน้าโครงงาน

นายวุฒิไกร ใจช่วง

คณะทำางานประกอบด้วย

นายอรรถพล มั่นคง 

นายโกเมนทร์ โภคสวัสดิ์  

นายศตวรรษ ศรีบูรณ์ 

นางสาวชุติมา ทุมเกษร   

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ประพนธ์ เนียมสา

อาจารย์อภิญญา อันพันลำา  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวเชื้อราอัดเม็ด
จากขี้แดดนาเกลือ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ด ผสมขี้แดดนาเกลือ 

ช่วยเร่งการย่อยให้เกิดเป็นปุ๋ยชีวภาพ ทำาให้เก็บรักษาได้นานข้ึน และมีคุณสมบัติป้องกันโรคพืช 

ชว่ยใหช้าวชมุชนโคกขาม จังหวัดสมทุรสาคร เพิม่มลูค่าขีแ้ดดนาเกลอื รวมทัง้สง่เสรมิการปลกู

ผักไฮโดรโปนิกส์และการทำาเกษตรอินทรีย์

การทำาให้ผลไม้มีรสชาติดี หวาน กรอบ อร่อย

ไม่ใช่เรื่องยากสำาหรับชาวสวนผลไม้ในแถบจังหวัด

สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพราะเกษตรกรมเีทคนคิ

ดีๆ ท่ีนำาเอา “ข้ีแดดนาเกลือ” วัสดุเหลือท้ิงจากนาเกลือ 

มาเป็นตัวช่วยทำาให้ผลผลิตมีคุณภาพดี โดยไม่ต้อง

พ่ึงพาสารเคมีมานานกว่า 10 ปี แต่สำาหรับชาวนาเกลือ

แล้ว “ขี้แดด” คือตัว “ปัญหา” และเพิ่ม “ต้นทุน”  

ในการทำานาเกลือ เพราะชาวนาเกลือต้องเสียเวลา 

เสียแรงงานในการขูดเอาขี้แดดนาเกลือในนาเกลือ

ทิ้งไปปีละ 2 - 5 ตันต่อราย แล้วแต่ว่าใครมีนาเกลือ

มากน้อย ไม่ว่าข้ีแดดนาเกลือจะมีคุณสมบัติดีเพียงไร 

การขจดัข้ีแดดออกไปจากนาเกลอืกย็งัคงเปน็ปญัหา

อยู่ทุกๆ ปี แม้จะมีเกษตรกรชาวสวนผลไม้ต้องการ

มากเพียงไร แต่ราคาขายออกจากแหล่งต้นกำาเนิด

กลับมีราคาเพียงกิโลกรัมละ  1 บาทเท่านั้น 

เหตุผลนี้เอง หญิง หนิง ฝน และนี 4 นักศึกษา

สาวช้ันปีที่ 4 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งรู้ดีว่าใน

ขี้แดดนาเกลือนั้นอุดมไปด้วย สาหร่าย ตะไคร่น้ำาและ 

จลุนิทรยีเ์ลก็ๆ ธาตอุาหารสำาคญัทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่พชื

และสัตว์ พวกเธอจึงต้องการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้

ขีแ้ดดนาเกลือ โดยใช้หวัเช้ือราอดัเม็ดราชมงคล ช่วยเรง่

อัตราการย่อยสลายขี้แดดให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น อีกทั้ง

พวกเธอจะนำาเทคนคิความรูเ้หล่านีม้อบใหก้บัเกษตรกร

ชาวนาเกลือ ด้วยหวังว่าขี้แดดนี้จะสร้างรายได้ให้กับ

ชาวนาเกลืออีกทางหนึ่ง
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จดุเร่ิมตน้ของปลายทางเกดิขึน้เมือ่ 4 สาว สริิวมิล 

เหมาะดี หรือ “หญิง” กัญญานี เทพบุตรดี หรือ “หนิง” 

ธัญลักษณ์ สนธิชัย หรือ “ฝน” และ ปัทมา ยูซบ หรือ 

“นี” ทราบข่าวจาก ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ว่ามี 

โครงงาน “กลา้ใหม.่..สรา้งสรรคช์มุชน” ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) พร้อมจะสนับสนุนให้ 

พวกเธอได้ทำางานเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง 4 สาวไม่รอช้า 

นำาโปรเจคจบการศึกษาที่มีชื่อว่า โครงงานการใช้หัว

เช้ือราอัดเม็ดและปุ๋ยชีวภาพข้ีแดดนาเกลือในการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกส์และการทำาเกษตรอินทรีย์ มาปรับปรุง

ให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อม

เปลีย่นชือ่ใหมเ่ปน็ โครงงานหวัเชือ้ราอดัเมด็ เพือ่การ

พัฒนาชุมชนโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนส่งเข้าแข่งขัน

 

ทดลองจนสำาเร็จ...นำาสู่ชุมชน

และด้วยความต้ังใจจริงที่จะมอบเทคโนโลยีและ

ความรู้ไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพึ่งพาตัวเอง 

ทำาให้โครงงานของพวกเธอผ่านเข้ารอบ 20 ทีมได้อย่าง

สบาย จากนั้น 4 สาวจึงเริ่มเดินหน้าวางแผนการทำางาน

อย่างจริงจัง  

“อันดับแรก เราต้องสร้างความเชื่อมั่นและความ

ตระหนักให้ชาวนาเกลือก่อนว่า จริงๆ แล้วข้ีแดดมี

คุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มความหวานของ 

พืชผักผลไม้ได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมาชาวนาเกลือ

ไมต่ระหนกัเรือ่งนีม้ากนกั ตา่งจากชาวสวนผลไมท้ีม่าซือ้

ขี้แดดไปใส่ในสวน”  “หญิง” หัวหน้าโครงงานเล่าถึงที่มา

ของการจดักจิกรรมแรกคอื การใหเ้กษตรกรชาวนาเกลือ

ทดลองปลกูผกัไฮโดรโปนกิสเ์พือ่พสิจูนค์ณุสมบตัทิีด่ขีอง

ขี้แดด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการผลิตปุ๋ย

ชีวภาพขี้แดดนาเกลือ แต่ก่อนที่จะนำาความรู้ไปมอบให้

ชาวนาเกลือ พวกเธอเริ่มทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่

มหาวิทยาลัยก่อน 

“ตอนแรกอาจารย์อยากให้ปลูกผักสลัด เพราะถ้า

เหลอืจากกนิ ชาวบา้นกส็ามารถเอาไปขายไดร้าคาด ีแต่

พวกเราคิดว่าถ้าให้ปลูกผักสวนครัวจำาพวก สะระแหน่ 

โหระพา ชาวบ้านก็สามารถกินได้เลย เม่ือมีความเห็น

ต่างกัน เราเลยไปหาข้อมูลพบว่าถ้าปลูกผักสวนครัวจะ

ดูแลง่าย และเจริญเติบโตง่ายกว่า เพราะผักสลัดจะต้อง

ควบคมุอณุหภมูใินการปลกูดว้ย ซึง่ทีโ่คกขามมอีณุหภมูิ

ค่อนข้างสูง อาจารย์ก็เลยเห็นด้วยท่ีจะให้ปลูกผักสวนครัว” 

ช่วงแรกของการทดลอง พวกเธอปลูกผักไฮโดร 

โปนิกส์ด้วยตัวเอง เพราะมั่นใจว่ามีความรู้จากการทำา 

โปรเจคจบมาบา้งแลว้ แตป่รากฏวา่ การเจรญิเตบิโตของ

ผักท่ีปลูกได้ผลไม่ดีนัก  ผักมีอาการยืดผิดปกติ และมีรสขม 

เมือ่ความรูท้ีม่อีาจไมเ่พยีงพอในการปฏบิตัจิรงิ พวกเธอ

จงึไปขอคำาปรกึษาจากอาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน กระทัง่

พบวา่สาเหตทุีผ่กัเจรญิเตบิโตไมด่นีัน้เปน็เพราะขาดแสง 

และได้รับสารอาหารมากเกินไป พวกเธอจึงต้องปรับ 

สูตรใหม่โดยใส่สารละลาย A, B (ธาตุอาหารที่ใช้สำาหรับ

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) น้อยลง และใส่ปุ๋ยชีวภาพขี้แดด

นาเกลือแทน 

นอกจากเรือ่งการเจรญิเตบิโตของผกัแลว้ พวกเธอ

ยังพบว่า ชุดทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่จะนำาไปให้

ชาวบ้านทดลองปลูกนั้นมีลิขสิทธิ์ ไม่สามารถนำาไป 

เผยแพร่ได้ พวกเธอได้รับคำาปรึกษาจาก ดร.เสาวนีย์  

บัวโทน อาจารย์ประจำาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
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แนะนำาให้ทำาชุดปลูกขึ้นมาใหม่ โดยใช้กะละมัง และ 

แผ่นโฟมเจาะรูแทน และเมื่อทดลองปลูกก็พบว่าผัก

เจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน 

เม่ือได้ผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจ งานต่อไปคือ

การประสานงานไปยัง บุญเลิศ กล่ินสุบรรณ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ท่ี 3 เจ้าของพ้ืนท่ี ซ่ึงคุ้นเคยกันดี เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า 

พวกเธอพร้อมแล้วท่ีจะนำาความรู้สู่ชุมชน ซ่ึงการลงชุมชน

คร้ังนีพ้วกเธอไมล่มืทีจ่ะตระเตรยีมวสัด ุอปุกรณช์ดุปลกู 

ซึ่งประกอบไปด้วย กะละมัง แผ่นโฟมตัดเจาะรู ไปแจก

ชาวบ้านด้วย 

 

อบรม – ติดตามผล 
ปลูกผักโฮโดรโปนิกส์

8 - 9 ตุลาคม 2555 “หญิง” นำาทีมเพ่ือนๆ ลงพ้ืนท่ี 

อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เริ่มต้นด้วยการแนะนำา

โครงงานใหช้าวบา้นไดท้ราบถงึเปา้หมายการดำาเนนิงาน 

หลังจากนั้นจึงอธิบายข้ันตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

โดยม ี“น”ี รบัหนา้ทีเ่ปน็พธิกีร และเพือ่นๆ คอยอธบิาย

และสาธิตขั้นตอนการปลูกให้ชาวบ้าน 

“นี” อธิบายว่า ชุดปลูกที่เตรียมให้กับชาวบ้านนั้น 

1 ชุดประกอบไปด้วย กะละมัง 2 ใบ โดยกะละมังใบท่ี 1 

ใส่สารละลาย A, B อย่างเดียว ส่วนกะละมังใบที่ 2 ใส่

สารละลาย A, B และน้ำาปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ ซึ่ง

สารละลาย A คือธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วย แคลเซียม

ไนเตรต (15-0-0), เหล็ก (Fe-DTPA 7%), เหล็ก เวสโก้ 

ส่วนสารละลาย B คือธาตุอาหารรอง ประกอบด้วย  

โปรแตสเซียมไนเตรต (13-0-46), แมกนีเซียมซัลเฟต,  

โมโนโปรแตสเซียมฟอสเฟต (0-52-34), นิค-สเปย์, ลิเบรล 

แมงกานีส (Mn - EDTA 13%) เพ่ือเปรียบเทียบให้ชาวบ้าน

เห็นความแตกต่างระหว่างกะละมังที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ย

ชีวภาพขี้แดดนาเกลือ  ซ่ึงการอบรมครั้งนั้นมีชาวบ้าน

เข้าร่วมกว่า 30 คน และในวันอบรม พวกเธอต้องปรับ

เปลีย่นวธิตีวงสารละลายจากเดมิทีใ่หใ้สใ่นปรมิาณทีค่ดิ

เปน็กรมั เปลีย่นเปน็การตวงสารละลายโดยใชฝ้าขวดน้ำา 

เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายขึ้น  

หลงัจากอบรมและสง่มอบชดุปลกูผกัแลว้ พวกเธอ

ลงพื้นที่ติดตามผลอีกครั้ง  “ฝน” เล่าให้ฟังว่า “เราเข้ามา

ติดตามผลในวันที่ 24 ตุลาคม ปัญหาที่พบกับพืชที่ปลูก

โดยไม่ใช้ดินคือ ชาวบ้านจะใส่สารเกินขนาด ทำาให้มี

ความเข้มข้นมาก จนผักแคระแกร็น ไม่โต นอกจากนี้ 

บางบ้านไม่ค่อยเติมน้ำา เมื่อน้ำาลดก็เติมสารละลายเข้า 

ไปอีก และชาวบ้านบางคนวางผักไว้ในที่ที่ไม่โดนแสง  

ผกัจงึเจรญิเตบิโตไมไ่ด ้พวกเรากใ็หค้ำาแนะนำาไป ทัง้การ

เติมน้ำาและต้องมีการกวนทุกวันเพื่อเพิ่มออกซิเจน”

นอกจากนีย้งัพบวา่ ดว้ยสภาพอากาศทีร่อ้นจดัใน

พืน้ทีช่มุชนโคกขาม ทำาใหน้้ำาระเหยออกไปมาก พวกเธอ

จึงให้ชาวบ้านเปลี่ยนการเติมสารละลายใหม่ จากเดิมที่

ใส่สารละลายสัปดาหล์ะ 2 ฝา เปล่ียนเปน็เตมิสารละลาย 

2 สัปดาห์ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ฝา และยังพบปัญหาศัตรูพืช
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จำาพวกแมลง กแ็กป้ญัหาโดยใชส้ารสกดัจากใบสะระแหน ่

มาฉีดพ่นเพื่อช่วยป้องกันศัตรูพืช

อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลรอบที่ 2 เดือน

พฤศจิกายน ผลเป็นที่น่าพอใจ เมื่อผักที่ชาวบ้านปลูก 

ได้ผลเป็นไปตามคาด จันทรา เกตุรวม หรือ “พี่อ๊อด”  

ประกอบอาชีพขายของชำา หน่ึงในผู้ท่ีรับชุดปลูกผักบอกว่า 

ไมเ่คยคดิวา่จะปลกูผกัโฮโดรโปนกิสไ์ด ้ตอนนีส้ะระแหน่

ที่ปลูกไว้สามารถตัดกินได้แล้ว ดีใจที่ได้กินผักที่ปลูกเอง 

ซึ่งแน่ใจได้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนที่ซ้ือตามท้อง

ตลาด และก็ได้เห็นว่าขี้แดดนาเกลือที่อยู่ใกล้บ้านเราก็

สามารถนำามาปลูกผักให้เจริญเติบโตได้ เช่นเดียวกับ 

“คะนึง ฉิมบุญอยู่” ซึ่งมีอาชีพทำานาเกลือบอกว่า จาก

การทดลองนำาปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลืออัดเม็ดมาใส่ใน

สวนเลก็ๆ ทีป่ลกูไว ้ทัง้มะเฟอืง มลัเบอรร์ี ่และผกัตา่งๆ 

ได้ผลผลิตดีขึ้น โดยเฉพาะมะเฟืองที่มีรสชาติหวานกว่า

ตามท้องตลาด

นอกจากน้ีเกือบทุกบ้านท่ีรับชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

สว่นใหญ ่พบวา่ผกัตา่งเจรญิเตบิโตเปน็อยา่งด ีสามารถ

เก็บรับประทานได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน

ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถยืนยันให้ชาวบ้าน

เห็นได้ว่า ปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือช่วยให้พืชผักเจริญ

เติบโต โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี 

ถ่ายทอดวิชา...ปุ๋ยชีวภาพขี้แดด 
นาเกลืออัดเม็ด

หลังจากนักศึกษาได้ใช้ “เทคนิค” ให้ชาวบ้าน

ลงมือปฏิบัติจริง ทำาให้ชาวนาเกลือเริ่มตระหนักถึง

ประสิทธิภาพของขีแ้ดดนาเกลือมากขึน้ ขัน้ตอนตอ่ไปที่

พวกเธอวางไวคื้อ สรา้งมูลคา่เพ่ิมใหก้บัขีแ้ดดนาเกลือ 

ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยใช้หัวเช้ือราอัดเม็ด

ราชมงคล ช่วยในการเร่งอัตราการย่อยสลาย โดย 

พบว่ามีชาวบ้าน 10 คน ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดด

นาเกลือด้วยหัวเช้ือราอัดเม็ด ซ่ึงในจำานวนนี้มีอาชีพ 

ทำานาเกลือและขายขี้แดดสดอยู่แล้ว 

“หญิง” เล่าถึงข้ันตอนการนำา “ข้ีแดดนาเกลือ” มา

เพ่ิมมูลค่าให้เป็น “ปุ๋ยชีวภาพข้ีแดดนาเกลืออัดเม็ด”  

ดงันี ้นำามลูสตัวแ์หง้ 3 สว่น  แกลบดบิรำาละเอยีด 3 สว่น  

ขี้แดดนาเกลือ 3 ส่วน คลุกเค้าให้เข้ากัน จากนั้นก็ผสม

หัวเชื้อราอัดเม็ด “ราชมงคลธัญบุรี” กับกากน้ำาตาลและ
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น้ำาสะอาด พักไว้ 2 - 3 ชั่วโมง (เรียกว่าหัวน้ำาเชื้อ) เมื่อ

เตรียมวัสดุแล้วนำาหัวน้ำาเชื้อไปราดลงบนกองปุ๋ย ผสม

คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นทดสอบความชื้นโดยใช้มือ

กำาปุย๋ใหเ้ปน็กอ้น ถา้ไมแ่ตกแสดงวา่ความชืน้เหมาะสม 

จึงกองปุ๋ยไว้ในลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้า และกลับกองปุ๋ยทุก 

3 วัน หลังจากน้ัน 10 - 15 วัน ก็สามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพสด

ได้

แตอ่ยา่งไรกต็าม ปุย๋ชวีภาพสดนัน้ไมส่ามารถเกบ็

ไวไ้ดน้าน “หญงิ” บอกวา่ การนำามาอดัเมด็สามารถทำาให้

ปุย๋ชวีภาพเกบ็รกัษาไดน้านขึน้ โดยการอดัเมด็นัน้ทำาได้

โดยการผสมปุย๋ชวีภาพสด 1 สว่น  น้ำาหวัเชือ้รา 0.1 สว่น  

กากน้ำาตาล 0.1 สว่น และแคลเซยีมคารบ์อเนต 0.1 สว่น 

คลุกเค้าให้เข้ากัน และนำาเข้าเคร่ืองอัดเม็ด จากน้ันทำาการ

อบร้อนและอบเย็นให้มีความชื้นไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ 

กจ็ะไดปุ้ย๋ชวีภาพขีแ้ดดนาเกลอืดว้ยหวัเชือ้ราอดัเมด็ 

ทีส่ามารถเก็บรกัษาไดน้าน สามารถควบคมุโรคพชืได ้

และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ที่สำาคัญคือเพิ่มมูลค่าเป็นกิโลกรัมละ 25 บาท 

ชาวบา้นเหน็ค่า...ชวนกันตัง้กลุม่สหกรณ์

จากการลงพืน้ทีเ่พือ่อบรม มอบความรูแ้ละวธิกีาร

เพิ่มมูลค่าขี้แดดนาเกลือให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพขี้แดด

นาเกลอืทีเ่กษตรกรชาวสวนผลไมส้ามารถนำาไปใสพ่ชืผกั

ได้แล้ว ชาวบ้านและนักศึกษาก็เริ่มหารือกันอีกครั้งถึง

ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มกันผลิตอย่างจริงจัง เพื่อ

วางแนวทางการทำางานร่วมกัน กระทั่งได้ข้อสรุปว่า 

ชาวบา้นทัง้ 10 คนตอ้งการจะรวมกลุม่กนัและจดัตัง้เปน็ 

“สหกรณ์ปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ” แต่การรวมกลุ่ม

กันเป็นสหกรณ์นั้นนักศึกษาเห็นว่าจะต้องมีเครื่องมือ

ช่วยในการผลิต จึงได้ส่ังซ้ือเครื่องอัดเม็ดไว้ให้ชาวบ้าน

ไดใ้ชป้ระโยชน ์แตร่ะหวา่งรอเครือ่งเสรจ็ นกัศกึษาไดข้อ

สนับสนุนเคร่ืองอัดเม็ดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาใช้ชั่วคราวก่อน ทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านหลัง

เข้ารับการอบรมนั้น ชาวบ้านบอกว่า ไม่ยุ่งยากมากนัก

และสามารถทำาได้

“เครือ่งอดัเมด็ทีส่ัง่ทำาใหก้บัชมุชนนัน้เปน็เครือ่งที่

ใชพ้ลงังานไฟฟา้ แตผู่ใ้หญบ่า้นกบัชาวบา้นใหค้วามเหน็

ว่า หากใช้น้ำามันดีเซลจะดูแลได้ง่ายและประหยัดกว่า  

พวกเราจึงต้องนำาเครื่องอัดเม็ดไปดัดแปลงใหม่ ทำาให้

การสง่มอบลา่ชา้ไปถงึชว่งเดอืนมกราคม 2556”  “หนงิ” 

เล่าด้วยความกังวล เช่นเดียวกับสถานที่ในการจัดตั้ง

สหกรณ ์ซึง่ตอนแรกนกัศกึษาตัง้เปา้วา่จะใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณ

บ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ต้ัง แต่กลับพบว่าพื้นที่น้ัน 

คับแคบเกินไป ทำาให้ต้องหาพ้ืนท่ีก่อสร้างโรงเรือนใหม่ 

แม้ว่าโครงงานนี้จะจบลงแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากพื้นที่นี้

เป็นพ้ืนท่ีดำาเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุอียูแ่ลว้ อาจารยส์กุาญจนจ์งึ

ดำาเนนิการ “ตอ่ยอด” โครงงานนีต้อ่ ทัง้ในส่วนของการ
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จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด

เป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนสามารถ

พัฒนาตัวเองต่อไป

มองหาตลาดให้ชาวบ้าน

นับจากนี ้“ขี้แดดนาเกลือ” ไม่ใช่แค่วัสดุเหลือทิ้ง

จากนาเกลือที่ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 1 บาทอีกต่อไป

เม่ือนักศึกษาได้นำามาทำาเป็น “ปุ๋ยชีวภาพข้ีแดดนาเกลือ

อัดเม็ด” สำาหรับช่องทางการตลาดน้ัน ในเบ้ืองต้น

นักศึกษาคิดว่าจะวางจำาหน่ายปุ๋ยชีวภาพฯ ที่ศูนย์การ

เรยีนรูแ้ละปฏิบตักิารอนรุกัษท์รพัยากร ในราคากโิลกรมั

ละ 25 บาท ก่อนจะขยายไปยังร้านจำาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ 

และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่อไป 

“บุญเลิศ” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บอกว่า “ต้องดูว่า

สหกรณ์ที่จะตั้งขึ้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนใน

ระยะยาว เพราะนักศึกษามาแนะนำาให้ทำาเป็นอาชีพเสริม 

แตช่าวบา้นเขาอาจมองวา่ทำาปุย๋ขีแ้ดดไมพ่อกนิ มนัเสีย

เวลา เขาไปทำางานโรงงานรายได้ดีกว่า แต่ก็พยายาม

ชกัชวนผูส้งูอายหุรอืคนทีว่า่งงานใหเ้ขา้มาทำา แมต้อนนี้

จะยงัไมม่อีะไรทีเ่ปน็รปูธรรมใหเ้ขาเหน็วา่เมือ่ทำาแลว้จะ

มีรายได้จริงๆ เขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจ แต่ผมตั้งใจไว้ว่า

จะทำาให้เขาดูว่าเราทำาได ้และจะทำาต่ออย่างแน่นอน” 

 

ศิษย์เรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ในฐานะ

อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

คือ การช่วยนักศึกษาวางแผนการดำาเนินการทั้งหมด 

เพือ่ใหก้ารทำางานบรรลตุามเปา้หมายทีว่างไว้ นอกจาก

ช่วยวางแผนการทำางานแล้ว เวลาเจอปัญหาอาจารย์ก็

จะให้คำาแนะนำา ช้ีแนวทางให้ แต่ในขั้นตอนแรกก็จะ

ปล่อยให้นักศึกษาหาทางออกกันเองก่อน

“เม่ือเจออุปสรรคปัญหา อาจารย์จะเป็นคนคอย

ให้คำาแนะนำาว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร แต่ก่อนที่จะ

แกป้ญัหาใหเ้ขา นกัศกึษาตอ้งไปหาขอ้มลูมากอ่นวา่ เขา

จะสามารถแกด้ว้ยวธีิไหนไดบ้า้ง แกไ้ดเ้พราะอะไร ไม่ได้

เพราะอะไร จะให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง

กอ่น แลว้อาจารยก์จ็ะแนะนำาวา่วธิไีหนดทีีส่ดุ ซึง่ปญัหา

ที่เขาเคยมาขอคำาปรึกษา เช่น เรื่องรถ ค่าใช้จ่าย และ

การตดิตอ่กบัชมุชน ซึง่การตดิตอ่กบัชมุชนนัน้สว่นใหญ่
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อาจารย์จะเป็นคนประสานให้ เพราะว่าอาจารย์มีโครงการ

ที่ทำากับชุมชนโคกขามอยู่แล้ว” 

อย่างไรก็ตามแม้นักศึกษายังขาดประสบการณ์ใน

การบรหิารจดัการ แตใ่นสว่นการถา่ยทอดความรูท้ีเ่ขามี

สู่ชุมชนนั้น พวกเธอสามารถทำาได้ดีในระดับหนึ่ง แม้ว่า

ในช่วงแรกจะเป็นห่วงนักศึกษากลุ่มนี้เรื่องการลงชุมชน 

แต่จากการสังเกตก็เห็นว่า เขาสามารถพัฒนาและปรับตัว

ให้เข้าหาชุมชนได้มากขึ้น เพื่อให้การทำางานบรรลุตาม

เป้าหมาย พวกเธอมีความรับผิดชอบ อดทน เข้มแข็ง  

มเีหตมุผีลในการทำางานมากขึน้ มกีารหาความรูเ้พิม่เตมิ

ตลอดเวลา และที่สำาคัญมีบุคลิกภาพ การพูดคุย การ

ตอบคำาถามได้ดีกว่าเดิม ทำาให้อาจารย์ภูมิใจมาก

จากผู้หญิงเรียบร้อย 4 คนที่ไม่เคยทำางานกับ

ชุมชนมาก่อน วันนี้พวกเธอทั้ง 4 ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

ไม่เพียงเป็นการนำาความรู้ท่ีเขามีอยู่มาใช้เพ่ือพัฒนาชุมชน

เท่าน้ัน แต่การทำางานกับชุมชนยังมอบประสบการณ์ที่ดี

ให้พวกเธอได้นำาไปใช้ในอนาคต และส่ิงที่พวกเธอบอก

เปน็เสียงเดยีวกนักคื็อ การทำาโครงงานนีท้ำาใหพ้วกเธอ

กล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น

นางสางสิริวิมล เหมาะดี “หญิง” หัวหน้าโครงงาน
การทำาโครงงานนีท้ำาใหเ้ราเปลีย่นไป จากคนทีพ่ดูไมค่อ่ยเกง่ พอไดล้งชมุชนกไ็ดพ้ดูมาก

ขึ้น เพื่อที่เราจะได้เข้าถึงคนในชุมชนได้ง่ายขึ้น และช่วยเปลี่ยนวันเสาร์-อาทิตย์ของเรา

ใหม้สีสีนัมากขึน้ เพราะมกีารประชมุ พดูคยุขอ้มลูของโครงงานกนัทกุอาทติย ์แมว้า่เวลา

ว่างจะน้อยลง แต่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะทำาให้กับชุมชน

นางสาวกัญญานี เทพบุตรดี  “หนิง”
การไดเ้ขา้รว่มโครงงานนีช้ว่ยเปดิโลกวนัเสาร-์อาทติยข์องเราทีแ่คบอยูแ่คใ่นหอ้งใหก้วา้ง

ขึน้ และเมือ่ไดล้งมอืทำา ไดพ้ดูคุยกบัเพือ่นๆ ทำาใหเ้รามีเวลานกึถงึคนอืน่ๆ มากขึน้ เขา้ใจ

ความรูส้กึคนในชมุชนมากขึน้วา่เขาตอ้งการอะไร ไดเ้รยีนรูจ้ากการทำางาน การแกป้ญัหา 

และเปลี่ยนให้เราเป็นคนใจเย็นและรับฟังคนอื่นมากขึ้น
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นางสาวธัญลักษณ์ สนธิชัย “ฝน”
การทำางานร่วมกับชุมชนครั้งแรก สอนให้เราเข้าสังคมได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อย

พูด การมาทำาโครงงานน้ีทำาให้เรามีโอกาสได้แลกเปล่ียนความคิดในการทำางาน ได้เจอ

คนหมู่มาก เป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอคนอื่น และปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้น  กล้า

พูดมากขึ้น และที่ได้มากที่สุดคือ ทำาให้ขยันมากขึ้น เพราะตอนแรกเวลามีงานถ้ายังไม่

ถึงเวลาส่ง จะยังไม่ทำา แต่เมื่อต้องมาทำางานกลุ่มร่วมกับคนอื่น เราต้องช่วยกันเพื่อให้

งานเดินไปให้สำาเร็จ

นางสาวปัทมา ยูซบ “นี”
สำาหรับ “นี” ประสบการณ์การเป็นพิธีกรครั้งแรกในชุมชนสอนให้เรามีความม่ันใจขึ้น 

เพราะวา่ไดพ้ดูในสิง่ทีต่วัเองมคีวามรูค้วามเขา้ใจ นอกจากนีย้งัประทบัใจเพือ่นๆ ในกลุม่

ทีไ่ดใ้ชเ้วลาดว้ยกนัในการจดัเตรยีมอปุกรณต์า่งๆ ทำาใหเ้หน็วา่เพือ่นๆ รว่มมือกนัทำางาน

อย่างเต็มที่ทุกคน

โครงงานหัวเชื้อราอัดเม็ด เพื่อการพัฒนาชุมชนโคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวหน้าโครงงาน

นางสาวสิริวิมล เหมาะดี 

คณะทำางานประกอบด้วย

นางสาวกัญญานี เทพบุตรดี 

นางสาวธัญลักษณ์ สนธิชัย

นางสาวปัทมา ยูซบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เห็ดฟางตะกร้า
ช่วยผู้ประสบภัย
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ดูเหมือนเป็นเรื่องปรกติไปแล้ว สำาหรับเกษตรกร

ตำาบลทา่ขอนยาง ตำาบลขามเรยีง และตำาบลเขวา อำาเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ต้องทนทุกข์กับภาระ

หนี้สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติซ้ำาซากเกือบทุกปี แต่

ปัญหาดังกล่าวกำาลังจะคลี่คลายลง ด้วยมันสมองและ

สองมือน้อยๆ  ของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ที่เล็งเห็นปัญหาของชาวบ้านมายาวนาน 

กระทัง่เหตกุารณน์้ำาทว่มครัง้ใหญเ่มือ่ป ี2554 เกษตรกร

ในพื้นที่ดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาน้ำาท่วมหนักและ

ยาวนานมากที่สุดในรอบ 50 ปี เป็นแรงกระตุ้นให้

จติสำานึกอาสาของนสิติภาควชิาฟสิกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์

12 คน รวมตัวกันปลดทุกข์ให้กับเกษตรกรที่น่ี โดยมี 

อาจารยน์คิม นครเรยีบ อาจารยป์ระจำาภาควชิาฟสิกิส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะ

ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ปา้หมายอาสาเขา้มาเปน็ทีป่รกึษา

โครงงาน

10 ชุมชนเป้าหมายขยายผล

สืบเน่ืองจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ไดม้อบทนุสนบัสนนุการทำาโครงการ “พืน้ทีร่บัมือ

น้ำาท่วม ฟ้ืนฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตสำาหรับผู้ประสบภัย

น้ำาท่วม” ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยในอำาเภอกันทรวิชัย 

จำานวน 448,000 บาท โดยหนึ่งในการดำาเนินโครงการ

ดังกล่าวมีการจัดอบรมการเพาะเห็ดในตะกร้าซึ่งได้รับ

ความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เม่ือโครงการ 

จากอาชีพทางเลือกระหว่างวิกฤติน้ำาท่วมคร้ังใหญ่ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์จิตสาธารณะร่วมมือ

กนัต่อยอดกิจกรรมเพาะเหด็ตะกรา้ในครวัเรือนสูภ่าคธุรกจิ สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชนในพืน้ที่

แก้มลิงลุ่มน้ำาชีโซนกลาง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งด้านอาชีพ อาหาร และวัฒนธรรม
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จบลงทำาให้นิสิตทีมน้ีคิด “ต่อยอด” โครงการ โดยขยายผล

ไปยังหมู่บ้านและตำาบลอ่ืนๆ รอบๆ มหาวิทยาลัยท่ีต้องการ

องคค์วามรูแ้ละความชว่ยเหลอืดา้นระบบบรหิารจัดการ

ตลาด 

อนุพงศ์ บุสทิพย์ หรือ “อ้น” นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาค

วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นักกิจกรรมตัวยงที่เคย

เข้าไปแจกถุงยังชีพ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจาก 

น้ำาท่วมบ่อยครั้ง จึงมีโอกาสสัมผัสกับทุกข์ของชาวบ้าน

ทีน่ัน่มานาน กระทัง่ “อน้” ทราบวา่ธนาคารไทยพาณชิย ์

จำากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเขียน

โครงการเพื่อชุมชนเข้าแข่งขันในโครงงาน “กล้าใหม่...

สรา้งสรรคชุ์มชน” จงึชกัชวนเพือ่นๆ ในภาควชิาฟสิกิส์

เขียนแผนนำาเสนอ  ด้วยหวังว่าหากผ่านเข้ารอบ 20 ทีม

จะได้นำางบประมาณมาสร้างอาชีพให้ชาวบ้านที่นี่ 

โครงงานที่ “อ้น” และเพื่อนๆ ร่วมกันนำาเสนอม ี

ชือ่วา่ “ศนูยก์ลางการเรยีนรูธ้รุกจิชมุชนเพาะเหด็ฟาง 

เขตพืน้ทีแ่ก้มลิงลุม่น้ำาชโีซนกลาง”  มวีตัถปุระสงคห์ลกั

คือ การก่อตั้งศูนย์กลางเผยแพร่วิธีเพาะเห็ดในตะกร้า 

สำาหรับการบริโภคในครัวเรือนและการทำาในเชิงธุรกิจ 

โดยเปิดศูนย์รับซื้อเห็ดฟางจากสมาชิก อีกทั้งคิดค้นวิธี

การเกบ็รกัษาความชืน้ในตะกรา้เพาะเหด็นำาไปสูก่ารเพิม่

ผลผลติในทีส่ดุ เปน็การยกระดบัความเปน็อยูข่องชมุชน 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ใน 10 ชุมชนพื้นที่

แก้มลิงลุ่มน้ำาชีโซนกลาง ประกอบด้วย บ้านท่าขอนยาง 

บ้านดอนนา บ้านห้วยชัน บ้านหนองแข้ บ้านมะกอก 

บ้านโขงกุดเวียน บ้านส้มโฮง บ้านขามเรียง บ้านเขียบ 

และบ้านกุดหัวช้าง ซึ่งพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวเป็นการ

ขยายผลจำานวนครวัเรอืนนอกเหนอืจากโครงการที ่สสส.

ดำาเนินการไว้จาก 28 ครัวเรือน เป็น 50 ครัวเรือน 

4 กลุ่มภารกิจ...เตรียมตัวเอาจริง

“อ้น” ในฐานะที่คุ้นเคยกับชุมชนมากที่สุด ได้รับ

ความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ให้ทำาหน้าที่หัวหน้าโครงงาน 

เขาจึงจัดประชุมทีมงาน พร้อมแบ่งกลุ่มการทำางานเป็น 

4 กลุ่มตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ คือ กลุ่มงาน

เผยแพร่ความรู ้ ผ่านศูนย์กลางเผยแพร่วิธีเพาะเห็ดใน

ตะกรา้ เพือ่ตอบสนองเปา้หมายการขยายครวัเรอืนเพาะ

เห็ดฟาง กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจ เน้นการสร้างความ 

เข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ โดยจัดตั้งศูนย์รับซื้อเห็ดฟางจาก

สมาชิกในกลุ่ม เพ่ือรักษาราคาให้ได้มาตรฐาน ป้องกันการ

ถกูกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง กลุม่สบืสานวฒันธรรม 

ส่งเสริมการสานตะกร้าเพื่อนำาไปขายต่อให้ครัวเรือนที่

เพาะเห็ดฟาง กลุ่มน้ีนอกจากจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา

การทำาเครื่องจักสานจากผู้เฒ่าผู้แก่สู่เยาวชนในท้องถิ่น

แล้ว ยังถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านกลุ่มที่ทำา

เคร่ืองจักสานอีกด้วย และสุดท้ายคือกลุ่มแปรรูปเศษวัสดุ

เหลือทิ้งจากวัสดุเพาะเห็ด ด้วยการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก

ขายใหเ้กษตรกร หรอืนำาไปใชใ้นไรน่าของชาวบา้นตอ่ไป
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หลังทราบผลว่าโครงงานผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย 

แผนการดำาเนินงานที่วางไว้ก็เร่ิมต้นขึ้นทันที สองสาว

หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่ความรู้ ประภาพร วงไชยา 

หรือ “แอม”  และ ละอองดาว จันทแจ่ม หรือ “ออง” 

ก็เริ่มเดินหน้าเข้าหาแกนนำาชุมชน คือผู้ใหญ่บ้านท้ัง 10 

หมู่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียด พร้อมขอให้พ่อผู้ใหญ่

ช่วยกระจายข่าวเรื่องที่พวกเขาจะเข้ามาส่งเสริมการ

เพาะเห็ดตะกร้าให้กับคนในชุมชนด้วย และด้วยการ

ประชาสัมพนัธ์แบบปากตอ่ปากเช่นนี ้ทำาใหใ้นวนัประชุม

ช้ีแจงทำาความเข้าใจที่มาที่ไปของโครงงานจึงมีชาวบ้าน

สนใจเขา้รว่มประชมุเปน็จำานวนมาก ม ีนคิม วรรณภกัด ี

หรือ “ตาต้อน” ปราชญ์ชาวบ้านแห่งหมู่บ้านดอนนา  

ทีมี่ประสบการณเ์พาะเห็ดมาก่อน เป็นแกนนำาหลักในการ

ให้ข้อมูล ท้ังเร่ืองการเพาะเห็ด รายรับรายจ่ายท่ีมาจาก

เห็ดฟาง โดยมีนิสิตเป็นวิทยากรร่วม 

ทั้ง “ตาต้อน” และหนุ่มสาวทั้ง 12 คน ต่างทำางาน

ร่วมกันแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ ไปไหนไปกัน โดยนิสิต 

กลุ่มนี้ใช้เวลาทุกๆ เย็นหลังเลิกเรียน ผลัดเปลี่ยนกันลง

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจากการลงพื้นที่ 10 หมู่บ้าน

ในครั้งนี้ทำาให้พวกเขาได้ “แนวร่วม” ที่มีความสนใจ

เพาะเห็ดฟางมากถึง 28 ครัวเรือน และเม่ือได้กลุ่ม 

เป้าหมายครบแล้ว กิจกรรมถัดไปคือการ “สร้างแรง

บนัดาลใจ” ผา่นองคค์วามรูข้องผูป้ฏบิตัจิรงิ ดว้ยการพา

คณะผูส้นใจไปศกึษาดงูานการเพาะเหด็ฟางในจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ และเรยีนรูร้ปูแบบการ

เพาะเห็ดฟางแบบต่างๆ

ขั้นตอนการเพาะเห็ดในตะกร้า
1.  ฉกีกอ้นเชือ้เหด็ใหเ้ปน็ชิน้เลก็ๆ จากนัน้คลกุเคล้ากบัรำาออ่น 1 ช้อนโตะ๊ แปง้ขา้วเหนยีว 1 ช้อนโตะ๊สำาหรบั

เชื้อเห็ด 1 ก้อน 

2.  อัดฟางในตะกร้าให้แน่น หากใช้เปลือกดินไม่จำาเป็นต้องกดให้แน่น ความสูงจากชั้นแรก 5 เซนติเมตร 

3.  ใส่ต้นกล้วยสับ (ภูมิปัญญาท่ีชาวบ้านคิดข้ึนเอง เพ่ือให้ดินปลูกเก็บความช้ืนได้ดีข้ึน) โดยรอบตะกร้าโรยทับ

ด้วยปุ๋ยคอกหรืออาหารเสริมสำาหรับเห็ด รดน้ำาให้เปียกและใส่เชื้อเห็ดและดันให้ชิดกับผนังของตะกร้า 

4.  ทำาตามข้อ 2 และข้อ 3 สำาหรับชั้นที่สองและสาม กระทั่งถึงชั้นสุดท้าย (ปากตะกร้า) ให้วางเชื้อเห็ดให้ทั่ว

ทั้งผิวบนของตะกร้า และใส่วัสดุเพาะเห็ดคลุมบางๆ ในที่นี้ใช้เชื้อเห็ดทั้งหมดประมาณครึ่งก้อน

5.  วางตะกร้าเห็ดในที่ร่ม รดน้ำาบนตะกร้าเห็ดให้เปียก สร้างกระโจมคลุมด้วยพลาสติก หากปิดทับด้วยฟาง

หรือหญ้าคา จะทำาให้สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตระโจมให้คงที่ได้ดีขึ้น (โดยนิสิตคิดวิธีการระบาย

ความชืน้ โดยใชข้วดพลาสตกิเจาะหวัและทา้ย วางตามรอยระหวา่งพืน้ดนิกบักระโจม เพือ่ใหก้ระโจมเกดิ

ช่องว่างระบายอากาศ ขณะที่ชาวบ้านก็เพิ่มไอเดียเจาะรูด้านบนกระโจมอีก 1 รู เพื่อให้ความชื้นจากดิน

ระบายออกได้ดีขึ้น) เพราะต้องรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 33-38 องศาเซลเซียส หากร้อนเกินไปต้องระบาย

อากาศหรือรดน้ำาบริเวณพื้นรอบกระโจม
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ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด

“แอม” บอกว่า การพาชาวบ้านไปทัศนศึกษาใน

ครัง้นี ้กเ็พือ่ใหช้าวบา้นเหน็การเพาะเหด็ในตะกรา้ ซึง่มี

ข้อดีคือใช้พื้นที่ไม่มาก ดูแล จัดการได้ง่าย หากเกิด

ปัญหาน้ำาท่วมก็สามารถยกตะกร้าข้ึนท่ีสูงได้ทันที แต่การ

ไปดูงานครั้งนี้ทำาให้กลุ่มนิสิตและชาวบ้านเห็นวิธีการ

เพาะ “เหด็บล็อก” แบบใหมท่ีใ่สเ่ชือ้เหด็ฟางลงในกอ้น

เชื้อรูปสี่เหลี่ยม วางบนแปลงดินที่เตรียมไว้ ซึ่งชาวบ้าน

ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีจะต่อยอด

เพาะเหด็ในเชงิธรุกจิ ทมีนสิติจงึกลบัมาหารอืกนัอกีครัง้

เรื่องการเพาะเห็ดทั้ง 2 วิธี  ซึ่งพบว่ามีข้อดีแตกต่างกัน 

จึงตัดสินใจส่งเสริมการเพาะเห็ดทั้ง 2 วิธีให้แก่ชุมชน

 หลังกลับจากการศึกษาดูงาน ทั้งชาวบ้าน

และนิสิตต่างใจร้อนอยากเพาะเห็ดเต็มแก่ ไม่นาน

บา้น “ตาตอ้น” กถ็กูใชเ้ปน็ศนูยก์ลางเผยแพรวิ่ธกีาร

เพาะเห็ดฟาง ความรู้ทั้งหมดถูกขมวดให้คมชัดอีกครั้ง 

พรอ้มรว่มกนัหาขอ้สรปุวา่ ใครตอ้งการปลกูเหด็แบบใด  

สรุปได้ว่าชาวบ้านที่บ้านน้ำาไม่ท่วมต้องการเพาะเห็ดใน

ตะกร้า โดยจะวางเรียงกันเป็นแปลงคลุมด้วยพลาสติก 

ขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหน่ึงที่ต้องการผลผลิตจำานวน

มากจะเพาะเหด็ในบลอ็กดนิ ทีย่กขึน้เปน็แปลงเหด็และ

คลุมด้วยผ้าพลาสติก สำาหรับต้นทุนการเพาะเห็ดทั้ง 2 

วธิกีไ็มแ่ตกตา่งกนั โดยเหด็ทีป่ลกูจากบลอ็กดนิมตีน้ทนุ

บล็อกละ  17 บาท ขณะทีก่ารเพาะเหด็ในตะกรา้มีตน้ทนุ

เริ่มแรก 37 บาท คือ เป็นค่าเชื้อเห็ด 17 บาท และค่า

ตะกร้า 1 ใบ ราคา 20 บาท แต่เมื่อปลูกครั้งต่อไปก็ไม่

ต้องเสียค่าตะกร้าอีก

 

“กระเปาะน้ำา” นวัตกรรมใหม ่
สำาหรับเห็ดฟาง

เม่ือแนวคิดและวธีิปลูกลงตวั กลุ่มชาวบา้นทีส่นใจ

เขา้รว่มโครงงานกเ็ขา้มาเรยีนรูก้บั “ตาตอ้น” โดยมขีอ้แม้

ว่า แต่ละคนต้องซ้ือเช้ือเห็ดมาเอง พร้อมกับจำากัดตะกร้า

และดินปลูกอยู่ที่ 10 ตะกร้าต่อครัวเรือน โดยทีมนิสิต

จะสลับกันเข้ามาเยี่ยมเยียนสมาชิก คอยดูแลผลผลิต 

ช่วยฉีดฮอร์โมนให้เห็ด พร้อมกับสอบถามข้อมูลและ

ปัญหาการเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่ใกล้ชิด

และติดตามผลงานอย่างต่อเน่ือง ทำาให้พวกเขาได้เห็น

ปัญหาอุปสรรค และข้อจำากัดบางอย่าง โดยเฉพาะ

เรื่อง “ความชื้น” ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดดอกเห็ด  
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การรดน้ำาจะเป็นการเพ่ิมความช้ืนให้เช้ือเห็ด แต่

ตะกร้ากลับไม่สามารถเก็บความช้ืนไว้ได้ แม้ว่าชาวบ้าน

จะนำาหยวกกลว้ยสบัผสมลงไปในวสัดปุลกูแลว้กต็าม แต่

กย็งัตอ้งรดน้ำาบอ่ยๆ และหากรดน้ำามากเกนิไป ความชืน้

ที่ได้ก็จะไม่คงที่ ส่งผลให้ดอกเห็ดไม่ได้คุณภาพและ

ปริมาณตามที่ตั้งไว้  

จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มนิสิตจึงต้องระดมความคิด

หาวิธีแก้ไขปัญหา และแล้ว “แอม” กับ “ออง” ก็สามารถ

ปลดลอ็กปญัหาเร่ืองความชืน้กบัเหด็ไดด้ว้ย “นวตักรรม

กระเปาะน้ำา” ทีเ่ธอไดแ้นวคดิมาจากไสต้ะเกยีงน้ำามนัที่

ทำาหน้าที่ดูดน้ำามันก๊าดขึ้นมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้เกิด

การลกุไหม ้ เธอจงึนำาหลกัการดงักลา่วมาปรบัใชก้บัเหด็

ตะกรา้  ดว้ยการสรา้งกระเปาะน้ำาไวต้รงกลางตะกรา้เหด็ 

จากนั้นจึงต่อเชือกฝ้ายจากกระเปาะออกมาด้านนอก

กอ้นเหด็ ถา้เปน็ชว่งทีเ่หด็ตอ้งการความชืน้ เหด็กจ็ะดดู

ความชื้นผ่านทางไส้เชือกฝ้าย และได้ความชื้นตามที่

ต้องการ โดยไม่ต้องคอยรดน้ำาให้ตะกร้าเห็ดเหมือนที่

ผ่านมา

หลังทดลองใช้ “กระเปาะน้ำา” นี้พบว่า เมื่อเห็ด

ได้ความชื้นตามต้องการ เห็ดจะออกดอกมากขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบการปลูกเห็ดทั้ง 2 วิธีพบว่า การปลูกแบบ

เดิมได้ผลผลิตรุ่นแรก 1 กิโลกรัมต่อตะกร้า ขณะที่การ

ปลูกด้วยนวัตกรรมกระเปาะน้ำาได้ผลผลิตรุ่นแรกสูงถึง 

1.2 กิโลกรัมต่อตะกร้า และที่สำาคัญการปลูกเห็ดด้วย 

วธิใีหมน่อกจากจะไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้แลว้ ยงัใหผ้ลผลติที่

ยาวนานขึ้นอีกด้วย ถือเป็นการยืนยันความสำาเร็จของ

การนำา “ความรู”้ ทีน่สิติมอียูม่าใชป้ระโยชนใ์หก้บัชมุชน

ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์รับซื้อเห็ด ประกันราคาเห็ดฟาง

เมื่อวิธีการเพาะเห็ดดูท่าจะไปได้สวย นิสิตกลุ่มนี้

กเ็รง่หาวธิกีารทำาตลาดไปพรอ้มกนั เพราะในบางฤดกูาล

ทีม่เีหด็ปา่ออกมาขายเปน็จำานวนมาก  สง่ผลใหเ้หด็ฟาง

ราคาตก แม้บางครั้งจะมีความต้องการเห็ดฟางมาก  

ถงึขนาดมีพอ่ค้าคนกลางเขา้มารบัซือ้ถงึที ่แตก่ย็งัถกูกด

ราคาจากพ่อค้าคนกลางอยู่ดี นิสิตกลุ่มนี้จึงคิดหาวิธี

จัดการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด

“ปุ๋ม” วนิดา สารวรรณ และ “โบว์” นุชจรินทร์ 

แก้วอาจ สองสาวที่มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานธุรกิจ  

เล่าให้ฟังถึงภารกิจการแก้ปัญหาเห็ดขายไม่ออก และ

เห็ดถูกตัดราคาว่า ความตั้งใจของกลุ่มคืออยากพัฒนา

ศูนย์กลางธุรกิจเห็ดฟาง ให้ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางรับซ้ือ

เห็ดฟางที่เป็นผลผลิตของชุมชน ซ่ึงนิสิตเองได้ช่วยหา

ตลาดรับซื้อเห็ดฟางได้ 3 แห่ง คือ ฝ่ายโภชนบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยผลิตอาหาร

ของมหาวทิยาลัย จงึมีความตอ้งการเหด็สม่ำาเสมอ แหง่

ทีส่องคอื คณะวทิยาศาสตร ์โดยมตีาตอ้นเปน็ผูร้บัเหด็

จากชมุชนมาสง่ใหก้บับคุลากรในคณะวทิยาศาสตรต์าม

คำาสั่งซื้อ และที่สุดท้ายคือ ตลาดสดมหาสารคาม
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 “ศูนย์กลางรับซื้อเห็ดฟางจะรับซื้อเห็ดจาก

สมาชิกในราคากิโลกรัมละ 60 บาท จากนั้นศูนย์ฯ จะ

นำาไปขายยงัตลาดเปา้หมายในราคาไมน่อ้ยกวา่ 70 บาท 

แตห่ากสมาชกิคนใดสามารถขายไดใ้นราคาทีส่งูกวา่ 60 

บาท กส็ามารถขายไดเ้อง โดยไมต่อ้งผา่นศนูย ์หรอืหาก

ไปขายปลีกในตลาดสดก็จะได้ในราคา 80 - 100 บาท 

ดังนั้นการมีศูนย์ฯ จึงช่วยให้สมาชิกขายผลผลิตได้ใน

ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม” 

ปุ๋ยหมัก...ผลพลอยได้จากเห็ด

หลงัจดัการเรือ่งการจัดตัง้ศนูยก์ลางรบัซือ้เหด็ฟาง

เสร็จแล้ว นิสิตกลุ่มนี้ก็ลงมือเผยแพร่ความรู้เรื่องการ 

ทำาปุย๋หมกัจากกากวสัดปุลกูเหลอืทิง้ตอ่ เพราะเมือ่เหด็

หมดเชือ้ ชาวบา้นกต็อ้งเปลีย่นวสัดปุลกูใหม ่พวกเขาจงึ

คิดนำากากวัสดุปลูกเหลือท้ิงเหล่าน้ีไปทำาเป็นดินปลูก

พืช เพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง 

“ปอ” ปรีญาภัทร กมลผุด และ “ป๊อบอาย” ศร

สวรรค ์สสีขุ ผูร้บัผดิชอบกลุม่งานนี ้ไดบ้อกเลา่แนวคดิ

นี้ให้สมาชิกเพาะเห็ดรับรู้ ก่อนจะขอซ้ือกากวัสดุไป

ปรับปรุงใหม่ แต่กลับกลายเป็นว่าสมาชิกต้องการกากวัสดุ

ไปใช้เป็นธาตุอาหารในไร่นาของตนเอง ทั้งสองจึงเกิด 

ไอเดียใหม่ เปล่ียนจากปรับปรุงเป็นดินปลูกไปขาย มาเป็น

ปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้มากข้ึน โดยมี “น้าแต” 

บุหลัน มะลิวัลล์ เป็นแกนนำากิจกรรมทำาปุ๋ยหมัก แห่ง

บ้านดอนนา

“นา้แต” เลา่ใหฟ้งัวา่ เดมิททีำาปุย๋หมกัเพือ่นำาไปใช้

ในนา แตย่งัขาดตวัเรง่จลุนิทรยี ์พด.1 และอเีอม็ จงึตอ้ง

หยดุทำาปุย๋หมกัไปโดยปรยิาย เมือ่นอ้งๆ นสิติมาชกัชวน  

พร้อมรับปากว่าจะช่วยหาตัวเร่งให้ น้าแตจึงหันกลับมา

ทำาปุย๋หมักอกีครัง้ พรอ้มทัง้ยนิดถีา่ยทอดความรูก้ารทำา

ปุ๋ยหมักให้กับพวกเธอด้วย ด้วยเหตุนี้กิจกรรมเผยแพร่

การทำาปุย๋หมักจากกากวสัดกุเ็กดิขึน้ โดยมี ตาตอ้น และ

ยายลำาไพ วรรณภักดี แห่งบ้านมะกอก เข้ามาเป็นลูกทีม

นำาความรู้ที่ได้ไปทำาปุ๋ยหมักใช้ในไร่นาของตน

นอกจากนี้กลุ่มนิสิตยังคิดสร้างสรรค์กิจกรรม 

ลดรายจ่ายสำาหรับสมาชิกเพาะเห็ดตะกร้าขึ้น ด้วยการ

ใหช้าวบา้นสานตะกรา้เพาะเหด็ใช้เอง เพือ่ทดแทนการ

ใช้ตะกร้าพลาสติก งานนี้ “อ้น” และเพื่อนๆ จึงสืบหา

ปราชญช์าวบา้นผูม้ฝีมีอืเรือ่งการสานตะกรา้และเครือ่ง

จกัสาน  “ตาตอ้น” จงึแนะนำาใหพ้วกเขารูจ้กักบั “ตาแดง 

แก้วปูโฮม” ผู้มีอาชีพจักสานเครื่องมือไม้ไผ่แห่งบ้าน

ดอนนา โดยมี “บุ๋มบิ๋ม” รัชดาภรณ์ บุญอาจ และ 

“ปอง” อารีรัตน์ สุนีย์  เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้



SCB Challenge 2012180

“บุ๋มบิ๋ม” บอกว่า ข้อดีของการใช้ตะกร้าไม้ไผ่คือ

สามารถปรบัรปูแบบตะกรา้ใหเ้หมาะสมกบัการออกดอก

ของเห็ดได้ ยิ่งตะกร้ามีช่องว่างมากเท่าไร ดอกเห็ดก็ยิ่ง

มชีอ่งทางใหอ้อกมากขึน้เทา่นัน้ ถอืเปน็การเพิม่ผลผลติ

ได้อีกทางหน่ึง แต่การส่งเสริมให้สมาชิกหันมาสานตะกร้า

กลบัทำาไมไ่ดต้ามทีต่ัง้ใจไว ้เพราะชาวบา้นแตล่ะคนลว้น

มงีานของตนเองอยูแ่ลว้ หาเวลาวา่งทำาไดย้าก กลุม่นสิิต

จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เยาวชนในชุมชนแทน โดยขอ

ความร่วมมอืจากโรงเรยีนบา้นดอนนา และโรงเรยีนบา้น

ห้วยชัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

“พวกเราขอให้ตาแดง เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับ

เด็กๆ ในระดับประถมของทั้งสองโรงเรียน ผลสำาเร็จที่

เราเห็นได้ด้วยตาคือ ตะกร้าไม้ไผ่จากฝีมือเด็กๆ แต่

ผลพลอยได้ที่สวยงามคือ ภาพความสัมพันธ์ระหว่าง 

คนสองวัย การที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาทำากิจกรรมร่วมกับเด็ก

รุน่ใหม ่เกดิการถา่ยทอดภมูปิญัญาทีผู่เ้ฒา่ผูแ้กไ่ดส้ัง่สม

มาสู่เด็กๆ ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ของชุมชน”  “ปอง” เล่าให้ฟัง

ถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นกับกิจกรรม

ชาวบ้านแห่สนใจเพาะเห็ดเกินเป้า

ผลการดำาเนินงานท้ังหมดท่ีกลุ่มนิสิตร่วมแรงร่วมใจ

กนัมาตลอด 3 เดอืน ไดถ้กูถา่ยทอดใหช้าวบา้นในชุมชน

ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้เห็นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  

ทีผ่า่นมา ณ บา้นดอนนา ตำาบลขามเรยีง โดยมผีูเ้ขา้รว่ม

ชมผลงานเป็นจำานวนมาก ทั้งผู้ใหญ่บ้าน 10 หมู่บ้าน

เปา้หมาย เทศบาลตำาบลขามเรยีง ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน 

และผู้อำานวยการโรงพยาบาล  ทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มคน

ทีม่คีวามสนใจจะเขา้รว่มเปน็สมาชกิเพาะเหด็ตะกรา้ใน

รุ่นต่อไป

“อ้น” ในฐานะตัวแทนของกลุ่มนิสิตบอกว่า ตอนน้ี

การดำาเนนิงานของพวกเขาบรรลเุปา้หมายแลว้ พวกเขา

สามารถขยายเครือข่ายเพาะเห็ดตะกร้าได้มากถึง 71 

ครัวเรือน เครือข่ายธุรกิจ 11 ครัวเรือน และมีชาวบ้าน

สามารถเป็น “แกนนำา” ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด

เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี “ตาต้อน” เพียงคนเดียว ก็มี “นาง

บุหลัน มะลิวัน” เข้ามาเป็นผู้ช่วย พร้อมกับขยาย

ศนูยก์ลางการเรยีนรูไ้ปทีบ่า้น “นายไพศาล สมิหาบตุร” 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบ้านมะกอกอีกหนึ่งแห่ง 
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นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่อง

การสานตะกร้า 3 คน จากหมู่บ้านดอนนา 2 คน และ

บ้านมะกอก 1 คน ที่สำาคัญคือได้รับความสนใจจาก

โรงพยาบาล และโรงเรียนนำาการเพาะเห็ดตะกร้าไป

ดำาเนินการต่อ รวมไปถึงเทศบาลที่มีความยินดีที่จะ

ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดต่อไป

“ภาริสรา ผดุงสัตย์” ครูผู้สอนโครงงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน

มะกอก ซึ่งมีโอกาสได้มาเย่ียมชมการเพาะเห็ดตะกร้า 

และเหด็บลอ็ก เลา่วา่ รูส้กึประทบัใจกบัเทคนคิการเพาะ

เห็ดตะกร้า จึงอยากนำาไปสอนในรายวิชาให้เด็กๆ ได้รู้จัก

วิธีการเพาะเห็ด เพราะนอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้แล้ว

ยังสามารถนำาเห็ดท่ีได้ไปเข้าโครงการอาหารกลางวันให้

เด็กได้รับประทานอีกด้วย

 

ผลที่ได้เกินกว่าคาด

“อ้น” บอกว่า ด้วยผลสำาเร็จท่ีเกินคาด ชาวบ้านจึง

บอกต่อกันไปแบบปากต่อปาก ทำาให้หลังส้ินสุดโครงงาน

มีชาวบ้านสนใจลงทุนเพาะเห็ดฟางด้วยเงินทุนของ

ตนเองตอ่เนือ่งถงึ 15 ราย ทัง้ในจงัหวดัมหาสารคาม

และจังหวัดอ่ืนๆ เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ท่ี

สำาคัญนวัตกรรมการเพาะเห็ดตะกร้าแบบมีกระเปาะ

ยังเลื่องลือออกไป จนทำาให้ บุณยวัต ดีโรจนวงศ์  

ผูจ้ดัการบรษิทัอยุานา จำากดั จงัหวัดนนทบรุ ีรว่มกบั

องค์กร Global Entrepreneurship Thailand ขอให้

นิสิตไปถ่ายทอดนวัตกรรมการเพาะเห็ดให้กับชาวบ้าน

ที่หมู่บ้านร่มเย็น ตำาบลหนองป้าย อำาเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการทำาธุรกิจต่อไป 

“นักวิทยาศาสตร์” เป็น 
“นักพัฒนาชุมชน”

อาจารย์นิคม นครเรียบ อาจารย์ท่ีปรึกษา บอกเล่า 

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะติดกับปัญหา และไม่

สามารถนำาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่มาใช้แก้

ปัญหาชุมชนได้  ตนจึงอยากจะสอนให้นิสิตที่เรียนด้าน

วทิยาศาสตรใ์หเ้ขา้ใจหลกัคดิสำาหรบัการทำางานในชมุชน 

เพราะในอนาคตเม่ือพวกเขาเรียนจบแล้ว พวกเขาอาจ

ต้องเข้าไปทำางานในชุมชน

ทัง้นีจ้ากสถติขิองบณัฑติจบใหมใ่นปจัจบุนั พบวา่

มีเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เรียนจบแล้วจะได้ 

เข้าทำางานในระบบ มีบัณฑิตจำานวนมากต้องตกงาน 

หรือต้องกลับไปทำางานในภูมิลำาเนา ซึ่งเป็นการทำางาน

โดยตรงกับชุมชน และพวกเขาจะทำาอย่างไร หากยังมี

แนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีกระบวนการทำางานมุ่งไป

ทีโ่จทยป์ญัหา โดยไมส่นใจบรบิทรอบขา้ง แตก่ารทำางาน

กับคนบางครั้งต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การให้คำา

ปรึกษานิสิตให้ทำาโครงงานในคร้ังน้ี เขาจึงต้องให้คำาแนะนำา

แบบผสมผสานคอื แนะนำาเทคนคิเพือ่ใชแ้กป้ญัหา และ

สอนทักษะการเข้าชุมชน ซึ่งผลจากการทำาโครงงานใน

ครั้งนี้ ทำาให้เขาได้เห็นความเปล่ียนแปลงของนิสิตหัวใจ

วิทยาศาสตร์กลุ่มน้ี น่ันคือ ความละเอียดอ่อนในการ

ทำางานร่วมกับผู้อ่ืน ลดเหตุผลที่มากเกินไป แต่ใช้ความ

รู้สึกเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น

ผลสำาเร็จที่เกิดข้ึนกับลูกศิษย์กลุ่มนี้ ทำาให้ 

“นิคม” อยากให้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน ให้นิสิตได้รู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้น 

เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันสำาหรับการดำาเนินชีวิตและการ

ทำางานต่อไปในอนาคต
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นายอนุพงศ์ บุสทิพย์ “อ้น”
“ถ้วยพระราชทาน” คือจุดมุ่งหมายแรกที่จุดประกายให้ผมส่งโครงงานเข้าประกวด 

แม้จะเคยร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด แต่การทำางานร่วมกับชุมชน 

ถือเป็นเร่ืองใหม่ที่ผมต้องเรียนรู้และปรับตัว การทำางานกับชุมชนทำาให้ผมรู้จัก

อ่อนน้อมถ่อมตน และในขณะเดียวกันก็สอนให้ผมรู้จักความรับผิดชอบ และการ

ทำางานทีร่ดักมุ รูจั้กใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่เมือ่ทำางานรว่มกบัเพือ่นๆ รูจ้กัระวงัคำาพดูไมท่ำารา้ย

น้ำาใจผู้อื่นจากคำาพูดของเรา

นางสาวนุชจรินทร์ แก้วอาจ  “โบว์”
จากนิสิตที่เรียนอย่างเดียว ไม่เคยทำากิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลัยเลย แต่เมื่อได้

มาทำาโครงงานน้ีทำาให้ได้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง ทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จักตั้งเป้าหมายกับงานที่ทำา 

และคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญอาจ “บุ๋มบิ๋ม”
จากคำาชักชวนของเพ่ือน และความน่าสนใจของโครงการ ทำาให้เราตัดสินใจลงเรือ 

ลำาเดียวกับเพื่อน จากเดิมไม่เคยสนิทกับเพื่อนเลย แต่เมื่อได้มาทำางานร่วมกับเพื่อน 

ทำาให้ต้องพบเจอกันทุกวัน พูดคุยกันมากขึ้น จึงรู้สึกสนิทกับเพื่อนมากขึ้น รู้จักความ

รบัผดิชอบตอ่หนา้ทีข่องตวัเอง เหด็เพยีงไมก่ีด่อกทีผ่ดุออกมาจากตะกรา้ เปน็เหมอืน

ความสำาเร็จของการทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกับเพ่ือนๆ เป็นจุดท่ีเราประทับใจมากท่ีสุด
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นางสาวปรีญาภัทร กมลผุด “ปอ”
เม่ือต้องรับผิดชอบเก่ียวกับปุ๋ยหมักท่ีไม่มีใครอยากทำา เราก็ไม่มีความรู้มาก่อน แต่เม่ือ 

รู้ว่าต้องทำา เราจึงต้องเรียนรู้มากขึ้น พยายามหาความรู้เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย

ราบรืน่ และประสบความสำาเรจ็ กอ่ใหเ้กดิความรูสึ้กทีด่กีบัตวัเอง การทำางานกบัชุมชน

เปน็เหมอืนหอ้งเรยีนสำาหรบัฝกึฝนตนเอง จากเดมิทีเ่คยอายมากเวลาเขา้ชมุชน และ

จะเปน็คนสดุทา้ยทีจ่ะออกไปพดูคุยกบัชาวบา้น แตต่อนนีรู้สึ้กวา่ตวัเองเริม่มีบทบาท

กับชุมชนมากขึ้น เป็นสิ่งสำาคัญที่ได้เรียนรู้จากการทำาโครงงานนี้

โครงงานศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาง เขตพื้นที่แก้มลิง
ลุ่มน้ำาชีโซนกลาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวหน้าโครงงาน 

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญอาจ

คณะทำางานประกอบด้วย 

นางสาวละอองดาว จันทแจ่ม

นางสาววนิดา สารวรรณ 

นางสาวศรสวรรค์ สีสุข

นางสาวประภาพร วงไชยา 

นายเสกสรร นันทเขต

นางสาวปรีญาภัทร กมลผุด 

นางสาวอารีรัตน์ สุนีย์

นางสาวนุชจรินทร์ แก้วอาจ 

นายกฤษณ พิลาศรี

นายนิกรณ์ ศรีสินธุ ์

นายอนุพงศ์ บุสทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นายนิคม นครเรียบ
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อาชา...ช่วยรักษา
น้องสมาธิสั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
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ปัญหาเหล่านี้ เป็นแรงดึงดูดให้ชมรมขี่ม้าของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงประกอบ

ไปด้วยกลุ่มนกัศึกษา 20 กว่าคน จาก 8 สาขาวิชา ไดแ้ก่  

การตลาด เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกษตรป่าไม้ 

พัฒนาการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ และการจัดการชุมชน  

มีแนวคิดอยากช่วยเหลือสังคมและชุมชนมากกว่าการ 

ขี่ม้าเล่น หรือโชว์ตามงานที่ได้รับเชิญทั่วไป จึงเริ่มต้น

ศึกษาและช่วยเหลือเด็กๆ โรคสมาธิสั้นอย่างจริงจัง 

“ม้า” ต้นทุนการคิดโจทย์ช่วยสังคม

จุดเร่ิมต้นเกิดจากการชักชวนของ อาจารย์สมศักด์ิ 

กนัถาด หรอื “พีผ่าด” หวัหนา้หนว่ยประชาสมัพนัธข์อง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ติดตาม 

โครงงาน “กลา้ใหม.่..สรา้งสรรคช์มุชน” มาโดยตลอด 

จึงคุยกันว่า ชมรมมีม้าอยู่แล้ว แทนที่จะขี่เพื่อความ

สนกุสนานเพยีงอยา่งเดยีว นา่จะนำาไปใชป้ระโยชนช์ว่ย

แก้ปัญหาให้เด็กกลุ่มพิเศษดีไหม เพราะม้าที่มีอยู่เป็น 

มา้ไทยตวัเลก็ เดก็ๆ สามารถขีไ่ด ้และทีผ่า่นมากไ็ดอ้อก

ไปช่วยกิจกรรมของชุมชนตลอด เช่น โชว์ในงานปีใหม่ 

โรคสมาธิสั้น หรือโรคเอดีเอชดี เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนอายุ 7 ขวบ ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น  แต่ไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อน  

เพราะมรีะดบัไอควิปกต ิอาการทีเ่ปน็สญัญาณของโรคคือ ขาดสมาธิ ขาดความสามารถในการ

ควบคุมตัวเอง และซุกซน  เด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่จึงมีปัญหาการเรียน หรือเรียนได้ แต่ไม่เต็ม

ศักยภาพ
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เปิดโอกาสให้เด็กขี่ม้าฟรีในวันเด็ก ฯลฯ จึงน่าจะทำา

กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

ช่วงแรกของการค้นหากลุ่มเป้าหมาย ชมรมจัดประชุม

กันบ่อยครั้ง สมาชิกทุกคนต่างมาด้วยความสมัครใจ  

นดัคยุกนัตามหอพกับา้ง โคนตน้ไมบ้า้ง อาศยัชว่งปลอด

ภารกิจประจำาวัน ราว 3 - 4 ทุ่ม โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมาย

ไปทีก่ลุม่เดก็ออทสิตกิในโรงเรยีนแพรป่ญัญานกุลู เพราะ

ทราบว่ามีบางองค์กร เช่น สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์

เชยีงใหม ่รว่มกบักองพนัสตัวต์า่ง กรมการสตัวท์หารบก 

(ค่ายตากสิน) จังหวัดเชียงใหม่ ก็ทำากิจกรรมอาชาบำาบัด

ให้กลุ่มเด็กออทิสติกอยู่ แต่ในระหว่างการรวบรวมกลุ่ม

เป้าหมาย ก็พบว่าโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลอยู่ห่างจาก

มหาวทิยาลยั ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางนาน ซ้ำาการตดิตอ่เกบ็

ข้อมูลแต่ละครั้งก็ค่อนข้างยาก  

ประกอบกับทราบจากครูในโรงเรียนประถมศึกษา

ทีอ่ยูใ่กล้ๆ  มหาวทิยาลยัวา่ ขณะนีโ้รงเรยีนกำาลงัประสบ

ปัญหาเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น หรือเรียกแบบชาวบ้านว่า

เด็กโข่ง ซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าออทิสติก เพราะกลุ่มออทิสติก

สังคมยอมรับว่าเป็นกลุ่มพิเศษ ครอบครัวจะดูแลเป็น

พิเศษ และมีการบำาบัดเยียวยาอยู่แล้ว แต่เด็กสมาธิสั้น

เปน็กลุม่ทีแ่ฝงอยูใ่นสงัคม อาการของโรคทำาใหเ้ดก็เรยีน

ไม่ได้ จึงมีความรู้ต่ำา จบแล้วก็ทำามาหากินลำาบาก ท่ีสำาคัญ

คอืไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมรอบขา้ง สดุทา้ยจึงอาจ

ถูกชักนำาไปในทางที่ผิด เช่น ติดยาเสพติด หรือก่อ

อาชญากรรม ทีมงานจึงหารือกันในกลุ่ม และหันมา

ศึกษาข้อมูลของเด็กสมาธิสั้นควบคู่กันไป

“พี่ผาด” เล่าว่า น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กประถม

ศกึษาของไทย ปว่ยเปน็โรคสมาธสิัน้มากกวา่ 3 แสนราย 

จากท้ังหมดประมาณ 5 ล้านคน หรือคิดเป็น 6.5 เปอร์เซ็นต์ 

สูงกว่าสถิติทั่วโลก ที่พบเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และ

เมือ่ดขูอ้มูลเบือ้งลกึในพืน้ที ่อำาเภอรอ้งกวาง จังหวดัแพร ่

เฉพาะที่โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)  

พบว่าเด็ก 190 คน ถูกประเมินโดยครู และแพทย์ว่าเป็น

โรคสมาธิสั้นถึง 58 คน และที่โรงเรียนบ้านร้องกวาง 

(จันทิมาคม) เด็กจำานวน 400 คน เป็นโรคสมาธิส้ันถึง  

85 คน สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 4 - 5 เท่า ซึ่งจากการซักถาม

หมอ ทราบว่าเด็กในภาคเหนือและอีสาน มีสัดส่วนการ

เป็นสมาธิส้ันสูงกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ สาเหตุมาจากหลาย

ปจัจยั ทัง้กรรมพนัธ์ุ ส่ิงแวดล้อม และอาหารการกนิ โดย

ปัจจัยสำาคัญคือการขาดไอโอดีน คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า

ไอโอดีนถูกผสมในเกลือและน้ำาปลา เมื่อบริโภคก็จะได้

สารไอโอดีน แต่จริงๆ แล้วเมื่อนำามาผ่านความร้อน ใน

กระบวนการตม้ แกง ทอดแลว้ ไอโอดนีจะสลายตวักลาย

เปน็ไอโอไดด ์เหลอืแตเ่กลอื หากบรโิภคมากๆ  นอกจาก

จะไม่เกิดผลดีแล้ว ยังทำาให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง 

อีกด้วย

ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าโรคสมาธิส้ันสามารถ

รักษาให้หายได้ แต่ปัญหาคือผู้ปกครองหลายรายไม่สนใจ

นำาเด็กเข้ารับการรักษา เพราะคิดว่าไม่ใช่อาการป่วย  

บางรายกไ็มย่อมรบัวา่ลกูหลานเปน็โรคสมาธสิัน้ ขณะที่

บางรายแม้จะยอมรับ และรู้ว่าเด็กมีอาการสมาธิส้ัน แต่

ไม่มีกำาลังทรัพย์และเวลามากพอท่ีจะพาลูกหลานไปบำาบัด

ด้วยการขี่ม้าที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดผลกระทบกับ

เด็กในระยะยาว ซึ่งจากรายงานของสถาบันสุขภาพจิต

เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์พบว่า หากไม่รักษาจะทำาให้ 

2 ใน 3 หรือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ป่วยเป็น

โรคสมาธสิัน้มอีาการจนถงึผูใ้หญ ่สง่ผลเสยีตอ่ทัง้ตอ่เดก็

และสังคมโดยรวม   
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ตอบโจทย์ - ล็อคกลุ่มเป้าหมาย

นฤมล พรมที หรือ “รถเมล์” ซึ่งเป็นเลขาชมรม

ขี่ม้า และหัวหน้าโครงงานอาชาช่วยรักษาน้องสมาธิ

สั้น เล่าเสริมว่า พอได้โจทย์ว่าจะทำาโครงงานอาชาช่วย

น้องสมาธิสั้นแล้ว พวกเราก็นำามาพูดคุยกัน ปัญหาที่ 

ตอ้งยอ้นถามกนัเองกค็อื เรามคีวามรูท้างการแพทยเ์พือ่

ชว่ยเหลอืเดก็ๆ อยา่งถกูวธิหีรอืยงั เมือ่คำาตอบคอื “ไม”่ 

กต็อ้งแสวงหา ดว้ยการไปดงูาน และปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

ทั้งในจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ เช่น แพทย์หญิง

กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ ผู้ศึกษาอาชาบำาบัดในเด็ก

ออทิสติก ของสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่  

เจ้าหน้าที่กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก (ค่าย

ตากสิน) แพทย์หญิงชุตินาถ ศักรินทร์กุล แพทย์จิตเวช

ประจำาโรงพยาบาลแพร่ เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายในขณะน้ันมี 2 กลุ่ม คือเด็กสมาธิส้ัน 

กบัเดก็ออทสิตกิ แตห่ลงัจากเข้าคา่ยทีไ่ดร้บัการเตมิเตม็

ความรู้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) จัดให้   

ทำาให้พวกเขาจัดกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ

และชดัเจนยิง่ขึน้ จงึตดัเดก็ออทสิตกิออกไป เหลอืเพยีง

เด็กสมาธิส้ัน เพราะคิดว่าจะทำาให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย

ได้มากกว่าทำาพร้อมกันทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเมื่อนำา

กลับไปเล่าให้คุณหมอกาญจนาฟัง ก็ยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นว่า

เลือกถูกทาง เพราะหากทำากับเด็กออทิสติกจะยากมาก 

ถา้เดก็ไมพ่อใจจะกระโดดลงจากหลงัมา้ทนัท ีทำาใหต้อ้ง

ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเด็กออทิสติก 1 คน ต้องใช้พี่เลี้ยง

ถึง 3 คน เข้าประกบซ้าย-ขวา และจูงม้าอีก 1 คน ส่วน

เด็กสมาธิสั้นยังสามารถพูดคุยกันได้ ดูแลง่ายกว่า และ

ยังทำากิจกรรมอื่นเสริมระหว่างที่เด็กรอขี่ม้าได้       

“รถเมล”์ เลา่วา่ กวา่จะมาถงึการทำากจิกรรมอาชา

บำาบดั  พวกเขาตอ้งผา่นขัน้ตอนระดมความคดิเหน็ และ

ทำาความเข้าใจกับทุกภาคส่วน โดยจัดประชุมร่วมระหว่าง

ผูป้กครอง ผูน้ำาชมุชน หมอ จติแพทย ์คร ูและหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำาบล 

เทศบาล สาธารณสุขอำาเภอ ฯลฯ โชคดีผู้อำานวยการ

มหาวิทยาลัย ผศ.ชูชีพ ชีพอุดม ให้การสนับสนุน จึง

สามารถเชิญทุกภาคส่วนมาพูดคุยกันได้อย่างพร้อมเพรียง 

เป็นการระดมความคิดเพื่อนำาไปสู่การทำางานจริง เม่ือ

ได้ข้อสรุป ก็เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กมาเข้าร่วม

โครงงานด้วยวิธีต่างๆ ทั้งป้ายไวนิล รายการวิทยุ เดิน

เข้าไปแจกใบสมัครในโรงเรียน และตามบ้านเป้าหมาย 

โดยตั้งเป้าไว้ 30 คน ปรากฏว่ามีผู้ปกครองสนใจพาเด็ก

มาสมัครมากถึง 50 คน แต่ในการทำากิจกรรมจริงก็จะ

สลับกันมาราว 30 คนเศษ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัว

ของเด็กสมาธิส้ันเกือบคร่ึงพ่อแม่แยกทางกัน หรือพ่อแม่

เดินทางไปทำางานในกรุงเทพฯ เด็กอาศัยอยู่กับตายาย 

บางคร้ังตายายไม่สะดวกมาส่งเด็ก พ่ีเล้ียงต้องไปรับถึง

บ้าน ถ้าตรงกับช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาว เด็กส่วนหน่ึง

ก็จะเดินทางไปอยู่กับพ่อแม่
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เสริมกิจกรรมเกษตร  
รักษาอัตลักษณ์ “แม่โจ้”

แม้จะไม่ใช่วิชาเรียน แต่นักศึกษาชมรมข่ีม้าก็

กระตือรือร้นที่จะเข้ามาเป็นเยาวชนอาสาอาชาบำาบัด 

แบ่งเวลาไปร่วมอบรมความรู้เร่ืองอาชาบำาบัดที่สถาบัน

พัฒนาเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ และกองพันสัตว์ต่าง 

กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายตากสิน) เร่ิมต้นเรียนรู้เก่ียวกับ

ม้าใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การเข้าหาม้า การขึ้นม้า ดูอารมณ์

ม้า ดูแลคอกม้า รวมถึงการดูแลเด็ก ที่ต้องมีการพูดคุย 

หรือสอดแทรกสาระความรู้ เช่น ให้ท่องสูตรคูณ สอน

บวกลบระหว่างที่เด็กอยู่บนหลังม้า เพ่ือเพ่ิมสมาธิและ

พัฒนาการของเด็ก

“ด้วยความท่ีทีมงานเป็นเด็กแม่โจ้ เราจึงนำาความรู้

ท่ีได้จากการอบรม มาผสมผสานกับพ้ืนฐานด้านการเกษตร 

ไดแ้บง่ทมีงานออกเปน็ 2 กลุม่ กลุม่แรกดแูลเกีย่วกบัม้า

เป็นหลัก กลุ่มที่ 2 เน้นเรื่องการเกษตร นั่นคือระหว่าง

ทีเ่ดก็สว่นหนึง่ขีม่า้ เดก็อกีสว่นหนึง่ตอ้งรอขึน้มา้ในรอบ

ตอ่ไป เพราะม้ามจีำานวนจำากดั ชว่งทีร่อกจ็ะจดักจิกรรม

เสรมิดา้นการเกษตร เนน้ไปทีก่ารปลกูผกัใสส่ารไอโอดนี 

เพราะการขาดสารไอโอดีน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เด็ก

เป็นโรคสมาธิสั้น ที่ผ่านมามีหมอจากศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทำาวิจัยนำาสารไอโอดีนมาเปลี่ยนรูปในผัก 

แล้วพบว่าผักที่ได้มีคุณสมบัติเหมือนอาหารทะเล ซ่ึงมี

สารไอโอดีนค่อนข้างสูง”  “รถเมล์” บอก 

กิจกรรมทั้งหมดมีการวางแผนอย่างรัดกุม และ

หลังทำากิจกรรมครึ่งเช้าวันอาทิตย์เสร็จ ทีมงานทั้งหมด

จะประชุมกันเพื่อประเมินผล เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ครั้งต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยวางลำาดับจากง่ายไป 

หายาก เชน่ กลุม่ทีด่แูลเกีย่วกบัมา้ สปัดาหแ์รกจะใหเ้ดก็

ลูบหัวม้า แปรงขน หรือให้อาหาร เพื่อทำาความคุ้นเคย

กับม้า และลดความกลัวของเด็ก พร้อมทั้งให้ฝึกการ

ทรงตัวบนขอนไม้ หรือทำากายบริหารเพื่อผ่อนคลาย

กลา้มเนือ้ ซึง่ตลอดเวลาพีเ่ลีย้งกต็อ้งคอยพดูคยุประเมนิ

เด็ก หรือซักถามเก็บข้อมูล สัปดาห์ต่อมาจึงฝึกให้เด็ก 

ขึ้นม้าอย่างถูกวิธี และจับหัวอานไว้ โดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัยเป็นหลัก สัปดาห์ที่ 3 จึงเริ่มให้เด็กปล่อยมือ

จากหัวอาน เป็นพื้นฐานไปสู่การจับบังเหียนในอนาคต 

ทกุสปัดาหจ์ะมทีา่ยากขึน้เรือ่ยๆ เชน่ ออกกำาลงับนหลงั

ม้า ชูมือขึ้น เอนตัว และจากการให้ม้าเดินธรรมดา ก็จะ

เร่ิมว่ิงเหยาะๆ เพ่ือให้เด็กรู้สึกกลัวและเกร็ง จะได้มีสมาธิ

อยู่กับกิจกรรมที่ทำามากขึ้น            
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สว่นกจิกรรมดา้นการเกษตร เปน็การนำาขีม้า้มาทำา

ปุ๋ยหมัก ทำาแก๊สชีวภาพ ปลูกผัก ดูแลแปลงผัก วิธีการ

พ่นสารไอโอดีนก่อนเก็บผัก 7 วัน และสอนการทำา

อาหารจากผักแบบง่ายๆ ซึ่งทยอยทำาแต่ละสัปดาห์ 

แตกตา่งกนัไป ทำาใหเ้ดก็สว่นหนึง่ทีไ่มช่อบกนิผกั แตเ่มือ่

ได้ปลูกผัก ทำาอาหารจากผักด้วยตนเอง ก็หันมากินผัก

เสริมไอโอดีนมากขึ้น ที่น่ายินดีคือเด็กบางคนกลับไป

ปลูกผักที่บ้านด้วย    

รอยยิ้มสดใส... 
ในวันที่พัฒนาการสู่เด็กปรกติ

ตลอดระยะเวลาของการทำากิจกรรม ผู้ปกครอง

หลายรายไม่เพียงแค่มารับ-ส่งบุตรหลาน แต่ยังอยู่ให้

กำาลังใจ และช่วยงานอย่างเต็มที่ ต้ังแต่เร่ิมต้ังเต็นท์

เตรยีมสถานที ่จดัโตะ๊เกา้อี ้รวมไปถงึการชว่ยเดก็ๆ และ

พี่เลี้ยงทำาอาหาร ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก 

และพี่เลี้ยงแนบแน่นขึ้น เมื่อพบปะกันนอกสถานที่ก็จะ

ทักทาย และพูดคุยกับพี่เลี้ยงถึงความเปลี่ยนแปลงหรือ

ปัญหาของลูกอยู่เสมอ ทำาให้การเก็บข้อมูลง่ายข้ึน 

เพราะโครงงานนี้จะถูกประเมินผลจาก 4 ฝ่าย ได้แก่  

ผูป้กครอง 30 เปอรเ์ซน็ต ์โดยตอ้งสงัเกตวา่ เมือ่เดก็กลบั

ไปบ้าน มีพฤติกรรมดีขึ้นไหม  อีก 30 เปอร์เซนต์มาจาก

ที่โรงเรียน ซึ่งครูจะเป็นผู้ประเมินเด็กจากผลการเรียน  

และอีก 30 เปอร์เซ็นต์มาจากหมอ หรือจิตแพทย์ที่คอย

ตรวจเช็คอาการเด็กว่าดีขึ้นหรือไม่ ส่วนที่เหลืออีก 10 

เปอร์เซนต์ให้พี่เลี้ยงช่วยประเมิน

ผู้ปกครองหลายราย จึงรู้สึกตื่นเต้นและมีกำาลังใจ

มากขึ้น เมื่อพาลูกมาร่วมกิจกรรม 3 - 4 ครั้ง แล้วเริ่ม

เห็นพัฒนาการของลูกในทางที่ดีขึ้น เช่น “อังคณาพร  

อุตรอินทร์” คุณแม่ของน้องเปตอง หรือ ด.ช.เอื้ออังกูร 

ทิพย์แดง วัย 4 ขวบ ที่รู้ว่าลูกเป็นสมาธิเป็นสมาธิสั้น

ตั้งแต่ 1 ขวบ 6 เดือน เพราะได้รับคำายืนยันจากแพทย์ 

และสังเกตพฤติกรรมของลูกที่ก้าวร้าวมาก ไม่กลัวใคร

เลย พอทราบจากครทูีโ่รงเรยีนรอ้งกวาง (จนัทมิาคม) วา่ 

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีโครงการ

อาชาบำาบัด จึงพาน้องเปตองมาสมัครด้วยตนเอง 

เน่ืองจากไม่ได้เรียนอยู่ใน 2 โรงเรียนเป้าหมายที่ทาง 

โครงงานวางไว้

“ที่ผ่านมาก็พยายามบำาบัดมาเรื่อยๆ กับนัก

กายภาพที่โรงพยาบาล แต่ทราบว่ามีโครงงานอาชา

บำาบัดก็อยากเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และหลังจากพา
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มาร่วม และก็ดูพฤติกรรมของลูกเรื่อยๆ พร้อมกับ

สอบถามจากครูท่ีโรงเรียนด้วย ปรากฏว่าได้ผลเป็นท่ี

น่าพอใจ น้องเปตองให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม

กลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนมากขึ้น ส่วนที่บ้าน

เมื่อก่อนเวลานอนน้องต้องเปิดไฟทิ้งไว้ ตอนนอนก็

จะหลบัไมส่นทิ มกัจะสะดุง้ตืน่งา่ย แตกตา่งจากเดก็

ทั่วไปที่มักจะนอนหลับยาว แต่หลังจากเข้าร่วม 

โครงงานได้ประมาณ 3 สัปดาห์ พบว่าน้องหลับสนิทขึน้ 

แมส่ามารถเดนิไปปดิไฟไดโ้ดยทีล่กูไมต่ืน่ ขณะเดยีว 

กันกจิกรรมอืน่ๆ เชน่ การเลน่แทบ็เลต็ เลน่โทรศพัท ์

ถ่ายรูป เมื่อก่อนเล่นไม่ถึง  3 นาที ก็ปาข้าวของทิ้ง 

เดี๋ยวนี้เล่นได้ครั้งละ15 - 30 นาที สมาธิดีขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด และยังกล้าแสดงออก เล่าให้คนอ่ืนฟัง 

ได้ว่า ไปขี่ม้าที่แม่โจ้มา” 

ที่สำาคัญคือน้องเปตองมีโรคประจำาตัว ไม่สบาย

บ่อยมาก คุณหมอเฉพาะทางเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็น

หอบหรือไม่  เพราะยังเด็กมาก โอกาสเป็นภูมิแพ้ก็มีสูง 

แต่เมื่อมาขี่ม้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่ 9 โมงเช้าถึงเที่ยง 

สุขภาพน้องเปตองก็แข็งแรงขึ้น ปกติช่วงเปลี่ยนฤดูต้อง

เข้าโรงพยาบาล และกินยาแก้อักเสบเป็นประจำา แต่ใน

ระยะหลังไม่ป่วยเลย พ่ีๆ นักศึกษาที่เป็นพ่ีเลี้ยงเขาก็

ดูแลดี ประกบอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงที่น้องขี่ม้า  

ถา้ม้าตืน่หรือพยศ กจ็ะอุม้ลงเลย ถอืคตปิลอดภยัไวก้อ่น 

และในส่วนของกิจกรรมเสริม ก็ทำาให้น้องเปตองยอม

ทานผัก แม้จะมีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเด็กที่เข้ามาร่วม

กิจกรรมก็ตาม

ส่วน “จันทร์เพ็ญ ฮวงฮ้อ” คุณแม่น้องแน็ต เล่าว่า

ครูโรงเรียนร้องกวาง (จันทิมาคม) ที่น้องแน็ตเรียนอยู่ 

เขียนในกระดาษแนบสมุดการบ้านลูก บอกว่าทางแม่โจ้

มโีครงงานอาชาบำาบดั  จึงตดัสนิใจสมคัร และพาลกูซอ้น

ทา้ยมอเตอรไ์ซคก์วา่ 20 กโิลเมตรมารว่มกจิกรรม เพราะ

ปกติน้องแน็ตเป็นเด็กดื้อ ใครพูดไม่ค่อยฟัง เรียนไม่เก่ง 

กลับบ้านก็วางกระเป๋าแล้วออกไปวิ่งเล่นเลย ไม่ยอม

ทำาการบา้น แตพ่อมาเขา้กลุม่ทำากจิกรรมอาชาบำาบดัได ้

2 - 3 คร้ัง ก็ดีข้ึน เช่ือฟังมากข้ึน รู้จักทำาการบ้านก่อนเล่น 

และตั้งตารอให้ถึงเช้าวันอาทิตย์ เพราะอยากขี่ม้า

“อาณัติ ตนาวรรณ” คุณพ่อน้องเน็ท วัย 6 ขวบคร่ึง 

เป็นผู้ปกครองอีกรายหนึ่งที่มีความตั้งใจจริง ในการส่ง

ลูกเข้าร่วมกิจกรรม โดยนอกจากมารับ-ส่งแล้ว ยังอยู่

ร่วมเพื่อเป็นกำาลังใจ และช่วยงานอย่างเต็มที่ ตั้งแต่จัด

เตรียมสถานที่ กางเต็นท์ทำากิจกรรม บางครั้งก็ช่วยทำา

อาหารร่วมกับเด็กๆ และพี่เลี้ยง ส่งผลให้ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองกับพี่เลี้ยงแนบแน่นยิ่งขึ้น เน่ืองจาก

คุณพ่อทำางานไปรษณีย์ เม่ืออาจารย์หรือพ่ีเล้ียงที่เป็น

นกัศึกษาไปส่งของ กมั็กจะทกัทายและพดูคุยกนัถงึความ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของน้องเน็ทเป็นประจำา

“พาน้องเน็ทมาร่วมโครงงานนี้หลังเปิดตัวไปแล้ว 

1 สปัดาห ์ชว่งแรกรูส้กึกลวัวา่ลกูจะทำาไมไ่ด ้ แตอ่าจารย์

สมศักดิ์ ซึ่งคุ้นเคยกันมาก่อน บอกว่าให้นั่งดูก่อนว่าเขา

ทำากิจกรรมอะไรกันบ้าง ก็เห็นวิธีการให้เด็กไปลูบสัมผัสม้า

ในคอก ป้อนกล้วย ทำาความคุ้นเคยกับม้า สัปดาห์ต่อมา

จึงเริ่มขี่ม้าในลาน พอกลับถึงบ้านพูดคุยกับน้องเน็ท 

เพิ่มเติม เขาก็บอกว่าสนุก ตื่นเต้น และที่น่ายินดีคือเกิด

ความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน จากท่ี 

ไม่เคยสนใจสิ่งรอบตัว ไม่ชอบอ่านหนังสือเลย พอผ่าน

ไปได ้3 สปัดาห ์รถตดิไฟแดงระหวา่งกลบับา้น นอ้งเนท็

พยายามอ่านป้ายข้างทาง แล้วถามพ่อว่าอ่านถูกไหม 

คำาไหนอ่านไม่ถูกเราก็บอก เช่นเดียวกับการบ้าน ก่อนหน้า

นี้ถ้าอ่านหรือทำาไม่ได้จะนิ่งเฉย เอาปากกาดินสอมาขีด

สมุดเล่นเรื่อยเปื่อย  เดี๋ยวนี้ถ้าน้องเน็ทอ่านโจทย์ไม่ถูก

จะถามว่าอ่านอย่างไร ทำาอย่างไร”
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“คณุอาของผม ชมวา่นอ้งเนท็ดขีึน้มาก จากการที่

อาเคยอา่นหนงัสอื หรอืบทความหลายเรือ่ง พบวา่มกีาร

บำาบัดเด็กสมาธิสั้นด้วยการขี่ม้าหลายแห่ง และเป็น

กิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันทั้งในและ

ต่างประเทศ ทำาให้เกิดความมั่นใจย่ิงข้ึนว่าเราเยียวยา

นอ้งเนท็ไดถ้กูทางแลว้ และทีบ่า้นเองกพ็ยายามสง่เสรมิ

พัฒนาการเพิ่ม บอกน้องเน็ทเสมอว่าการขี่ม้าคือการ

เปน็คาวบอย ตอ้งอดทน กลา้หาญ และขยนั ดงันัน้ตอ้ง

ตืน่แตเ่ชา้ออกกำาลงักาย รบัผดิชอบตอ่การเรยีนหนงัสอื 

แต่น่าเสียดายที่โครงงานน้ีจบลงเมื่อครบ 12 สัปดาห์  

ผมและผู้ปกครองหลายคนจึงคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ว่า

อยากให้ทำาต่อ ซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็รับปากว่าจะทำา 

ต่อไปแม้จะไม่ได้รับรางวัล โดยผู้ปกครองอาจช่วยกัน 

ลงขนั แลว้แตฐ่านะของแตล่ะคน เพือ่ซือ้มา้เพิม่อกี 1- 2 

ตัว จะได้เปิดทางให้เด็กสมาธิส้ันรายใหม่เข้าร่วมโครงงาน

ด้วย” 

ขณะที่ “แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์”  

ผู้ศึกษาอาชาบำาบัดในเด็กออทิสติก ของสถาบันพัฒนา

เด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ บอกว่าการประเมินผลเด็ก

สมาธสิัน้ทีท่ำาอาชาบำาบดั ตอ้งสงัเกตจากอาการของเดก็

เป็นหลัก โดยรวมจะพบว่ากระเตื้องขึ้นอย่างน่าพอใจ 

ทั้งด้านผลการเรียน การเข้าสังคม รวมถึงอาการเฉพาะ

บุคคล เช่น ปัสสาวะรดที่นอนก็อาจหายไป ซึ่งจำานวน 

12 ครั้งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ทำาอยู่นั้น ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สามารถประเมินผลได้

วา่เดก็ดขีึน้หรอืไม ่ทัง้นีก้ารรกัษาเดก็สมาธสิัน้จะประสบ

ผลสำาเร็จหรือไม่นั้นมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 

เด็กสมาธิสั้นบางคนอาจมีอาการออทิสติกร่วมด้วย  

บางคนมีอาการดาวน์ซินโดรมด้วย และบางคนก็เป็น

สมาธิสั้นอย่างเดียว

ในต่างประเทศมีการยอมรับวิธีอาชาบำาบัด และ

ทดลองกับเด็กสมาธิส้ันมานานแล้ว แต่ในเมืองไทยเรา

ยงัไม่มีงบประมาณในการศึกษาวจิยัตอ่วา่ทำาไมเดก็ถงึมี

พัฒนาการดีขึ้น จึงบอกไม่ได้ในทางการแพทย์ อาศัย

สังเกตในเชิงปฏิบัติและพฤติกรรมเด็กมากกว่า อย่างไร

ก็ตามการขี่ม้าน่าจะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทของเด็ก

ท้ังหมด ต้ังแต่กลางกะโหลกถึงปลายเท้า รวมถึงกล้ามเน้ือ 

และสายตา ทำาให้อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้น

สนุก...ที่ได้ทำา

“สมศักด์ิ  กันถาด” อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า  

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่สุดคือวิธีการทำางาน 

เพราะก่อนทำาโครงงาน นักศึกษาแค่ขี่ม้าดูแลตัวเอง  

ไม่ต้องรับผิดอะไรมาก พอมาทำาโครงงานซึ่งในช่วงแรก

อาจจะไม่มีความชำานาญ...เพราะเคยมีเด็กตกม้า  แต่

นักศึกษาก็มาประชุมกัน เพื่อหามาตรการ ว่าจะพลาด

แบบนี้ไม่ได้อีก นอกจากนี้คือการ “ค้นหาความรู้” ที่

ไม่มีในห้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น 

นักศึกษาที่เรียนเกษครบางคนถึงกับบอกว่า เขาไม่เคย

คิดว่าตัวเองจะทำาเร่ืองแบบน้ีได้ บางคนก็บอกว่า ตอนแรก

อยากทำาแคส่นกุๆ แตพ่อไดท้ำางานกบัเพือ่น ไดล้งชมุชน 

กเ็หน็ปญัหา และเริม่อยากเขา้มาชว่ยแกไ้ขปญัหาจรงิจงั 

ส่วนตัวเราแค่ช่วยให้คำาปรึกษาในเวลาท่ีเด็กจะทำากิจกรรม  

หรือไปช่วยดูแลเด็กบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะเรื่องความ

ปลอดภัย ที่เหลือนักศึกษาเขาจัดการกันเองหมด
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นางสาวนฤมล พรมที “รถเมล์” หัวหน้าโครงงาน
ประทบัใจโครงงานนีม้าก ในฐานะทีถ่กูเลอืกใหเ้ปน็หวัหนา้โครงงานทำาใหเ้ราเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมตัวเองไปพร้อมกับน้องๆ จากท่ีเคยไม่ม่ันใจ รู้สึกอาย และกลัวการพูดต่อหน้า
คนมากๆ ก็กล้าหาญมากข้ึน และรู้สึกหายเหน่ือยทุกคร้ังท่ีเห็นพัฒนาการของน้องๆ ดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง จากวันแรกที่เห็นคือเด็กๆ มีโลกส่วนตัว ไม่สนใจใคร ระยะหลังก็ยิ้มแย้ม
แจ่มใสกับพ่ีเล้ียง และเข้ากับคนอ่ืน หรือเพ่ือนๆ ได้ดีข้ึน สามารถเล่น ทำากิจกรรมร่วมกัน 
หรือบางครั้งก็อาสาเป็นผู้นำาทำากิจกรรม กล้าแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดเจน

นายวันชนะ สุกุมาร “แฮ็ค”
การขี่ม้าก็เป็นเหมือนการฝึกสมาธิ เวลาอยากพูดคุย ระบายอารมณ์ ไม่รู้จะพูดกับใคร 
ผมก็พูดกับม้า ซ่ึงอาจดูเหมือนบ้า แต่การได้ระบายอารมณ์ก็ทำาให้รู้สึกว่าจิตใจของเราดีข้ึน 
และในช่วงเริ่มต้นโครงงานผมไม่ได้เข้าร่วมแม้จะอยู่ในชมรมขี่ม้า เพราะต้องลงพื้นที่
ฝึกงาน พอฝึกงานจบจึงอาสาเข้ามาช่วยงาน เพราะมีความรู้สึกเหมือนเห็นภาพตัวเอง 
ในอดีต พอน้องๆ อาการดีขึ้น ไม่ก้าวร้าว ไม่ซึมเศร้า ไม่ติดเกม ติดเล่น จนขาดสมาธ ิ
ในการเรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี เราก็รู้สึกดีใจ และอิ่มเอิบใจมาก

นายกิตติพงษ์  แตงอ่อน “บอยด์”
การเข้ามาทำางานในจุดนี้ ไม่เพียงแค่ทำาให้น้องๆ สมาธิสั้นอาการดีขึ้น แต่ยังย้อนถึง 
ตัวเอง ที่เดิมเป็นคนเกกมะเหรกเกเร ชอบความโลดโผน บางครั้งก็คึกคะนองจนสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม พอเข้ามาเป็นเยาวชนอาสาอาชาบำาบัด ก็รู้จักรับผิดชอบมากขึ้น  
มองเห็นปัญหาระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆ และตัวเอง หากไม่สามารถปรับปรุง
พฤติกรรมได้ จึงหันมาทุ่มเทให้กับการทำางานในโครงงานนี้อย่างเต็มที่

โครงงานอาชาบำาบัดช่วยน้องสมาธิสั้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าโครงงาน นางสาวนฤมล พรมที  

คณะทำางานประกอบด้วย นางสาวอาริยา ปรีชาโชติ นางสาวพรรษา จันหีบ 

นาย วันชนะ สุกุมาร นางสาวกมลชนก นวลแย้ม นางสาวจินตนา บรรณานุวงศ์

นางสาวปาริชาติ ทูลแก้ว นางสาวจินดาพร ปลั่งกลาง นายวลัยพร คงวิจิตร

นายสมพล แซ่ว่าง นายกิตติพงษ์ แตงอ่อน นายสุริยะ พรหมหาราช

นายพงษ์พัฒน์ นกพุ่ม นางสาวนิตยา แก้วมา นายณัตยา จิตอารี

นางสาวสุภาภรณ์ รอดพรม นางสาววันวิสา ปานโตนด นายทิวา เลิศจันทึก

นางสาวนิรนาท ขุนอาจ นางสาวอาทิตยา เสียงใส

อาจารย์ที่ปรึกษา แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ นางโฉมยงค์ บุตรราช 

นายสมศักดิ์ กันถาด ดร.ศุกรี อยู่สุข นายสุรพงษ์ ทองเรือง 

นายอุดร วงศ์นาค น.สพ.มรกต วงศ์หน่อ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา

Library
bogie bogie…
ขบวนปู๊นปู๊น
เรียนรู้บนรถไฟ
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บ้าน…ข้างทางรถไฟ 

จังหวัดนครราชสีมาเมืองใหญ่อันดับต้นๆ ของ

ประเทศไทย เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีเด็กเร่ร่อนอาศัยอยู่เป็น

จำานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณ “ชุมชนสองข้างทาง 

รถไฟ” แต่พวกเขาเหล่านั้นโชคดีที่ “ครูเจี๊ยบ” วรัทยา 

จันทรัตน์ หยิบยื่นโอกาสให้กับพวกเขา

“ครูเจี๊ยบ” เป็นครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน หรือเด็ก

ด้อยโอกาสที่ชุมชนสองข้างทางรถไฟมาเป็นเวลา 8 ปี

แล้ว ซึ่งก่อนหน้าน้ีเธอเคยเป็นครูสอนเด็กในโรงเรียน

เอกชนมาก่อน

“ครูเจี๊ยบ” บอกว่า การสอนเด็กเร่ร่อน หรือเด็ก

ชายขอบ กับการสอนเด็กในโรงเรียนทั่วไป มีความ

เหมอืนในความแตกตา่ง สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอืพวกเขาเปน็

ทรพัยากรของสังคม และเปน็อนาคตของชาตเิหมือนกนั 

แต่ต่างกันที่โอกาส ถ้ามีใครสักคนหยิบยื่นโอกาสให้ 

พวกเขาเหล่านี้ พวกเขาก็จะมีอนาคตที่ดีเหมือนเด็ก

ทั่วไป ซึ่งปัญหานี้ยังเป็นความเหลื่อมล้ำาของสังคมไทย

อยู่ในปัจจุบัน 

แต่วันนี้ที่ชุมชนสองข้างทางรถไฟนครราชสีมา  

ไม่ได้มีเพียงครูเจ๊ียบเท่าน้ันท่ีเข้าไปดูแลเด็กเร่ร่อนเหล่าน้ี

เพราะมีกลุ่มนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

14 คน อาสาเข้าไปมีส่วนร่วมกับครูเจี๊ยบ เพื่อสานฝัน

ให้เด็กเร่ร่อนสองข้างทางรถไฟมีอนาคตที่สดใสผ่าน 

โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 2555 

“เดก็เรร่อ่น” ปญัหาใหญข่องสงัคมเมอืงทีก่ำาลงัทวคีวามรนุแรงขึน้ทกุขณะ พวกเขาใชพ้ืน้ที่

รมิถนน ใตส้ะพาน หรอืสถานทีส่าธารณะตา่งๆ เปน็ทีพ่กัพงิกายใจ เปน็กลุม่คนทีม่โีอกาสกระทำา

ความผิดสูง และถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไข
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ที่มาของผู้ให้ “โอกาส”

หลังจากท่ีทราบข่าวโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์

ชุมชน” จากอาจารย์ธัณย์ณิชา อภิสิทธิ์ธีรกุล หรือ 

“อาจารย์ปู” ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว นักศึกษา 14 คน

จึงรวมตัวกันระดมสมอง “หาประเด็น” ในการทำาโครงงาน 

กระท่ัง “เอิม” ศศิธร แสนสุข ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นทีมงาน 

“ฝ่ายสถานที่” นึกขึ้นได้ว่าเคยดูรายการโทรทัศน์ช่อง 

CCTV8 ของจงัหวดันครราชสมีา ซึง่เสนอสารคดทีอ้งถิน่

เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อนในชุมชนสองข้างทางรถไฟ เธอจึง 

นำาเสนอเป็นโจทย์ในการทำาโครงงาน  

ขณะที่  “ฝน” ภัคสิรา แดนไธสง ที่รับหน้าที่เป็น 

“ประธานกลุ่ม” คอยเก็บรายละเอียดและสรุปการทำางาน

ของแต่ละฝ่าย บอกว่า เธอเองก็เคยผ่านไปที่ชุมชนนั้น

หลายครั้ง และมักจะพบครูอาสาคนหน่ึงกำาลังสอน

หนังสือเด็กเร่ร่อนอยู่ใต้ต้นไม้หรือสถานีรถไฟอยู่บ่อยๆ

ด้วยคำาบอกเล่าของเพื่อนทั้งสองทำาให้ “โอ๊ย” 

เบญจภรณ์ เพียรสิริกนิษฐ์ ในฐานะหัวหน้าโครงงาน 

ชักชวนเพ่ือนๆ ในทีมเดินทางไปยังชุมชนสองข้างทาง 

รถไฟ เพื่อสำารวจพื้นที่ในเบื้องต้น

“พอไปถงึพวกเราสำารวจชมุชนไปเรือ่ยๆ จนไปพบ

ว่ามีโบกี้รถไฟหนึ่งตู้ต้ังอยู่ในพื้นที่ของที่ทำาการแพทย์

รถไฟ เขตนครราชสีมา แต่ล็อกกุญแจไว้ พวกเราพากัน

ไปชะโงกดู เห็นมีชั้นหนังสือเก่าๆ อยู่ มีโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่ใช้ 

เหลก็ดดั มุ้งลวดวางเกะกะไปหมด แถมยงัมหียากไยเ่กาะ

เต็มไปหมด  จึงไปถามลุงตี๋ซึ่งเป็นนักการภารโรงของที่นี่ 

แกบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นห้องสมุด แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้

ใช้แล้ว เลยกลายเป็นห้องเก็บของแทน พวกเราจึงกลับ

มาคิดต่อ จนได้ข้อสรุปว่าจะเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ 

คืนชีวิตให้ห้องสมุดแห่งน้ี เพ่ือให้น้องๆ เด็กเร่ร่อนในชุมชน

สองข้างทางรถไฟเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงครูเจ๊ียบจะได้

ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องเรียนสำาหรับเด็กเร่ร่อนต่อไป”

หลังผ่านเข้ารอบ 40 ทีม และต้องไปนำาเสนอ 

โครงงาน พวกเขาจึงรีบเข้าไปพูดคุยกับ คุณหมอชลิต 

ไชยศิริ ซึ่งเป็นคุณหมอประจำาที่ทำาการแพทย์รถไฟฯ  

ทีค่อยดแูลชมุชนแหง่นีม้านาน เพือ่ขอใชพ้ืน้ทีโ่บกีร้ถไฟ 

รวมทั้งเข้าไปพบปะคุยกับ “ป้าแอ๊ด” อรุณี จันทะวงศ์ 

ประธานชุมชนสองข้างทางรถไฟถึงที่บ้าน เพื่อบอกเล่า

ที่มาที่ไปและรายละเอียดโครงงานที่พวกเขาจะทำา ซ่ึง 

ป้าแอ๊ดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

“พวกเราไปขอใช้สถานที่จากคุณหมอ คุณหมอ

ท่านบอกว่าใช้ได้ ไม่มีปัญหา แถมยังพาพวกเราไปรู้จัก

กับป้าแอ๊ดซ่ึงเป็นประธานชุมชนอีกด้วย พอได้เจอป้าแอ๊ด

พวกเราย่ิงโล่งใจ เพราะป้าแกพาพวกเราสำารวจชุมชน

บา้นพกัรถไฟ ทำาใหพ้วกเราไดเ้หน็ภาพความเปน็อยูข่อง

ชาวบ้านชัดข้ึน ได้รู้จักและเข้าใจพ้ืนฐานของชุมชนมากข้ึน” 

ลงไม้...ลงมือ...ลงแรง...และลงใจ

กระทั่งโครงงานของพวกเขาผ่านเข้ารอบ 20 ทีม

สุดท้าย คนแรกท่ีพวกเขารีบไปบอกคือป้าแอ๊ด เพ่ือบอกว่า

โครงงานห้องสมุดโบกี้รถไฟเกิดขึ้นจริงแล้ว 

และแล้ววนัแรกของการทำาส่ิงดีๆ  ใหชุ้มชนแหง่นีก้็

เริ่มต้นขึ้น หนุ่มสาวทั้ง 14 คนต่างนัดหมายกันเข้าไป

ทำาความสะอาดโบกี้รถไฟ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 

กเ็กดิขึน้ เพราะเมือ่พวกเขาไปถงึภาพทีพ่วกเขาเหน็กค็อื   

บรรดาพี่ ป้า น้า อา ในชุมชนสองข้างทางรถไฟต่าง 

พากันมาช่วยขนโต๊ะ ขนเก้าอี้เก่าที่เก็บไว้ในโบกี้ออกมา 

ปัดกวาดเช็ดถู ทำาความสะอาดโบกี้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้
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คือกองทัพต้องเดินด้วยท้อง เพราะมีคุณป้าใจดีอย่าง 

ป้าแอ๊ดหอบหิ้วอาหารรสเลิศอย่างข้าวเหนียวส้มตำา  

ผัดหมี่โคราช กระทั่งน้ำาหวานเย็นๆ มาช่วยดับกระหาย

ให้ชาวบ้านที่มาช่วยงานและพวกเขาทุกคนจนพุงกาง 

“ใบเตย” หัทยา วงเดือน แกนนำาฝ่ายศิลปะหรือ

การทาสี บอกว่าเธอและเพื่อนประทับใจที่สุด “พวกเรา

ต้องขัดล้างและทาสีโบกี้รถไฟที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และ

จุดนี้เองที่ทำาให้เด็กบริหารอย่างพวกเราได้เรียนรู้วิชา

ศิลปะนอกห้องเรียนว่า ควรทาสีน้ำามันก่อนที่จะทาสี 

ทาบา้นทัว่ไป เพือ่ความคงทนของส ีและปอ้งกนัการเกดิ

สนิมของเหล็ก ซึ่งความรู้นี้เราไม่ได้ไปหาไกลจากที่ไหน 

ก็ได้จากคนใกล้ตัวนั่นคือลุงต๋ีที่คอยดูแลที่ทำาการแพทย์

รถไฟฯ นั่นเอง”

นอกจากโบก้ีรถไฟท่ีต้องทำาความสะอาดแล้ว พวกเขา

ยังปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบให้สวยงาม โดยมีคุณหมอชลิต 

อาสาบอกขา่วใหค้นในชมุชนและเจา้หนา้ทีก่ารรถไฟมา

ชว่ยกนั  ชาวบา้นบางคนนำาพชืสมนุไพรหลากหลายชนดิ

มาปลูกเพื่อความสวยงาม ส่วนเจ้าหน้าที่การรถไฟต่าง

พากันมาช่วยทาสีกำาแพงและจัดสวนกันตามความถนัด 

วิถี...เด็กเร่ร่อน 

ขณะที่หลายคนกำาลังสาละวนลงมือปรับปรุงห้อง

สมดุอยูน่ัน้ “พพี”ี พรีนฐั รม่สขุ ซึง่รบัหนา้ทีเ่ปน็ “ฝา่ย

บัญชี” ก็ได้ไปพบกับครูเจี๊ยบ เห็นครูเจี๊ยบกำาลังสอน

หนังสือเด็กเร่ร่อนอยู่ตามใต้ต้นไม้บริเวณสถานีรถไฟ จึง

เขา้ไปพดูคยุ ทำาใหรู้ว้า่ชมุชนสองขา้งทางรถไฟโคราชนัน้

มีพืน้ทีห่ลักๆ คือ ชุมชนขา้งทางรถไฟซอยไบเล่ย ์ชุมชน

ข้างทางรถไฟหลังจวนผู้ว่าฯ และชุมชนข้างทางรถไฟ

ซอยประสพสุข เด็กเร่ร่อนที่อยู่ที่นี่มีทั้งเด็กพื้นถิ่นและ

เด็กที่มาจากจังหวัดอื่นๆ รวมแล้วเกือบ 40 คน แต่มีไม่

ถึง 20 คนที่มาเรียนหนังสือกับครูเจี๊ยบในช่วงบ่ายวัน

อังคารกับวันพฤหัสบดี ปัจจุบันครูเจี๊ยบสามารถส่งเด็ก

เร่ร่อนเข้าเรียนในระบบได้เกือบหมดแล้ว เด็กๆ จึง

เปล่ียนมาเรียนกับครูเจ๊ียบในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แทน 

แต่เนื่องจากครูเจี๊ยบไม่มีห้องเรียนไว้สอนเด็กเร่ร่อน 

พวกเขาจึงคิดว่าจะใช้โบกี้รถไฟที่กำาลังปรับปรุงอยู่เป็น

ห้องเรียนให้ครูเจี๊ยบไว้ใช้สอนเด็กเร่ร่อนแทน

“พีพี” บอกว่า ก่อนที่พวกเขาจะทำาอะไรให้น้องๆ 

เหล่านี้ ส่ิงหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การสร้างความไว้วางใจ 

ให้เกิดขึ้นก่อน โดยพวกเขาพยายามเข้าถึงและสร้าง

ความคุ้นเคยกับเด็กๆ เหล่านี้ ด้วยการสอนวาดรูปบ้าง 

ระบายสีบ้าง แล้วค่อยชวนพูดชวนคุยเกี่ยวกับตัวเด็กๆ 

หรือเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมา 

“สาเหตขุองการมาเปน็เดก็เรร่อ่นของเดก็กลุ่มนีม้า

จากหลายสาเหตุ เช่น เป็นเด็กกำาพร้า ไม่มีบ้านอยู่ หรือ

บางคนมีบา้นแตไ่ม่อยากอยู ่เพราะพอ่แม่ใช้ความรนุแรง 

ใชเ้ดก็เปน็เครือ่งมอืทำามาหากนิ บงัคบัใหข้ายพวงมาลยั

บา้ง ขายเรยีงเบอรบ์า้ง หรอืใหไ้ปนัง่ขอทาน โดยไมเ่หน็
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ความสำาคัญของการศึกษา บางคนพ่อแม่ไปทำางาน

ก่อสร้าง รับจ้างตัดอ้อยตัดมัน ก็เลยเร่ร่อนมาเรื่อยๆ 

หรือหนีมาจากสถานสงเคราะห์ เพราะไม่อยากทำาตาม

กฎเกณฑ์ ดังนั้นการทำาให้เด็กๆ กลุ่มน้ีไว้วางใจจึงเป็น

เรื่องสำาคัญที่ต้องทำาเป็นลำาดับแรก”  

ห้องเรียน...ห้องสมุด

หลังจากกระชับมิตรทำาความคุ้นเคยกันแล้ว  

ห้องสมุดโบกี้รถไฟก็ถูกปรับปรุงและทาสีอย่างสวยงาม 

“โอ๊ย” ในฐานะหัวหน้าโครงงานเล่าให้ฟังว่า  

ห้องสมุดนี้ยังต้องการหนังสืออีกมาก พวกเขาจึงขอรับ

บรจิาคหนงัสอืทีใ่หค้วามรูแ้ละเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบัเดก็

ผ่านทาง facebook และเดินขอรับบริจาคภายในชุมชน 

ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างดีท้ังจากเพ่ือนในมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานอื่นๆ

“พวกเราไปเดินขอรับบริจาคหนังสือจากบ้านใน

ชุมชนต่างๆ ด้วยการเดินไปเคาะประตูถามทีละบ้าน 

ก็ได้หนังสือมาหลายเล่มเลยทีเดียว บางเล่มที่มีเนื้อหา

ไมเ่หมาะกบัเดก็กต็อ้งคดัออกไปขาย แลว้นำาเงนิทีไ่ดไ้ป

ซื้อหนังสือเล่มใหม่แทน  ส่วนพวกโต๊ะเก้าอี้ก็ไปซื้อแล้ว

ช่วยกันขนมาไว้ในห้องสมุด จัดเตรียมไว้เผื่อว่าครูเจี๊ยบ

จะพาเด็กเร่ร่อนมาเรียนในห้องสมุดแห่งนี้”

เมื่อแผน...ต้องปรับเปลี่ยน

และแล้วห้องสมุดที่หนุ่มสาวทั้ง 14 คนร่วมแรง

ร่วมใจกันทำาความสะอาดตกแต่งทาสีจนสวยงามเสร็จ

สมบรูณ ์ขาดกแ็ตค่นทีจ่ะทำาใหห้อ้งสมดุแหง่นีม้ชีวีติชวีา

ขึ้นมา นั่นคือพวกเด็กเร่ร่อนและคนในชุมชนสองข้าง

ทางรถไฟ  แตห่อ้งสมุดทีส่วยงามแหง่นีก้ย็งัคงเงยีบเหงา

อยู่เช่นเดิม เพราะครูเจี๊ยบไม่สามารถพาเด็กเร่ร่อน 

มาเรียนที่ห้องสมุดโบกี้รถไฟได้ตามที่พวกเขาหวังไว้

“ครเูจีย๊บบอกกบัพวกเราวา่ หอ้งสมดุโบกีร้ถไฟอยู่

หา่งจากชมุชนทีเ่ดก็ๆ อาศยัอยูเ่ลก็นอ้ย แตค่งไมส่ะดวก

ที่จะต้องเคลื่อนย้ายเด็กๆ หลายคนไปมา ครูเจี๊ยบเลย

ขอใช้ที่เดิมดีกว่า”

และทันทีที่รู้ว่าครูเจี๊ยบไม่สะดวกที่จะพาเด็กๆ  

มาใช้พื้นที่ห้องสมุดโบกี้รถไฟ “พีพี” และเพื่อนในกลุ่ม

รีบออกไปสำารวจพื้นที่ทันทีว่า พอจะมีที่ไหนบ้างที่จะ

สามารถทำาห้องเรียนของน้องๆ ได้ จนกระทั่งพบว่ามี 

“วัดแจ้งนอก” ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่
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อาศยัอยู ่อกีทัง้ทีแ่หง่นีย้งัมศีาลาทีพ่อจะทำาเปห็อ้งเรยีน

ได้ พวกเขาจึงเข้าไปขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดแจ้งนอก

และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

“เม่ือเสรจ็จากโบกีร้ถไฟ พวกเรากไ็ปปรบัปรงุพืน้ที่

วัดแจ้งนอกให้เป็นห้องเรียนสำาหรับเด็กๆ ต่อ เพื่อที่ 

ครูเจี๊ยบจะได้ไม่ต้องหิ้วอุปกรณ์การสอนไปมา โดยนำา

กระดานไวท์บอร์ดแบบแม่เหล็ก และสื่อการสอนต่างๆ 

ไปไว้ท่ีห้องเรียนให้ครูเจ๊ียบได้ใช้งาน และวันไหนท่ีครูเจ๊ียบ

เข้าไปสอนหนังสือเด็กเร่ร่อนที่วัดแจ้งนอกก็มักจะมี ฝน 

พีพี ใบเตย โอ๊ย และคนอื่นๆ ติดสอยห้อยตามไปด้วย

เสมอๆ เพือ่พานอ้งๆ ทำากจิกรรมดว้ยความสนกุสนาน”

ชุมชน “สุขใจ”...รับช่วงต่อ 

หลังปรับปรุงห้องสมุดเสร็จเรียบร้อย และเปิด

ทำาการอย่างสมบูรณ์แบบ “ป้าแอ๊ด” ประธานชุมชน

บ้านพักรถไฟเล่าพร้อมรอยยิ้มในดวงตาว่า เธออยู่ที่นี่

มาต้ังแต่ปี 2532 คนในชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

การรถไฟ มนีอ้ยคนนกัทีจ่ะเขา้มาทำาประโยชนใ์หช้มุชน

ของเธอ จนกระทั่งนักศึกษากลุ่มนี้เข้ามา เธอรู้สึกดีใจ

มากที่พวกเขาให้โอกาสกับเด็กเร่ร่อนและคนในชุมชน

บ้านพักรถไฟ 

“พวกเราเตม็ใจใหค้วามรว่มมอืกบันกัศกึษาทกุคน  

เวลาพวกเขามาทำางาน ป้าและชาวบ้านในชุมชนก็จะ 

ทำาอาหารมาให้ หรือบางครั้งก็ช่วยประสานงานไปยัง

หนว่ยงานรถไฟ ถา้เวลาไหนทีเ่จา้หนา้ทีก่ารรถไฟวา่งกนั 

ป้าก็ขอแรงมาช่วยพวกเด็กๆ ทำางาน เพราะเขามาพัฒนา

ชุมชนของเรา หากโครงงานนี้จบลงพวกเราในชุมชนจะ

ให้ลุงตี๋คอยดูแลเปิดปิดห้องสมุด และป้าก็คุยกับคนใน

ชุมชนไว้แล้วว่า เราจะตั้งเวรเข้าไปทำาความสะอาดห้อง

สมุดเป็นประจำา แล้วก็จะชวนลูกชวนหลาน คนในการรถไฟ

ใหม้าช่วยกนัดแูลรกัษาหอ้งสมุด เพราะเม่ือนกัศึกษาเขา

ตั้งใจมาทำาให้เราแล้ว เราก็ต้องรักษาไว้ให้ดี”
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นอกจากนัน้ครเูจ๊ียบยงัไดก้ลา่วเสรมิปา้แอด๊อกีคน

ว่า “พวกน้องๆ เขามีความตั้งใจดีที่จะมาทำาตรงนี้อย่าง

แท้จริง เพราะตอนนี้คนที่มีจิตอาสา ทำาอะไรเพื่อสังคม

ตอนนี้มีน้อยมาก น้องๆ เขามาช่วยครูเจี๊ยบที่ห้องสมุด

วัดแจ้งนอกอยู่เป็นประจำา ตอนแรกๆ ที่พวกเขามาช่วย

ครูเจ๊ียบทำากิจกรรมพวกเด็กๆ ค่อนข้างหวาดกลัวและ 

ไม่กล้าคุยด้วย แต่วันน้ีเปล่ียนไปแล้ว เด็กเร่ร่อนแต่ละคน

ตา่งเฝา้รอใหพ้ี่ๆ  มาสอนวาดรปูระบายสแีละทำากจิกรรม

แทบทุกวัน วันไหนที่พวกน้องๆ นักศึกษาไม่ได้เข้าไปที่

วัดแจ้งนอก พวกเด็กๆ ก็จะถามหา” 

ห้องสมุดมีชีวิต

ถึงแม้ครูเจี๊ยบและเด็กๆ จะไม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่

ห้องสมุดโบกี้รถไฟเป็นประจำาอย่างที่พวกเขาหวังไว้ แต่

สิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำาก็ไม่ได้สูญเปล่าเสียทีเดียว เพราะ

นอกจากคนในชุมชนสองข้างทางรถไฟแล้ว คนจาก 

บ้านพักรถไฟ ตลอดจนผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานี

รถไฟนครราชสีมา ต่างก็แวะเวียนมานั่งอ่านหนังสือใน

ห้องสมุดโบก้ีรถไฟอยู่เสมอๆ เพราะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์

เชญิชวนเขา้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุทีน่กัศกึษากลุม่นีน้ำาไป

ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของการรถไฟ และบริเวณ 

ท่ีขายต๋ัว นอกจากน้ียังมีผู้ใช้บริการเจ้าประจำาจากโรงเรียน

มารีย์วิทยาซ่ึงอยู่ไม่ไกลกันมากนักจะมานั่งเล่นหรือ

อ่านหนังสือในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อรอผู้ปกครอง

มารับแทบทุกวัน  

ครูของครูผู้มีจิตอาสา

วันน้ีขบวนรถไฟสายความรู้ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ริเร่ิมข้ึน เกิดผล

สำาเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน แน่นอนว่าผู้อยู่เบ้ืองหลังความ

สำาเร็จนี้คงหนีไม่พ้น “อาจารย์ปู” ธัณย์ณิชา อภิสิทธิ์

ธีรกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

“อาจารย์ปู” ได้กล่าวถึงลูกศิษย์ว่า หลังจากท่ีนักศึกษา

กลับมาจากการลงพื้นที่ชุมชนในแต่ละครั้ง อาจารย์จะ

คอยถามไถ่พวกเขาอยู่เสมอว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 

หรือไม่ หากมีปัญหาก็จะให้คำาแนะนำากลับไปเสมอ

“เวลาทีพ่วกเขามปีญัหา เราจะไมเ่ขา้ไปยุง่กบังาน

ของเขา แต่จะคอยชี้แนวทางแก้ไขให้ จนวันนี้สังเกต 

ไดว้า่พวกเขาเปน็ผูใ้หญม่ากขึน้ และหลายครัง้ทีมี่ปญัหา

พวกเขาสามารถแกไ้ขไดเ้อง กระบวนการคดิของพวกเขา

เปล่ียนไป และท่ีสำาคัญงานท่ีพวกเขาทำาแม้จะเป็นงานหนัก 

แต่ก็ทำาให้พวกเขามีความอดทนมากขึ้นเช่นกัน” 

และล่าสุดอาจารย์ปูบอกว่าแม้โครงงานจะจบไปแล้ว

แต่มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนโครงงานนี้ต่อโดย 

ให้รุ่นน้องกลุ่มกิจกรรมเข้ามาสานต่อและดูแลห้องสมุด

ต่อไป
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นางสาวเบญจภรณ์  เพียรสิริกนิษฐ์  “โอ๊ย” หัวหน้าโครงงาน
เปน็ครัง้แรกทีไ่ดม้โีอกาสทำาหนา้ที ่“หวัหนา้โครงงาน” ยอมรบัวา่เราไมเ่คยเขา้หาชมุชน 

ไมเ่คยไปนัง่คยุกบัผูใ้หญท่ีไ่ม่รูจ้กัมากอ่น ตอนแรกคิดวา่ยาก แตพ่อเริม่คุ้นเคยกเ็ริม่สนกุ 

ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมาก เมื่อก่อนเรียนๆ เล่นๆ อย่างเดียว แต่เมื่อได้มาทำาโครงงานนี้ 

รู้สึกมีความรับผิดชอบสูงข้ึน เพราะต้องเปล่ียนตัวเองหมด เหมือนอุ้มท้องแล้วก็ต้องคลอด 

ยิง่เปน็หวัหนา้โครงงานกต็อ้งยิง่ทำาตวัเปน็แบบอยา่ง เพราะหากหวัแถวไมเ่ดนิแลว้คนใน

แถวจะเดินตามได้อย่างไร ดังนั้นเราจึงต้องเดินเพื่อให้เขาเดินไปพร้อมกับเรา

นางสาวหัทยา วงเดือน “ใบเตย”
ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ทาสีโบกี้รถไฟ เป็นงานศิลปะที่ไม่เคยทำามาก่อน แต่ก็ได้มา

เรยีนรูเ้ทคนคิการทาสบีนพืน้เหลก็ครัง้แรกจากลงุตี ๋งานชา่งกไ็มเ่คยทำา เมือ่กอ่นเลกิเรยีน

ก็กลับบ้านนอน แต่ตอนนี้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต้องทำางานให้เสร็จ แล้วก็ต้องช่วย

เพือ่น แตท่กุครัง้ทีท่ำางานหนกักจ็ะไดเ้หน็ภาพความสามัคคีของคนในชุมชนทีม่าช่วยกนั

อยู่เสมอ เห็นแล้วรู้สึกภูมิใจมาก

นางสาวภัคสิรา แดนไธสง “ฝน” 
ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ประธานกลุ่ม เนื่องจากในกลุ่มมีสมาชิกหลายคน จึงต้องมี

ประธานกลุ่มไว้คอยเก็บรายละเอียดและสรุปการทำางานของแต่ละฝ่าย และช่วยกัน

วางแผนการทำางานในข้ันต่อไป การเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่จากงานนี้คือ การเข้าไปรู้จักโลก

ของเดก็เรร่อ่น ซึง่เมือ่กอ่นไม่เคยสนใจมากอ่น แตว่นันีรู้แ้ล้ววา่เดก็เรร่อ่นกมี็จนิตนาการ

เหมือนกับเด็กทั่วไป เพียงแต่เขาขาดโอกาสเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจที่สุด

คือ ตอนที่มีเด็กเร่ร่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาช่วยทำาความสะอาด ทั้งที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า

เรากำาลังทำาอะไรกันอยู่
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นายพีรนัฐ ร่มสุข “พีพี” 
ผมไม่เคยทำากิจกรรมแบบนี้มาก่อน แต่เม่ือได้มาทำาโครงงานนี้ รู้สึกชอบการลงชุมชน 

ชอบไปพูดคุยกับพี่ ป้า น้า อาในชุมชน ชอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ตั้งแต่ทำา

โครงงานนี้ผมได้แนวคิดใหม่ๆ มากมาย ได้ข้อคิดว่าการทำาอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีแผน

สำารองไว้เสมอ เมื่อก่อนถ้าไม่ชอบกิจกรรมไหน ก็ไม่เข้าร่วม ไม่อยากไปก็ไม่มีใครว่า  

แต่ตอนนี้มาทำางานในชุมชนความรับผิดชอบต้องมาก่อนความชอบเสมอ

โครงงาน Library bogie bogie ขบวนปู๊นปู๊น เรียนรู้บนรถไฟ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

หัวหน้าโครงงาน

นางสาวเบญจภรณ์ เพียรสิริกนิษฐ์

คณะทำางานประกอบด้วย

นางสาวภัคสิรา แดนไธสง

นางสาววรรณิศา ย่อมสระน้อย

นางสาวมาลินี จันทร์ตา

นาวสาวศศิธร แสนสุข

นางสาวพิชามญชุ์ พลหาราช

นางสาวสิริญญา ศรีสูงเนิน

นางสาวมนัสชนก ตั้งเจริญพัฒนกิจ

นาวสาวอภิญญา เพาะจะโปะ

นางสาวหัทยา วงเดือน

นางสาวนฤมล ดิษฐพลขันธ์

นายพีรนัฐ ร่มสุข

นายสุรพงษ์ เสริฐขุนทด

นายอวิรุทธ์ เสมอภาค

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวธัณย์ณิชา อภิสิทธิ์ธีรกุล
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The pig project

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
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ตัวชี้วัดที่สำาคัญคือ เมื่อถึงเทศกาลหรือฤดูกาล 

ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเรือนหมื่นเรือนแสนหลั่งไหล

เข้าสู่ตัวเมืองปาย  ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะร้านอาหาร

ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจำาพวกเนื้อ ผัก ปลา รวมทั้งน้ำาด่ืม 

จากจังหวัดเชียงใหม่  คำาว่า “หมูขาดตลาด” จึงเกิดขึ้น

ทุกๆ ครั้งที่นักท่องเที่ยวล้นเมือง

เทาะโพ The pig project

เมื่อความต้องการ “หมู” ยังมีอยู่อย่างไม่จบสิ้น 

แต่แหล่งผลิตก็ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทางออกทางเดยีวคอื “คนเมอืงปายตอ้งเลีย้งหมขูาย” 

คำาถามต่อมาคือ “ใครจะเลี้ยง” 

ในฐานะนกัศกึษาวยิาลยัชมุชน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

พวกเขาพยายามหาทางลดช่องว่างดังกล่าวให้แคบลง 

ดว้ยการทำาโครงงานเทาะโพ The pig project ตดิอาวธุ

ทางปัญญา หนึ่งในโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์

ชุมชน” ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ให้การ

สนับสนุน

โครงงานเทาะโพ The pig project ติดอาวุธ 

ทางปัญญา เน้น 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การเชื่อมโยง

องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  

2. จัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูเหมยซาน ซึ่งให้ลูกดก  

ตวัใหญ ่และจดัระบบธนาคารหม ู 3. พฒันาอาหารจาก

ผลผลิตในชุมชน รวมถึงพัฒนาความรู้ในการเลี้ยงหมู

เหมยซานในชุมชน (เทาะโพ ในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า 

ลูกหมู)

นับต้ังแต่เมืองปายเปิดเป็นเมืองท่องเท่ียวอย่างเต็มรูปแบบ  ปัญหาต่างๆ  อันเป็นผลกระทบ

จากการท่องเที่ยวก็ตามมา โดยเฉพาะพื้นที่ไร่นาถูกแปรเปลี่ยนเป็นที่พัก การถูกรุกไร่แย่งชิง

พื้นท่ีทางการเกษตร ทำาให้ชาวบ้านหลายรายขาดแหล่งผลิตอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการ

ดำารงชีวิต 
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แนวคิดการทำาโครงงานเทาะโพ The pig project 

ติดอาวุธทางปัญญา คือ การสร้างพ้ืนท่ีในลักษณะ 

“กระจายพืน้ทีเ่ลีย้ง” มรีะบบการจัดการแบบ “ธนาคาร” 

จุดเด่นของการจัดการแบบนี้คือ “ใครๆ ก็เลี้ยงหมูได้”  

แต่โครงงานเทาะโพ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มี  

นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ หรือที่นักศึกษาเรียกกันว่า 

“อาจารยน์พ” ทีป่รกึษาโครงงานทีส่นใจโครงงานนีต้ัง้แต่

สมัยเป็นอาจารย์อยู่ท่ีมหาวิทยาลัยฟาร์สอีสเทิร์นเชียงใหม่  

และส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขันอย่างต่อเน่ือง เข้ารอบบ้าง

ไมเ่ขา้รอบบา้ง จนกระทัง่ยา้ยมาเปน็อาจารยท์ีว่ทิยาลยั

ชุมชนแม่ฮ่องสอน ท่ีเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา เน้นรับ

เฉพาะเด็กในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ 

และแมฮ่อ่งสอน เพือ่ใหน้กัศกึษาจะไดน้ำาความรูก้ลบัไป

พัฒนาพื้นที่ตนเอง 

“อาจารย์นพ” เล่าว่า พอรู้ว่าโครงงาน “กล้าใหม่...

สร้างสรรค์ชุมชน” เปิดรับสมัคร ก็รีบประชาสัมพันธ์ให้

นักศึกษาทราบ โดยยกตัวอย่างรุ่นพี่ให้ดู มีเด็กนักศึกษา

มานั่งฟังราว 40 คน แต่คนที่สนใจจริงๆ มีแค่สองทีม  

ทีมแรกตั้งใจทำาเรื่องเด็กชั้นประถมศึกษา  ซึ่งเป็นปัญหา

ของเด็กบนดอยที่ไม่ได้เรียนต่อ แต่อยากทำาเกษตร 

บงัเอิญทมีงานขึน้ไปเกบ็ขอ้มลูบนดอยไมส่ามารถตดิตอ่

สือ่สารกบัโลกภายนอกได ้จงึไมท่ราบกำาหนดสง่โครงงาน

ชดัเจน เมือ่ลงมากห็มดเวลาสง่โครงงานแลว้ ทัง้ทีท่ำาการ

บ้านมาอย่างดี ก็เลยจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น

ส่วนทีมเลี้ยงหมู หรือเทาะโพ ตอนแรกตั้งใจทำา

เรื่องปุ๋ยหมัก  แต่พอได้ฟังชาวบ้านนาจลองพูดเรื่องการ

เลี้ยงหมู บวกกับหมูที่เมืองปายมักขาดตลาดในช่วง

ฤดูกาลท่องเที่ยว เลยสนใจเปลี่ยนมาทำาเรื่องนี้

“เม่ือตกลงกันชัดเจนก็เขียนโครงงานนำาเสนอ  ซ่ึงถ้า

เข้ารอบก็ดำาเนินงานต่อไปได้ แต่ถ้าไม่เข้ารอบ พวกเขา

ต้องไปของบประมาณจากท้องถิ่นแทน”  

แผนช่วงแรกของโครงงานคือ การจัดการตั้ง

ธนาคารหมู แต่เมื่อโครงงานผ่านเข้ารอบคณะกรรมการ

แนะนำาว่า  ให้ไปดูรูปแบบการบริหารจัดการธนาคารหมู

จากมูลนธิแิมฟ่า้หลวงฯ เพราะเกรงวา่หากไมม่รีะบบการ

จัดการที่ดี จะไม่เหลือหมูไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกเลย  

เมื่อไม่รู้ จึงเดินทางออกไปค้นหาความรู้ ด้วยการ

ออกนอกพื้นที่ไปศึกษาดูงานโครงการที่ทำาสำาเร็จแล้วที่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัดเชียงราย 

“หมพูนัธุน์ีห้ายาก ไมม่ใีครขายให ้บางรายตัง้ราคา

ขายสูงมาก ตัวละ 7,000 – 8,000 บาท ทั้งที่มีขนาดเล็ก 

จนในที่สุดพวกเราก็ได้หมูพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่พันธุ์อีก 

5 ตัว จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัดเชียงราย ในราคา

รวม 35,000 บาท พร้อมอาหาร 1 กระสอบ บวกกับ

ความรู้เรื่องวัคซีน และสูตรหมักอาหาร”

ผนึกความร่วมมือ 
นักศึกษา-ชาวบ้าน-ปศุสัตว์

เมือ่กลบัมาถงึ กส็ง่มอบหมใูหช้าวบา้น 5 คนๆ ละ 

1 ตัว ยกเว้นนายธนาคาร “สมคิด ศรีธิปุก” หรือ “พ่ีต๋า” 

ทีต่อ้งเลีย้ง 2 ตวั คอืหมทูีเ่ปน็พอ่พนัธุ ์1 ตวั และแมพ่นัธุ ์

1 ตัว  

“พิทักษ์ เกษมจิตร” หรือ “สาน” เล่าเสริมถึง 

กตกิาหลกัในการกระจายหมขูองธนาคารวา่  เมือ่แมพ่นัธุ์

มีลูก จะตอ้งแบง่ลูกออกเปน็ 3 ส่วน ส่วนแรกเนน้ตวัเมีย 

เมื่อขุนลูกหมูครบ 1 เดือนหรือหย่านมแล้ว ให้นำาส่งคืน

ธนาคาร  เพื่อจัดสรรให้สมาชิกรายต่อไป  ส่วนที่สอง  

ส่งขายเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัผูเ้ล้ียง เปน็ผลประโยชนแ์ละ
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กำาลังใจในการเลี้ยงหมูรุ่นต่อไป และส่วนที่สาม 

ผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงต่อ เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ในรุ่นต่อๆ ไป  

ซึ่งโดยปกติหมูแม่พันธุ์ 1 ตัว จะให้ลูกที่รอดชีวิตเฉลี่ย 

12 ตัว จึงแบ่งในสัดส่วน 4:4:4 หรือหากแม่หมูให้ลูก 

เกิน 12 ตัว ไม่สามารถแบ่งส่วนได้ลงตัว เศษที่เกินก็ 

ยกประโยชน์ให้ผู้เลี้ยงไป 

ดังนั้นผู้เลี้ยงรุ่นแรก 5 ราย เมื่อลูกหมูคลอดแล้ว

ระยะหนึ่ง ต้องส่งเข้าธนาคารรวมกัน 20 ตัว ให้สมาชิก

รุ่นต่อไปมารับไปเลี้ยง ซึ่งขณะนี้มีสมัครเข้ามา 20 ราย 

และเมื่อลูกหมูรุ่นที่ 2 คลอด ก็ต้องขยายธนาคารสาขา

ให้มากขึ้นเพื่อรองรับลูกหมูทั้งหมด

แต่การจะเข้ามาเป็นสมาชิกเลี้ยงหมูไม่ได้เป็นกัน

ง่ายๆ เพราะสมาชิกทุกคนต้องผ่านการอบรมการเลี้ยง

หมกูอ่น โดยไปศกึษาดงูานทีบ่า้นแมป่งิ มปีศสุตัวอ์ำาเภอ

เขา้มาใหค้วามรู ้ทัง้วงจรการเลีย้งหม ูการผสมเทยีม การ

ให้วัคซีน หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้เลี้ยงจะต้อง

สร้างเล้าหมูที่ถูกสุขลักษณะตามคำาแนะนำาของปศุสัตว์

ไวร้อรบัหมดูว้ย โดยในขัน้ตอนนีจ้ะมนีกัศกึษาหลายคน

ที่สนใจเข้าไปช่วยด้วยความสมัครใจ

“ไชยยงค์ เจริญวงศ์” เจ้าพนักงานสัตวบาล 

ปศุสัตว์อำาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บอกว่า การที่มี

นักศึกษาเข้าไปช่วยชาวบ้าน ย่อมส่งผลดีต่อชุมชนใน

อนาคต เพราะทำาให้ชาวบ้านมีที่ปรึกษาอยู่ใกล้ๆ ตัว  

เขาสามารถปรึกษาเรื่องการเลี้ยงสัตว์จากนักศึกษาได้ 

ขณะเดยีวกนัถา้นกัศกึษาไมรู่ ้กส็ามารถประสานงานกบั

ปศุสัตว์ได้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจะ

ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล เช่น หมูนอน 

ทั้งวัน ไม่ยอมกินอาหาร พอเข้าไปตรวจก็พบว่าหมูท้อง  

“แม้จะยังมองไม่ออกว่าโครงงานน้ีจะก้าวไปข้างหน้า

อย่างไร แต่ส่ิงที่เห็นได้ชัดคือความผูกพันของชาวบ้าน

ในชมุชนกบันกัศกึษา ผมรูส้กึภมูใิจแทน เพราะโครงงาน

ลักษณะนี้ไม่เคยมีมาก่อน คิดว่ามันน่าจะยั่งยืน เพราะ

เท่ากับว่าเขาสร้างประโยชน์ในพื้นที่บ้านเกิด ซึ่งใน 

ความคิดของผม  ถ้าเราให้สิ่งดีๆ กับชาวบ้าน ชาวบ้าน

ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกลับมา แต่สิ่งที่ต้องระวัง

คือ เรื่องการให้คำาแนะนำาชาวบ้าน ถ้าแนะนำาดีมันก็

ดี แต่ถ้าไม่รู้จริงแล้วแนะนำาผิดก็น่าเป็นห่วง เพราะ

ถ้าสัตว์ป่วย ก็อาจติดเชื้อได้ จึงแนะนำาไปว่าหากมี

ปัญหาสัตว์ก็ปรึกษาปศุสัตว์อำาเภอด้วย เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาด” 

ถ้าโครงงานนี้ประสบความสำาเร็จ ทางปศุสัตว์ก็มี

โครงการต่อยอด ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีไบโอแก๊สเข้า

มาทำาโครงการ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

ลดการใช้แก๊ส ลดปัญหาการตัดไม้ แล้วนำาโครงการมา

เชื่อมต่อกัน โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปีงบประมาณ 2556 จะ

นำามูลสัตว์และขี้หมู มาทำาประโยชน์ ลดมลภาวะเรื่อง

กลิ่นเหม็นในชุมชน

 

ชาวบ้านมั่นใจ ธนาคารหมูขยายตัว

สมคิด ศรีธิปุก หรือ “พ่ีต๋า” นายธนาคารหมู  

บอกว่า ปกติทำาไร่ทำาสวนตามฤดูกาล ไม่เคยเลี้ยงหมู 

มาก่อน แต่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ

ได้ไปดูงานที่จังหวัดน่าน จึงเกิดแนวคิดว่าหากเล้ียงหมู 

นา่จะแกป้ญัหาเรือ่งรายไดใ้นชวีติประจำาวนั และถอืเปน็

รายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 

“ตอนแรกมีผมคนเดียวที่อยากเลี้ยงหมู ผมจึงเริ่ม

หาสมาชิกมาร่วมกลุ่ม แม้ตอนแรกหลายคนจะคิดว่า

เล้ียงหมูเป็นเร่ืองยาก แต่ก็อยากลอง เพราะเห็นว่าต่อไป
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จะมีโครงการแก๊สชีวภาพมาช่วยเหลือ ถือว่ายิงปืนนัด

เดยีวไดน้กหลายตวั แตเ่ราตอ้งเอาโครงงานนีเ้ขา้มากอ่น 

และในที่ประชุมก็ตั้งกติกากันว่า เมื่อมีลูกหมูคลอดใหม่ 

ให้คนเลี้ยงที่เป็นสมาชิกเลี้ยง 1 เดือน อยู่กับแม่หมูจน

หย่านม หรือมีน้ำาหนัก 5 กิโลกรัม แล้วต้องรอความพร้อม

ของรุ่นที่ 2 ในการอบรม และสร้างเล้าเสร็จ จึงส่งมอบ

ต่อไป”

“พี่ต๋า” ยังย้ำาด้วยความมั่นใจว่า สามารถเลี้ยงไหว

แมจ้ะมลีกูหมูเขา้มาอยูใ่นธนาคารมากข้ึนกต็าม  เพราะ

จากที่เริ่มเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาตั้งแต่วันที่ 13 

กันยายน 2555 ก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไร เพราะหมูกินง่าย 

ตื่นเช้าก็ให้อาหาร เปลี่ยนน้ำา โกยขี้หมู ทำาความสะอาด

คอก พอตอนเยน็กท็ำาเหมอืนตอนเชา้ พรอ้มกบัลา้งคอก

และท่ีเสริมสร้างความม่ันใจย่ิงข้ึน ก็คือนักศึกษา

จะเข้ามาเก็บข้อมูลหมูตลอด เฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง 

ทำาให้ชาวบ้านรายอื่นๆ สนใจ เริ่มทยอยเข้ามาเป็น

สมาชิกรุ่นที่ 2 แล้ว ต่อไปถ้ามีหมูมากขึ้น ก็จะขยาย

ให้กับสมาชิกรุ่นแรกอีก 4 ราย เป็นธนาคารสาขา

ย่อย ก่อนขยายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง เพราะบ้าน 

นาจลองมี 2 หมู่บ้าน คือหมู่ 6 และหมู่ 11 รวมแล้ว 

กว่า 400 หลังคาเรือน  ซ่ึงคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำานา 

ไมม่อีาชพีเสรมิ จงึคดิวา่ธนาคารหมจูะชว่ยได ้ทัง้ใน

แง่ของการบริโภค และรายได้

“ผมเล้ียงต่อแน่นอน และพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป 

แมว้า่จะไมม่นีกัศกึษามาตามเกบ็ขอ้มลูและใหค้ำาปรกึษา

แล้วก็ตาม”

เรื่องหมูๆ ไม่หมูอย่างที่คิด

“สาน” เล่าว่า ตอนเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เข้าไปให้ความรู้

ที่บ้านแม่ปิง และอบรมจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทุกคน

ยังคิดว่า เลี้ยงหมูง่าย ไม่เห็นยากตรงไหน กินอาหารแค่

วันละสองมื้อ เช้า-เย็น และอาหารก็ง่ายๆ ใช้วัตถุดิบที่

มีในทอ้งถิน่เปน็หลัก แตเ่อาเขา้จรงิ วนัแรกทีน่ำาหมูกลับ

คือวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2555 ก็ยุ่งแล้ว เพราะ 

ชาวบา้นบอกวา่เปน็วนัไมด่ ีเอาหมเูขา้เลา้ไมไ่ด ้ตอ้งเอา

หมูขังไว้บนรถ แล้วฝากไว้ที่บ้านลุงคนหนึ่ง รุ่งขึ้นถึงนำา

ไปแจกจ่ายตามบ้านสมาชิก กลายเป็นเรื่องสนุกสนาน 

และเรื่องที่ว่าหมู ก็เลยไม่หมูอย่างที่คิด 

เมื่อเสร็จภารกิจการนำาหมูเข้าเล้าทั้ง 5 บ้านแล้ว 

เขาขอให้ชาวบ้านจดค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร กินก่ีม้ือ ม้ือละ

กี่บาท แล้วทางกลุ่มนักศึกษาจะคอยติดตามการเลี้ยง
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ของชาวบ้าน ตามดูพัฒนาการของหมู เพื่อประเมินว่า

หมูมีลักษณะอย่างไร ผอมไป สุขภาพดี หรือว่าอ้วน 

เกินไป ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็เคยเลี้ยงสัตว์แต่ล้มเหลว 

เพราะไม่มีการติดตาม เช่น ธนาคารวัว เมื่อเอามาให้

ชาวบ้านเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการติดตาม แต่ครั้งนี้ เราเข้าไป

ดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง  ชาวบา้นกม็ัน่ใจมากขึน้ บางครัง้เจอ

ปัญหาก็จะปรึกษา ทั้งที่ไปเรียนรู้มาพร้อมๆ กัน

เรียนรู้...จากชุมชน

“นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์” อาจารย์ที่ปรึกษา 

บอกว่า เท่าที่สัมผัสและเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

นักศึกษาคือ กระบวนการทำางานกับชุมชน โดยเฉพาะ

การลงพื้นที่ การเข้าหาชาวบ้าน ซ่ึงจริงๆ มันต้องมี

กระบวนการ และใช้ทักษะค่อนข้างมาก แม้ว่าพวกเขา

จะเป็นเด็กในชุมชนก็ตาม และอีกความเปลี่ยนแปลง 

ที่เห็นคือ มีความเป็นจิตอาสา อยากช่วยเหลือชุมชน 

เมื่อก่อนพวกเขาเรียนอยู่แต่ในห้อง ไม่ได้ออกไปพบปะ

พดูคยุกบัชมุชน เลยคดิวา่ชมุชนไมน่า่จะมปีญัหา แตพ่อ

ทำาโครงงานทำาให้ได้เห็นและได้สัมผัสมากข้ึน จึงเห็น

ปญัหาและอยากช่วยเหลือ แตท่ีส่ำาคัญทีสุ่ดคือ  การรูจ้กั

หาความรู้มาใช้ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน เวลามีปัญหาต้อง

รอครู เดี๋ยวครูมีคำาตอบมาให้ แต่ตอนนี้ไม่แล้ว อย่าง

กรณีต้องทำาธนาคารหมู ก็เข้าอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเอง 

ไปหาผู้รู้ ไปปรึกษาปศุสัตว์เพื่อให้ได้คำาตอบ นี่คือส่ิงที่

เราคิดว่านักศึกษาได้จากการทำาโครงงาน

เรียกได้ว่าความสำาเร็จของโครงงานนี้ ไม่ได้มา 

จากการนำาเสนอ แต่เป็นความสำาเร็จที่มาจากชาวบ้าน 

สร้างความภาคภูมิใจให้ทั้งกับนักศึกษาและชุมชน โดย

ทุกคนย้ำาเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่จำาเป็นต้องได้ที่หนึ่ง  

ขอแคโ่ครงงานดำาเนนิอยูต่อ่ไปได ้และมกีารกระจายตวั

ของโครงงานตอ่ไปในอนาคต ชาวบา้นกจ็ะไดร้บัโอกาส

และส่ิงดีๆ ในชีวิต โดยขณะนี้มีการวางแผนจะเพิ่ม 

นายธนาคารเป็น 5 คน เพื่อรับช่วงต่อ และสามารถ 

ส่งต่อการเลี้ยงหมูให้ขยายออกไป ขณะเดียวกันในส่วน

ของนักศึกษาก็เตรียมปลูกฝังรุ่นน้องให้เข้ามาอาสาเป็น

ลูกทมี เม่ือรุน่พีเ่รยีนจบจะไดมี้คนสานตอ่ ทำางานควบคู่

กันไปทั้งในวิทยาลัย และชาวบ้านในชุมชน

นายพิทักษ์ เกษมจิตร “สาน” หัวหน้าโครงงาน
ที่ผ่านมาผมติดตามโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” อยู่เสมอ เพราะอยู่กับชุมชน

จงึอยากทำาอะไรทีเ่กีย่วกบัชมุชน และเมือ่เขา้มาทำาโครงงานเทาะโพกป็ระทบัใจมาก ทีไ่ด้

นำาความรู้ที่ร่ำาเรียนมาช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูได้ดีขึ้น

นายเบญจมินทร์ คำาสม  “โหน่ง” 
การได้ร่วมโครงงานนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยชาวบ้านแล้ว ยังเป็นการพัฒนาจิตใจ และ

พฤติกรรมของตัวเองควบคู่กันไป เพราะต้องแบ่งเวลาในการทำางานที่สำานักงานอัยการ 

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน สาขาปาย ในวนัปกต ิสว่นเสาร-์อาทติยก์เ็รยีนหนงัสอื และเจยีดเวลา

ไปเย่ียมเยียนสมาชิกในโครงงาน  รู้สึกสนุกกับการทำาโครงงานนี้มาก ส่ิงที่ประทับใจคือ

ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน  ทุกคนใจสู้เต็มร้อย ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
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นางสาวศิริรัตน์ ทาใจ “เปิ้ล
เกิดมาไม่เคยเลี้ยงหมูมาก่อน  แต่ก็สนใจ เพราะว่าเป็นเรื่องของหมู่บ้านเราเอง คิดว่า 

หากโครงงานประสบผลสำาเร็จ ก็สามารถขยายไปยังหมู่บ้านอ่ืนได้ ซ่ึงจะทำาให้เกิดการ

พัฒนาในท้องถ่ิน เพราะเดิมชาวบ้านนาจลองมีอาชีพเกษตรกร แต่ถ้าสามารถเล้ียงหมูเป็น

อาชีพเสริมได้ ก็จะทำาให้หมู่บ้านเข้มแข็ง มีงาน มีรายได้เพ่ิมข้ึน สำาหรับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

คือ เก็บข้อมูล ติดตามดูการเลี้ยงหมู  ให้อาหารหมู ติดต่อกับปศุสัตว์ เช่น ไปดูหมูที่เล้า 

เก็บข้อมูลว่า วันนี้หมูกินอาหารเพิ่มขึ้นหรือไม่ วันนี้กินรำา พรุ่งนี้กินอะไร รูปร่างของหมู

เปน็อยา่งไร ปว่ยเปน็โรคหรอืไม ่เกบ็ขอ้มลูประมาณสปัดาหล์ะครัง้ เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน

เบื้องต้น แต่ก็ลงไปคลุกคลีดูแลร่วมกับชาวบ้านบ่อยมาก

นายศกลรัตน์ กิมภา 
ผมอุทิศตัวและเวลาอย่างจริงจังในการทำาโครงงานน้ี  ย่ิงช่วงท่ีหมูจะคลอด ต้องไปนอนเฝ้า 

ละเลยไมไ่ด ้ไมเ่ชน่นัน้แมห่มอูาจจะนอนทบัลกูหมไูด ้การดแูลหมกูเ็หมอืนกบัการดแูลเดก็

ปฐมวัย เหมือนเรารับเด็กสามขวบมา ก็ต้องทนุถนอม คอยดูแล เพราะหมูพูดไม่ได้  

แต่แสดงออกทางการสื่อสารทางกาย เราจึงต้องพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ยอมเสียสละ

ความสุขส่วนตัว ทำาให้คนในชุมชนมีความสุข แล้วผลที่ได้รับกลับมาก็คือความสุขในสิ่งที่

ได้ทำาเพื่อชุมชนเพื่อชาวบ้าน มีการแบ่งปันส่ิงดีๆ ให้กับเขา ตัวเราเองรู้สึกว่าเรานิ่งขึ้น  

ใจเย็น และสุขุมขึ้น

โครงงาน : เทาะโพ The pig project ติดอาวุธทางปัญญา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงงาน นายพิทักษ์ เกษมจิตร

คณะทำางานประกอบด้วย นายเบญจมินทร์ คำาสน

นางสาวยุวดี สานแสงทอง นางสาวบุษบา แฮนวล

นางสาวอรพรรณ พันเขียว นางสาวศิริรัตน์ ทาใจ

นางสาวอุทุมพร นิลมเสน นายสุทัศน์ ธรรมใจ

นางสาวรัตนพร โนซาว นายศกลรัตน์   กิมภา

นางสาวจันทิมา ปิด ู นายณัฐพล มาโสภาส

นางสาวพิกุล เกิดเหตุผล นายอาเขต แซ่ภู่

นางสาวอรุโณทัย ฤาเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษา นายนพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์
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เกี่ยวกับโครงการ
“กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”
เปน็หนึง่ในกจิกรรมเพือ่สงัคมทีธ่นาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) 
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุก
ระดับการศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำางานเป็นทีมและทำาประโยชน์ให้กับ
สังคมผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงช้ันเรียนและ
ช่วงวัย ผ่านการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่
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1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
เป็นการแข่งขันท่ีเปิดโอกาสให้น้องๆ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 รวมกัน 4 คน (ไม่ซ้ำาช้ันปี) 

ร่วมแสดงฝีมือวาดภาพระบายสีบนแผ่นเฟรมผ้าใบขนาดใหญ่ 2 คูณ 3 เมตร ตามโจทย์ชุดคำาที่

กำาหนดดว้ยอปุกรณว์าดภาพทีโ่ครงการจดัเตรยีมให ้โดยมเีวลาในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 2 ชัว่โมง

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

• ถ้วยรางวัลจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และเงิน

รางวัลมูลค่า 100,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษา สำาหรับทีมนักเรียน 20,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร

• เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

• เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษา สำาหรับทีมนักเรียน 10,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร

• เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

• เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักเรียน 5,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร

• เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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2. การแข่งขันตอบคำาถาม ระดับมัธยมศึกษา 
เป็นการประลองความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และความรู้รอบตัวของทีมนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน รวม 4 คน ในหมวดวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

รางวัล
 

รางวัลชนะเลิศ 

• ถว้ยรางวลัจากประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์

และเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักเรียน 30,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร

• เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

• เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักเรียน 15,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร

• เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

• เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักเรียน 10,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร

• เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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3. การแข่งขันโครงงานเพ่ือชุมชน ท่ีเรียกว่า “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” 
ระดับอุดมศึกษา 

สำาหรับการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา แต่ละสถาบัน

การศกึษาสามารถสง่โครงงานแขง่ขนัไดไ้มจ่ำากดัจำานวนทมี และแตล่ะทมีทีส่มคัรเขา้รว่มแขง่ขนั

สามารถมีสมาชิกในการดำาเนินกิจกรรมของโครงงานที่นำาเสนอได้ไม่จำากัดจำานวนคน โดยโครง

งานทีน่สิตินกัศกึษาสง่เข้ารว่มการแขง่ขนัตอ้งเปน็โครงงานเพือ่ชมุชนใดชมุชนหนึง่ และโครงงาน

ทีเ่สนอจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบในเชงิสรา้งสรรคต์อ่คณุภาพชวีติ และความเปน็อยูข่อง

ชมุชนนัน้ๆ ไมว่า่จะเปน็ชมุชนในทอ้งถิน่ชนบท หรอืในเขตเมอืง รวมทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์

ของการอยู่ร่วมกันของชุมชน และต้องแสดงให้เห็นถึงแผนการดำาเนินงาน และจัดทำากิจกรรม

เพือ่ประโยชนร์ว่มกนัของคนในชมุชนทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม คุณภาพชีวติ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติประการใดประการหนึ่ง หรือในลักษณะบูรณาการ

รอบคัดเลือกรอบที่ 1
คณะกรรมการจะพิจารณาโครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ และคัดเลือก 40 

โครงงานเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยเกณฑ์การให้คะแนนรอบคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้

• ความสมบูรณ์ และความเป็นไปได้ของแผนโครงงาน

• ความคิดริเริ่ม และความสร้างสรรค์

• ประโยชน์ต่อชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย

• แผนการเพื่อความยั่งยืนของโครงงาน

• การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

• แผนการใช้งบประมาณ

รอบคัดเลือกรอบที่ 2
ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือก

รอบที่ 2 จำานวน 40 ทีม จะต้องส่งตัวแทนมานำาเสนอโครงงาน

ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก 20 โครงงานเข้าสู่

รอบคัดเลือกรอบที่ 3

รอบคัดเลือกรอบที่ 3
ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำานวน 20 ทีม จะได้รับ

งบประมาณทมีละ 75,000 บาท เพือ่นำาไปดำาเนนิการตามโครงงานทีน่ำาเสนอ โดยคณะกรรมการ

จะกำาหนดระยะเวลาการติดตามผลการดำาเนินงานโครงงานให้แต่ละทีมทราบ และในที่สุด 

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก 3 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
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รอบชิงชนะเลิศ
ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำานวน 3 ทีม 

จะต้องส่งตัวแทนมานำาเสนอโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อชิงรางวัล

ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ส่วนอีก 17 ทีม จะได้รับการ

ลงคะแนนจากพนักงานไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สำาหรับทีมที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล “ขวัญใจไทยพาณิชย์”

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

• ถว้ยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและ

เงินรางวัลมูลค่า 400,000 บาท สำาหรับ สถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักศึกษา 400,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

• เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

• เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักศึกษา 200,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

• เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

• เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

• เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล “ขวัญใจไทยพาณิชย์”

• เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท สำาหรับสถาบันการศึกษา

• ทุนการศึกษาสำาหรับทีมนักศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

• เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
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